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విభజన తరావాత ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలకోసాం  
గట్టిగా పోరాడిన అధికారులు చాందనాఖాన్, మురళీసాగర్ లకు 

ఈ పుస్కాం ప్రేమతో అాంకితాం





ప్రజలు కోరుకునేది

- ఎాం. గోపాలకృషణా
మాజీ ప్రత్్క కార్దర్శి, ఆం.ప్ర. ప్రభుత్ం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చర్త్ర, ప్రభుత్ పాలనకు సంబంధంచి ప్రస్తుతం ఉన్న 
రచనలకు అదనంగా ఇవ్్ళ అత్వసరమైన మర్ంత సమాచారాన్్న ఈ పుసతుకం 
అందిస్తుంది.  ఆంధ్రరాషట్ం భారతదేశంలో భాషాప్రాతిపదికన  ఏర్పడిన తొలి రాషట్ం. 
1953 అక్టోబర్ 1న కరూ్నలు తాతాకాలిక రాజధాన్గా ఆంధ్రరాషట్ం ఏర్పడింది. 
తరువ్త మరెన్్న భాషాప్రయుకతురాషాట్లు ఏర్పడ్డాయి. ప్రభుత్ం భాషను ప్రజల 
ఐక్తకు ప్రాథమికమైన ఆధారంగా చూడడమే దీన్కి కారణం. అయిత్ స్థాన్కమైన 
రాజకీయ సంసకాకృతిక ఆకాంక్షలను, స్మాజిక ఆర్థాక అవసరాలను తీర్చడంలో 
విఫలమైనప్పుడు అదే ఒక విభాజికశకితుగా రూపందింది. 

ఆంధ్రరాషట్ం కరూ్నలు నుండి 1956 లో హైదరాబాదుకు రాజధాన్ మారే 
క్రమంలో గొప్ప మారు్ప పందింది. హైదరాబాదు తెలుగు మాట్లిడే ప్రజల విశాలంధ్ర, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఉమ్మడి రాషట్ రాజధాన్గా రూపుదిదుదుకుంది. 2014 లో తెలంగాణ 
రాషట్ ఏరా్పటుతో అది మళ్లి మిగిలిపోయిన పాత ఆంధ్రరాషట్ం అయిపోయింది (పేరు 
మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్). 

ఈ గ్ంథ రచయిత శ్రీ ఐవైఆర్. కృషాణారావు 1979 బాచ్ కు చందిన ఐ.ఏ.ఎస్. 
అధకార్. విభజన అనంతర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ ప్రధాన కార్దర్శిగా ఆయన కీలకమైన 
ఈ పునర్వస్థాకరణ కాలంలో పన్చేశారు. జనవర్ 2016 లో పదవీ విరమణ చేశారు. 
ఐవైఆర్ అనేక ఉన్నతపదవులను న్ర్హంచారు. తన న్జాయితీకీ, సమగ్తకూ 
నేలవిడచి స్ముచేయన్ దృష్టోక్ణాన్కీ ప్రసిదుధుడు. అంత్కాక న్ర్్మహమాటంగా 
ఉన్నది ఉన్నటులిగా మాట్లిడే వ్కితు. 



ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరా్పటు పునర్వస్థాకరణ కార్క్రమంలో ఆయన ముఖ్మైన 
పాత్ర పోష్ంచారు. విభజన సమయంలో జర్గిన ఎన్్న విషయాలకూ, ఒతితుడులకూ, 
ప్రయతా్నలకూ ఆయన స్క్షి. కృషాణారావుగారు మార్్చ 2018 లో ‘అమరావతి ఎవర్ 
రాజధాన్?’ అనే పుసతుకాన్్న రచించారు. ఈ పుసతుకాన్్న ఫండేషన్ ఫర్ సోషల్ అవేర్ నెస్ 
సంసథా ప్రచుర్ంచింది. ప్రపంచవ్్పతుంగా రాజధాన్ నగర ఎంపికలో అవలంబ్ంచిన 
పదధుతులనూ, సైదధుంతిక నేపథ్్న్్న ఆయన ఈ పుసతుకంలో విహంగవీక్షణం చేశారు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాన్గా అమరావతి ఎంపిక, దన్్న ఒక అదుభుతమహానగరంగా 
న్ర్్మంచే ప్రణాళిక భారతప్రభుత్ం ఏర్పరచిన శ్రీ శివరామకృషణాన్ కమిటీ సిఫ్రస్లకు 
వ్తిరేకమే కాకుండ్, ఈ ఎంపిక వలలి ప్రభావితులైన వ్కుతుల అంగీకారాన్్న 
సంపాదించే విషయంలో ప్రభుత్ం అవలంబ్ంచిన సూత్రాలు, ఆచరణలు కూడ్ 
తప్పు దర్ తొకికానవే. కృషాణారావుగారు రాజధాన్ సథాలంక్సం ప్రభుత్భూమి 
విస్తురంగా అందుబాటులో ఉన్న దొణకండను సూచించారు. ప్రభుత్ం దన్్నకూడ్ 
అంగీకర్ంచలేదు. అనేక లోపాలు, సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ అమరావతిన్ ఎంపిక 
చేస్క్వడం ఒక వివ్దస్పద అంశమైంది. దీన్కి ఒక కారణం రాజధాన్ న్రా్మణాన్కి 
కావలసిన విసతుృతమైన న్ధుల సమస్. రెండవది పరా్వరణ సమస్లు.  అత్వసరంగా 
దృష్టోస్ర్ంచాలిస్న స్మాజిక ఆర్థాక సమస్లెన్్న ఉన్నందువలలి ఈ విషయం ప్రజలోలి 
ప్రాధాన్తను సంతర్ంచుకున్ చర్చన్యాంశమైంది. అందువలలి సమస్లు, వ్టి 
పర్షాకారాలు, సంఘటనలు, చర్చన్యాంశాలు మర్కకాస్ర్ చర్్చంచుక్వలసిన 
అవసరముంది. అంగీకారయోగ్మైన పర్షాకారాన్్న కనుగొనవలిస్ ఉంది. 

ఆయన ప్రధానకార్దర్శి ఎల అయిందీ? ఐఎఎస్ అధకారులు, ఉమ్మడి 
సంసథాలు, ఉద్్గులను రెండు రాషాట్ల మధ్ విభజించే సమయంలో ఆయన 
ఎదుర్కాన్న సమస్లేమిటి? అన్న విషయం ఈ పుసతుకంలో వివరంగా ఉంది. 
విదు్త్ పంపిణీ విషయంలోనూ విదు్త్ కనుగోలు ఒప్పందల విషయంలోనూ 
తలెతితున సవ్ళలిను కూడ్ ఈ పుసతుకం పేర్కాన్నది. జరగకూడన్ ఎన్్న సంఘటనలను 
జరగకుండ్ న్రోధంచే అవకాశం ఉండింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వస్థాకరణ చటటోం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం హైదరాబాదులో 
పదేళలి వరకూ ఉండడ్న్కీ, సెక్షన్ 8 కింద అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆంధ్రప్రాంతం 
నుండి వచి్చ హైదరాబాదులో సిథారపడిన వ్ర్ రక్షణకి ఇది ఏరా్పటు కలిగించినప్పటికీ 
ఉమ్మడి గవర్నరుకు ఒక ప్రత్్క పాత్రను ఇచి్చనప్పటికీ ఆకసి్మకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ 
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అధకారులను, ఉద్్గులను సరైన ఎటువంటి ఏరా్పట్లి లేకుండ్నే హైదరాబాదు 
నుండి విజయవ్డకు మార్చడం సంబంధత, ప్రభావిత వ్కుతులందర్ విమరశికు 
గురయింది. తెలుగుదేశం పార్టో శాసనసభు్డు రేవంత్ రెడిడా ‘ఓటుకు న్టు’ కేస్లో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్మంత్రి సందేహాస్పద పాత్ర విషయంలో మీడియా ర్పోరుటోల 
ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్మంత్రి తొందరపడి విజయవ్డకు మారడ్న్కి కంత 
కారణమై ఉంటుందన్ ఆయన ఊహంచారు.

రాజన్తిజ్ఞత, మిత్రత్ం ప్రధానమైన అవసరంగా ఉన్న సమయంలో రెండు 
రాషాట్ల మధా్ రాజకీయ, స్మాజిక, సంసకాకృతిక, పాలనాపర సతస్ంబంధాలు 
లేకపోవడం విషయాలను మర్ంత సంకిలిషటోం చేసింది. అనేక సమస్లను 
పరస్పర విశా్సంతో ఇచి్చపుచు్చకునే ధోరణిలో రెండు రాషాట్లూ త్లికగా 
పర్షకార్ంచుక్గలిగేవి. ఉభయ రాషాట్లకూ ఐఎఎస్ అధకారుల ఉమ్మడి కేడర్ కన్్న 
సంవతస్రాలపాటు కనస్గి ఉంటే అనేక సమస్లు ఉభయులకీ అంగీకారయోగ్ంగా 
పర్షాకారమై ఉండేవి. 

ముఖ్మంత్రికీ, ప్రధానకార్దర్శికీ మధ్ తగినంత విశా్సమూ, పారదరశికతా, 
సతస్ంబంధం కరవడినందుకు రచయిత బాధ పడ్డాడు. ‘అంతా నాకు తెలుస్’, ‘మా 
వ్ళ్లి నాకు చపా్పరులే’ వంటి ముఖ్మంత్రి ధోరణి రచయిత దూరమవడ్న్కీ, 
మూగబోవడ్న్కీ కారణమయినటులి కన్పిస్తుంది. ముఖ్మంత్రి కారా్లయ 
అధకారులు అందిత్ జుటుటో, అందకపోత్ కాళ్లి పటుటోకునే ధోరణిన్, ఎంతకైనా దిగజారే 
ధోరణిన్ కూడ్ ఆయన విమర్శించారు. తెలంగాణ రాషట్ంలో జర్గిన అయుత చండీ 
యాగాన్కి తనను ఆహా్న్ంచిన తెలంగాణ ముఖ్మంత్రి, న్టిపారుదల శాఖామంత్రి 
తగిన మరా్ద చూపించిన సన్్నవేశాన్్న ఇకకాడ ఆయన పోలికగా ఉదహర్ంచారు.

ఇటీవలి కాలంలో ప్రధాన కార్దర్శి కారా్లయం, సివిల్ సర్్స్ల అధ్క్షుడుగా 
కేబ్నెట్ సెక్రటర్ కారా్లయం రాజకీయ అధకార వరా్గన్కి రాషట్/దేశ సంబంధమైన 
అన్్న విషయాలలో సలహాలిచే్చ అధకారం తగి్గపోయింది. ఆధకార్కంగా న్రణాయాలు 
తీస్కునే ప్రక్రియలో ముఖ్మంత్రి కారా్లయం (సిఎంఓ), ప్రధానమంత్రి 
కారా్లయం (పిఎంఓ) పలుకుబడి అధకమైపోతూ ఉంది. 

2014 జూన్ లో ముఖ్మంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమాణస్్కార 
సమయంలో ప్రధాన కార్దర్శి తనకు న్రేదుశించిన అధకార దుస్తులను కాక, 
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స్ంప్రదయిక ఆంధ్ర వస్్రాలైన ధోవతి, లల్్చ అంగవస్రాం ధర్ంచాడు. అప్పుడు 
ముఖ్మంత్రి ఎవరు ముఖ్మంత్రిగా ప్రమాణస్్కారం చేస్తునా్నరన్న విషయంలో 
ఫొటోలు సందేహం కలిగించవచు్చనన్ వ్్ఖా్న్ంచారట. 

అక్టోబర్ 2014 లో విశాఖపట్నం నగరాన్కి విసతుృతమైన నషటోం కలిగించిన 
హుద్ హుద్ తుపాను విధ్ంస్న్కి మొతతుం రాషట్ అధకార యంత్రాంగం ముఖ్ంగా 
జిలలి అధకార యంత్రాంగం అదుభుతంగా ప్రతిస్పందించిన తీరును, వ్ర్ అస్ధారణ 
కృష్న్ ఈ పుసతుకం కీర్తుంచింది. పౌరులు అప్పటికప్పుడు స్పందించి ఇచి్చన 
సహాయసహకారాలు, భారతప్రభుత్ం చేసిన సహాయం న్జంగా చప్పుక్దగినవి. 

లండ్ ఎడి్మన్స్టట్షన్ చీఫ్ కమీషనర్ గా ఉన్న కాలంలో అత్ంత విలువ 
కలిగిన నగరభూముల కేస్లి్న తాను న్ర్హంచిన సందరభుంలో ఎదుర్కాన్న కన్్న 
అరుచికరమైన సన్్నవేశాలను కూడ్ రచయిత ఈ పుసతుకంలో వివర్ంచారు. రాజకీయ 
నాయకులు భూమాఫియాతో కుమ్మక్కా విలువైన ప్రభుత్ భూములను ఆక్రమించుకన్ 
లభం పందిన సందరాభులివి. 

రచయిత బ్సి నాయకుడు కంచ ఐలయ్కు సంబంధంచిన ఉదంతాన్్న పదవి 
చివర్ రెండు నెలలలో ఎదుర్కాన్న సమస్లను  ఈ పుసతుకం రాశారు. 

పదవీ విరమణ చేసిన తరువ్త కృషాణారావుగార్న్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ బ్రాహ్మణ 
కార్్పరేషన్ చైర్మన్ గా న్యమించారు. ఆయన సమస్లను గుర్తుంచడ్న్కి 
ప్రయతి్నంచారు. సమాజంలోన్ పేదవరా్గలు ఎదుర్కాంటున్న స్మాజిక ఆర్థాక 
సమస్లకూ, ఉద్్గావకాశాల లేమి సమస్కూ పర్షాకారాలు కనుగొనడ్న్కి 
ప్రయతి్నంచారు. పేదల సంక్షేమం క్సం ఒక సహకార సంసథాను నెలకల్పడంతో 
సహా వివిధ మారా్గలు అనే్ష్ంచారు. 2007 లో ఆలయ అర్చకులకు సంబంధంచి 
ఆమోదింపబడిన చటటోం విషయంలో చటటోం ఆమోదింపబడినప్పటికీ న్యమాలు 
ఏర్పరచకపోవడం, వ్టిన్ న్టిఫై చేయకపోవడం, అర్చకులు నైతికసె్థార్ం 
క్లో్పవడ్న్కి ఎల కారణమైంద్ వివర్సూతు అందుకు ఆయన విచారం వ్కతుం 
చేశారు. ముఖ్మంత్రి కారా్లయ అధకారుల సహాయసహకారాలు, ప్రోతాస్హంతో 
ప్రత్ర్థా బ్రాహ్మణ నాయకుల కుట్రల వలలి తనను చైర్మన్ పదవి నుండి ఎల బయటికి 
పంపించారో ఆయన వివర్ంచారు. 

స్్రథాప్రయోజనాలు కలిగిన వ్కుతుల కారణంగా పర్పాలనా వ్వసథాలో 
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విభిన్న అంతరవులు, ప్రక్రియలు పాడైపోయాయో సివిల్ సరె్ంటలి పాత్ర ఏ విధంగా 
రాజకీయ నాయకులు, వ్ర్కి సన్నహతంగా ఉన్నవ్ర్ చేత అణగదొకకాబడి 
కుంచించుకుపోయింద్ ఈ పుసతుకం వివర్స్తుంది.  అభివృదిధు దిశను గుర్ంచి కుల, 
మత శకుతులు ఎల బలపడుతున్నదీ, అవి లక్ష్న్్న, ప్రక్రియన్, ప్రజలను కూడ్ తప్పు 
త్రోవ పటిటోంచి, స్మాజిక ఆర్థాక నా్యాన్్న, అభివృదిధున్ ప్రభావితం చేస్తునా్నయో 
దన్గుర్ంచీ ఈ పుసతుకం అనేక సముచితమైన ప్రశ్నలను లేవనెతుతుతుంది. ఈ పుసతుక 
రచనలో పాటించిన కులిపతుతకు, స్పషటోతకూ పర్గెత్తు కథనశైలికీ రచయితను మనం 
అభినందించాలి. ఈ గ్ంథం చాల సూటిగానూ, స్పషటోంగానూ మాట్లిడుతుంది. 
విభజనానంతర ఆంధ్రప్రదేశ్ గతంలో ఎన్్న మారు్పలు పందింది. ఇప్పుడు 
పునర్జననం పందింది. ఈ రాషట్ం అనుభవించిన వేదనలు, కషాటోలు తెలుస్క్వడ్న్కి 
ఈ పుసతుకం ఒక మంచి స్ధనం.  సివిల్ సరె్ంటలిందరూ, మేనేజ్ మంట్ విద్రుథాలు, 
రాజకీయనాయకులు, అకడమీష్యనులి, సంఘ స్టవకులు సమాజంలోన్ సర్గా్గ 
ఆలోచించే ప్రజలందరూ ఈ పుసతుకాన్్న చదవ్లి. ప్రతి గ్ంథ్లయంలోనూ ఈ 
పుసతుకం స్థానం సంపాదించుక్వ్లి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ న్రంతర స్మాజిక, ఆర్థాక పర్ణామం, దన్ ఉన్నత, 
వేగమంతమైన, దృఢమైన, మరుగైన భవిష్తుతుకు కీలకం. ఉతతుమ పర్పాలన 
మాత్రమే సంపద్ంతమైన, పురోగమనశీలమైన సూరో్దయ రాషాట్న్కి పునాది 
వేయగలుగుతుంది. దీన్కి న్జమైన భాగస్్మ్, ప్రజాస్్మ్ం కావ్లి. 
ప్రజలయొకకా, ప్రజల చేత, ప్రజలక్సం ప్రజాస్్మ్మనే న్ర్చనాన్కి లక్షంగా 
న్లవ్లి. 

జనం క్రుకునేదేమంటే, “జీవితంలో కాసతు దుుఃఖం తగా్గలి, కాసతు ఆనందం 
పరగాలి”.

*  *  *
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పరిచయాం

‒అజయ్ కల్ాం
శ్రీ ఐవైఆర్ కృషాణారావు కతతురాషట్ం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడే దశలో ప్రధాన కార్దర్శి 

కాబోయేముందు జర్గిన అనేక విషయాలకు ప్రత్క్షంగాకాన్, పరోక్షంగాకాన్ 
భాగస్్మిగాను, రాషట్ం ఏర్పడిన అనంతరం ప్రధాన కార్దర్శిగా తాను న్ర్హంచిన 
పాత్రను వివర్ంచే గ్ంథం ఇది. ఖమ్మం జిలలిలో ఐటిడిఏలో పన్చేసినప్పటి నుండి 
ఐవైఆర్ నాకు తెలుస్. ఆయన మొహమాటం లేకుండ్ సూటిగా మాట్లిడే 
ప్రభుతా్ధకార్. అదే ఆయన బలమూ, బలహీనతా కూడ్. ఇల ముకుకాసూటిగా 
మాట్లిడే అధకారులు రాజకీయ అధకారయంత్రాంగాన్కి అప్పుడప్పుడూ 
అసౌకర్ంగా అన్పిస్తుంట్రు. ఆయన కతతురాజధాన్ క్సం ఎంపిక చేసిన సథాలం 
గుర్ంచి బాహాటంగా వ్కతుం చేసిన అభిప్రాయాలు ర్యల్ ఎస్టటోట్ ముఠాలకు, 
ప్రధానంగా వ్కితుగత ఆసకుతులు, ప్రయోజనాలున్న ప్రజాప్రతిన్ధులనబడే వ్ళలికు 
ఆంద్ళన కలిగించడంలో ఆశ్చర్మేమీ లేదు.

ఈ రాషట్విభజనకు దర్తీసిన కన్్న పర్సిథాతులను దగ్గర నుండి చూస్ట అవకాశం 
నాకు కూడ్ కలిగింది. ఆ కీలకమైన రోజులోలి ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకుల ప్రవరతున 
విషయంలో ఐవైఆర్ అభిప్రాయాలతో నేను సంపూరణాంగా ఏకీభవిస్తునా్నను. దదపు 
అన్్న రాజకీయ పార్టోల నాయకులూ ప్రాంత ప్రయోజనాలను కాపాడడం క్సం 
పన్చేయడం కంటే రాజకీయంగా సరైన న్రణాయం పైనే ఎకుకావగా దృష్టో పట్టోరు. 
వ్ర్లో ఎకుకావమంది అసలు విభజన జరుగుతుందన్ ఎన్నడూ నమ్మలేదు. రాజా్ంగ 
పదవులలో అతు్న్నత స్థానంలో ఉన్న కందరు జనాంతికంలో రెండు రకాలుగా 
మాట్లిడడం కూడ్ దీన్కి  కారణం కావచు్చ. వ్ళ్ళు చాల తరచుగా విభజనకు 
వ్తిరేకంగా ప్రైవేటులో తమ అభిప్రాయాలను ప్రకటించడమూ, విభజనకు 
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అవసరమైన రాజా్ంగ ప్రక్రియ దదపు అస్ధ్మన్నంత కిలిషటోమైనదన్ 
ఆంధ్రనాయకులకు నమ్మకంగా చప్పడమూ చేసూతు వచా్చరు. ఈ నమ్మకమైన మాటలు 
సత్మన్ విశ్సించి ఆంధ్రప్రాంత నాయకులు తమ ప్రాంతం క్సం సవరణలు 
మొ॥న వ్టి ద్రా డిమాండులి చేయడం, విభజన ప్రతిపాదనకు అంగీకారం 
తెలి్పనటలివుతుందన్ భావించి చటటోంలోన్ వివిధ అంశాలపటలి తమ అభ్ంతరాలను, 
ఆంద్ళనను తెలియజేయకుండ్ దూరంగా ఉనా్నరు. అయినా కందరు 
ప్రభుతా్ధకారులు శ్రమించి అనేక సవరణలు సూచించారు కాన్, ఢిల్లి వ్టిన్ 
పటిటోంచుక్లేదు.

కుటుంబ ఆధపత్ం, న్యంత్రణలోన్ కాంగ్రెస్   పార్టో ఈ అవకాశాన్్న కంత 
చులకనగానే ఉపయోగించుకుంది. చార్త్రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టో రెండురకాల 
నాయకులి్న ప్రోతస్హంచింది. మొదటి తరం నాయకుల వ్రసత్ సంతానం 
ఒకరకమైత్, వేళ్లి లేన్ వీరవిధేయులు రెండోరకం. వీరు సంతంగా డిపాజిటులి కూడ్ 
తెచు్చక్లేరు కాన్ క్షేత్రస్థాయిలో వీర్న్ మేధావులుగా ముద్ర వేస్తురు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విభజన విషయంలో ఇటువంటి ట్రికుకానే ఉపయోగించారు. ఒక విధేయ మంత్రికి ఈ 
పన్ అప్పగించారు. ఆ మంత్రి కందరు తుంటర్ హంశాఖ అధకారులతో ఈ 
ప్రక్రియను సమన్యం చేశారు. ఈ తుంటర్ అధకారులు వ్కితుగతంగా లభపడే 
అవకాశాన్్న అందిపుచు్చకునా్నరు. తుది ఫలితం ఏమంటే ఆంధ్ర ప్రాంతాన్కి నషటోం 
కలిగిసూతు, దదపు ఏకపక్ష ఏరా్పటలితో ఒక అప్రామాణిక చటటోం. అటువంటి 
అంశాలలో ఒకటి సర్హదుదుల న్రణాయం. ఆంధ్రరాషట్ంలో తమ ఏకీకరణకు ముందు 
1-11-1956 నాడు ఉన్నటులిగా తమ ప్రాంతాన్్న వేరు చేయమన్ తెలంగాణ 
నాయకులు బాహాటంగా క్రారు. అటువంటి సమయంలో గతంలో ఆంధ్రప్రాంతంలో 
ఉన్న ప్రాంతాలను తెలంగాణలో ఎందుకు కలిపారు? ఇది కావ్లనే చేశారు, 
పోలవరం ప్రాజెకుటో న్రా్మణంలో సమస్లు సంపాదించడ్న్కీ, విభజనను 
న్రుతాస్హపర్చే తమ ఆత్రుతలో విభజనవలలి తెలంగాణ ఎదుర్కానే సమస్లను 
ముఖ్ంగా విదు్తుతు విషయంలో ఎదుర్కానవలసి వచే్చ కషాటోలను తరచుగా తమ 
ఆంద్ళనలను వెలిబుచ్చడం ద్రా ఆంధ్రప్రదేశ్  కు సంబంధంచి కందరు ముఖ్మైన 
నేతలు పరోక్షంగా సహాయం చేశారు. పైన పేర్కాన్నటులిగా ఢిల్లిలోన్ ఆ పాత్రలూ, 
మంత్రి, హం మంత్రిత్శాఖ స్న్యర్ అధకారులు ఆంధ్రప్రభుత్మూ, నేతలూ 
అందించిన ప్రతి సమాచారాన్్న, అంశాన్్న తమకు అనుకూలంగా మారు్చకన్ 
తెలంగాణ ఆసకుతులను కాపాడడం క్సం ఉపయోగించుకునా్నరు.
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ఐవైఆర్ తరా్త హంశాఖ అవలంబ్ంచిన సహకార న్రాకరణ 
సందరాభులననేకం పేర్కానా్నరు. అధకారుల విభజన ప్రక్రియలో సరైన నా్యం 
జరగలేదన్న విషయాన్్న స్పషటోం చేశారు. ఫలితారథా మేమంటే మొతతుం ప్రక్రియలో 
రాజా్ంగనైతికతకు పూర్తుగా న్ళ్లిదిలేశారు. విభజన అంశాలపటలి, వ్టి పర్షాకారాల 
పటలి భారత ప్రభుత్ం ఎటువంటి ఆసకీతు చూపలేదు. ఢిల్లిలో అధకారంలో ఉన్నవ్ర్కి 
తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రయోజనాలధకం కావడం వలలి చటటోంలోన్ ఏరా్పటలిలోన్ 
పరస్పర వైరుధా్ల గుర్ంచి పటిటోంచుక్నే లేదు. విభజనానంతరం దురదృషటోవశాతుతు 
రెండు రాషాట్లకూ అనైతిక నేతలే లభించారు. వీళ్లి భవిష్త్ ద్రషటోలుగా ఉండడ్న్కి 
బదులు కాకమ్మ కథలు చపి్ప ప్రజారంజకులయా్రు. బాహాటంగా పార్టో ఫిరాయింపులు 
ప్రోతస్హంచారు, అవి న్తి స్గించారు, వృథ్ ఖరు్చలు చేసి రెండు రాషాట్లనూ 
అప్పుల ఊబ్లోకి నెట్టోరు. వీళలికు ప్రజాభిప్రాయం మీద ఎన్నడూ గౌరవం లేదు, 
సంప్రతింపులు, సలహాల మీద నమ్మకం లేదు, తమ శకితునంతా మీడియాను తమవైపు 
తిప్పుక్వడం పైనే ప్రధానంగా కేంద్రీకర్ంచారు.

ప్రభుత్ స్థాయిలో ఏం జరుగుతుంది, ఎల జరుగుతుంది అన్నది ఆ ప్రభుత్ంలో 
భాగంగా ఉన్న ఐవైఆర్ విస్పషటోర్తిలో చపా్పరు. ఆయన జా్ఞపకశకితు ప్రశంసన్యం. 
జనం ఈ పుసతుకాన్్న చదివి, ఇందులో చపి్పన విషయాలను గుర్తుస్తురన్, మన ప్రభుత్ 
సంసథాలను ఎల విన్యోగిస్తురో ఇంకా సర్గా్గ చపా్పలంటే ఎల దుర్్న్యోగపరుస్తురో 
అవగాహన చేస్కుంట్రన్ ఆశిస్తును. రాబోయే నెలలు, సంవతస్రాలలో తమ తమ 
రాషాట్ల భవిష్తుతును రూపందించు క్వడంలో న్జాయితీ, వినయం, నా్యబుదిధు, 
న్ష్పక్షపాత బుదిధు కలిగిన సరైన ఆదరశివ్కుతులను ఎంపిక చేస్కనే వివేకాన్్న 
ఉభయరాషాట్ల పౌరులకూ భగవంతుడు ప్రస్దించుగాక.

*  *  *

12



కృతజ్ఞతలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తరువ్త వివిధ సమస్ల పర్షాకారంలో నా పాత్రను 

దగ్గరగా పర్శీలిసూతు ఉన్న మిత్రుడు ఒకరు ఆ కీలక ఘటటోంలో ప్రత్క్ష స్క్షిగా వున్న 
నేను నా అనుభవ్లను జనంతో పంచుకుంటే బాగుంటుంది అన్ సూచించారు. 
ఇది మంచి ఆలోచనే అనుకునా్నను. నా పదవి విరమణ అనంతరం వెంటనే నా 
వ్కితుగత కార్దర్శి శేషగిర్కి కన్్న వివరాలు డికేటోట్ చేస్ను. అయిత్ వెంటనే 
నేను మరో పదవీ బాధ్త చేపటటోవలసి వచి్చంది. ఒకస్ర్ ఈ బాధ్తనుంచి 
కూడ్ బయటపడిన తరువ్త భూపాలనా ప్రధాన కమీషనర్ గా ఉన్నప్పటి నుండీ 
బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ నుండి బయటికి వచే్చంతవరకు జర్గిన విషయాలను కూడ్ 
చేర్్చ దీన్్న విసతుర్ంచాలనుకునా్నను. అందువలలి ఈ పుసతుకంలో నేను CCLA గా 
వున్నప్పుడు ఎదుర్కాన్న చాల ముఖ్మైన భూమి కేస్లలో నా అనుభవ్లు కూడ్ 
చోటుచేస్కునా్నయి. అట్లిగే బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ నుండి నేను బయటికి రావలసిన 
వ్సతువ పర్సిథాతులను కూడ్ ఈ పుసతుకం వివర్స్తుంది. నను్న బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ 
నుండి తొలగించిన వెనువెంటనే పత్రికా విలేఖరుల సమావేశంలో దన్కి కారణాలను 
వివర్ంచే అవకాశం కలిగినప్పటికీ మరెన్్న విషయాలు ఆనాడు చప్పన్వి ఈ 
పుసతుకంలో చపే్ప అవకాశం లభించింది.

రాషట్ విభజన సమస్లు సంఘర్షణాత్మకంగా మార్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి 
సంబంధంచిన ఇదదురు అధకారులు సె్పషల్ చీఫ్ సెక్రటర్, పరా్టక శాఖ శ్రీమతి 
చందనాఖాన్, కార్్మకశాఖ అదనపు కమీషనర్ శ్రీ మురళ్స్గర్ రాషట్ ప్రయోజనాలు 
కాపాడటంలో అదుభుతమైన శ్రదధును, వ్కితుగతమైన కషటోనషాటోలను ఎదుర్కాన్ తమ 
విధులకు అంకితమై పన్చేస్రు. వ్ర్కి ఈ పుసతుకాన్్న అంకితం చేశాను.

ఈ పుసతుకం స్భావ ర్తా్ ఒక ప్రత్్క కాలన్కి సంబంధంచిన స్్యచర్త్ర 
కూడ్ కాబటిటో ఆ సమయంలో నేను వ్వహర్ంచవలసి వచి్చన వ్కుతుల గుర్ంచి, వ్ర్ 
స్భావం, ధోరణుల గుర్ంచి తెలియజేస్తుంది.

రాషట్ విభజన సమయంలో ఎదుర్కాన్న సమస్ల గుర్ంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పునర్్యవస్థాకరణ చటటోంలోన్ లోపాల గుర్ంచి, విభజనానంతర సమస్ల గుర్ంచి, 
వ్టి పర్షాకారం గుర్ంచి పాఠకులు మరుగైన అవగాహన కలగడ్న్కి ఈ పుసతుకం 
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ఉపయోగపడుతుందన్ నేను ఆశిస్తునా్నను. అలగే బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ నుండి నేను 
వైదొలగవలసిన పర్సిథాతుల మీద ఇది మర్ంత వెలుగును ప్రసర్స్తుంది. 

నా స్న్యర్ సహద్్గి శ్రీ ఎమ్. గోపాలకృషణా, ఐఏఎస్ (ర్టైర్డా) గార్న్ నా 
పుసతుకాన్కి ఒక ముందుమాట రాయమన్ క్ర్నప్పుడు ఆయన పుసతుకమంతా చదివి 
ముందుమాట రాస్రు. వ్ర్కి నా హార్దుక కృతజ్ఞతలు. 1987-89 మధ్ కాలంలో 
నేను ఖమ్మం జిలలి కలెకటోరుగా వున్నప్పుడు శ్రీ అజయ్ కలలిం గారు ఐటిడిఏ కి పిఓ గా 
వునా్నరు. అప్పటినుండి మా పర్చయం. ఆయన మరో ముందుమాట రాయడ్న్కి 
అంగీకర్ంచారు. ఆయనకు నా కృతజ్ఞతలు. సిల్ర్ జూబ్ల్ కళాశాలలో నాతో 
పాటు చదువుకున్న ఒకే హాసటోల్ లో వున్న మిత్రుడు శ్రీ వై.ఎస్. మూర్తు ఈ పుసతుకాన్్న 
తీర్్చదిదదుడంలో శ్రమపడ్డారు. 'Whose Capital Amaravathi' అన్న నా 
పుసతుకాన్కి కూడ్ ఆయనే సంపాదకత్ం వహంచారు. ఆయనకు నా కృతజ్ఞతలు. 
నా అన్్న ప్రయతా్నలలోనూ నాతో వున్న నా వ్కితుగత కార్దర్శి శేషగిర్కి ప్రత్్క 
కృతజ్ఞతలు. 

*  *  *
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ఛీఫ్ సెక్రటరీ ఎలా అయ్యాను?

ముఖ్మంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడిడా హయాంలో 2012 డిసెంబర్ ప్రాంతంలోనే 
నేను ప్రభుత్ ప్రధాన కార్దర్శి (ఛీఫ్ సెక్రటర్) పదవి స్్కర్ంచేందుకు 

తగిన వ్తావరణం ఏర్పడింది. అప్పుడు ప్రధాన కార్దర్శిగా ఉన్న మిన్్న మాథ్్ 
2013 జనవర్లో పదవీ విరమణ చేయాలిస్ ఉన్నది. రాషట్ంలో ఉన్న స్న్యర్ 
అధకారులలో ఒకడిన్ కావడం వలలి నేను ఈ పదవిన్ స్్కర్ంచేందుకు 
అరుహాడినయా్ను. కాన్ ఆనాడు ముఖ్మంత్రిగా ఉన్న కిరణ్ కుమార్ రెడిడా నను్న 
ఛీఫ్ సెక్రటర్గా న్యమించేందుకు అంత ఆసకితు ప్రదర్శించ లేదు. దీన్కి ఒక 
నేపథ్ం ఉంది. 

కిరణ్ కుమార్ రెడిడా ముఖ్మంత్రి అయే్ నాటికి నేను టిటిడి 
కార్న్ర్హణాధకార్గా ఉనా్నను. దదపు రెండేళ్లి ఆ పదవిలో పన్చేశాను. 
2009లో నేను టిటిడి కార్న్ర్హణాధకార్ పదవి చేపట్టోను. 

 2010 నవంబర్ లో కిరణ్ కుమార్ రెడిడా ముఖ్మంత్రి అయిన మరుసటి 
రోజు నుంచీ నను్న టిటిడి నుంచి తపి్పస్తురన్ ప్రచారం జర్గింది. సర్గా్గ ఆయన 
ముఖ్మంత్రి అయిన ఏడు నెలలకు జూన్ 16న నను్న ఆ పదవి నుంచి తపి్పంచారు.  

కిరణ్ కుమార్ రెడిడా స్్పకర్   గా ఉన్నప్పుడు అడిషనల్ విజిలెన్స్ అండ్ సెకూ్ర్టీ 
అధకార్గా ఉన్న తిపి్పరెడిడా వెంకట శివకుమార్ రెడిడాన్ కండ క్రింది నుంచి పైకి 
త్వడ్న్కి ప్రయతి్నంచారు.. కిరణ్ స్యంగా నాతో ఫోన్ లో మాట్లిడ్రు. ఒక 
శాసన సభ స్్పకర్ ఫోన్ చేస్టతు దన్కి విలువ ఇవ్్లి. అందునా చితూతురు ఆయన 
స్ంత జిలలి. కాన్ అదే సమయంలో శివకుమార్ రెడిడాపై ఆరోపణలున్న ర్తా్ 

[   ]1
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ఆయనను కండ పైకి తీస్కు వస్టతు సమస్లుంట్యన్ నాకు తెలుస్. ఈ విషయం 
స్యంగా స్్పకర్ కు చపా్పలన్ నేను భావించాను. 

హైదరాబాద్ కు వెళిలినప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడిడాన్ మరా్దపూర్కంగా 
కలుస్కునా్నను. శివకుమార్ రెడిడాపై ఆరోపణలున్నందువలలి ఆయనను పైకి 
తీస్కురావడం అంత మంచిది కాదన్ నేను ఆయనకు వివరంగా చపా్పను. కిరణ్ 
కుమార్ రెడిడా ఏమీ మాట్లిడలేదు. నా మాటలు ఆయన అరథాం చేస్కునా్నరనే 
అనుకునా్నను. సమస్ పర్షాకారం అయిందనే ఉదేదుశంతో తిరుమల తిర్గి వెళాలిను. 
కాన్ కిరణ్ కుమార్ రెడిడా ముఖ్మంత్రి అయిన తరా్త ఆ విషయం మనస్లో 
పటుటోకుంట్రన్ కాన్, కక్ష స్ధంపు ధోరణితో ప్రవర్తుస్తురన్ కాన్ అనుక్లేదు. 

నను్న టిటిడి కార్న్ర్హణాధకార్ పోస్టో నుండి బదిల్ చేసి, నేను ప్న్స్పల్ 
సెక్రటర్గా పన్చేసిన స్న్యర్ అధకార్నన్ తెలిసినప్పటికీ ఆయన నను్న తకుకావ 
ప్రాధాన్ం గల కార్్మక శాఖలో న్యమించారు. దీన్తో నేను కిరణ్ కుమార్ రెడిడాన్ 
స్యంగా కలుస్కున్ నా అసంతృపితు వ్కతుం చేశాను. ‘గతంలో నేను వృతితు పరంగా 
తీస్కున్న న్రణాయాలను మీరు మనస్లో పటుటోకునా్నరేమో..’ అన్ కూడ్ అనా్నను. 
కిరణ్ నేను చపి్పంది మౌనంగా వినా్నరు. ‘సరే ఈ విషయం పర్శీలిస్తును’ అనా్నరు. 
ఒక రెండు నెలలు పండింగ్ లో పటిటో మారెకాటింగ్ అండ్ క్పరేషన్ కు ప్రత్్క 
స్ఎస్ గా న్యమించారు. నా స్న్యార్టీకి ఇది కూడ్ తగిన ప్రాధాన్ం గల 
పోస్టో కాదు. ఏమైత్నేమి, మొతతుం మీద ఆయనతో నాకు అంత సతస్ంబంధాలు 
లేవనే చపా్పలి. 

అందుచేత ఒకస్ర్ ఆయనను కలిసి విషయం న్వృతితు చేస్కుంటే మంచిదన్ 
మిన్మాథ్్ పదవీ విరమణకు నాలుగు నెలలు ముందే ఆయనను కలిస్ను. నా 
తరఫున ఆయనను విశ్విద్లయంలో నా జూ్న్యర్ అయిన ఒక మంత్రి కూడ్ 
కలిస్రు. ఆయనను కలిసిన తరా్త ఆ మంత్రి నాకు చపి్పంది ఏమిటంటే తిరుపతి 
సంఘటనే కాకుండ్ ఆయన దృష్టోలో తన అవసరాలకు మీరు సర్గా ఉపయోగపడరు 
అనే భావన కూడ్ ఉందన్ పేర్కానా్నరు. కాన్ కంత మతతుపడ్డారన్ మిమ్మలే్న 
న్యమించవచ్చన్ చపా్పరు. నవంబర్ వరకూ ఆయన నా పటలి స్ముఖంగా 
ఉన్నటులి కన్పించింది. తనకు సన్్నహతంగా ఉన్న ఒక మంత్రితో కూడ్ ఆయన 
నా గుర్ంచి స్నుకూలంగా మాట్లిడినటులి తెలిసింది. కాన్ ఏం జర్గింద్ కాన్ 
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ఆయన ఢిల్లి నుంచి పిలిపించి మర్ పి. క. మహంతీన్ ఛీఫ్ సెక్రటర్గా న్యమించాలన్ 
న్రణాయించారు. అదే విధంగా పి.క. మహంతి జనవర్ నెలఖరుకు రాషట్ సర్్స్కు 
తిర్గి వచా్చడు. కాన్ చివర్ క్షణంలో మిన్ మాథ్్ పదవీ కాలన్్న మరో మూడు 
నెలలు పడిగించారు. ఆ సమయంలో మహంతీన్ భూ పర్పాలన ఛీఫ్ కమిషనర్ 
(సిసిఎల్ఏ) గా న్యమించారు. 

మిన్ మాథ్్ గార్ మూడు నెలల పదవీ పడిగింపు ముగిసిన తరువ్త మే 
నెల మొదటి రోజు ప్రసన్న కుమార్ మహంతీ ఛీఫ్ సెక్రటర్గా బాధ్తలు 
స్్కర్ంచారు. దీన్తో ఆయన స్థానంలో నేను ల్ండ్ అడి్మన్స్టట్షన్ ఛీఫ్ కమిషనర్   గా 
బాధ్తలు స్్కర్ంచాను. స్ధారణ స్ంప్రదయం ప్రకారం లండ్ అడి్మన్స్టట్షన్ 
ఛీఫ్ కమీషనర్ పదవి న్ర్హంచినవ్రు తదుపర్ ఛీఫ్ సెక్రటర్ అవుతారు. 

ఈలోపు తెలంగాణకు సంబంధంచి రాజకీయ పర్ణామాలు వేగవంతం 
అయా్యి. 2013 జులై 30న సమావేశమైన కాంగ్రెస్ వర్కాంగ్ కమిటీ ప్రత్్క 
తెలంగాణ రాషాట్న్్న ఏరా్పటు చేయాలన్ తీరా్మనం చేసింది. ఆ మరుసటి రోజు 
నుంచీ రాషట్ విభజనకు సంబంధంచి చట్టోన్్న రూపందించేందుకు పనులు 
ప్రారంభమయా్యి. ఛీఫ్ సెక్రటర్గా ఉన్న మహంతి హైదరాబాద్ నుంచి, అప్పుడు 
హంమంత్రిత్ శాఖలో అదనపు కార్దర్శిగా ఉన్న రాజీవ్ శర్మ ఢిల్లి నుంచి పూర్తు 
స్థాయిలో విభజన ఘటటోంలో పాలు పంచుకునా్నరు. తరా్త స్న్యర్ అధకారులోలి 
మొదటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ విభజన కార్క్రమం నుంచి ఛీఫ్ సెక్రటర్ నను్న 
దూరం పట్టోరు.. ఆ సమయంలో నేను సిసిఎల్ఏ పదవిలో ఉనా్నను. అందువలలి 
నాకు చటటోం గుర్ంచి, దన్ ముస్యిద గుర్ంచి తెలుస్కునే అవకాశం లేకుండ్ 
పోయింది. అనేక పర్ణామాలు, వ్డి, వేడి వ్తావరణంమధ్ 2014 ఫిబ్రవర్లో 
పారలిమంట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్్యవస్థాకరణ బ్లులి ఆమోదం పందింది. సర్గా్గ 
ఆ సమయంలో మహంతీ టర్్మ పూరతుయి నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ అయే్ందుకు మళ్లి 
అవకాశాలు వచా్చయి. ఫిబ్రవర్లో 28 రోజులే కనుక బ్లులి ఆమోదం పందిన 
ఎన్మిది రోజులోలి ఆయన పదవీ విరమణ జరుగనున్నది. 

తనకు (extension) పడిగింపు మీద ఆసకితు లేదన్ మార్్చ 1న పదవీ 
విరమణ చేయనునా్ననన్ పిక మహంతీ బహరంగంగా కూడ్ ప్రకటించారు. 
కిరణ్ కుమార్ రెడిడా గారు మహంతి పదవీ విరమణ తరువ్త న్నే్న ఛీఫ్ సెక్రటర్ 
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చయా్లనుకున్ న్రణాయించారన్ ముఖ్మంత్రి కార్దర్శి అజేయ కలలిం వచి్చ 
ఒకస్ర్ కలిస్టతు మంచిదన్ సూచించారు. నేను వెళిళు ఫిబ్రవర్ 16 ప్రాంతంలో 
కలిశాను.

‘స్ర్, నెలఖరులో మహంతీ పదవీ విరమణ చేయనునా్నరు..’ అన్ గురుతు 
చేశాను. 

‘తెలుస్’ అన్ ఆయన చపా్పరు. తన వదేదు ఉన్నప్న్స్పల్ సెక్రటర్ అజయ్ 
కలలిం వైపు చూసి ‘మనం కృషాణారావు గార్కి ఇప్పుడు ఆరడార్ ఇదదుమా, తరా్త 
ఇదదుమా?’ అన్ అడిగారు. 

అజయ్ కలలిం నావైపు చూసి.. ‘ఎప్పుడైనా ఇవ్వచు్చ. మహంతీ నెలఖరులో 
వెళ్తునా్నరు కద.. అప్పటి వరకూ సమయం ఉంది..’ అన్ అనా్నరు. 

మహంతీ తరా్త నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ కావడం ఖాయమన్న విషయం అందర్కీ 
తెలిసిపోయింది. 

అజయ్ కలలిం తరా్త నాకు ఫోన్ చేసి సిఎం నను్న ఛీఫ్ సెక్రటర్గా న్యమిసూతు 
ఆ రోజే ఆరడార్ ఇదదుమన్ భావించారన్, కాన్ ఛీఫ్ సెక్రటర్ నెలఖరులో ఇదదుమనా్నరన్ 
తెలిపాడు. ఇది జర్గిన మూడు, నాలుగు రోజులలో కిరణ్ కుమార్ రెడిడా రాజీనామా 
చేయడం, గవర్నర్ పాలన మొదలు కావడం జర్గింది. గవర్నర్ తో నాకు 
సతస్ంబంధాలు ఉన్నందువలలి ఇక ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవికి ఎలంటి ఆటంకాలు 
ఉండవన్ భావించాను. కేంద్రం రాషట్ గవర్నర్ అభిప్రాయం అడుగుతుందన్ నాకు 
తెలుస్. 

ఫిబ్రవర్ 28న మహంతికి ఛీఫ్ సెక్రటర్గా చివర్ రోజు. ఆయన నాకు 
బాధ్తలు అప్పగిస్తురన్ అందరూ అనుకునా్నరు. చివర్ వ్రం కావడంతో 
మహంతికి వీడోకాలు విందులు కూడ్ మొదలయా్యి. ఫిబ్రవర్ 25న జూబ్లి హల్స్ 
లోన్ మర్రి చనా్నరెడిడా మానవ వనరుల సంసథాలో జర్గిన మహంతి వీడోకాలు విందుకు 
నేను కూడ్ హాజరయా్ను. 

విందునుంచి తిర్గి వచి్చన తరా్త ఏఐసిసి ప్రధాన కార్దర్శి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
వ్వహారాల ఇన్ ఛార్్జ దిగి్జయ్ సింగ్ నుంచి ఫోన్ వచి్చంది. గతంలో ఎప్పుడూ 
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నేను దిగి్జయ్ సింగ్ ను కలుస్క్లేదు. మర్ ఎందుకు చేశారో తెలియదు కాన్, 
‘మిసటోర్ కృషాణారావ్, మీరే ఛీఫ్ సెక్రటర్ అవుతునా్నరు. కంగ్రాచు్లేషన్స్’ అన్ 
దిగి్జయ్ సింగ్ చపా్పరు. 

‘థ్ంక్స్ సర్’ అన్ జవ్బ్చా్చను. కాంగ్రెస్ అధషాఠానం నుంచే ఫోన్ వచి్చందంటే 
ఇంకేమన్ భావించాలి?

కాన్ కథ అనూహ్ంగా మలుపు తిర్గింది. ఫిబ్రవర్ 26న మహంతీ ఢిల్లి 
వెళాలిరు. ఎందుకు వెళిలి ఉంట్రో వేరే చప్పనకకారేలిదు. ఈ సమయంలో తనను 
మార్స్టతు విభజన ప్రక్రియకు విఘాతం కలుగుతుందన్ ఆయన వ్ర్కి నచ్చచపి్ప 
ఉంట్రు. 

ఫిబ్రవర్ 27 శివరాత్రి. నా శ్రేయోభిలష్, సర్్స్లో నాకు స్న్యర్ అయిన 
ఎం. వి. ఎస్. ప్రస్ద్ గారు శంషాబాద్ లో శారద చంద్రమౌళ్శ్ర దేవ్లయాన్కి 
ధర్మకరతు. ఆయన ఆహా్నం మేరకు ఆ రోజు స్యంత్రం నేను దేవ్లయాన్కి 
వెళాలిను. అకకాడ కూడ్ నాకు తెలిసిన వ్రు కనపడి అభినందనలు తెలిపారు. 
దేవ్లయం నుంచి ఇంటికి తిర్గిరాగానే ప్రధానమంత్రి కారా్లయం నుంచి ఫోన్ 
వచి్చంది. ప్రధానమంత్రి కారా్లయంలో నా బా్చ్ మేట్ ఆర్. రామానుజం 
కార్దర్శిగా ఉనా్నరు. ఆయన తమిళ్డైనప్పటికీ మధ్ప్రదేశ్ కేడర్ కు చందిన 
అధకార్. 

‘స్ర్ కృషాణారావు, న్రణాయం న్కు వ్తిరేకంగా జర్గింది. పి. క. మహంతీకి 
మూడు నెలలు ఎక్స్ టెన్షన్ ఇవ్డ్న్కి న్రణాయించారు.’ అన్ ఆయన చలలిగా చపా్పరు. 
ఆయనేం చబుతునా్నరో ఒకకా క్షణం అరథాం కాలేదు. 

‘అదేమిటి రామానుజం, రేపు ఒకకా రోజే సమయం ఉంది కద.. మహంతీన్ 
కనస్గించాలనా్న సమయం ఎకకాడుంది?’ అన్ నేను అడిగాను. 

‘ఆ విషయంలో జాగ్తతులు తీస్కునా్నం. పిఎంఓలో చర్చ జర్గింది. కేబ్నెట్ 
సెక్రటర్తో మాట్లిడ్రు. ఫైల్ రేపు ఉదయాన్కలలి రెడీ అవుతుంది’ అన్ రామానుజం 
చపా్పరు. 

‘ఓకే దెన్. ఏం చేస్తుం మర్..’ అన్ జవ్బ్చా్చను. 
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నాలో ఒక అంతర్గత లక్షణం ఉన్నది. నా మనస్స్ గాయపడిత్ ఊర్కే 
ఉండిపోయే మనసతుత్ం నాకు లేదు. చివర్ వరకూ వచి్చ ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవి 
చేజార్పోవడం నాకు భావోదే్గాన్్న కలుగజేసింది. వెంటనే ఫోన్ చేసి గవర్నర్ గార్ 
అపాయింట్ మంటు అడిగాను. ఫిబ్రవర్ 28 ఉదయం నేను గవర్నర్ నరసింహన్ ను 
కలిశాను. 

ఆయన నను్న చూడగానే ఏద్ తప్పు జర్గిందన్న భావనతో కన్పించారు. 
‘ఏం స్ర్ ఇల జర్గింది..’ అన్ అడిగాను. 
‘దీన్్న మనస్మీద తీస్క్కండి కృషాణారావు గారూ.. ఇవ్ళ కాకపోత్ రేపు 

ఛీఫ్ సెక్రటర్ అవుతారు..’ అన్ ఆయన నాకు సర్దు చపే్ప ప్రయత్నం చేశారు. 
నేనేమీ మాట్లిడకుండ్ తిర్గి వచా్చను. 
(ఫిబ్రవర్ 26న ఢిల్లిలో మహంతి అంతర్గత భద్రత కార్దర్శిన్ కలిసి ఛీఫ్ 

సెక్రటర్గా కనస్గేందుకు తన అభీషాటోన్్న వ్కతుం చేశారు. తదనుగుణంగా గవర్నర్ 
ఫిబ్రవర్ 27న తన ఆమోదన్్న తెలిపారు. దీన్తో ఫిబ్రవర్ 28 మధా్హ్నం 2 
గంటలకు సిబ్బంది, శిక్షణ శాఖ మంత్రి వి. నారాయణ స్్మి ఫైల్ కిలియర్ 
చేయడం, ప్రధానమంత్రి మన్్మహన్ సింగ్ స్యంత్రం 4. 30కి ఫైల్ పై సంతకం 
పటటోడం, ఈ విషయాన్్న స్యంత్రం 5. 30కి రాషట్ ప్రభుతా్న్కి తెలియజేయడం 
జర్గింది. మహంతీ పదవీ కాలన్్న నాలుగునెలల పాటు పడిగిసూతు ఆరడార్ ను 
రాత్రి 10. 45కు జార్ చేశారు. మహంతీ ఛీఫ్ సెక్రటర్గా మరా్నటి నుంచీ మళ్లి 
బాధ్తలు స్్కర్ంచారు.)

ఏమైనప్పటికీ నాకు ఈ పదవి ఇచే్చ విషయంలో జర్గిన అవమానం 
మింగుడుపడలేదు. రాషట్ ప్రభుతా్న్కి ఈ విషయంలో న్రసన తెలుపుతూ లేఖ 
రాసి పది రోజులు సెలవులో వెళాలిలన్ న్రణాయించినటులి తెలిపాను. మహంతీ పదవీ 
కాలం పడిగింపుకు కేంద్రం తెలిపిన కారణాలు అఖిల భారత సర్్స్కే 
అవమానకరమన్ నేను ఈ లేఖలో తెలిపాను. 

‘ఒక అధకార్ పదవీకాలన్్న పడిగించాలంటే ఆ అధకార్ అస్ధారణ 
ప్రతిభ గలవ్డై ఉండ్లి. అదే సమయంలో ఆయన స్థానంలో అరుహాడైన వ్కితు 
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లభించకపోయే పర్సిథాతి ఏర్పడ్లి. అన్ రూలుస్ చపుతునా్నయి. కాన్ ప్రస్తుత 
న్రణాయాన్కి ఈ రెండు కారణాలూ కనపడడం లేదు.’ అన్ లేఖలో చపా్పను. మళ్లి 
పదవి చేపటిటోన మహంతీకే ఈ లేఖను సంధంచాను. ఉమేశ్ కుమార్ కూ, దినేశ్ 
రెడిడాకి మధ్ కనస్గుతున్న కేస్లో మహంతీ న్ర్హంచిన పాత్ర గుర్ంచి 
స్ప్ంక్రుటో తీవ్ంగా వ్్ఖా్నాలు చేసిన విషయాన్్న కూడ్ నేను ఈ లేఖలో 
ప్రస్తువించాను. రాషట్ విభజనకు చందిన విషయాలను రాషాట్న్కి చందిన వ్కితు 
కాకుండ్ ఇతర రాషాట్న్కి చందిన వ్కితు సమరథాంగా పర్షకార్స్తురనుక్వడం ఆల్ 
ఇండియా సర్్స్లకే అవమానకరమన్ నేను లేఖలో వ్్ఖా్న్ంచాను. 

మహంతీ పదవీ కాలన్్న పడిగించడంపై రాషట్ హైక్రుటోలో కూడ్ ప్రజా 
ప్రయోజన వ్్జ్ం ఒకటి దఖలు అయింది.. చంద్రమౌళ్శ్ర్ రావు, దివ్కర్ 
బాబు అనే ఇదదురు వ్కుతులు ఈ పిటిషన్ దఖలు చేశారు. ఆపదధుర్మ ముఖ్మంత్రిగా 
ఉన్న కిరణ్ కుమార్ రెడిడా కతతు ఛీఫ్ సెక్రటర్ న్యామకం విషయంలో తన 
న్సస్హాయత వ్కతుం చేసినందువలలి గవర్నర్ జోక్ం క్రామన్, ఆయన ప్రస్తుత 
ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవీ కాలన్్న పడిగించాలన్ న్రణాయించారన్ రాషట్ ప్రభుత్ం 
క్రుటోకు తెలిపింది. విభజన క్రమం కనస్గుతున్నందువలలి ప్రస్తుత ఛీఫ్ సెక్రటర్ 
పదవీ విరమణ చేస్టతు గందరగోళం తలెతుతుతుందన్ వ్దించింది. చివరకు ప్రజా 
ప్రయోజన వ్్జా్న్్న హైక్రుటో కటిటో వేసింది. 

ఈ లోపల ఎన్్నకలు జర్గాయి. చంద్రబాబునాయుడు అధకారంలోకి 
వచా్చరు. నాకు ఛీఫ్ సెక్రటర్గా బహుశా అవకాశం ఇక రాదేమో అన్పించింది. 
ఆయన అస్మదీయులకు అందలమిస్తురు కాన్ నాకు ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవి ఇస్తురా 
అనుకునా్నను. రమేశ్ కుమార్ గవర్నర్ దగ్గర ప్రత్్క ఛీఫ్ సెక్రటర్గా ఉనా్నరు. 
ఆయన కూడ్ ఛీఫ్ సెక్రటర్ కావడ్న్కి గటిటోగా ప్రయతి్నస్తునా్నరన్ కందరు 
మిత్రులు తెలిపారు. 

చంద్రబాబునాయుడు తమ స్మాజిక వరా్గన్కి ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవి ఇవ్్ల 
లేక డీజీపీ పదవి ఇవ్్ల అన్న విషయంపై తెలుగుదేశంలో అంతర్గత చర్చలు 
జరుగుతునా్నయన్ తెలిసింది. అదే సమయంలో ఆయన వరా్గన్కి చందిన ఆపరేషన్స్ 
వింగ్ డీజీపీ జాసితు వెంకట రాముడు డీజీపీ కావ్లన్న ఆసకితుతో ఉనా్నరు. చివరకు 
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అంతర్గత తర్జన భర్జనలు జర్గిన తరా్త ఛీఫ్ సెక్రటర్గా తమ స్మాజిక వరా్గన్కి 
చందన్ అధకార్న్, డీజీపీగా తమ స్మాజిక వరా్గన్కి చందిన అధకార్న్ 
న్యమించాలన్ చంద్రబాబు న్రణాయించుకునా్నరు. అప్పుడు నా పేరు మళ్లి 
ముందుకు వచి్చంది. అదే సమయంలో ఐ. వి. స్బా్బరావు కూడ్ ఛీఫ్ సెక్రటర్ 
పదవి ఆశించారు. ఆయన కూడ్ చంద్రబాబుకు ఫోన్ చేశారు. 

జెవి రాముడు నాకు మంచి స్ట్నహతుడు. ఆయన నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్గా 
ఉంటేనే బాగుంటుందన్ కాబోయే సిఎంకు చపా్పరు. జెవి రాముడు పదవీ కాలం 
మరో రెండునెలలు మాత్రమే ఉన్నది. ఆయన పదవీకాలం రెండేళ్లి పడిగించాలన్ 
న్రణాయించారు. రాషట్ విభజన ర్తా్ చేయాలిస్న బృహతతుర కరతువ్్లు ఎన్్న 
ఉనా్నయి. మేమిదదురమూ మంచి స్ట్నహతులం కనుక పర్పాలన సవ్ంగా, 
సమరథాంగా స్గుతుందన్ చంద్రబాబు భావించి ఉండవచు్చ. నేను సమరథా 
అధకార్నన్న అభిప్రాయం కూడ్ ఆయనకు ఏర్పడి ఉండవచు్చ. 

చివరకు ఒక రోజు చంద్రబాబు సలహాదరు ఎం. స్ంబశివరావు సిసిఎల్ ఏ 
కారా్లయంలో ఉన్న నాకు ఫోన్ చేశారు. ‘మిమ్మలి్న ఛీఫ్ సెక్రటర్గా 
న్యమించాలన్ చంద్రబాబు గారు న్రణాయించారు.. వచి్చ సిఎంను కలుస్క్ండి.’ 
అన్ చపా్పరు. 

జూన్ 1 న మహంతి పదవీ కాలం ముగిసింది. జూన్ 1న ఉమ్మడి రాషట్ ఛీఫ్ 
సెక్రటర్గా ఆయన నుంచి పదవీ బాధ్తలు చేపట్టోను. జూన్ 2న నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ 
డిజిగే్నటెడ్ సిఎస్ హదలో పనులు మొదలు పట్టోను. ఎందుకంటే చంద్రబాబు 
నాయుడు జూన్ 7 వరకూ ప్రమాణ స్్కారం చేయలేదు. 

గవర్నర్ గార్ పాలనలో విభజనకు అవసరమైన సనా్నహక పనులెన్్న 
జర్గాయి. ఫైళలిను వేరే్రు చేశారు. పదదు ఎతుతున వ్టిన్ కాపీ చేయించి ఇరు 
రాషాట్లకు ప్రతులను అంద జేశారు. గవర్నర్ న్ర్హంచాలిస్న పాత్రను న్రేదుశించారు. 
గవర్నర్ కు ఇదదురు సలహాదరులను న్యమించారు. తాతాకాలింగా సిబ్బంది 
విభజన జర్గింది. ట్రాన్స్ క్, జెన్ క్ ను కూడ్ విభజించారు. సచివ్లయాన్్న 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ మధ్ విభజించారు. ఉద్్గుల విభజన ప్రారంభమైంది. 
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తాతాకాలిక ప్రాతిపదికగా రెండు సెక్రటేర్యట్ లలో ఉద్్గులను విభజించారు. 
హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్టో మంట్ లు పన్చేయడం మొదలు పట్టోరు. ఐఏఎస్ అధకారుల 
విభజన ప్రారంభమైంది. ఐఏఎస్, అఖిల భారత సర్్స్ అధకారుల విభజన 
విషయంలో ప్రతూ్ష్ సినాహా నేతృత్ంలో తగ్గ విధానాల రూప కల్పన కూడ్ 
పూరతుయింది. షెడూ్లుడా 10, 11 సంసథాల విభజన ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. కాన్ 
షెడూ్లు 9 క్రింద ఉన్న సంసథాల ఆస్తులు, అప్పుల విభజనకు షీల భిడే నేతృత్ంలో 
కమిటీన్ ఏరా్పటు చేశారు. షెడూ్లుడా 10 సంసథాలకు అలంటి విధానాన్్న దేన్్న 
అనుసర్ంచలేదు. ఉద్్గుల విభజనను శాశ్త ప్రాతిపదికన జర్పేందుకు 
కమలనాథన్ నేతృత్ంలో కమిటీన్ ఏరా్పటు చేశారు. విభజనకు ముందు జర్గిన 
వీటన్్నంటిలో నాకే పాత్రా లేదు. 

జూన్ 1 మధా్హ్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛీఫ్ సెక్రటర్గా నేను బాధ్తలు స్్కర్స్టతు 
జూన్ 2 ఉదయం రాజీవ్ శర్మ తెలంగాణ ఛీఫ్ సెక్రటర్గా బాధ్తలు స్్కర్ంచారు. 
విభజనకు సంబంధంచిన అంశాలపై ఇకకాడ ఏ పర్జా్ఞనం, అనుభవం లేన్ నేను, 
అకకాడ పూర్తు పర్జా్ఞనం, అనుభవం ఉన్న రాజీవ్ శర్మ ఉనా్నరు. ఇందుకు కారణం 
రాజీవ్ శర్మ కేంద్ర హంశాఖలో అదనపు కార్దర్శిగా ఉనా్నరు. విభజన బ్లులిను 
ఆయనే రచించారు. చటటోంలోన్ అన్్న సెక్షనలి గుర్ంచి ఆయనకు తెలుస్. అంత్కాక 
రాషాట్న్కి చందిన ఐఏఎస్, ఐపిఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధకారులను రెండు రాషాట్ల మధ్ 
విభజించేందుకు ఏర్పడిన ప్రతూ్ష్ సినాహా కమిటీలో ఆయన భారత ప్రభుత్ం 
సభు్డుగా ఉనా్నరు. విభజన క్రమంలో ఆయన పూర్తు స్థాయిలో పాత్ర పోష్స్తునా్నరు. 
మరో వైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్న్యర్ అధకార్ గా ఉనా్న నను్న విభజన ప్రక్రియకు 
దూరంగా ఉంచారు. అంతా కతతుగా ఉన్నది. తెలుస్క్వ్లిస్న విషయాలు చాల 
ఉనా్నయి. కతతు బాధ్తలకు నను్న సన్నదధుం చేయాలిస్ ఉన్నదన్ తెలిసినా మహంతి 
పటిటోంచుక్లేదు. 

నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ గా పదవీ బాధ్తలు స్్కర్ంచిన వెంటనే మొదటి 
ఆరునెలలు విభజనకు సంబంధంచిన అనేక అంశాలను పర్శీలించడం, 
విశేలిష్ంచడం తెలంగాణ, కేంద్ర ప్రభుతా్లతో వ్టిపై పోరాడడంతోనే సర్పోయింది. 
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మొదటివ్రం అంతా మేము రాషట్ కాబ్నేట్ ప్రమాణస్్కారాన్కి కావలసిన 
ఏరా్పటులి చేయడంలో తలమునకలైనాము. నాగారు్జన విశ్విద్లయాన్కి 
ముందున్న స్విశాల ప్రాంగణాన్్న ఈ మహతస్వం జరపడ్న్కి సథాలంగా 
న్రణాయించాము.

ఏరా్పటులి పదదుపటుటోన చేశాము. చాల జనవ్హన్ వస్తురన్ అంచనా వేశాము. 
ముఖ్మంత్రిగారు స్యంగా ఫోను చేసి చాలమందిన్ ఆహా్న్ంచారు. తమిళనాడు 
ముఖ్మంత్రి జయలలితగార్కి ఫోన్ చేస్టతు ఆమ ఎతతులేదు. అది వేరే విషయం. 
జూన్ 7న ప్రమాణ స్్కారం స్యంత్రం ముహూరతుం న్రణాయింపబడింది.

నాకు తెలిసిన కందరు మీరు టిటిడి కార్న్ర్హణాధకార్గా వున్న 
సమయంలో చకకాగా లల్్చ పంచా ధర్ంచేవ్రు. ఆ వస్రా ధారణ మీకు నపి్పంది. 
ప్రమాణ స్్కార సమయంలో కూడ్ ఆ వస్రాధారణతో రండి బాగుంటుందన్ సలహా 
యిచా్చరు. నాకు నచి్చ పాటిదదుమన్ అనుకునా్నను. మధా్హ్నం ఒంటిగంట 
ప్రాంతం ముఖ్మంత్రిగారు వచి్చ అకకాడనే ఉన్న లింగంపలిలి ఎస్టటోటులో విడిది 
చేశారు. నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో లల్్చపంచ ధర్ంచి వ్ర్ దగ్గరకు వెళాళును. 
వ్రు నను్న ఎగాదిగా చూచారు. నేను ఈ వస్రాధారణ నూతనంగా ఉంటుందన్ 
వేశాననా్నను. వ్రు నా సమస్ అది కాదు. మీరు ఆ డ్రెస్ లో ఉండి నేను ఫ్ంటు 
షర్టో లో ఉంటే చూచే జనాలు మిమ్మలి్న నేను పదవీ ప్రమాణ స్్కారం 
చేయిస్తునా్నననుకుంట్రన్ అనా్నరు.

ప్రమాణస్్కార సమయాన్కి ముఖ్మంత్రి కుటుంబసభు్లు, ఇతరులు 
చాలమంది వచా్చరు. కంత కటటోడి చయ్డం సమస్ అయింది. జనసంద్హంలో 
కందరు వి.ఐ.పి.లు చికుకాకునా్నరు. మొతతుంమీద ప్రమాణ స్్కారం కంత 
రస్భాసగా ముగిసింది.
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ప్రత్యాష్ సిన్హా  పక్షపాత వైఖరి

జూన్ 2 నాటికే విభజనకు సంబంధంచిన కన్్న చర్లు 
ప్రారంభమయా్యి. సమైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు మహంతీ ఛీఫ్ 

సెక్రటర్గా ఉన్న కాలంలోనే అఖిల భారత సర్్స్ అధకారుల విభజనకు 
ప్రాతిపదికను సూథాలంగా న్రణాయించారు. 

ఐఏఎస్ అధకారుల విభజనకు సంబంధంచి మౌలిక సూత్రాలు మహంతి 
ఛీఫ్ సెక్రటర్గా ఉన్న కాలంలోనే ఖరారు అయిన తీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అనుకూలంగా 
లేదు. వ్రు జిలలిల సంఖ్ ఆధారంగా విభజన జరగాలన్ న్రణాయించారు. ఆంధ్రాలో 
13 జిలలిలు, తెలంగాణలో 10 జిలలిలు ఉనా్నయి కనుక ఆ న్ష్పతితులో విభజన 
ప్రారంభించారు. న్జాన్కి ఈరకమైన విభజన సరైంది కాదు. ఐ.ఏ.ఎస్. కేడరు 
సంఖ్లో జిలలి పోస్టోలు చాల తకుకావ. ఎకుకావ పోస్టోలు సచివ్లయంలో 
డైరెకటోరేటలిలో ఉంట్యి. కనుక జిలలిల సంఖ్ ఆధారంగా విభజన చేయడంలో 
ఔచిత్ం లేదు. 13:10 న్ష్పతితులో కాకుండ్ మరో ప్రాతిపదిక పాటించి ఉంటే 
సముచితంగా ఉండేది. ఏమైనా ఈ న్రణాయం తెలంగాణకు అనుకూలంగా జర్గినటులి 
నాకు అన్పించింది. 

నేరుగా ర్క్రూట్ అయిన ఇన్ సైడర్ అధకారులు, ప్రమోటయిన అధకారులను 
వ్ర్ వ్ర్ ప్రాంతీయత ఆధారంగా కేట్యించాలన్ న్రణాయించారు. ఒక రాషాట్న్కి 
కేట్యించిన పోస్టోల సంఖ్ కంటే ఎకుకావ మంది అధకారులు ఆ రాషాట్న్కిఈ 
విధానంలో కేట్యించబడిత్ వ్ర్న్ జూన్యర్ ఆఫీసరలితో మొదలుపటిటో తిర్గి 
రెండవ రాషాట్న్కి పోస్టోలు వ్కుతులు సర్పోయేదకా తిర్గి కేట్యిస్తురు. వ్రు 

[   ]2
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ఇతర రాషాట్న్కి వెళాలిలిస్ ఉంటుంది.. ఇది ఛతీతుస్ ఘడ్ తదితర రాషాట్ల విభజన 
సమయంలో అవలంబ్ంచిన ప్రాతిపదిక. ఇకకాడ కూడ్ నేటివిటీన్ ప్రాతిపదికగా 
తీస్కునా్నరు. స్థాన్క అధకారుల విభజన పదదు సమస్ కాలేదు. ఎందుకంటే అది 
నేటివిటీ ఆధారంగా జర్గింది. అదనంగా ఉన్న వ్రు ఇతర రాషాట్న్కి వెళలిడమో, 
లేక వ్రు అభ్రథాన చేస్కుంటే సరుదుబాటు చేయడమో జర్గింది. ఇక అవుట్ 
సైడర్స్ కు సంబంధంచి రోసటోర్ ప్రకారం వెళాలిలిస్ందే. రోసటోర్ అనేది సంకిలిషటో ప్రక్రియగా 
మార్ంది. ర్జరే్షన్ ను కూడ్ పర్గణనలోకి తీస్క్వ్లిస్ వచి్చంది. రోసటోర్ ను 
ఎకకాడి నుంచి ప్రారంభించాలి అన్నది ప్రధానమైన ప్రశ్న. లటర్ ప్రకారం వెళాలిలన్ 
చివరకు న్రణాయించారు. నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ అయిన తరా్త హాజరైన ప్రతూ్ష్ 
సినాహా కమిటీ రెండో సమావేశంలోన్, మూడో సమావేశంలోన్ రోసటోర్ అంశం 
ప్రస్తువనకు వచి్చంది. రోసటోర్ ప్రకారం లటర్ తీసినప్పుడు లటర్లో తెలంగాణ 
వచి్చంది. దీన్తో తొలి అధకార్ తెలంగాణకే వెళతారన్ అందరూ అనుకునా్నరు. 
అకకాడినుంచే అందరూ లెకకాలు వేస్కున్ తాము ఏ ఏ రాషాట్న్కి వెళతామో 
న్రణాయించుకునా్నరు. అలగే జర్గి ఉంటే రాజీవ్ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేడర్ కు చందిన 
అధకార్ అవుతారు. 

కాన్ తరా్త జర్గిన కమిటీ సమావేశంలో త్లిందేమంటే లటర్లో 
తెలంగాణ వస్టతు, న్యామకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రారంభిస్తురన్న విషయం. 
గతంలో ఇతర రాషాట్ల విభజన జర్గినప్పుడు ఒక రాషట్ం లటర్లో వస్టతు మరో 
రాషట్ం నుంచి న్యామకాలు జరగాలన్ న్రణాయించారట. ప్రతూ్ష్ సినాహా కమిటీ 
పాత కమిటీ సమావేశాల మిన్ట్స్ తీసి దన్ ప్రకారం వెళిలింది. ఈ విషయం 
తెలియన్ అధకారులు చాల మంది న్యామకాలు కూడ్ తెలంగాణనుంచే 
ప్రారంభమవుతాయన్ భావించి లెకకాలు వేస్కున్, తామకకాడెకకాడికి వెళ్తునా్నమో 
తామే న్రణాయించుకున్ అల జరగకపోవడంతో న్రాశ చందరు. అంతా 
గందరగోళం నెలకన్నది.. 

ఐఏఎస్ అధకారుల న్యామకం విషయంలో త్డ్ తెచి్చన మరో అంశం 
పి. క. మహంతీన్ పదవిలో ఉన్న అధకార్గా భావించాల, లేక, పదవీ విరమణ 
చందిన అధకార్గా భావించాల అన్నది. ప్రతూ్ష్ సినాహా కమిటీ మహంతీన్ 
పదవిలో లేన్ అధకార్గా భావిస్టతు లెకకాలోలి త్డ్ వచి్చ రాజీవ్ శర్మ తెలంగాణలోనే 
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ఉంట్రు. మహంతీన్ ర్టైర్డా అధకార్గా భావించకపోత్ రాజీవ్ శర్మ ఆంధ్రాకు 
వెళాలిలిస్ వస్తుంది. ఈఅంశంలో పి. క. మహంతీన్ ప్రతూ్ష్ సినాహాపర్గణనలోకి 
తీస్క్లేదు. ఇది వివ్దస్పదమన్ చాల మంది భావించారు. పిక మహంతీన్ 
పర్గణనలోకి తీస్క్వడ్న్కి బలమైన నా్యపరమైన కారణాలునా్నయన్, 
కన్సం అట్ర్్న జనరల్ అభిప్రాయం తీస్క్కుండ్ మహంతీ పేరును 
పర్గణించకపోవడం సరైంది కాదన్ చాల మంది భావన. 

ప్రతూ్ష్ సినాహా ఉదేదుశ పూర్కంగా ఒక పక్షన్కి అనుకూలంగా 
వ్వహర్ంచడం స్పషటోంగా కనపడింది. కమిటీలో నేను కాక ప్రతూ్ష్ సినాహా, 
తెలంగాణ ఛీఫ్ సెక్రటర్ రాజీవ్ శర్మ ఉనా్నరు. వ్ర్దదురూ ఒకటే కావడంతో నేను 
ఎన్్న వ్దనలు చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకుండ్ పోయింది. ప్రతూ్ష్ సినాహా కమిటీకి 
ఎన్్న ఉతతురాలు కూడ్ రాశాను. ప్రతూ్ష్ సినాహా కమిటీలో వ్గి్వ్దలు స్ర్యస్ 
గా జర్పిన మరో అంశం జీవిత భాగస్్మి కూడ్ అధకార్ అయినప్పుడు ఆమ/
ఆయన స్న్యార్టీన్ ఎల పర్గణించాలన్నది. జీవిత భాగస్్మి వృతితున్ 
న్ర్హంచినప్పటినుంచీ స్న్యార్టీన్ పర్గణించాల లేక పళిలి తరా్త 
కేట్యించిన రాషట్ంలో స్న్యార్టీన్ పర్గణించాల అన్న దన్పై చర్చలు 
స్గాయి. కంబైన్డా లిస్టో లో జీవిత భాగస్్మి పై స్థాయిలో ఉండవచు్చ. జీవిత 
భాగస్్మి తన భరతు లేద భార్కు కేట్యించిన రాషాట్న్కి వస్టతు చివర్ అధకార్ 
స్థాయికి వస్తురు. కంబైన్డా లిస్టో ప్రకారం కేట్యిస్టతు ఒక రాషాట్న్కి వస్తురు. పళిళు 
అయిన తరువ్త రాషట్ం మార్న స్న్యార్టీ పర్గణనలోకి తీస్కుంటే వేరే 
రాషట్ంలోకి వెళతారు. జీవిత భాగస్్మి రాషట్ంలో చేర్న తరా్త నుంచి 
స్న్యార్టీన్ పర్గణించాలన్ ప్రతూ్ష్ సినాహా మొదట న్రణాయించారు. 
తదనుగుణంగా స్న్యార్టీన్ పర్గణనలోన్కి తీస్కన్ జాబ్తాను తయారు 
చేశారు.

తరా్త కంబైండ్ మర్ట్ తో స్న్యార్టీన్ పర్గణనలోకి తీస్కున్ జాబ్తాను 
సవర్ంచారు. దీన్ వెనుక కందరు బలమైన అధకారుల ప్రమేయం ఉన్నదన్ నాకు 
తెలుస్. ఇది ప్రధానంగా ఆంద్ళన కలిగించింది. కేడర్ అనేది ప్రభుత్ం ఖరారు 
చేసింది కనుక రాషట్ స్న్యార్టీ ప్రకారం వెళాలిలన్ నేను వ్దించాను. ఆయన 
దన్కి అభ్ంతరం వ్కతుం చేశారు. 
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దీన్తో నేను కచి్చతంగా చపా్పను. ‘ఈ విషయంలో మీరు వైఖర్ 
తీస్కున్నటలియిత్ మనం రోసటోర్ పదధుతి కూడ్ పునుఃపర్శీలించాలి. మీరు మహంతీన్ 
ఎందుకు పర్గణనలోకి తీస్క్లేదు? మహంతి పదవిలో ఉన్నటులి పర్గణించిత్ 
మొతతుం రోసటోర్ మార్పోతుంది. మీ న్రణాయాన్్న నేను విభేదిస్తునా్నను కనుక ఈ 
వివ్దన్్న న్బంధనల ప్రకారం అట్ర్్న జనరల్ కు న్వేదించాలి కద.’ ఆ 
పన్చేదదుం. అనా్నను. 

ఇల అనేక అంశాలపై కమిటీ సమావేశాలోలి వ్గి్వ్దలు జర్గాయి. 
చివరకు ఈ అంశాలపై నేను నా న్రసన న్ట్ ను కూడ్ ప్రతూ్ష్ సినాహాకు 
సమర్్పంచక తప్పలేదు. అది ఆయనకు నచ్చలేదు. 

ఏమైనప్పటికీ ఐఏఎస్ అధకారుల విభజన రెండు రాషాట్ల మధ్ 
నా్యపూర్తంగా, సమానంగా జరగలేదు. తెలంగాణ పక్షన్కే అనుకూలంగా 
జర్గింది. మిగతా అన్్న విషయాలోలి జనాభా న్ష్పతితున్ ప్రాతిపదికగా తీస్కున్ 
కేవలం ఐఏఎస్ అధకారుల విషయంలోనే జిలలిల న్ష్పతితులో తీస్కున్నప్పుడే ఏపీకి 
నషటోం జర్గింది. నేను పదవీ బాధ్తలు స్్కర్ంచే నాటికే మార్గదరశిక సూత్రాలు 
న్రణాయం కావడంతో నేను చేస్టది ఏమీ లేకుండ్ పోయింది. అనుసర్ంచిన 
ప్రాతిపదిక, కందరు అధకారులకు ప్రయోజనం చేకూరే్చందుకు ఆ తరా్త 
వరుసగా తీస్కున్న న్రణాయాల వలలి ఏపీ ప్రయోజనాలు దెబ్బతినా్నయి. అంత్కాక 
హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాజధాన్ కావడంతో చాల మంది తెలంగాణలో 
ఉండేందుకు ఇషటోపడడం, వ్ర్ ప్రయోజనాలను ప్రతూ్ష్ సినాహా కాపాడడం కూడ్ 
ఏపీకి నషటోం కలిగించింది. 

కేంద్ర అడి్మన్స్టట్షన్ ట్రిబు్నల్ (కా్ట్) కూడ్ ప్రతూ్ష్ సినాహా తీస్కున్న 
న్రణాయాలను, అనుసర్ంచిన ప్రాతిపదికను తీవ్ంగా తప్పు పటిటోంది. అప్పటికే 
ఐఏఎస్ అధకారుల విభజన అంశం ఏద్ రకంగా సెటిల్ అయి, అంతా తమ 
తమ స్థానాలోలి పన్చేయడ్న్కి వెళలిడంతో కా్ట్ అభిశంసన పర్వస్నాలేమీ 
జరగలేదు. సమయం సమస్లను చాలమటుకు పర్షకార్ంచింది. కాన్ అధకారుల 
విభజన హేతుబదధుంగానూ, పారదరశికంగాను జరుగలేదన్న విషయం ర్కారుడా 
అయింది. నా అభిప్రాయాలే సరైనవన్ త్లింది. 
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సెక్షన్ 8కి  
కాలదోషం ఎందుకు పట్టంది?

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్్భజన చటటోంలోన్ సెక్షన్ 8 కి చివరకు కాలద్షం 
పటిటోంది. ఇందుకు కారణం ముఖ్మంత్రి చంద్రబాబునాయుడే 

అన్ విషయాలను లోతుగా పర్శీలించిన వ్రెవర్కైనా తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్ ను 
ఉమ్మడి రాజధాన్గా న్రణాయించినందువలలి సెక్షన్ 8కి ప్రాధాన్త ఏర్పడింది. 
ప్రధానంగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వలస వచి్చ హైదరాబాదులో సిథారపడిన వ్ర్ 
ప్రాణధన ఆసిథాపర్రక్షణకు ఉదేదుశించబడిన సెక్షన్ సెక్షన్ 8.

ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్్యవస్థాకరణ చటటోంలోన్ సెక్షన్ 5 ప్రకారం హైదరాబాద్ 
పదేళలి పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషాట్లకు ఉమ్మడి రాజధాన్గా ఉండ్లి. 
ఉమ్మడి రాజధాన్లో పర్పాలనకు సెక్షన్ 8 వీలు కలి్పస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో 
న్వసిస్తున్న ప్రజల స్ట్చ్ఛను, ఆస్తులను కాపాడే బాధ్తను గవర్నర్ కు అప్పగించారు. 
ముఖ్ంగా శాంతి భద్రతలు, అంతర్గత భద్రత, కీలక ప్రదేశాల భద్రత, ప్రభుత్ 
భవనాల న్ర్హణ, కేట్యింపు గవర్నర్ బాధ్త. తెలంగాణ మంత్రి మండలిన్ 
సంప్రదించిన తరా్త ఆయన స్ంత విచక్షణను ఉపయోగించి, న్రణాయం 
తీస్కుంట్రు. 

గవర్నర్ కు సలహాదరులుగా ఇదదురు సలహాదరులను న్యమించే ఏరా్పటు 
కూడ్ సెక్షన్ 8లో ఉన్నది. ఈ చటటోం ప్రకారం అవసరమైన న్బంధనలను 
రూపందించాలన్, హైదరాబాద్ నగరంలో శాంతిభద్రతలు, ప్రజల రక్షణ 
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విషయంలో ఆయన అధక పాత్ర న్ర్హంచాలన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం 
భావించింది. అందువలలి తగిన న్బంధనలను రూపందించాలన్ మేము కేంద్ర 
ప్రభుత్ంపై ఒతితుడి తెచా్చము. అదే విధంగా సెక్షన్ 8 సమరథావంతంగా అమలు 
కావ్లి అంటే హైదరాబాద్ నగర పోల్స్ వ్వసథాలో రెండు రాషాట్ల పోల్స్లకు 
తగిన ప్రాతిన్ధ్ం ఉండ్లన్ మేము క్రాము. 

కాన్ దీన్్న తెలంగాణ ప్రభుత్ం తీవ్ంగా ప్రతిఘటించింది. హైదరాబాద్ 
నగరం పూర్తుగా తెలంగాణలో ఉన్నందువలలి, శాంతి భద్రతలు పూర్తుగా రాషట్ 
ప్రభుత్ అంశమన్, ఈ విషయంలో గవర్నర్ కు ఎలంటి న్ర్దుషటోమైన పాత్ర లేదన్ 
చపి్పంది. సెక్షన్ 8 క్రింద ఎటువంటి ప్రత్్క న్బంధనలను రూపందించేందుకు 
వీలు లేదన్ తెలిపింది. మర్ కేంద్ర ప్రభుత్ం న్యమించిన సలహాదరులకే 
ఎటువంటి పాత్ర లేనప్పుడు చటటోంలో సెక్షన్ 8న్ చేర్్చనందువలలి వచే్చ 
ప్రయోజనమేమిటన్ ఏపీ ప్రభుత్ం వ్దించింది. 

సెక్షన్ 8 విషయంలో నాకు అప్పుడు కేంద్రంలో హంసెక్రటర్గా ఉన్న అన్ల్ 
గోస్్మితో వ్గి్వ్దం జర్గింది. అన్ల్ గోస్్మి పూర్తుగా తెలంగాణకు 
అనుకూలంగా కనపడ్డారు. రెండు రాషాట్లనుంచీ పోల్స్ బలగాలను స్టకర్ంచి 
గవర్నర్ ఆధ్ర్ంలో పన్చేయించాలన్న అంశాన్్న నేను ఆయనతో 
ప్రస్తువించినప్పుడు ‘ఆత్మ గౌరవం ఉన్న ఏ ప్రభుత్మూ వేరే రాషట్ పోల్స్ బలగాలు 
తమ రాషట్ంలో పన్చేయాలన్ క్రుక్దు...’ అన్ స్పషటోం చేశారు. 

‘అలంటప్పుడు రాషాట్న్్న విభజించమన్ మిమ్మలి్న ఎవరు అడిగారు? ఈ 
సెక్షన్ ను ఎందుకు చేరా్చరు?’ అన్ నేను ప్రశి్నంచాను. ‘హైదరాబాద్ లో సిథారపడడా 
ఆంధ్రా, ఇతర ప్రాంతాల ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు చేర్్చన ఈ సెక్షన్ ను 
ఇప్పుడెందుకు విస్మర్స్తునా్నరు? ’ అన్ నేను అడిగాను

నేను ఇల న్లదీస్తునన్ కేంద్ర హం సెక్రటర్ ఊహంచి ఉండరు. నేను 
అడిగిన తీరుకు ఆయన తీవ్ అసహనాన్్న ప్రదర్శించారు. నేను కేంద్ర కేబ్నెట్ 
సెక్రటర్న్ కూడ్ కలిశాను. రాషట్పతి ప్రణబ్ ముఖర్్జ హైదరాబాద్ వచి్చనప్పుడు 
కూడ్ ఆయనను కలుస్కునా్నను. కన్్న సంఘటనల గుర్ంచి కూడ్ వివర్ంచి 
వినతిపత్రం సమర్్పంచాను. 
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న్జాన్కి పునర్్యవస్థాకరణ చట్టోన్కి సంబంధంచిన అనేక అంశాల పర్షాకారం 
భారత ప్రభుత్ స్థాయిలో కావ్లిస్ ఉన్నది కనుక కేంద్ర హం మంత్రిత్ శాఖ, 
ముఖ్ంగా హం సెక్రటర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది. నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్గా 
పదవిన్ స్్కర్ంచే నాటికి కేంద్ర హం సెక్రటర్గా ఉన్న అన్ల్ గోస్్మి పూర్తుగా 
తెలంగాణ పక్షం ఉన్నటులి కనపడ్డారు. అసలు అప్పుడు పదవిలో ఉన్న హం 
సెక్రటర్లు కాన్, హం విభాగం కాన్ కతతు రాషట్మైన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవసరాల పటలి 
స్నుకూలంగా వ్హర్ంచలేదు. ఇందుకు ఒక కారణం తెలంగాణ ఛీఫ్ సెక్రటర్ 
రాజీవ్ శర్మకు హంమంత్రిత్ శాఖలో వ్ర్తో కలిసి పన్చేసిన అనుభవం 
ఉండడం. ఏఅంశాన్్న కూడ్ పర్షకార్ంచేందుకు హంసెక్రటర్ ఆసకితు 
ప్రదర్శించలేదు. పైగా తెలంగాణ ప్రభుత్ం పటలి స్నుకూలంగా వ్వహర్ంచారు. 
ఏపీ ముఖ్మంత్రికీ, ఢిల్లిలో ఉన్న ఏపీకి చందిన కేంద్రమంత్రులకూ ఈవిషయం 
చపి్పనప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. 

అదృషటోవశాతుతు కదిదు కాలం లో అన్ల్ గోస్్మి పదవి క్లో్పయి ఆయన 
స్థానంలో ఎల్ సి గోయల్ హం సెక్రటర్గా వచా్చరు. ఆయన నా బా్చ్ మేట్ 
కావడంతో భారత ప్రభుత్ం సహాయంతో అనేక సమస్లను మేము స్నుకూలంగా 
పర్షకార్ంచుక్గలిగాం. కాన్ 6 నెలల తరా్త ఆయన స్థానంలో వచి్చన 
హంసెక్రటర్ విభజన అంశాల గుర్ంచి పూర్తుగా ఉదస్నంగా వ్వహర్ంచారు. 
కన్సం రెండు రాషాట్ల మధ్ సమావేశాన్్న ఏరా్పటు చేస్టందుకు కూడ్ ఆసకితు 
ప్రదర్శించలేదు. ‘తాంబూలలిచా్చం. తను్నకు చావండి’ అన్నటులి గా వ్వహర్ంచారు 
దీన్తో మేము పరస్పర సరుదుబాటు ద్రాన్, క్రుటో ద్రాన్ సమస్లను 
పర్షకార్ంచుకునా్నం. 

ఇక ఏడ్ది తరా్త పర్సిథాతులు మార్పోయాయి. ఈలోపు చంద్రబాబు 
నాయుడు రాజధాన్న్ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవ్డ తరలించాలన్ న్రణాయించారు. 
ఒక స్ర్ రాజధాన్న్ విజయవ్డ తరలించిన తరా్త సెక్షన్ 8 అనే దన్కి 
ప్రాధాన్త లేకుండ్ పోయింది. దన్కి కాలద్షం పటిటోంది. ‘మీ ప్రభుత్మే ఇకకాడ 
లేనప్పుడు సెక్షన్ 8 అవసరం ఏమున్నది..’ అన్న వ్దన కేంద్ర ప్రభుత్ంలో 
విన్పించింది. కనుక ఆ అంశాన్్న న్శశిబదుంగా సమాధ చేశారు. 
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మరో వైపు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ప్రజల ఆస్తులు, శాంతిభద్రతల విషయంలో 
తెలంగాణ ప్రభుత్ం, పోల్స్ యంత్రాంగం వ్వహర్ంచిన తీరు ప్రశంసన్యం. 
ఎలంటి ఫిరా్దులు లేకుండ్ వ్వహర్ంచగలమన్న విశా్సం ప్రజలోలి కలిగింది. 
సెక్షన్ 8 అమలులో లేదన్న విషయం అందరూ మర్చిపోయారు. స్మాన్ ప్రజలు 
ఈ విషయం పదదుగా పటిటోంచుక్నే లేదు. 

కాన్ చంద్రబాబు నాయుడే ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం పదేళ్లి ఉమ్మడి 
రాజధాన్ అయిన హైదరాబాద్ లో కనస్గి ఉంటే పర్సిథాతులు వేరుగా ఉండేవి. 

అమరావతిలో రాజధాన్ న్రా్మణం పూరతుయే్ంతవరకూ హైదరాబాద్ లోనే 
ఉండ్లన్ మొదటోలి బలంగా న్రణాయించుకున్న చంద్రబాబునాయుడు ఎందుకు 
ఏడ్దిలోపే తన న్రణాయాన్్న మారు్చకునా్నరు? దీన్కి బలమైన కారణాలునా్నయి. 

అధకారంలోకి వచి్చన తొలి కదిదు నెలలలో ముఖ్మంత్రి చంద్రబాబు 
నాయుడు మన్ భావ్లను బటిటో చూస్టతు, ఆయనకు హైదరాబాద్ నుంచి ఇప్పటికిప్పుడే 
వెళిలిపోయి విజయవ్డ నుంచి పన్చేయాలన్న అభిప్రాయం ఉండేది కాదన్ 
అరథామయింది. హైదరాబాద్ నుంచి వెళిలిపోవ్లన్న సంకేతాలు ఆయన ఎప్పుడూ 
తొలి నెలలోలి మాకు ఇవ్లేదు. ‘మనం హైదరాబాద్ నుంచే చాల కాలం పన్చేయాలిస్ 
ఉంటుంది’ అన్ ఆయన చబుతూ ఉండేవ్రు. ‘రాజధాన్న్ తరలించే న్రణాయం 
తీస్కునేటప్పుడు హైదరాబాద్ లో న్వసిస్తున్న ఆంధ్ర ప్రజల ప్రయోజనాలను 
కూడ్ దృష్టోలో పటుటోకున్ న్రణాయం తీస్క్వ్లి.’ అన్ ఆయన ఒక సందరభుంలో 
చపా్పరు. 

ఉమ్మడి రాజధాన్ అయిన హైదరాబాద్ లోన్ సచివ్లయంలో ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ కూ, తెలంగాణకూ బాలికులు అలట్ అయా్యి. గవర్నర్, ఆయన 
సలహాదరులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు హెచ్, ఎల్ బాలిక్ లు అలట్ చేశారు. వ్టిలో 
హెచ్ బాలిక్ ముఖ్మంత్రి కారా్లయాన్కి కేట్యించారు. కాన్ కతతు ప్రభుత్ం 
అధకారంలోకి వచి్చన తరా్త తాను హెచ్ బాలిక్ నుంచి పన్చేయనన్ సిఎం స్పషటోం 
చేశారు. వ్స్తు ప్రకారం హెచ్ బాలిక్ సరైంది కాదన్ అన్్నటికనా్న ఎతె్తున ఎల్ బాలిక్ 
లోన్ 8 వ అంతస్తు నుంచి పన్చేస్తునన్ ఆయన న్రణాయించారు. మేము ఎల్ బాలిక్ 
ను సందర్శించాం. అకకాడ అప్పటికే కన్్న సెక్షనులి పన్చేస్తునా్నయి. వ్టిన్ ఖాళ్ 
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చేసి మరో చోటికి మారాలిస్ందిగా సిబ్బందిన్ అభ్ర్థాంచాం. ఎల్ బాలిక్ సిఎం 
అభీషాటోన్కి అనుగుణంగా పునర్్నర్్మంచడం ప్రారంభమైంది. 7వ ఫోలిర్ లో ఛీఫ్ 
సెక్రటర్ కారా్లయం, 8 వ ఫోలిర్ లో ముఖ్మంత్రి కారా్లయం ఉండ్లన్ 
న్రణాయించాం. వేగంగా పునర్్నరా్మణ పనులు ప్రారంభమయా్యి. 7వ ఫోలిర్  లోనే 
తాతాకాలికంగా నేను చిన్న గదిలో చేర్ విధన్ర్హణలో న్మగ్నమయా్ను. 
ముఖ్మంత్రి లేక్ వ్్ గెస్టో హౌజ్ నుంచి పన్ ప్రారంభించారు. ఎల్ బాలిక్ 
పునర్్నరా్మణాన్కి భార్ ఎతుతున ఖరు్చ పట్టోరు. అత్ధునాతనంగా బాలిక్ రూపు 
దిదుదుకుంది. 

విజయదశమి నాటికి మేము కతతు బాలిక్ లోకి మార్పోయాం. 
చంద్రబాబు నాయుడు తొలి నెలలోలి హైదరాబాద్ లోనే ఉండిపోవ్లన్న 

బలమైన ఆకాంక్షను వ్కతుం చేయడమే కాకుండ్ తెలంగాణ పటలి ప్రత్ర్థా వైఖర్న్ 
అవలంబ్ంచారు. ఇందుకు ఉదహరణ- రెండు రాషాట్లకు వర్తుంచే విదు్త్ 
కనుగోలు ఒప్పందలను గౌరవించే బదులు వ్టిన్ రదుదు చేసి అదనపు విదు్త్ 
ను తెలంగాణతో పంచుక్కూడదన్ ఆయన న్రణాయించడం. ఏపీ పునర్్యవస్థాకరణ 
చటటోం ప్రకారం విదు్త్ పాలింటులి ఎకకాడఉనా్నయనే ప్రాతిపదికపై జెన్కా యూన్టలిను 
విభజించాలి. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ప్రాజెకుటోలకు, న్రా్మణంలో ఉన్న ప్రాజెకుటోలకు 
విదు్త్ కనుగోలు ఒప్పందలను కనస్గించాలి. రాషట్ విభజన తరా్త ఏపీకి 
అదనపు విదు్త్ ఉంటుందన్, తెలంగాణకు విదు్త్ లోటు ఉంటుందన్ అందర్కీ 
తెలిసిన విషయమే. విదు్త్ ఉతా్పదన కంపన్లన్్న ఏపీలో ఉండడమే 
ఇందుకుకారణం. అందుకే సమైక్ రాషట్ంలో ప్రస్తుత విదు్త్ కనుగోలు 
ఒప్పందలు రెండు రాషాట్లకు వర్తుస్తుయన్ చటటోం పేర్కాంది. అయిత్ రాజకీయ 
స్థాయిలో మాత్రం ఈ ఒప్పందలి్న రదుదు చేసి ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు విదు్త్ 
లభ్మయే్ల చూడకూడదన్న ఆలోచన కలిగింది. ఈ ఆలోచనకు నేను వ్తిరేకం. 
ఎందుకంటే చటటోం ప్రకారం పీపీఏలకు సంబంధంచినంత మేరకు ఏపీలో ఉన్న 
అదనపు విదు్త్ ను తెలంగాణకు లభ్మయే్ల చూడ్లన్ చటటోం స్పషటోం చేసింది. 
కాన్ ముఖ్మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం విదు్త్ కనుగోలు ఒప్పందలి్న 
రదుదు చేసి అదనపు విదు్త్ ను తెలంగాణతో పంచుక్కూడదన్ న్రణాయించారు. 
నేను హేతుబదధుంగా ఆలోచించాలన్న సలహాను ఆయన పాటించలేదు. ఇది చాల 
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తీవ్ సమస్లకు దర్తీసింది. ఈ ఒకకా న్రణాయమే రెండు రాషాట్ల మధ్ ఎకుకావ 
అగాధాన్్న సృష్టోంచింది. సంబంధాలను బాగా దెబ్బతీసింది. ఆ కాలంలో తెలంగాణ 
విదు్త్ విషయంలో తీవ్ కరతను ఎదుర్కాంది. 

ఈ సంఘటన తరా్త తెలంగాణ ప్రభుత్ం సచివ్లయంలో రెండు రాషాట్ల 
భవనాల మధ్ బార్కేడలిను న్ర్్మంచింది. అప్పటివరకూ సచివ్లయంలో స్ట్చ్ఛగా 
తిర్గే అనేకమంది ఉద్్గుల మన్భావ్లు దీన్తో దెబ్బతినా్నయి. ఈ విషయం 
నేను తెలంగాణ మంత్రి హర్శ్ రావు దృష్టోకి తీస్కువచా్చను. 

‘బార్కేడులి ఎందుకండీ.. లేకపోయినా వచే్చ సమస్ ఏమి లేదు కద..’ అన్ 
నేను అనా్నను. 

‘మీ ముఖ్మంత్రి మాకు విదు్త్ సరఫరా ఆపు చేస్టందుకు విదు్త్ కనుగోలు 
ఒప్పందలను రదుదు చేయడం మాత్రం సరైనద..’ అన్ హర్శ్ రావు వ్్ఖా్న్ంచారు. 

తెలంగాణ పటలి ఇంత కఠినమైన వైఖర్ అవలంబ్ంచిన చంద్రబాబు నాయుడు 
తరా్త తెలంగాణ ఏపీ ప్రయోజనాలకు వ్తిరేకంగా ఎన్్న న్రణాయాలు తీస్కునా్న 
ఎందుకు మతక వైఖర్ అవలంబ్ంచారో ఇంక్ చోట పర్శీలిదదుం
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సంస్థలు, ఉదోయాగుల విభజనలో  
సవాళ్లు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన అనేది విచిత్రమైనది. ఇతర రాషాట్లోలి ప్రత్్క 
రాషట్ం క్సం ఉద్మించిన వ్రు రాజధాన్కి దూరంగా ఉనా్నరు. 

ఛతీతుస్ ఘడ్, ఉతతురాఖండ్, జార్ండ్ రాషాట్లు కావ్లన్ ఉద్మించిన ప్రాంతాలోలి 
సమైక్ రాషట్ రాజధానులు లేవు. అవి తమ నూతన రాజధానులను, అందులో 
కతతు సంసథాలను ఏర్పరు్చక్వ్లిస్ వచి్చంది. వ్టికి పాత రాజధానులోలిన్ సంసథాలోలి 
వ్ట్లను అడిగే అవకాశం లేకుండ్ పోయింది. విభజించడమే మహా ప్రస్దంగా 
భావించి, వ్ర్ ప్రాంతాలకు వెళిలిపోయి పనులు ప్రారంభించుకునా్నరు. ఉమ్మడి 
రాజధాన్లో వ్ట్ అడగలేదు, కేంద్రం ఇవ్నూ లేదు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజధాన్ ఉన్న ప్రాంతం నుంచి విభజన క్సం ఉద్మం 
ప్రారంభమైంది. కనుక కతతు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాన్ నుంచి దూరంగా వెళిలి పోవ్లిస్ 
వచి్చంది. అందువలేలి రాజధాన్లో ఉన్న సంసథాలోలి వ్ట్ క్సం అడగాలిస్న అవసరం 
ఏర్పడింది. ‘మమ్మలి్న మీరు వెళిలిపమ్మనా్నరు. మా వ్ట్ మాకివ్ండి. మేము 
వెళిలిపోతాం..’ అన్నది మా వైఖర్. 

దీన్్న ఎల స్ధంచుకుంట్ం.. ? వీటికి సంబంధంచి పునర్్యవస్థాకరణ 
చటటోంలో షెడూ్లు 9, షెడూ్లు 10 న్ చేరా్చరు. షెడూ్లు 9 వ్ణిజ్ సంసథాలు, 
కార్్పరేషనలికు సంబంధంచింది. షెడూ్లు 10 అధకంగా యూన్వర్స్టీలు, శిక్షణా 
సంసథాలకు సంబంధంచింది. షెడూ్లు 10లో కన్్న అరథాం పరథాం లేన్ వ్టిన్ కూడ్ 

[   ]4
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అశాస్్రాయంగా చేరా్చరు. స్టటోట్ ఎన్్నకల సంఘం, ఏపీ వెనుకబడిన వరా్గల కమిషన్, 
ఏపీ మహళా కమిషన్ లను షెడూ్లు 10లో చేరా్చలిస్న అవసరం లేదు. ఇవి 
చాలదన్నటులి మర్ కన్్న సంసథాలను కూడ్ ఈ షెడూ్ల్ లో అనవసరంగా చేరా్చరు. 
న్జాన్కి ఇలంటి సంసథాలు షెడూ్ల్ 10లో చేర్చదగ్గవి కావు. 

9వ షెడూ్లులో ఉన్న సంసథాలు మాత్రం జిలలిలోలి ఉన్న సంసథాల యూన్టులి 
ఏ రాషట్ంలో ఉంటే ఆ రాషాట్న్కి చందలన్ న్రణాయించారు. రాజధాన్లో ఉన్న 
కేంద్ర కారా్లయాలను జనాభా న్ష్పతితు ప్రకారం అంటే 58:42లో పంచాలి. 
భవనాలు, ఆస్తులు, సిబ్బందిన్ ఈ న్ష్పతితు లో విభజించాలిస్ ఉన్నది. కాన్ కేంద్ర 
కారా్లయ న్ర్చనం ఏమిటన్న అంశంపై వివ్దలు నెలకనా్నయి. 

ఇక 10వ షెడూ్లు సంసథాల విషయంలో హైదరాబాద్ లో కేంద్ర 
కారా్లయాలు ఉన్న సంసథాలు తమ భూభాగంలో ఉన్నందువలలి తమవేనన్, వ్టి 
సౌకరా్లను పరస్పరం చర్్చంచుకున్ కలి్పస్తుమన్ తెలంగాణ చపి్పంది. గతంలో 
హంమంత్రిత్ శాఖలో అదనపు కార్దర్శిగా పన్చేసి, బ్లులిను రూపందించిన 
తెలంగాణ ఛీఫ్ సెక్రటర్ కూడ్ తెలంగాణలో ఉన్న సంసథాలు వ్టి కార్పస్ న్ధతో 
సహా తెలంగాణవేనన్ స్పషీటోకర్ంచారు. అందుకు ఆయన సెక్షన్ 75ను 
ఉదహర్ంచారు. అయిత్ సెక్షన్ 75 కేవలం స్టవల కల్పనకే కాన్, సంసథాల 
యాజమానా్న్కి సంబంధంచింది కాదన్, సంసథాల యాజమాన్ం గుర్ంచి చటటోం 
పార్టో VI లో పేర్కానా్నరన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం వ్దించింది. పార్టో VI లో 
ప్రభుత్ ఆస్తులు, అప్పుల గుర్ంచి ప్రస్తువించిన విషయాన్్న తెలిపింది. ఈ రెండు 
పరస్పరభిన్న వ్దనల వలలి సమస్ను స్మరస్ంగా పర్షకార్ంచుకునే అవకాశం 
కనపడలేదు. పలు సంసథాలు హైదరాబాద్ లో ఉన్నందువలలి తెలంగాణ ప్రభుత్ం 
వ్టిన్ స్్ధీనపరుచుకున్ అవన్్న తమవేనన్నటులిగా వ్వహర్ంచింది. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న సంసథాలు ఏపీ ప్రభుత్ పర్వేక్షణలో నడుస్తున్నందువలలి వ్టి 
గుర్ంచి తెలంగాణ ప్రభుత్ం ఏమీ మాట్లిడలేదు. షెడూ్లుడా 10 సంసథాలన్్నటిపై 
మా హకుకా గుర్ంచి మేము పోరాడినందువలలి రెండు ప్రభుతా్ల మధ్ తీవ్ 
వైషమా్లు తలెతాతుయి. 

జాతీయ పరా్టక, ఆతిథ్ న్ర్హణ సంసథా (ఎన్ఐటిహెచ్ఎం)తో ఈ 
వివ్దం మొదలైంది. సమైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరా్టక కార్దర్శిగా చందనాఖాన్ 
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ఈ సంసథా ప్రత్్క ఛీఫ్ సెక్రటర్, చైర్మన్ హదలో తన కారా్లయాన్కి వెళాలిరు. 
అప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఆమను అలట్ చేశారు. ఆమను కారా్లయంలోకి 
వెళలిన్కుండ్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం గటిటో పోల్స్ బంద్బస్తును ఏరా్పటు చేసింది. 
తనను లోపలికి రాన్వ్కపోవడంతో ఆమ తీవ్ న్రసన తెలిపి తన కారా్లయం 
ఎదుట రోడుడాపైనే బోరుడా సమావేశాన్్న న్ర్హంచారు. తన చుట్టో పోల్స్లు 
బలంగా మోహర్ంచినా ఆమ చకుకా చదరకుండ్ కార్దీక్షను ప్రదర్శించారు. 
అయిత్ ఇతర సంసథాల అధకారులు మాత్రం పోల్స్లతో ఢీకనడ్న్కి ముందుకు 
రాలేదు. జాతీయ న్రా్మణ అకాడమీ కారా్లయంలో తన పన్ తాను చేస్కమ్మన్ 
నేను ప్న్స్పల్ సెక్రటర్, ఆ సంసథా డైరెకటోర్ బ్. శా్ం బాబు ను క్రాను. ఆయన ను 
కూడ్ సంసథాలోన్కి రాకుండ్ తెలంగాణ పోల్స్లు అడుడాకునా్నరు. 

కేంద్ర హంసెక్రటర్ ఆధ్ర్ంలో జర్గిన పలు సమావేశాలోలి రెండు రాషాట్ల 
ఛీఫ్ సెక్రటర్ల మధ్ తీవ్ వ్గి్వ్దలు జర్గాయి. హైదరాబాద్ లో ఉన్న సంసథాల 
హదను సెక్షన్ 75 మాత్రమే న్రణాయిస్తుందన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనవసరంగా 
తగాదలు సృష్టోస్తున్నదన్ తెలంగాణ ఛీఫ్ సెక్రటర్ రాజీవ్ శర్మ గటిటోగా వ్దించారు. 
ఎలంటి పర్షాకారం రాకపోవడంతో సమస్లు త్రిశంకు స్ర్గంలో వేళాలిడుతూ 
కన్పించాయి. 

ఒకరోజు షెడూ్లుడా 10 పర్ధలోకి వచే్చ ఏపీ స్టటోట్ ర్మోట్ అపిలికేషన్ సెంటర్ 
ను తెలంగాణ కు చందిన అధకారులు స్్ధీనపరుచుకునేందుకు ప్రయతి్నస్తునా్నరన్ 
నాకు తెలిసింది. ఈ సంసథాకు అటవీ విభాగాన్కి చందిన అధకార్ ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
తరఫున పన్చేస్తునా్నరు. ఈ సంసథా కార్పస్ లో ఉన్న రూ. 30 క్టలిపై తెలంగాణ 
ప్రభుత్ం దృష్టో స్ర్ంచినటులి నాకు సమాచారం అందింది. ఈ మొతతుం తమకు 
రావ్లన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం ఆశిస్టతు జనాభా ప్రాతిపదికన పంచుక్వడ్న్కి 
మేము సిదధుమన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం తెలిపింది. కాన్ ఈ సంసథానూ, కార్పస్ ను 
స్్ధీనపరుచుక్వ్లన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం ప్రయతి్నస్తున్నదన్ నాకు తెలియడంతో 
ఎవర్కీ తెలియకుండ్ విజయవ్డలోన్ ఏద్ ఒక బా్ంకుకు న్ధన్ మళిలించాలిస్ందిగా 
ఆ సంసథా అధకార్కి చపా్పను. మరా్నడే ఆ అధకార్ ఈ మొతాతున్్న విజయవ్డలోన్ 
బా్ంకుకు మళిళుంచారు. ఈ విషయం తెలియడంతో తెలంగాణ ఉద్్గులు 
ఆగ్హదగ్రులయా్రు. పోల్స్లు రంగంలోకి దిగి అతడిన్ అరెస్టో చేస్టందుకు 
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ఉపక్రమించారు. దీన్తో నేను జోక్ం చేస్కున్ పోల్స్ కమిషనర్ తో మాట్లిడ్లిస్ 
వచి్చంది. ఏ పర్సిథాతులోలి సంసథా కార్పస్ ను బదిల్ చేయాలిస్ వచి్చంద్ నేను 
వివర్ంచాను. ఆ అధకార్పై కేస్ పడిత్ తీవ్ పర్వస్నాలుంట్యన్ 
హెచ్చర్ంచాను. దీన్తో పోల్స్లు వెనకుకా తగా్గరు. 

అయినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్ం తమ వ్దనను మానుక్లేదు. జనాభా 
న్ష్పతితులో సంసథాల అస్తులు, అప్పులను పంచుకునేందుకు మేము సిదధుంగా ఉనా్నమన్ 
చపి్పనా అది పటిటోంచుక్లేదు. అంతా తమవేనన్ స్పషీటోకర్ంచింది. అయినా మేము 
వెనకుకా తగ్గలేదు. కన్సం ర్కారుడా క్సం అయినా ఉండ్లన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున 
ప్రతి సంసథాలోను అధకార్న్ న్యమించాం. మొదటి రెండు సంఘటనల తరా్త 
మాకు తెలంగాణ పోల్స్లతో గొడవపడ్లన్, తెలంగాణ ప్రభుత్ంతో 
సంఘర్్షంచాలన్ ఆసకితు లేనప్పటికీ ఏపీ హకుకాను న్రాధుర్ంచేందుకు అధకారులను 
న్యమించాలిస్ వచి్చంది. సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవరె్నన్స్ విషయంలో కూడ్ ఇలగే 
జర్గింది. ఈ సంసథాకు మేము డైరెకటోర్ జనరల్ గా ముఖేశ్ కుమార్ ను 
న్యమించాము. ఆయన సంసథా ప్రాంగణంలోకి అడుగుపటటోనే లేదు కాన్ ఆయన 
ఎకకాడ వస్తురోనన్ తెలంగాణ పోల్స్లు గటిటో బంద్బస్తు ఏరా్పటు చేశారు. ఈ 
విషయం తెలుస్కున్ మేము నవు్కునా్నం. 

కన్్న సంసథాల విషయంలో క్రుటోకు వెళలిక తప్పలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత 
విద్మండలి ఖాతాను సతుంభింపచేయాలిస్ందిగా తెలంగాణ ప్రభుత్ం బా్ంకులకు 
లేఖ రాసింది. దీన్తో విద్మండలిన్ నడపడం మాకు కషటోమైంది. అప్పుడు క్రుటోకు 
వెళలిడం తప్ప మాకు వేరే మార్గం కనపడలేదు. కాన్ హైక్రుటో తెలంగాణ ప్రభుత్ 
వైఖర్నే సమర్థాంచింది. అన్్న ఆస్తులు తెలంగాణ ప్రభుత్ ఉన్నత విద్మండలికి 
చందుతాయన్ తీరు్ప న్చి్చంది. ఈ తీరు్ప ఆధారంగా వ్రు షెడూ్లుడా 10లో ఉన్న 
సంసథాలను తమ న్యంత్రణలోకి తీస్కున్ తమ సంసథాలుగా నడపడం 
ప్రారంభించారు. హైక్రుటో తీరు్పలో లొస్గు ఉన్నదన్ మాకు పూర్తు విశా్సం 
ఏర్పడడంతో స్ప్ంక్రుటో తలుపు తట్టోం. అడ్కేట్ జనరల్ వేణుగోపాల్ ఈ 
విషయంలో ముఖ్మైన పాత్ర పోష్ంచారు. చటటోంలోన్ అన్్న అంశాలను, హైక్రుటో 
తీరు్పను క్షుణణాంగా చదివి అవసరమైన అఫిడవిటులి తయారు చేశారు. ఈ కేస్ 
మాకు చాల ముఖ్మైనది. కేస్ ఓడిపోత్ కార్పస్ తో పాటు రెండు రాషాట్లనుంచి 
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స్టకర్ంచిన ఇతర మొతాతులను కూడ్ తెలంగాణకు వదులుక్వ్లిస్ వస్తుంది. 
ఉన్నత విద్ శాఖ ప్న్స్పల్ సెక్రటర్, ఉన్నత విద్మండలి చైర్మన్, అడ్కేట్ 
జనరల్, ప్రభుత్ కార్దర్శి ప్రేమ చంద్రారెడిడాలతో ట్స్కా ఫోర్స్ ఏరా్పటు చేశాను. 
పదవీ విరమణ చందిన ఐఏఎస్ అధకార్ బాలస్బ్రహ్మణ్ం మాకు ఎంతో 
సహాయపడ్డారు. ఆయనకు అదుభుతమైన నా్యపర్జా్ఞనం ఉన్నది. ప్రతి దశలోనూ 
నేను కేస్ పురోగతిన్ పర్వేక్షించాను. అందరూ కలిసికటుటోగా పన్చేయడంతో 
చివరకు స్ప్ంక్రుటోలో మా వ్దన నెగి్గంది. అయిత్ క్రుటో తీరు్ప వచే్చ నాటికి 
నేను పదవీ విరమణ చేసి నెలరోజులు దటింది. ఏపీ ఉన్నత విద్మండలి 
ఖాతాలను బా్ంకులు సతుంభింపచేయడం చటటోప్రకారం అక్రమమన్ తీరు్పన్చి్చది. 
హైదరాబాద్ లో ఉన్నంత మాత్రాన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్మండలి ఆస్తులను 
తెలంగాణ ఉన్నత విద్మండలి స్్ధీనపరచుకునేందుకు ఏ మాత్రం వీలు 
లేదన్చపి్పంది. హైక్రుటో తీరు్పను ప్రకకాన పటిటోంది. ఏపీ ఉన్నత విద్మండలి తన 
బా్ంకు ఖాతాలను నడుపుక్వచు్చనన్ తెలిపింది. రెండు రాషాట్లు ఒప్పుకుంటే 
జనాభా ప్రాతిపదికన ఆస్తులు విభజించుక్వ్లన్, లేకపోత్ కేంద్ర ప్రభుత్ం 
రెండునెలలలోపున కమిటీన్ ఏర్పర్్చ సమస్ను స్నుకూలంగా 
పర్షకార్ంచుక్వ్లన్ తీరు్ప చపి్పంది. ఈ తీరు్పతో షెడూ్లుడా 10 సంసథాల 
విషయంలో నేను చేయగలిగింది చేశానన్న తృపితు మిగిలింది. ఈ విషయంలో 
కేంద్ర ప్రభుత్ం స్ప్మ్ క్రుటో తీరు్ప ఆధారంగా ఒక న్రణాయాన్కి వచి్చ 10వ 
షెడూ్లు సంసథాల మూలన్ధ (కార్పస్) జనాభా ప్రాతిపదికన రెండు రాషాట్లకు 
పంచేటటులి ఆస్తులు సంసథాలు ఏ ప్రాంతంలో ఉంటే ఆ ప్రాంతాన్కే చందేటటులి 
న్రణాయించింది. ఈ న్రణాయం అంగీకర్ంచన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ ప్రభుత్ం ఈ మధ్ 
హైక్రుటోలో దీన్పై కేస్ వేసింది.

షెడూ్లు 9కి సంబంధంచి చరాస్తులు, అప్పులు, బా్ంకుల విభజనకు 
స్న్యర్ ఐఏఎస్ అధకార్ షీల భిడే నేతృత్ంలో కమిటీన్ న్యమించారు. ఏపీ 
ట్రాన్స్ క్, ఏపీ జెన్ క్ కు చందిన ఆస్తులు, అప్పుల విభజన రాషట్ విభజనకు 
ముందే పూరతుయింది. కాన్ సిబ్బంది విభజనను మాత్రం జూన్ 2 తరా్త ఏర్పడే 
రెండు రాషాట్లకు వదిలివేశారు. కేంద్ర హంసెక్రటర్ సహాయంతో రెండు రాషాట్ల 
ఛీఫ్ సెక్రటర్ల కమిటీపై సిబ్బంది విభజనను పూర్తు చేస్ట బాధ్తను మోపారు. 
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సిబ్బంది విభజన విషయంలో కూడ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా్ల 
వైఖర్ వేరువేరుగా ఉంది. చాల కారో్పరేషనలిలో స్థాన్క అభ్ర్థా (Local 
Candidate) సూత్రాన్్న పాటించలేదన్, చాల మంది ఆంధ్ర ప్రాంతాన్కి చందిన 
వ్ర్నే న్యమించారన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం వ్దించింది. వ్ర్ విషయంలో 
ప్రాంతీయతను (Nativity) ప్రాతిపదికగా తీస్క్వ్లన్ తెలిపింది. స్థాన్క 
ప్రాతిపదిక (Local Candidate) ప్రభుతో్ద్్గులకు వర్తుస్తుంది కాన్ 
కార్్పరేషనలిలో స్థాన్కత ప్రాతిపదికను ఎప్పుడూ అనుసర్ంచకూడదన్ వ్రు 
స్పషటోం చేశారు. ఆంధ్ర ప్రాంతాన్కి చందిన పలువురు ఇకకాడకు వచి్చ కార్్పరేషనలిలో 
పన్చేస్తునా్నరు. అందువలలి స్థాన్క ప్రాతిపదికగా కాకుండ్ నేటివిటీ ప్రాతిపదికగా 
సిబ్బందిన్ విభజించాలన్ వ్రు వ్దించారు. మా వ్దన ఏమంటే విభజన 
ఇప్పటినుంచి అమలులోకి వస్తుంది. గతంలో వచి్చన వ్ర్కి nativity ప్రాతిపదికన 
విభజనను ఎల వర్తుంప చేస్తుం.. అన్ మేము అడిగాం. ‘మీరు పాత త్దీతో 
విభజనను అమలు చేయమన్ క్రుతునా్నరు.’ అన్ అనా్నం. మంచిక్, చడుక్ 
వ్ర్కి ఇకకాడ ఉద్్గాలు వచా్చయి. వ్రు ఇకకాడ పన్చేస్తునా్నరు. వ్ర్న్ ఆంధ్రాకు 
తీస్కుంటే అత్ధకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వస్తురన్, వ్ర్కి పదదు ఎతుతున జీతభతా్లు 
చలిలించాలిస్ వచి్చ తడిసి మోపడవుతుందన్ దీన్ వలన ఈ సంసథాలపై ఆర్థాక భారం 
పర్గి లభదయకంగా నడపలేమన్ మేము వ్దించాము. జనాభా న్ష్పతితు 
ప్రాతిపదికగా సిబ్బంది విభజన కూడ్ జరగాలనా్నం. ఇల ఎన్్న వ్ద్పవ్దలు 
జర్గాయి. చివరకు కమలనాథన్ కమిటీ న్రేదుశించిన స్థాన్క ప్రాతిపదికను 
ఈవిషయంలో కూడ్ అనుసర్ంచాలన్ మేము మధే్మార్గంగా సూచించాం. 

ఒకరోజు ఉన్నటులిండి తెలంగాణ ప్రభుత్ం తెలంగాణ విదు్త్ సంసథాలోలి 
పన్చేస్తున్న సిబ్బందిన్ నేటివిటీ ప్రాతిపదికగా గుర్తుంచి వ్ర్న్ ర్ల్వ్ చేసింది. 
దీన్తో వ్రు ఎకకాడకు వెళాలిలో త్లు్చక్లేకపోయారు. కేంద్ర హంసెక్రటర్ రెండు 
రాషాట్ల ఛీఫ్ సెక్రటర్లతో న్ర్హంచిన సమావేశంలో మేము వ్ద్పవ్దలు 
చేస్క్వడంతో వ్తావరణం వేడెకికాంది. ఉద్్గులను వెనకుకా తీస్క్వ్లిస్ందిగా 
కేంద్రం లంఛనంగా అభ్రథాన చేసింది కాన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం పటిటోంచుక్లేదు. 
దీన్తో ఉద్్గులు కాలికి బలపం కటుటోకున్ అందర్ దగ్గరకూ తిర్గారు. హైక్రుటోను 
ఆశ్రయించారు. వ్ర్ జీతాలను రెండు రాషట్ ప్రభుతా్లు కలిసి చలిలించాలన్ 
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హైక్రుటో తీరు్ప చపి్పంది. కాన్ స్ప్ంక్రుటో ఈ ఆదేశాలను ప్రకకాన పటిటో ఉద్్గులను 
వెనకుకా తీస్కున్ జీతాలు చలిలించాలిస్ందిగా తెలంగాణ ప్రభుతా్న్్న ఆదేశించింది. 

అప్పటికి షీలభిడే నేతృత్ంలోన్ కమిటీ షెడూ్లు 9లో ఉన్న వ్ణిజ్ 
సంసథాల అప్పులు, ఆస్తుల విభజన దదపు పూర్తు చేసింది. కాన్ సిబ్బంది విషయంలో 
తెలంగాణ ప్రభుత్ం అనుసర్స్తున్న వైఖర్తో నేను అప్రమతతుమై ఈ విభజనను 
న్లిపి వేశాను. విభజన ఆస్తులు, అప్పులకు మాత్రమే పర్మితం కాదన్, ఉద్్గుల 
విభజనకు కూడ్ వర్తుంచాలన్ క్రుతూ కేంద్రాన్కి లేఖ రాశాను. సిబ్బంది 
విభజనకు మార్గదరశికసూత్రాలను రూపందించిన తరా్త్ ఆస్తులు, అప్పుల 
విభజన జరగాలన్ క్రాను. దీన్తో సిబ్బంది విభజన పై అందర్ దృష్టో స్ర్ంచేల 
చేశాను. రెండు రాషాట్లకు అనువైన ఫ్రు్మల ప్రకారం సిబ్బంది విభజన 
సూచించాలన్ చపా్పను. లేకపోత్ అన్్న సంసథాలోలి మేము సమస్లు ఎదురోకావ్లిస్ 
వచే్చది. 

వ్ణిజ్ సంసథాల విభజన ఆలస్ం కావడ్న్కి మరో కారణం- కేంద్ర 
కారా్లయం (హెడ్ కా్రటోర్స్ ) అన్న అంశంపై సరైన న్ర్చనంలేకపోవడం. 
కేంద్ర కారా్లయం అంటే కేవలం కారా్లయ భవనమా లేక దన్తో సంబంధం 
ఉన్న ఇతర సౌకరా్లు కూడ్ వస్తుయా అన్నది వివ్దంశమైంది. కేంద్ర 
కారా్లయంతో అనుబంధంగా ఉన్న మిల్కా ప్రాసెసింగ్ డైర్, ఆర్టోస్ వర్కా షాప్ 
లు కూడ్ కేంద్ర కారా్లయం పర్ధలోకేవస్తుయన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం 
వ్దించింది. కాన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం మాత్రం కేంద్ర కారా్లయం అంటే ప్రధాన 
భవనమేనన్ పేర్కాంది. ఈ అంశం కూడ్ నేను పదవీ విరమణ చేస్ట నాటికి 
షెడూ్లుడా 9 పర్ధలో ఉన్న సంసథాల విభజన పూర్తు కాకుండ్ అడుడా తగిలింది. 

జూన్ 2, 2014 నాటికి రాషట్ం ఏర్పడినప్పుడు రెండు రాషాట్లోలి తాతాకాలికంగా 
మాత్రమే సిబ్బంది కేట్యింపు జర్గింది. సచివ్లయం పర్ధలో కమీషనరేటలిలో, 
డైరెకటోరేటలిలో సిబ్బందిన్ తాతాకాలికంగా కేట్యించారు. ఆర్డావోలు, డిపూ్టీ ఎస్. 
పిల విషయంలో కూడ్ ప్రభుతా్లు స్ఫీగా జర్గేందుకు తాతాకాలికంగా 
కేట్యింపులు జర్గాయి. అయిత్ అంతిమంగా సిబ్బంది కేట్యింపు మాత్రం 
కన్్న మార్గదరశిక సూత్రాల ప్రకారం చేస్ట బాధ్తను కమలనాథన్ కమిటీకి 
అప్పగించారు. రాషట్ం ఏరా్పటుకు ముందే ర్టైర్డా స్న్యర్ అధకార్ కమలనాథన్ 
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నేతృత్ంలో కమిటీ న్యామకం జర్గింది. ఈ కమిటీలో రెండు రాషాట్ల ఛీఫ్ 
సెక్రటర్లు కాక, సిబ్బంది మంత్రిత్ శాఖ కు చందిన జాయింట్ సెక్రటర్ సభు్లుగా 
ఉనా్నరు. 

తొలి దశలో సిబ్బంది విభజనకు కమిటీ మార్గదరశిక సూత్రాలను 
న్రణాయించింది. సిబ్బంది విభజనలో కమల నాథన్ కు సహాయపడేందుకు తెలంగాణ 
ప్రభుత్ం ఆర్థాక మంత్రిత్ శాఖలో అదనపు కార్దర్శి రామకృషాణారావు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
తమ ఆర్థాక మంత్రిత్ శాఖలో పన్చేస్తున్న ఎల్. ప్రేమచంద్రారెడిడాన్ న్యమించాయి. 
స్థాన్కత (local candidate) ఆధారంగా విభజన జరగాల, 
ప్రాంతీయత(nativity) ఆధారంగా విభజన జరగాల అన్న ప్రశ్న తలెతితుంది. 
ప్రాంతీయత ద్రా విభజన రాజా్ంగబదధుం కాదన్, స్థాన్కత ఆధారంగా విభజన 
జరగాలన్ నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం తరఫున వ్దించాను. పునర్్యవస్థాకరణ 
చటటోంలోనూ, రాషట్పతి ఉతతురు్లోనూ, స్థాన్క అభ్ర్థా, స్థాన్క ప్రాంతం గుర్ంచి 
ప్రస్తువించారన్, విభజన తరా్త కూడ్ పదేళలి పాటు స్థాన్కతను పర్గణనలోకి 
తీస్క్వ్లన్ పేర్కానా్నరన్ నేను తెలిపాను. రెండు రాషాట్ల మధ్ సిబ్బంది 
విభజనకు దీనే్న ప్రాతిపదికగా పర్గణనలోకి తీస్క్వ్లన్ మేము పటుటోబట్టోం. 
తొలుత తెలంగాణ ప్రభుత్ం ప్రాంతీయత ఆధారంగా విభజన జరగాలన్ స్పషటోం 
చేసినప్పటికీ స్థాన్కత ప్రాతిపదికగా విభజన జర్గేందుకు తరా్త అంగీకర్ంచింది. 
రెండు రాషాట్లమధ్ ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడిత్ కాన్ మేము న్రణాయం తీస్క్బోమన్ 
కమలనాథన్ కమిటీ స్పషటోం చేసింది. చివరకు స్థాన్కతపై ఏకాభిప్రాయం కుదిర్న 
తరా్త బండి ముందుకు కదిలింది. 

మరో అంశం – రెండు రాషాట్ల మధ్ సిబ్బంది కేట్యించేటప్పుడు సిబ్బంది 
సంఖ్ ఎంత మేరకు ఉండ్లన్నది. అది ఇప్పటికే భర్తు అయిన పోస్టోలకే వర్తుస్తుంద? 
లేక ఖాళ్లను కూడ్ పర్గణనలోకి తీస్క్వ్ల? అన్నది. భర్తు అయిన పోస్టోలకే 
వర్తుంచాలన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్దించింది. ఖాళ్ పోస్టోలోలి కతతు వ్ర్న్న్యమించే 
విషయం సంబంధత ప్రభుతా్లకు వదిలివేయాలన్ తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
అభీషాటోన్కి వ్తిరేకంగా విభజన జర్గింది కనుక అదనపు సిబ్బందితో ఏపీపై 
మర్ంత భారం మోపకూడదన్ వ్దించింది. చివరకు ఈ విషయంపై రెండు 
రాషాట్లు ఏకాభిప్రాయాన్కి వచా్చయి. సూథాలంగా సిబ్బంది విభజన ప్రారంభమైంది. 
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కాన్ కన్్న చోటలి ఉన్న పోస్టోల కంటే ఎకుకావ సిబ్బంది ఉంటే వ్రు తెలంగాణకు 
వెళాలిలిస్ వచి్చంది. దీన్పై తెలంగాణ ఉద్్గుల సంఘం తీవ్ ఆంద్ళన వ్కతుం 
చేసింది.. విభజన వలలి తమకు రావలిస్న ప్రమోషనులి దకకాకుండ్ పోయాయన్ 
అభ్ంతరాలు తెలిపింది. కమల నాథన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అనుకూలంగా ఉనా్నరన్ 
వ్రు ఆరోపించారు. ఈ సమస్ను పర్షకార్ంచడం కమలనాథన్ కమిటీకి కతితుమీద 
స్ము అయింది. 

అటెండర్ స్థాయి క్రింది పదవుల విషయంలో కేసిఆర్ ఒక ప్రకటన చేశారు. 
‘క్రింది స్థాయిలో అధకంగా తెలంగాణ వ్రే ఉనా్నరు. వ్రందర్్న ఇకకాడే 
ఉంచుతా’మన్ ఆయన స్పషటోం చేశారు. 

ఏమైనా సిబ్బంది విభజన విషయంలో చాల పురోగతి జర్గింది. నేను పదవీ 
విరమణ చేస్ట నాటికి సెక్రటేర్యట్, డిపార్టో మంటలి సిబ్బంది విభజన దదపు 
పూరతుయింది. ఎల్ ప్రేమచంద్రారెడిడా, రామకృషాణారావు చేసిన న్ర్్రామ కృష్ వలలి 
ఇది స్ధ్పడింది. డిపూ్టీ కలెకటోరలి స్థాయిలో స్న్యార్టీ అంశాలు, క్రుటో కేస్ల 
వలలి విభజన ఇంకా పూర్తు కావలిస్ ఉన్నది. రాషాట్న్కి కేట్యించిన బెట్లియనలి 
విభజన కూడ్ నేను పదవీ విరమణ చేస్ట నాటికి పూర్తు కాలేదు. కాన్ కమల నాథన్ 
కమిటీ అవలంబ్స్తున్న పన్తీరు వలలి అంతా స్ఫీగా జరుగుతుందనే నమ్మకం 
నాకుంది. 

షెడూ్ల్ 10 విషయంలో గటిటోగా పోరాడింది నా స్థాయిలోనే. అందుకు 
ప్రత్్క ట్స్కా ఫోర్స్ ను ఏరా్పటు చేశాను. ఉన్నత విద్మండలి పై స్ప్ంక్రుటోలో 
కేస్ వేస్టందుకు న్రణాయం తీస్కున్ అడ్కేట్ జనరల్ ను సంప్రదించాను. 

నా బా్చ్ అధకార్ అయిన కేంద్ర హంశాఖ కార్దర్శి ఎల్. సి. గోయల్ తో 
ఉన్న స్న్్నహత్ం వలలి ఆయన పదవిలో ఉన్న ఆరు నెలల కాలం రాషట్ 
ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు శాయశకుతుల పోరాడ్ను. కేంద్ర హం శాఖలో 
గటిటోగా పటుటో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్ ప్రధాన కార్దర్శి రాజీవ్ శర్మను కూడ్ 
ఆత్మరక్షణలో పడేల చేయగలిగాను. కాన్ తరా్త హంశాఖ సెక్రటర్ మార్ 
రాజీవ్ మహర్్ష రావడంతో మళ్లి పర్సిథాతి మొదటికి వచి్చంది. ఆయన ఒకకా సమస్ను 
కూడ్ పర్షకార్ంచేందుకు సిదధుపడలేదు. నేను ఎంత తిర్గినా పటిటోంచుక్లేదు. 
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ట్రాన్స్ క్, జెన్కా విభజన చాల ముందుగా జర్గినప్పటికీ సిబ్బంది విభజన 
మాత్రం జరగలేదు. దన్్న అవకాశంగా తీస్కున్ ఆంధ్రా ప్రాంతీయత 
ఉన్నవ్ర్నందర్్న తెలంగాణ ప్రభుత్ం ర్ల్వ్ చేసింది. ‘మీ చావు మీరు చావండి’ 
అన్న ర్తిలో వ్వహర్ంచింది. నేను ట్రాన్స్ క్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెకటోర్ డి. 
ప్రభాకర్ రావును కలిశాను. ‘మీరు స్థాన్కత ఆధారంగా సిబ్బంది బదిల్న్ 
న్రణాయించడం సరైంది కాన్ ప్రాంతీయత ఆధారంగా చేయడం సరైంది కాదు’ అన్ 
చపా్పను. 

‘స్థాన్కత ఆధారంగా న్రణాయిస్టతు ఆంధ్రా వ్ళ్లి ఎకుకావ మంది కనపడతారు. 
దీన్ వలలి యూన్యన్ నుంచి తీవ్ సమస్లు వస్తుయి. మీరు చపి్పనటులి చేయడం 
స్ధ్పడదు’ అన్ ప్రభాకర్ రావు న్సస్హాయత వ్కతుం చేశారు. 

‘అట్లి అయిత్ క్రుటోలో త్లు్చకుంట్ం.’ అన్ నేను స్పషీటోకర్ంచాను. క్రుటోలో 
కేస్ వేయడమే కాక ఇంపీలిడ్ చేస్కమ్మన్ ర్ల్వ్ అయిన ఉద్్గులకు నా స్థాయిలో 
చపా్పను. 

ఒకరోజు అడిషనల్ హం సెక్రటర్ ఎక సింగ్ హైదరాబాద్ వచా్చరు. ఐటిసి 
కాకతీయ హటల్ లో ఆయన సమక్షంలో జర్గిన సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, 
తెలంగాణ ప్రభుత్ అధకారుల మధ్ గటిటో వ్దనలు జర్గాయి. 

షెడూ్లు 10 క్రింద వచే్చ 107 సంసథాలోలి అత్ధక భాగం హైదరాబాద్ లో 
ఉనా్నయన్ వ్టిన్ రాషట్ పునర్్యవస్థాకరణ చటటోం క్రింద రెండు రాషాట్ల మధ్ 
విభజించాలన్ నేను వ్దించాను. రెండు రాషట్ ప్రభుతా్లకూ ఈ సంసథాల స్టవలు 
పందే హకుకాందన్ చపా్పను. రెండు రాషాట్లకు చందిన వనరులనుంచి షెడూ్లుడా 
10 సంసథాలి్న నెలకల్పరన్, కాన్ ఈ సంసథాలోలి ఉన్న ఏపీ ఉద్్గుల పటలి వివక్ష 
కనస్గుతోందన్ తెలిపాను. ఈ సమస్ను స్నుకూలంగా పర్షకార్ంచేంత 
వరకూ సంయుకతు యాజమాన్ం కనస్గాలన్ చపా్పను. 

కాన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం అందుకు ఒప్పుక్లేదు. షెడూ్లుడా 10లో ఉన్న 
సంసథాలన్్న ఏ ప్రాంతంలో ఉంటే ఆ ప్రాంతాన్కే చందుతాయన్, కావ్లంటే రెండు 
ప్రభుతా్లు పరస్పర సమన్యంతో వ్టి స్టవలను పందవచు్చనన్ వ్దించింది. 
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‘కృషాణారావు అనవసరంగా భావోదే్గాన్కి గురవుతారు, ఎకుకావ 
మాట్లిడతారు. చటటోం ఆయనకు అరథాం కాదు. సెక్షన్ 75 ప్రకారం షెడూ్లు 10కి 
చందిన సంసథాలు ఎకకాడుంటే అకకాడి వ్ర్కే చందుతాయి. వ్టి సౌకరా్లను 
మాత్రమే పందవచు్చ అన్ ఈ సెక్షన్ స్పషటోంగా చపి్పంది.’ అన్ రాజీవ్ శర్మ 
వ్్ఖా్న్ంచారు. 

రాజీవ్ శర్మ వ్దనలో ఏద్ లోపం ఉన్నదన్ నాకు తెలుస్. ఈ విషయంలో 
నాకు ఏపి పునర్్యవస్థాకరణను పర్వేక్షిస్తున్న సెక్రటర్ ఎల్. ప్రేమచంద్రా రెడిడా 
అదుభుతమైన స్పషటోత న్చా్చరు. అంతకుముందు అధకారులు ఈ విషయం 
పటిటోంచుక్లేదు. కాన్ ప్రేమచంద్రారెడిడా ఇచి్చన వివరణతో పర్సిథాతి ఏపీకి 
స్నుకూలంగా మార్ంది. 

‘మీరు పార్టో VI చూడండి స్ర్..’ అన్ ప్రేమచంద్రారెడిడా అనా్నరు. సెక్షన్ 75 
కేవలం సౌకరా్ల గుర్ంచే మాట్లిడింది కాన్ సంసథాల యాజమాన్ం గుర్ంచి 
మాట్లిడలేదు. ఆ స్పషటోత సెక్షన్ 64లోఉన్నదన్ ఆయన చపా్పరు. కాన్ పార్టో VI 
లోన్ సెక్షన్ 47 నుంచి సెక్షన్ 67 ప్రకారం ఆస్తులు, అప్పులను పరస్పర అంగీకారం 
ప్రకారం పంచుక్వ్లన్, లేకపోత్ కేంద్ర ప్రభుత్ం కంపోట్లర్ అండ్ ఆడిటర్ 
జనరల్ సలహాపై న్రణాయం తీస్కుంటుందన్ పునర్్యవస్థాకరణ చటటోం స్పషటోం 
చేసింది. ప్రత్్కంగా సెక్షన్ 64 ప్రకారం పై సెక్షనలిలో పేర్కానన్ ఆస్తులు, అప్పులు 
ఆంధ్ర రాషాట్న్కి చందుతాయి. ఆపై పరస్పర అవగాహనతో రెండు రాషాట్లు 
పంచుక్వచు్చ. అలంటి అవగాహన ఏర్పడకపోత్, కేంద్ర ప్రభుత్ం న్రణాయించినటులి 
పంచుక్వ్లిస్ ఉంటుంది. షెడూ్లు 10 సంసథాల గుర్ంచి పార్టో VI లో ఎకకాడ్ 
పేర్కానలేదు కనుక ఈసెక్షన్ వర్తుస్తుందన్ ప్రేమచంద్రారెడిడా సూచించారు. 

దీన్తో నేను ఢిల్లికి వెళిలి హం సెక్రటర్ ఆర్. ఎల్. గోస్్మిన్ కలిశాను. 
చటటోంలోన్ పార్టో-VI  సెక్షన్ - 64 ప్రకారం షెడూ్ల్ 10 క్రింద సంసథాలపై మాకు 
హకుకాంది స్ర్ అన్ చపా్పను. 

‘ఎల’ అన్ ఆయన అడిగారు. 
నేను పార్టో VI ను ఆయనకు చూపించి బలమైన ల్గల్ పాయింట్ ఉన్నది 

అనా్నను. 
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‘ఓహ ల్గల్ పాయింట్ పట్టోవ్’ అన్ ఆయన నా వైపు ఆశ్చర్కరంగా 
చూశారు. 

ఆ తరా్త నేను కేంద్ర మంత్రి స్జనా చౌదర్ వదదుకు వెళాలిను. ‘అన్ల్ 
గోస్్మితో నాకు సమస్ ఉన్నది స్ర్.. అతడిన్ మేనేజ్ చేయాలి’ అన్ చపా్పను. 

ఏం చేశారో కాన్ అన్ల్ గోస్్మి, ఆయన ఎకకాడో ఒక చోట కలుస్కునా్నరు. 
ఆయన అకకాడ నుంచే నాకు ఫోన్ చేసి అన్ల్ గోస్్మి తో మాట్లిడించారు. 

మీ ఛీఫ్ సెక్రటర్ మాట మాట్లిడిత్ ఏద్ ల్గల్ పాయింట్ పటుటోకుంట్డు. 
ఆయన చపి్పన దన్పై ల్గల్ విభాగాన్కి రెఫర్ చేస్తును’ అన్ అంగీకర్ంచారు. 

ఏమైత్నేం నా్య విభాగం కూడ్ ఏపీకే మదదుతు పలికింది. ల్గల్ అభిప్రాయం 
తెలిసినప్పటికీ తొలుత అడిషనల్ సెక్రటర్ ఎక సింగ్ వివరణ ఇచే్చందుకు ఉతుస్కత 
ప్రదర్శించలేదు. అయిత్ లోక్ సభలో ఈ విషయం ప్రస్తువనకు వచి్చనప్పుడు 
అస్తులు, అప్పులు పరస్పర అంగీకారం పంచుక్వ్లన్, లేకపోత్ కేంద్రం జోక్ం 
చేస్కుంటుందన్ కేంద్ర హంశాఖ లోక్ సభలో స్పషీటోకర్ంచింది. అదే విషయం 
హంమంత్రిత్ శాఖ స్ప్ంక్రుటోకు స్పషటోం చేయడంతో తరా్త కాలంలో ఏపీ 
ఉన్నత విద్మండలి పై ఏపీకి స్నుకూలంగా తీరు్ప న్చి్చంది. 

ఇది నేను, నాతో పాటు పన్చేసిన టీమ్ ముఖ్ంగా ప్రేమ చంద్రారెడిడా 
స్ధంచిన విజయం అన్ చప్పక తప్పదు. 

ఇక తెలంగాణ రాషట్ విదు్త్ సంసథాలోలి పన్చేస్తున్న 1250 ఏపీ ఉద్్గుల 
విషయంలో కూడ్ నేను గటిటోగా పోరాడడంతో కేంద్ర హం శాఖ కార్దర్శి ఎల్. 
సి. గోయల్ ఢిల్లిలో అధకార స్థాయి సమావేశాన్్న న్ర్హంచారు. ఈ సమావేశంలో 
నేను, రాజీవ్ శర్మ తోపాటు ఏపీ ఇంధన కార్దర్శి అజయ్ జైన్, జెన్కా చైర్మన్, 
మేనేజింగ్ డైరెకటోర్ డి. ప్రభాకర్ రావు తదితరులు పాలొ్గనా్నరు. అప్పటికే మేము 
హైక్రుటోకు వెళిలి ఉద్్గులకు అనుకూలంగా తీరు్ప తెచు్చకున్నప్పటికీ తెలంగాణ 
ప్రభుత్ం అమలు చేయలేదు. ఉద్్గులు అప్పటికే చాల నెలలుగా జీతాలు 
లేకుండ్ ఉండిపోయారు. 

ఈ విషయాన్్న కమిటీ ద్రా పర్షకార్ంచుకుందమన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం 
సూచించింది. హైక్రుటో స్నుకూలంగా తీరు్ప ఇచి్చన తరా్త కమిటీ ఏరా్పటు 



నవ్యాంధ్రతో నా నడక 49

చేయాలిస్న అవసరం లేదన్ నేను స్పషీటోకర్ంచాను. కమల నాథన్ కమిటీ న్బంధనల 
ప్రకారమే వ్ణిజ్ సంసథాల ఉద్్గులకు కూడ్ మార్గదరశిక సూత్రాలు రూపందించి 
స్థాన్కత (local) ఆధారంగా న్రణాయం తీస్క్వ్లన్ క్రాను. 

కాన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం అందుకు అంగీకర్ంచలేదు. ‘అసలు ఏపీ 
ప్రభుత్ంతో మాట్లిడకుండ్ ఉద్్గులను ర్ల్వ్ ఎందుకు చేశారు?’ అన్ గోయల్ 
తెలంగాణ ప్రతిన్ధ వరా్గన్్న న్లదీశారు. 

‘అయినా ఎప్పుడో వచి్చ సెటిలయిన వ్ర్కి ప్రాంతీయత న్రణాయించి 
వెళిలిపమ్మంటునా్నరంటే వ్రు చటటోం అమలులోకి వచి్చనప్పటినుంచి కాకుండ్ 
అంతకు ముందు కాలం నుంచి అమలు చేయడం అవుతుంది. అదెల నా్యం? 
ఇతర విషయాలోలి జర్గినటేలి ఈ విషయంలో కూడ్ స్థాన్కత ఆధారంగానే 
ఉద్్గులను బదిల్ చేయాలి.’ అన్ నేను గటిటోగా వ్దించాను. 

రాజీవ్ శర్మ మాట్లిడలేదు కాన్ జెన్కా ఎండి మేనేజింగ్ డైరెకటోర్ ప్రభాకర్ 
రావుకు క్పం వచి్చంది. 

‘దిస్జ్ వన్ మోర్ ఎగా్జంపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ పాలియిటేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంటరెస్టో 
’. ( ఇది తెలంగాణ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తునా్నరనడ్న్కి మరో ఒక ఉదహరణ) 
అన్ ప్రభాకర్ రావు గటిటోగా అర్చారు. 

సమావేశంలో కేకలు వేయడంతో హంసెక్రటర్ గోయల్ కు మర్ంత 
ఆగ్హం వచి్చంది. ‘ఇదేమిటి ఇల అరుస్తునా్నరు. మీరు బయటకు వెళలిండి.’ 
(యూ కిలియర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మీటింగ్) అన్ చపా్పడు. 

ప్రభాకర్ రావు తగ్గలేదు. అయిత్ ఏం నాకేంటి లెకకా అన్న ధోరణిలో ‘ఐ 
యామ్ నాట్ కేర్ంగ్’ అంట్ బయటకు వెళిలిపోయారు. 

ఏమైత్నేం ఉద్్గుల తరఫున నేను న్లబడడం వలలి హైక్రుటో వ్ర్కి జీతాలు 
చలిలించమన్ తెలంగాణ ప్రభుతా్న్కి ఆదేశాలు జార్ చేసింది. తరా్త ఇరు రాషాట్ల 
మధ్ స్నుకూలంగా చర్చలు జర్గి కతతు పోస్టోలు సృష్టోంచేందుకు అంగీకారం 
కుదిర్ందన్ సమాచారం. 
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ఎల్. సి. గోయల్ సమావేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్ వైఖర్ స్పషటోమైన తరా్త 
నేను హైదరాబాద్ వచి్చ మొతతుం ప్రక్రియకు బ్రేక్ పటటోకపోత్ వ్ణిజ్ సంసథాలోలినే 
కాదు, ప్రతి సంసథాలోనూ ఉద్్గులను మడపటిటో బయటకు గెంటేస్తురు అన్న 
అభిప్రాయాన్కివచా్చను. 

నేను ఢిల్లి నుంచి రాగానే షెడూ్ల్ 9 సంసథాల విభజన, విల్నాన్్న పర్వేక్షిస్తున్న 
ష్లభిడే కమిటీకి లేఖ రాశాను. జనాభా న్ష్పతితు ప్రకారం ఉద్్గుల విభజన 
కానంతవరకూ ఆస్తులు, అప్పుల విభజనను న్లిపివేయాలన్ స్పషటోం చేశాను. 
ఆస్తులు, అప్పుల విభజనకు చందిన సిఫ్రస్లను వెనకికా పంపమన్ అందరు 
సెక్రటర్లకు, ప్న్స్పల్ సెక్రటర్లకు సరుకా్యలర్ జార్ చేశాను. ష్ల భిడే కమిటీ 
అప్పటికే దదపు అన్్న సంసథాల ఆస్తులు, అప్పుల విభజనను పూర్తు చేసి ఏపీకి 
పంపింది. మాది తెలంగాణను విభజించగా మిగిలిన రాషట్ం కనుక తుది ఉతతురు్లు 
ఆంధ్రప్రదేశే ఇవ్్లి. అంత్కాక ఉద్్గుల విభజన నా్యసమ్మతంగా పూర్తు 
కానంతవరకూ ఆస్తులు, అప్పులవిభజన న్లిపివేయాలిస్ందేనన్ కేంద్రాన్కి కూడ్ 
లేఖ సంధంచాను. 

కేంద్ర హంసెక్రటర్ రాజీవ్ మహర్్ష కి నాపై క్పం వచి్చంది. ‘మీ ఛీఫ్ 
సెక్రటర్ ఏకపక్షంగా న్రణాయాలు తీస్కుంటునా్నరు. మొతతుం ప్రాసెస్ ఆపమన్ 
మాకు ఉతతురం రాసిపారేస్తుడు. ఎల కుదురుతుంది.’ అన్ ఏపీ కి చందిన నేతలు 
కలిసినప్పుడు వ్్ఖా్న్ంచారన్ నాకు తెలిసింది. 

ఆ తరా్త ష్లభిడే నను్న కలిశారు. ‘న్వు ఇంత మొండి పటుటో పటటోకు. 
అనధకార్కంగా సిబ్బంది విభజనకు అవగాహనకు వస్టతు మంచిది’ అన్ చపా్పరు. 

‘వ్ణిజ్ సంసథాలోలి ఒక ఫ్రు్మల లేకుండ్ వ్ళలి ఇషాటోన్్న బటిటో సిబ్బందిన్ 
విభజించి, ప్రాంతీయత ఆధారంగా బయటకు పమ్మంటే వ్ర్న్ ఏపీ ఎల 
స్్కర్స్తుంది? ఒక వేళ ఆర్థాకభారం పర్గి ఆ సంసథా సిక్ అయిత్ ఆ నషాటోన్్న ఎవరు 
భర్స్తురు? మానవ వనరుల ఖరు్చ భారాన్్న ఏపీయే తెలంగాణ కంటే ఎకుకావ 
భర్ంచాలంటే ఎల?’ అన్ నేను ఆమపై వివిధ రకాలుగా ప్రశ్నలి్న కుర్పించాను. 

‘సిబ్బంది విషయంలో హేతుబదధుత పాటించాలి. ప్రాంతీయత ప్రాతిపదిక 
కుదరదు, స్థాన్కతను ఆధారంగా తీస్క్వ్లి’ అన్ చపా్పను. 
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నేను గటిటోగా పటుటోబటటోడం, మొతతుం ప్రాసెస్ ను ఆపివేయడంతో సమస్ 
ప్రాధాన్త ముందుకు వచి్చంది. ర్టీన్ గా మిగిలిన షెడూ్ల్ 9 సంసథాల ఆస్తులు, 
అప్పులు పంపిణీ చేసూతు సంసథాలను విభజించడ్న్కి షీల భిడే కమిటీ సిఫ్రుస్ల 
మేరకు అంగీకర్ంచి ప్రభుత్ం ఉతతురు్లు జార్ చేసి ఉంటే, జెన్ క్, ట్రాన్స్ క్ 
లగా అన్్న షెడూ్లు 9 సంసథాల లోన్ ఆంధ్రా ప్రాంత ఉద్్గులను తెలంగాణ 
ప్రభుత్ం ప్రాంతీయత (nativity) ఆధారంగా ర్ల్వ్ చేసి పంపించి ఉండేది. 

నేను పదవీ విరమణ అయే్ నాటికి కంత వ్తావరణం చలలిబడిందనే 
చపా్పలి. 

‘షెడూ్ల్ 10 సంసథాల విభజన విషయంలో స్ప్ంక్రుటోలో గెలిచినా ఆ 
తీరు్ప కేవలం ఉన్నత విద్మండలి కే వర్తుస్తుంద? ఇతర సంసథాలకు కూడ్ 
వర్తుస్తుంద?’ అన్ ఏపీ రాషట్ ప్రభుత్ం వివరణ క్రలేదు. ‘ఇది కేవలం ఉన్నత 
విద్మండలికే వర్తుస్తుంది’ అన్ తెలంగాణ వ్దించింది. 

ఇప్పటివరకూ సంసథాల ఆస్తులు, అప్పులవిభజన డోలయమానంగానే ఉన్నది. 
ఢిల్లిలోన్ ఏపీభవన్ తో సహా హైదరాబాద్ లోన్ సంసథాలు తమవేనన్ తెలంగాణ 
ఇంకా వ్దిసూతునే ఉన్నది. ఈమేరకు జరుగుతున్న సమావేశాలు మొకుకాబడిగానే 
స్గుతునా్నయి. 

రాషట్ విభజన తరా్త ఒక రోజు లేబర్ సెస్ న్ధులు రు. వేయి క్టలి మేరకు 
ఉన్నటులి నా దృష్టోకి వచి్చంది. ఆంధ్రా కేడర్ అధకార్ మురళ్ స్గర్ అప్పుడు లేబర్ 
అడిషనల్ కమిషనర్   గా ఉనా్నరు. చాల విషయాలోలి జర్గినటులి ఈ మొతతుం కూడ్ 
తమదేనన్ తెలంగాణ అధకారులు పూర్తుగా తీస్కునే అవకాశం ఉన్నటులి నాకు 
అన్పించింది. అందుకే ఈ మొతాతున్్న గతంలో అటవీ శాఖ మొతాతున్్న బదిల్ 
చేసినటులి మలలిగా విజయవ్డలో బా్ంకుకు తరలించమన్ చపా్పను. ఆ మొతాతున్్న 
పూర్తుగా తీస్కునే ఉదేదుశం నాకు లేదు. కాన్ తెలంగాణతో చర్చలు జర్గినప్పడు 
ఇచి్చ పుచు్చకునే విషయాలోలి దీన్్నకూడ్ ఒక అంశం చేస్టతు ఏపీకి ప్రయోజనం 
కలుగుతుందన్ అనుకునా్నను. చంద్రబాబు నాయుడు కూడ్ అప్పుడు అదే 
అభిప్రాయంతో ఉనా్నరు. ‘సరే మొతతుం తరలించండి..’ అన్ ఆయన చపా్పరు. 
అక్టోబర్ లో మురళ్ స్గర్ ను అడిగిత్ మొతతుం మార్చలేదు స్ర్, ఆంధ్రాకు 
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రావలిస్న మొతాతునే్న తరలించాను..’ అన్ చపా్పరు. ‘అరే, అల చేశారేమిటి. మొతతుం 
తరలించినటులి నేను సిఎంకు కూడ్ చపా్పను. ఇప్పుడెట్లి’.. అన్ ప్రశి్నంచాను. 

కంచం స్టపు ఆలోచించి ‘మిగతా మొతాతున్్న కూడ్ తరలించవచా్చ..’ అన్ 
అడిగాను. 

‘ప్రయతి్నస్తును స్ర్’ అన్ మురళ్ స్గర్ చపా్పరు. ఈ విషయం నేను 
సిఎంకు చపా్పను. ఆయన కూడ్ ‘అరే. మొతతుం తరలించామన్ చపా్పరు కద..’ 
అన్ అడిగారు. సమాచార లోపంవలలి మొతతుం తరలించలేదు. ‘ఇప్పుడు మారే్చందుకు 
ప్రయతి్నస్తుము’ అనా్నను. ‘ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏముంది. అలగే 
కాన్ండీ.’ అన్ చంద్రబాబు చపా్పరు. 

మరుసటి రోజు మురళ్ స్గర్ అదే విధంగా మొతతుం ఏపీకి తరలించేందుకు 
సనా్నహాలు చేస్తుంటే ఈ లోపు తెలంగాణ అధకారులకు తెలిసింది. వ్రంతా 
మురళ్ స్గర్ చుట్టో చేర్ ఘెరావ్ చేసి గందరగోళం సృష్టోంచారు. ఈ విషయం 
కేసిఆర్ న్టీస్కు కూడ్ వెళిలింది. ఆయన అగ్హంచాడు. 

‘మనం ఇలంటి వ్టిన్ సహంచేది లేదు. పోల్స్ కేస్ బుక్ చేయండి..’ 
అన్ అధకారులను ఆదేశించారు. దీన్తో అధకారులు అప్రమతతుం అయా్రు. 

మధా్హ్నం మూడు గంటలకు మురళ్ స్గర్ నను్న కలిస్టందుకు వచా్చడు. 
నను్న కలిసి క్రిందకు దిగగానే పోల్స్లు అతడిన్ తమతో తీస్కువెళాలిరు. ఈ 
విషయం వెంటనే నా దృష్టోకి వచి్చంది. 

నేను డీజీపి మహేందర్ రెడిడాకి ఫోన్ చేశాను. ‘మీరు మా వ్డిపై అధకారంగా 
కేస్ బుక్ చేస్తునా్నరా.. చేస్టతు అది చాల స్ర్యస్ అవుతుంది. ఆ అధకార్ నా 
ఆదేశాల మేరకే విజయవ్డకు సెస్ తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. కనుక మీరు 
నా మీద కూడ్ కేస్ పటటోండి, ఇది సరైంది కాదు’ అన్ చపా్పను. 

ఆ తరా్త నేను వేరే ఏద్ అంశంపై తెలంగాణ ఛీఫ్ సెక్రటర్ రాజీవ్ శర్మ 
వదదుకు వెళ్తుంటే మహేందర్ రెడిడా కూడ్ అకకాడకు వచా్చరు. రాజీవ్ శర్మ ముందే 
మేము విషయాన్్న చర్్చంచాం.
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రాజీవ్ శర్మ చాల క్పంగా కన్పించాడు. నాపై అగి్గమీద గుగి్గలమైపోయాడు. 
‘మీనుంచి ఇది ఆశించలేదు..’ అన్ గటిటోగా అనా్నడు. 

నాకు నవు్ వచి్చంది. స్ధారణంగా నాకు ముకుకా మీద క్పం. దేన్్న 
మనస్లో ఉంచుక్ను. రాజీవ్ శర్మ చాల ప్రశాంతంగా ఉంట్డు. ఎంతటి 
క్పానె్్ననా అదుపులో పటుటోకుంట్డు. ఈ స్ర్ మాత్రం రాజీవ్ శర్మకు నేను 
క్పం తెపి్పంచాను. 

‘మీరు చాల విషయాలోలి మొతతుం మీదేనన్ చపా్పరు కద.. ఈ స్ర్ మేము 
అల చేశాం. అయినా మేము మొతతుం తీస్క్వ్లనుక్వడం లేదు. కాన్ మీకు 
తెలిసి రావ్లన్ అల చేస్టందుకు ప్రయతి్నంచాం. మీతో చర్్చంచేటప్పుడు ఈ 
అంశం ఉపయోగపడుతుంది కద.. అయినా డబు్బ ఇంకా ఇకకాడే ఉంది.’ అన్ 
చపా్పను. 

‘అయినా అరెస్టో చేయడం సరైంది కాదు. కావ్లంటే నను్న అరెస్టోచేయొచు్చ. 
అది నా ఆదేశాలవలేలి జర్గింది.’ అనా్నను. 

‘స్ర్. కేసిఆర్ నుంచి ఆదేశాలు వచా్చయి. ఆయన కూడ్ క్పంతో ఉనా్నరు. 
స్ర్. మమ్మలి్న ఇబ్బంది పటటోకండి..’ అన్ మహేందర్ రెడిడా బతిమిలడ్రు. 

‘ఏమైనా సరే అతడిన్ వదిలిపటటోండి..’ అన్ గటిటోగా చపా్పను. 
ఆరోజు స్యంత్రం రవీంద్ర భారతిలో ఏద్ కార్క్రమాన్కి ముఖ్మంత్రి 

చంద్రబాబునాయుడు వచా్చరు. అకకాడ నేను జర్గిన విషయాన్్న చపా్పను. 
ఆయనకు కూడ్అప్పటికి విషయం తెలిసింది. ‘మనవ్డిన్ పోల్స్లు తీస్కళాళురట 
కద..’ అన్ అడిగాడు. 

‘ఛీఫ్ సెక్రటర్తో మాట్లిడ్ను. స్యంత్రాన్కి వదిలివేయవచు్చ’ అనా్నను. 
‘మీరేం చేసినా నేను మీకు మదదుతున్స్తును..’ అన్ చపా్పరు. 
స్యంత్రం 7 గంటలకు మురళ్ స్గర్ ను కంచంస్టపు ప్రశి్నంచి 

వదిలిపట్టోరు.  ఎటువంటి అరెస్టో చేయలేదు.
కాన్ తెలంగాణ ప్రభుత్ం ఈ విషయం వదిలిపటటోదలుచుక్లేదన్ నాకు 

అరథాం అయింది. పోల్స్లు మర్ంత దరా్పుతు చేయడం మొదలు పట్టోరు. మురళ్ 
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స్గర్ పై క్రిమినల్ కేస్ పట్టోరు. ఆంధ్రా బా్ంకు బ్రాంచ్ మేనేజర్ వదదుకు వెళిలి 
ఆధారాలుస్టకర్ంచే ప్రయత్నం చేశారు. మురళ్ స్గర్ ఇంటిపై కూడ్ దడి చేసి 
సోద న్ర్హంచారు. 

వెంటనే గవర్నర్ సె్పషల్ సెక్రటర్ న్మ్మగడడా రమేశ్ కుమార్ కు ఫోన్ చేసి 
‘ఇదేమీ బాగులేదు.. ఇది రెండు ప్రభుతా్ల మధ్ సమస్. అధకార్న్ ఎందుకు 
వేధంచాలి? న్ధులు మా వదదు పటుటోకునే అధకారం ఉన్నది. ఏ బా్ంకులో డబు్బ 
ఉంటేనేం.?’ అన్ అడిగాను. 

సెక్రటర్ గవర్నర్ తో మాట్లిడ్రు. ‘అలంటిదేమీ జరగలేదన్ గవర్నర్ 
అంటునా్నరు’ అన్ నాకు మళ్లి ఫోన్ చేసి చపా్పడు. 

‘ఏం జరగలేదన్ ఎల అంట్రు? అకకాడ క్రిమినల్ కేస్ పడిత్. మీ వదదుకు 
ఆంధ్రా బా్ంకు మేనేజర్ ను పంపాల?’ అన్ అడిగాను. 

గవర్నర్ గారు మహేందర్ రెడిడా చపి్పంది నమా్మరు. కాన్ ఆయన మళ్లి ఆరా 
తీసి విషయం తెలుస్కునా్నరు. మహేందర్ రెడిడాన్ పిలిచి అలంటి కేస్లేవీపటటోవదదున్ 
గటిటోగా చపా్పరు. 

సరైన సమయంలో నేను తీస్కున్న చర్ల వలలి అధకార్న్ కాపాడగలిగాను. 
అధకారులతో అరధురాత్రి వరకూ సమావేశం ఏరా్పటు చేసి తెలంగాణను 

కంటర్ చేస్టందుకు తగిన వ్్హ రచన చేశాను. 
తరా్త నేను గవర్నర్ వదదుకు స్యంగా వెళాలిను. అప్పటికే రాజీవ్ శర్మ 

వచి్చ ఆయనను కలుస్కునా్నరు. నేను కలుస్కునేసర్కి గవర్నర్ నాపై 
మండిపడ్డారు. ‘అసలెందుకు న్ధులు తరలించారు.. ఎవర్నడిగారు?’ అన్ 
ఆగ్హంచారు. 

నాకు క్పం వచి్చంది. ‘స్ర్. చపి్పన మాటలు విన్ మీరు నామీద 
ఎగురుతునా్నరు. మీరు ఈవిషయంలో ఇప్పటికే మనస్లో అభిప్రాయం 
ఏర్పరు్చకున్ ఉంటే ఇక నేను మాట్లిడి చేస్టదేముంది.. వెళతాను’ అన్ లేచాను. 
గవర్నర్ తగా్గరు. 

‘న్. న్. కూరో్చండి’ అన్, ‘చప్పండి’. అన్ అడిగారు. 
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నేను అన్్న వివరంగా చపా్పను. తెలంగాణ అన్్న మావే అనడం, గతంలో 
జర్గిన దృషాటోంతాలు వివర్ంచి వ్సతువ్లు చపా్పను. దీన్తో గవర్నర్ తగి్గ ‘మీరు 
చపి్పంది కూడ్ సరైనదే..’ అన్ అనా్నరు. 

ఆ తరా్త ఈవిషయం కేంద్ర కేబ్నెట్ సెక్రటర్ అజిత్ స్టథ్ తో మాట్లిడేందుకు 
నేను నవంబర్ 7న ఢిల్లికి వెళాలిను. కాన్ ఇకకాడ కూడ్ రాజీవ్ శర్మ నాకంటే ముందే 
వెళిలి ఆయనను కలిసి ఏపీపై ఫిరా్దు చేశాడు. 

‘ఇది చాల చిన్న అంశం అయినా ఏ బా్ంకులో ఉంటే ఏమిటి?ఎందుకు 
తరలించాలిస్ వచి్చంది.’ అన్ కేబ్నెట్ సెక్రటర్ అనా్నడు. నేను ఆయనకు అన్్న 
వివర్ంచాను. 

తరా్త మురళ్ స్గర్ ను ఒక సందరభుంలో నేను సిఎంకు పర్చయం 
చేశాను. ‘ఇతడికి మనం మంచి పోసిటోంగ్ ఇవ్్లి స్ర్ గటిటోగా న్లబడ్డాడు.’ అన్ 
చపా్పను. సిఎం సరేననా్నరు. 

కమలనాథన్ కమిటీ అధకారుల విభజన చేసినప్పుడు మురళ్ స్గర్ ను 
తెలంగాణకు కేట్యించారు.. 

అయినా నేను ఊరుక్లేదు. ‘మనం ఆంధ్రాలో ప్రత్్క పోస్టో ఏర్పర్్చ ఇతడిన్ 
అకకాడకు తీస్కుందం..’ అన్ చపా్పను. ఆ విషయం అధకార్క సమావేశంలో 
కూడ్ ర్కారుడా చేశాను. కేంద్రాన్కి అభ్రథాన పంపాను. నేను పదవీ విరమణ చేస్ట 
వరకూ అతడికి ఆంధ్రాలో పోసిటోంగ్ రాలేదు. ఆ తరా్త కూడ్ ఊరుక్కుండ్ నా 
తరా్త ఛీఫ్ సెక్రటర్ అయిన టకకార్ కు కూడ్ విషయం చపి్ప మురళ్ స్గర్ ను 
ఆంధ్రాకు తీస్కువచే్చ విషయం చూడ్లిస్ందిగా క్రాను. సమయం దొర్కినప్పుడలలి 
టకకార్ తో మాట్లిడేవ్డిన్. 

చివరకు కేంద్ర ప్రభుత్ం మురళ్స్గర్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కేట్యించడ్న్కి 
ఆగస్టో 2017లో ఒప్పుకున్నది. ఆగష్టో 2017లో ఆంధ్ర కేడర్ లో చేర్ సెపటోంబర్ 
2017లో మురళ్స్గర్ ర్టైర్ అయినాడు.

ఇకపై విభజన అంశాలలో ప్రస్తుత పురోగతి ఈ క్రింది విధంగా ఉంది.
ప్రభుత్శాఖలో ఉన్న సిబ్బందిన్ పూర్తుగా తెలంగాణ ఆంధ్ర రాషాట్లకు 

కేట్యించారు. ఒకకా డిపూ్టీ సూపర్ంటెండెంట్ ఆఫ్ పోల్స్, ఎడిషనల్ 
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సూపర్ంటెండెంట్ ఆఫ్ పోల్స్, ఎక్స్స్ సూపర్ండెంటెంట్ కేడర్ లు మాత్రం 
ఇంకా విభజింపబడలేదు. దీన్కి కారణం స్న్యార్టీ అంశంపై స్టటో ఉండటమే. 
మిగిలిన అన్్న ప్రభుత్ పోస్టోల ఉద్్గుల విభజన జర్గింది. కమలనాథన్ కమిటీ 
కాలపర్మితి ముగిసింది.

ఇక షెడు్లు 9 సంసథాలు మొతతుం 91 ఉండగా (89+2) 41 సంసథాల విభజన 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అంగీకర్ంచినా తెలంగాణ ఇంకా అంగీకారం తెలుపలేదు. అందుకన్ 
లంఛనంగా విభజన జరగలేదు కాన్ అనధకార్కంగా ప్రత్్కంగా పన్చేసూతు 
ఉనా్నరు. నా్యపర విభజన పూర్తుకాలేదు. షీలభిడే కమిటీ ఆ పన్మీద ఉన్నది. 
ఇక షెడూ్లు 10 సంసథాల విషయంలో కేవలం 10% సంసథాల విభజన పరస్పర 
అవగాహనతో జర్గింది. స్ప్ంక్రుటో తీరు్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అనుకూలంగా వచి్చన 
కేంద్రప్రభుత్ న్టిఫికేషన్ దన్ కనుగుణంగా లేదన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం 
క్రుటోలో కేస్ వేసింది. అది త్లవలసి ఉంది.
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ఇతర విభజన అంశాలు

సంసథాలను ఉద్్గులను విభజించే ప్రక్రియకు అనుబంధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
పునర్్యవస్థాకరణ చటటోం లో కతతు రాషాట్లకు ఆర్థాక సహాయం చేస్ట 

అంశాలను కన్్న కతతు ప్రభుత్ సంసథాలను ఏరా్పటు చేస్ట విధ విధానాలను 
పందుపరచటం జర్గింది.

దీన్లో ముఖ్మైనది కతతు ప్రభుత్ం కలువు తీర్న తరా్త వెంటనే దృష్టో 
పటటోవలసిన అంశం 14వ ఆర్థాక సంఘాన్కి రాషట్ ప్రభుత్ క్ర్కలు తెలియజేసూతు 
ఒక న్వేదిక సమర్్పంచడం. రాషట్ పునర్ వ్వస్థాకరణ చటటోంలోన్ 46 వ సెక్షన్ లో 
ఈ 14వ ఆర్థాక సంఘం ప్రస్తువన ఉన్నది. తదనుగుణంగా రాషట్పతి రెండు కతతు 
రాషాట్లకు తమ అవ్రుడా ఇవ్వలసిందిగా ఆర్థాక సంఘాన్్న క్రారు. ఈ సమావేశం 
తిరుపతిలో ఏరా్పటు చేయవలసిందిగా ముఖ్మంత్రి గారు ఆదేశించారు. 
అంతకుముందు కేంద్ర ప్రభుత్ంలో ఆర్థాక శాఖ కార్దర్శిగా పన్చేసి పదవీ 
విరమణ చేసిన శ్రీ సి ఎస్ రావు గార్న్ ఆర్థాక శాఖలో సలహాదరుగా రాషట్ ప్రభుత్ం 
న్యమించింది. ఆయనకు కేంద్ర ప్రభుత్ం లో మంచి పేరు ఉన్నది. 14వ ఆర్థాక 
సంఘాన్కి మేము ఇచే్చ న్వేదికను తయారు చేస్ట బాధ్తను ఆయనకు అప్పగించడం 
జర్గింది. ఆర్థాక సంఘంలో సభు్లు కంత మంది ఆయన కింద పన్చేసిన వ్రే. 
ముఖ్ంగా స్షా్మ నాథ్ ఆయన కేంద్ర ఆర్థాక కార్దర్శిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో 
పన్ చేసింది. ఆర్థాక సంఘం అధ్క్షులు వేణుగోపాల్ రెడిడా గారు ఆంధ్ర రాషాట్న్కి 
చందిన వ్డు కావడం కంత మనకు కలిసచి్చంది. ఆయనకు రాషట్ సమస్ల 
మీద విభజన వలన రాషాట్న్కి వచి్చన అదనపు సమస్ల గుర్ంచి పూర్తు అవగాహన 

[   ]5
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ఉంది. తిరుపతిలో జర్గిన సమావేశంలో రాషట్ సమస్లను విభజన పర్వస్నాలను 
ఆర్థాక సంఘాన్కి సవివరంగా తెలియ జేయడం జర్గింది. వ్ర్ తుది న్వేదికలో 
ఈ అంశాలను పర్గణలోకి తీస్కున్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషాట్న్కి 2015 నుంచి 20 
వరకు ఐదు సంవతస్రాలకు 21113 క్టులి రెవినూ్ లోటు భర్తు కింద వ్రు 
సిఫ్ర్స్ చేశారు. ఈశాన్ రాషాట్లు కాకుండ్ ఐదు సంవతస్రాలకు రెవెనూ్ లోటు 
గ్రాంటులు వచి్చన ఒకే ఒకకా రాషట్ం ఆంధ్ర ప్రదేశ్. అధకార స్థాయి లో ఈ న్వేదిక 
చూసిన తరా్త మేమంతా చాల సంతోష్ంచాము. కాన్ ముఖ్మంత్రి గార్కి 
ఆర్థాక సంఘం న్వేదిక సంతృపితు కలిగించలేదు. ఈ అంశంపై టెల్ కాన్ఫరెన్స్ 
లుమీటింగులు ఆఫీసరలితో ఎంపీలతో న్ర్హంచారు. రాజధాన్కి ఏమి సహాయం 
ఇవ్లేదన్ రాషాట్న్కి ఉన్న సమస్లను ఆర్థాక సంఘం సర్గా్గ అరథాం చేస్క్లేదన్ 
వ్్ఖా్న్ంచారు. సి ఎస్ రావు గార్కి ఒక సందరభుంలో అసహనం వచి్చ 
ముఖ్మంత్రి గార్కి ఆర్థాక సంఘం వ్ర్కి ఇచి్చన టర్్మస్ అఫ్ ర్ఫరెన్స్  అనుగుణంగా 
వ్ర్ న్వేదిక ఇస్తుందన్ రాజధాన్ అంశాలు మిగిలిన అంశాలు సంఘం పర్ధలోకి 
రావన్ ముఖ్మంత్రి గార్కి తెలియజేశారు.

ఈ అంశం ఇకకాడితో సమాపితు కాలేదు. శాసనసభలో రెవెనూ్ మంత్రి గారు 
వై వేణుగోపాల్ రెడిడా గార్ మీద వ్కితుగత విమరశి మొదలెట్టోరు. సి ఎస్ రావు గారు 
నాకు ఫోన్ చేసి  చాల ఉదరంగా రాషాట్న్కి సహాయం చేసిన ఈ రకంగా 
విమర్శించటం బాధ కలిగిస్తుందన్ వేణుగోపాల్ రెడిడా గారు తనతో అనా్నరన్ ఈ 
విషయాన్్న ముఖ్మంత్రి దృష్టోకి తీస్కు రావ్లిస్ందిగా నను్న క్రారు. ఈ అంశం 
ముఖ్మంత్రి గార్ తో నేను ప్రస్తువించినప్పుడు వ్రు వేణుగోపాల్ రెడిడా గారంటే 
తనకు ఎనలేన్ గౌరవం అన్ వ్ర్తో ప్రత్్కంగా మాట్లిడతానన్ తెలిపారు. ఈ 
విషయం సి ఎస్ రావు గార్కి తెలిపి వేణుగోపాల్ రెడిడా గార్కి తెలియజేయమన్ 
క్రాను. కన్్న రోజుల తరా్త సి ఎస్ రావు గార్న్ ముఖ్మంత్రి గారు వేణుగోపాల్ 
రెడిడా గార్ తో మాట్లిడ్రా అన్ అడిగినప్పుడు వ్ర్తో సంప్రదించి అటువంటి 
సంభాషణ ఏమి జరగలేదన్ తెలియజేశారు. 14 ఆర్థాక సంఘం పదవి కాలం 
అయిపోవటంతో వేణుగోపాల్ రెడిడా గార్తోనూ సి ఎస్ రావు గార్తోనూ అవసరం 
తీర్పోయింది. కంతకాలన్కి తనకు సరైన పన్ ఉండటం లేదన్ సి ఎస్ రావు 
గారు కూడ్ ఇంకా తనకు పదవి కాలం ఉన్న రాజీనామా చేసివెళిలిపోయారు. 
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మొతతుమీ్మద ముఖ్మంత్రి గార్కి అసంతృపితు ఉన్న 14 ఆర్థాక సంఘం చాల 
ఉదరంగా స్ ఎస్ రావు గార్ వేణుగోపాల్ రెడిడా గార్ చొరవతో కతతు రాషట్ం 
అవసరాలను దృష్టోలో ఉంచుకన్ సహాయం చేసింది అనేది మాత్రం వ్సతువం.

ఇంక్ ప్రధానాంశం 2014 -15 సంవతస్రం రెవినూ్ లోటు భర్తు. ఈ 
అంశంపై చటటోం లోఅంత స్పషటోత లేక పోయినా పారలిమంటులో ప్రధాన్ మన్్మహన్ 
సింగ్ గారు చేసిన ప్రకటనలో చాల స్పషటోంగా విభజన జర్గిన నాటి నుంచి 14వ 
ఆర్థాక సంఘం న్వేదిక అమలయే్ సమయం వరకు రాషాట్న్కి వచే్చ రెవెనూ్ 
లోటును కేంద్రం భర్తు చేస్తుంది అన్ పేర్కానా్నరు. గవర్నర్ పాలన సమయంలో 
నే గవర్నర్ గారు ఈ లోటు 16 వేల క్టలి దకా ఉండవచ్చన్ అంచనావేసి కేంద్రాన్కి 
పంపించడం జర్గింది.2014 డిసెంబర్ నాటికి అవగతమైన అంశమేంటంటే 
ఈ లోటు మూడు నాలుగు వేల క్టలి ను  దటదన్. అంచనాలకు భిన్నంగా రాషట్ 
ఆదయం బాగా పర్గింది. ఖరు్చ న్యంత్రణలో ఉంది. ఈ అంశంపై జనవర్ 
2015 నుంచి ముఖ్మంత్రి గారు దృష్టోస్ర్ంచారు. ఈ రెవెనూ్ లోటు బాగా 
పంచాలన్ తదనుగుణంగా చర్లు మొదలెట్టోరు. దీన్న్ కేంద్రం నుంచి 
రాబటటోగలను అన్న పూర్తు ధైర్ంతో ఉనా్నరు. బహుశా వ్జ్పాయ్ కాలంలో ఎన్డాఏ 
ప్రభుత్ంలో తనకున్న పలుకుబడిన్ దృష్టోలో పటుటోకన్ అటువంటి అపోహలో 
ఉనా్నరు. ఇక ఖరు్చ మీద దృష్టో పటటోటంతో అంతవరకు పర్గణలోకి తీస్క్న్ 
చాల అంశాలు ముందుకు వచా్చయి. సంవతస్రాల తరబడి ఇవ్న్ పార్శ్రామిక 
ప్రోతాస్హకాలు ఈ సమయంలోనే ఇవ్టం మొదలెట్టోరు. పర్శ్రమల వ్రు 
వెంటనే రావు అనుకున్న న్ధులు వస్తునా్నయి కాబటిటో వ్ర్ మరా్దలు వ్రు 
చేశారు. ఇక ఎన్్నకల సమయంలోన్ వ్గాదునాల అమలుకు రైతు రుణమాఫీ అధక 
పన్షనులి అంశాల మీద కూడ్ ఆఖర్ రెండు నెలలోలి పదదు ఎతుతున ఖరు్చ చేయడం 
జర్గింది. దీన్తో రాషాట్న్కి వచే్చ రెవినూ్ లోటు 16,078 క్టులి చేర్ంది. 
సంవతస్రాంతంలో లెకకాలు తన్ఖీ చేసిన కాగ్ ఈ అంశాన్్న ధృవీకర్ంచింది. ఈ 
మొతతుం భర్తు చేయవలసిందిగా రాషట్ం కేంద్రాన్్న క్ర్ంది. కేంద్రం ఈ పదుదును 
పర్శీలించి ఎన్్నకల హామీలు అమలుచేయటం మీద చేసిన ఖరు్చలు మేము 
భర్ంచలేమన్ అట్లి చేస్టతు ఇతర రాషాట్ల నుంచి కూడ్ అటువంటి అభ్రథానలు 
వచే్చ అవకాశం ఉందన్ తెలియజేసింది. కేవలం రాషట్ విభజన వలలి వచి్చన లోటును 
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మాత్రమే భర్తు చేస్తుమన్ ఆ మొతతుం 4117 క్టులి వస్తుందన్ త్లి్చ చపి్పంది. 
మధే్మార్గంగా 2015 -16 వ సంవతస్రాన్కి 14వ ఆర్థాక సంఘం 600 9 క్టులి 
రెవినూ్ లోటు గా త్లి్చంది కాబటిటో 2014-15 సంవతస్రాన్కి విభజన జర్గిన 
తరా్త పది నెలలకు అదే దమాషాలో రెవినూ్ లోటు భర్తుకి న్ధులు ఇవ్ట్న్కి 
సంసిదధుత వ్కతుం చేసింది. కాన్ రాషట్ ప్రభుత్ం మాత్రం కాగ్ పేర్కాన్న మొతాతున్్న 
ఇవ్్లన్ క్ర్ంది. ఈ మధ్ ఇదే అంశం మీద స్ప్ంక్రుటోలో ఒకరు వేసిన 
వ్్జ్ంలో కేంద్ర ప్రభుత్ం ఈ పదుదు కింద రాషాట్న్కి ఇవ్్లిస్న మొతతుం 4117 
క్టలి గా త్లే్చసింది. సమస్ స్మరస్ంగా పర్షకార్ంచుక్వడ్న్కి రాషట్ చొరవ 
చూపి ఉండుంటే ఆరు వేల క్టలి కైనా వచే్చ అవకాశం ఉండేది. స్ప్ంక్రుటోలో 
ఈ అంశం మీద రాషాట్న్కి అనుకూలంగా తీరు్ప వచే్చ అవకాశం ఏమాత్రం లేదు. 
అతి నమ్మకంతో మనమే సృష్టోంచుకున్న సమస్ ఇది.

ఇక చటటోంలోన్ 93 వ సెక్షన్ లో13వ షెడూ్లోలి ఉన్న అంశాలను అమలు 
చేయట్న్కి కేంద్రం 10 సంవతస్రాల  లో తగిన చర్ తీస్క్వ్లన్ ఉన్నది. ఈ 
13వ షెడూ్లోలి ఉన్న సంసథాలను విద్రంగ సంసథాలుగా మౌలిక సదుపాయాల 
సంసథాలు గా విభజించారు. విద్ రంగ సంసథాల విషయంలో చటటోం ఏరా్పటు 
చేయాలన్ న్ర్దుషటోంగా చప్పగా మౌలిక సదుపాయాల సంసథాల విషయంలో 
స్ధా్స్ధా్లను పర్శీలించాలన్ మాత్రమే ఉంది.

ముందు ఈ విద్ సంసథాల ఏరా్పటు మీదనే మేము దృష్టో కేంద్రీకర్ంచాం. 
కేంద్ర ప్రభుత్ంలో ఇది ఉన్నత విద్శాఖకు సంబంధంచినది  గనుక ఆ శాఖ 
కార్దర్శి తో సమావేశం కావడం జర్గింది. 2015 -16 విద్ సంవతస్రం 
నుంచి ఈ సంసథాలు ప్రారంభించాలిస్ందిగా మేము క్రాము. అవసరమైత్ 
తాతాకాలికంగా భవనాలు ఏరా్పటు చేస్తుమన్ తెలిపాము. దీన్కి ఆయన స్ముఖంగా 
లేడు. పూర్తు సదుపాయాలు ఏర్పడిన తరా్తనే నాలుగైదు సంవతస్రాల తరా్త 
ఏరా్పటు చేస్తుమన్ తెలియజేశారు. కాన్ రాషట్ ప్రభుత్ం ఈ అంశాన్్న ఉన్నత 
స్థాయిలో చర్్చంచి కేంద్ర ప్రభుత్ం ఆమోదించే టటులిగా  చేసింది. వెంటనే 
తాతాకాలిక భవనాలోలి ఈ సంసథాలను ప్రారంభించారు. ఏవో కన్్న చోటలి ఎకకాడ 
ఏరా్పటు చేయాలనే దన్ మీద వివ్దం ఉన్న సంసథాలు మినహాయించి మిగిలిన 
అన్్న సంసథాలు 2015 -16 విద్ సంవతస్రం నుంచి పన్ చేయడం మొదలు 
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పట్టోయి. ఎన్ఐటి ఎకకాడ ఏరా్పటు చేయాలనే అంశం మీద తీవ్ వివ్దం నెలకంది. 
తాడేపలిలిగూడెంలో ఏరా్పటు చేయాలన్ జిలలి మంత్రి గారు ఏలూరులోఅన్ ఒక 
బలమైన వర్గం ప్రయతా్నలు చేశాయి. చివరకు మంత్రి గార్ వ్దన ప్రకారం దీన్న్ 
తాడేపలిలిగూడెంలో ఏరా్పటు చేయడం జర్గింది. అందువలలి దీన్ ఏరా్పటు ఆలస్ం 
అయింది. అదేవిధంగా పట్రోలియం యూన్వర్స్టీ విశాఖపట్నం లో నా 
తూరు్పగోదవర్ జిలలిలో అనే అంశంపై త్లు్చక్లేక పోవడంతో దీన్ ప్రారంభం 
కూడ్ ఆలస్మైంది.నేను పదవీ విరమణ చేస్ట సమయాన్కి చటటోం చేసి ఏరా్పటు 
చేయాలిస్న ఒకటి రెండు సంసథాలు మినహా మిగిలినవన్్న పన్చేయడం 
ప్రారంభించాయి. ఈనాడు రాషట్ ప్రభుత్ం ఈ సంసథాలు తాతాకాలిక భవనాలోలి 
పన్చేస్తునా్నయన్ కేంద్రం పై ఆరోపణలు చేసినప్పుడు వ్సతువ్లను ఎటలి 
వక్రీకర్స్తుందన్ అన్పిస్తుంది. తాతాకాలిక భవనాలోలి అయినా వెంటనే 
ప్రారంభించమన్ వ్ళలిను ప్రాధేయ పడింది మనం. మన అభ్రధునను మన్్నంచి 
ముందు వ్రు వ్తిరేకించిన చివరకు ఒప్పుకునా్నరు. ఇప్పుడు తాతాకాలిక 
భవనాలోలినే ఎందుకు కనస్గిస్తునా్నరన్ మన మేవ్ళళును ప్రశి్నస్తునా్నం.

 మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధంచిన అంశాలలో మొదటి ప్రాధాన్ం 
చోటుచేస్కున్నది విశాఖ చనె్్న పర్శ్రమల ద్రం. దీన్కి ఏష్యన్ డెవలప్మంట్ 
బా్ంకు నుంచి న్ధులు సమకూరా్చలి ఉన్నందువలన వ్ర్తో చాల మీటింగులు 
న్ర్హంచడం జర్గింది. దీన్లో ఏరా్పటు చేయవలసిన పార్శ్రామిక వ్డలను 
ఎంపిక చేయడం జర్గింది. నేను పదవీ విరమణ చేస్ట సమయాన్కి ఇది చాల 
ముందు దశలో ఉన్నది. రెండవ ప్రధాన అంశం విజయవ్డ విశాఖ పటటోణాలలో 
మట్రో రైలు. ఆర్థాక శాఖ కార్దర్శిగా పన్ చేస్ట రోజులోలి హైదరాబాద్ మట్రో రైల్ 
వ్వహారం చూస్టవ్ణిణా. ఆ సమయంలో ఢిల్లి మట్రో శ్రీధరన్ గార్తో నాకు 
సతస్ంబంధాలు ఉనా్నయి. దన్న్ పురసకార్ంచుకన్ వ్ర్న్ హైదరాబాదుకా 
పిలిపించి ముఖ్మంత్రి గార్తో సమావేశం ఏరా్పటు చేయడం జర్గింది. రెండు 
మట్రో రైల్ ల మీద చాల కసరతుతు జర్గింది. నేను పదవీ విరమణ చేస్ట సమయాన్కి 
విజయవ్డ మట్రో రైలు కు భూస్టకరణ కార్క్రమాన్్న కూడ్ ప్రారంభించారు. 
ఆపైన ఎందు క్ రెండు మట్రో రైలు మూలన పడ్డాయి. ఇక మిగిలిన మౌలిక 
సదుపాయాల సంసథా ఏరా్పటు స్ధా్స్ధ్ పర్శీలన నేను పదవీ విరమణ చేస్ట 
సమయాన్కి పూర్తు కాలేదు.
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ముఖ్ కార్దర్శిగా పదవి బాధ్త స్్కర్ంచిన కతతులోలినే నేను దృష్టో పటిటోన 
ప్రధానాంశం ప్రత్్క హద. ఈ అంశాన్్న చర్్చంచటం క్సం గా ప్రధానమంత్రి 
కారా్లయంలోన్ స్బ్రహ్మణ్ం అనే  అధకార్తో సమయం తీస్కన్ పోయి 
కలవడం జర్గింది. జార్ండ్ కా్డరుకా చందిన ఈయన మన రాషట్ం వ్డు. మొదటి 
సమావేశం లోనే ఆయన న్రదు్ంద్ంగా ప్రత్్క హద వచే్చ అవకాశాలు చాల 
తకుకావ అన్ త్లే్చశారు. జాతీయ అభివృదిధు మండలిలో తీస్కనవలసిన న్రణాయమన్ 
ఇతర ముఖ్ మంత్రులు తప్పకుండ్ అభ్ంతరాలు లేవనెతుతుతానన్ తెలిపాడు. 
ఏమైనా ఇది రాజకీయంగా త్లు్చక్వ్లిస్న విషయం అన్ అధకారుల స్థాయిలో 
పర్షకార్ంచే అంశం కాదన్ చపా్పరు. ఈ అంశాన్్న తిర్గి వచి్చ ముఖ్మంత్రి 
గార్కి వివర్ంచాను. ప్రత్్క హద స్థాయిలో పా్కేజీ అంశం పై చర్చలు నేను 
ముఖ్ కార్దర్శిగా ఉన్న సమయంలో మొదలు కాలేదు.
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హుద్ హుద్  లో తల మునకలు

రాషట్ విభజన జర్గి నాలుగు నెలలు కాలేదు, హుద్ హుద్ తుఫ్ను విశాఖను 
తాకి రాషాట్న్్న అతలకుతలం చేసింది. అక్టోబర్ 8న తుఫ్ను వచే్చ 

సూచనలు కన్పించాయి. అప్పటికి హైదరాబాద్ లో సెక్రటేర్యట్ లో నేను కతతు 
బాలికులోకి ష్ఫుటో కాలేదు. నేను చిన్నగదిలో పన్చేస్తున్నప్పుడే తుఫ్ను సమాచారం 
లభించింది. అండమాన్ వదదు అల్పపీడనం పను తుఫ్ను గాలిగా మార్ అక్టోబర్ 
12 నాటికి తీవ్తరమై, కాకినాడ గోపాలపట్నం మధ్ తీరం దటుతుందన్ 
తెలిసింది. ఆ విషయం నేను ముఖ్మంత్రి చంద్రబాబునాయుడుకు చపా్పను. సరే, 
లెటజ్ ప్పేర్ అన్ ఆయన అనా్నరు. ఆ రోజు మధా్హ్నమే హుద్ హుద్ తుఫ్నుకు 
సంసిదధుతపై దదపు అన్్న విభాగాల అధపతులతో సమావేశం ఏరా్పటు చేశాను. 
డీజీపి, అదనపు డీజీపీలు, ఎన్డాఆర్ఎఫ్ బెట్లియన్ కమాండెంట్ తదితరులు 
కూడ్ సమావేశంలో పాలొ్గనా్నరు. 24గంటల పాటు కంట్రోల్ రూంలు ఏరా్పటు 
చేయాలన్, ఫీల్డా ఆఫీసరలిను రంగంలోకి దించాలన్, సెలవులోలి ఉన్న అధకారులను 
వెనకుకా రపి్పంచాలన్, తుఫ్ను, వరదలకు గురయే్ ప్రాంతాలోలి ఎన్డాఆర్ఎఫ్, 
ఇతర బలగాలను న్యమించాలన్, ప్రజలను స్రక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్ 
వివిధ విభాగాల అధకారులకు, జిలలి కలెకటోరలికు ఆదేశాలు వెళాలియి. ఒకకార్ 
ప్రాణనషటోం జరగకుండ్ చూడడమే లక్షంగా పటుటోక్వ్లన్ సూచించాము. 
విపతుతు రాకముందే వృదుధులు, అంగవికలురు, మహళలు, పిలలిలు మొదలైన వ్ర్న్ 
తరలించేందుకు ప్రత్్క శ్రదధు చూపాలన్ చపా్పము. అన్్న తుఫ్ను, వరద 
పునరావ్స కేంద్రాలను తన్ఖీ చేసి అకకాడ అన్్న ఉపకరణాలు, ఆహారం, న్రు 
తదితర సరుకులు లభ్మయే్ల చూశాము. పునరావ్స కేంద్రాలుగా మారే్చందుకు 

[   ]6
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వీలైన ఇతర భవనాలను గుర్తుంచాము. అన్్న ఆనకటటోల వదదు న్టి స్థాయిన్, నదుల 
పర్సిథాతిన్ న్రంతరం తన్ఖీ చేయాలన్ ఆదేశాలు జార్ చేశాము. ఎస్ సి, ఎస్టోలకు 
చందిన అన్్న ఆశ్రమ పాఠశాలలకు చందిన హాసటోళలిలో తగిన ఆహారం లభ్మయే్ల 
చూడ్లన్ కలెకటోరలిను క్రాము. తుఫ్నుకు గురైన ప్రాంతాలకు, పునరావ్స 
కేంద్రాలకు ట్్ంకరలిలో న్టిసరఫరా చేస్టందుకు ఏరా్పటులి పూర్తు చేశాము. 
పశువులకు కూడ్ తగిన పశుగ్రాసం లభించేల చూశాము. తుఫ్ను వలలి విదు్త్ 
సరఫరా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉన్నందువలలి ముందు జాగ్తతు చర్గా ప్రతా్మా్నయ 
విదు్త్ లభించేందుకు ఏరా్పటులి చేస్కమ్మన్ చపా్పము. మతస్్యకారులకు తగిన 
హెచ్చర్కలు జార్ చేశాము. ప్రజల ఆస్తుల ద్పిడీ కాకుండ్, పట్రోల్, డీజిల్ 
వంటివి బాలిక్ లో అమ్మకుండ్ తగిన చర్లి్న తీస్కమ్మన్ పోల్స్ యంత్రాంగాన్్న 
అప్రమతతుం చేశాము. ప్రజలకు తప్పుడు సమాచారం వ్్పితు కాకుండ్, 
భయోతా్పతాన్్న కలిగించకుండ్ తగిన చర్లి్న తీస్కునా్నము. మొతతుం మీద 5 
క్స్తు జిలలిలోలి లక్షలది మందిన్ స్రక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాము. 64 
మండలలోలి 436 గ్రామాలు తుఫ్నుకు గురవుతాయన్ గుర్తుంచాము. దదపు 
370 పునరావ్స కేంద్రాలను సిదధుం చేశాము.

అప్పుడు విపతుతు యాజమాన్ కమిషనర్   గా ఉన్న అధకార్ ముసోస్ర్కి 
ఆరువ్రాల క్సం శిక్షణకు వెళలిడంతో ఆయన స్థానంలో వెంటనే ఎ.ఆర్. 
స్కుమార్ అనే అధకార్న్ న్యమించాము. జాయింట్ సెక్రటర్గా ఉన్న అరవింద్ 
కుమార్ ను సహాయ పునరావ్స కార్క్రమాలను ప్రర్వేక్షించేందుకు ప్రత్్క 
విధుల అధకార్ హదలో విశాఖపటటోణం పంపించాము. జిలలిలోలి 12 ఎన్డాఆర్ఎఫ్ 
బృందలను రంగంలోకి దించారు. విశాఖలో సైన్క బలగాలను సిదధుంగా ఉంచారు. 
తూరు్ప నావల్ కమాండ్ కూడ్ నాలుగు ఓడలను సహాయాన్కి సిదధుంగా ఉంచారు. 

గతంలో జర్గిన ప్రకృతి వైపర్తా్ల సమయంలో లేన్ సౌలభ్ం ఈ స్ర్ 
అందుబాటులోకి రావడం నేను గమన్ంచిన ఒక మంచి పర్ణామం. వీడియో 
కాన్ఫరెన్స్ంగ్ వ్వసథా ఏర్పడడం వలలి కేంద్ర కేబ్నెట్ సెక్రటేర్యట్ ప్రతిరోజూ 
సమీక్షించేందుకు ఆస్కారం కలిగింది. ఢిల్లిలో సంబంధత అధకారులతో, ఆర్్మ, 
హంమంత్రిత్ శాఖ అధకారులతో మేము ఇకకాడ ప్రతి రోజూ సమావేశమయే్ 
వ్రం. ఎలెకాట్న్క్ కమూ్న్కేషన్ వ్వసథా బాగా న్లదొకుకా క్వడంతో ఎకకాడ్ 



నవ్యాంధ్రతో నా నడక 65

సమాచారం చేరుక్వడంలోనూ, చర్లు తీస్క్వడంలోనూ ఆలస్ం జరగలేదు. 
ఎన్డాఆర్ఎఫ్ బెట్లియనులి సకాలంలో చేరుకునా్నయి. 

పర్సిథాతిన్ తనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకునేందుకు ముఖ్మంత్రి 
చంద్రబాబునాయుడు చేసిన హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. ‘క్రౌడ్ 
సోర్స్ంగ్(Croud Sorcing) చేస్తునా్నం, ఆండ్రాయిడ్ ఫోనలిలో సమాచారం 
పంపండి..’ అంట్ హడ్విడి చేశారు. టెలికమూ్న్కేషనలిను పునరుదధుర్ంచే 
విషయంలో ఎయిర్ టెల్ చైర్మన్ స్న్ల్ మిటటోల్ ను పబ్లిక్ గా తిటిటో టీవీలో పబ్లిసిటీ 
పందరు. విపతుతులను తనకు అనుకూలంగా మారు్చక్వడంలో ఆయనకు ఆయనే 
స్టి. ప్రచారమాధ్మాలను సమాయతతు పరచడం తను జర్పే ప్రతి మీటింగు 
లైవ్ లో టెలికాస్టో అయే్టుటో చూడడము దీన్లో భాగాలు.

ఏమైనప్పటికీ తుఫ్నును ఎదుర్కానేందుకు యుదధు ప్రాతిపదికన సిదధుమయా్ం. 
తుఫ్ను సర్గా్గ విశాఖపై కేంద్రీకృతమై తీరం దటింది. ఆ విషయం కూడ్ వెంటనే 
తెలియలేదు. ఎందుకంటే తుఫ్ను గాలికి రాడ్రులి కూడ్ పడిపోయాయి. ‘నేను 
స్యంత్రమే విశాఖ పటటోణం వెళతాను. మీర్కకాడే ఉండి జరుగుతున్నదన్్న 
పర్వేక్షిసూతు తగిన చర్లు తీస్క్ండి..’ అన్ చంద్రబాబు చపా్పరు. తుఫ్ను 
తీవ్త ర్తా్ ఆ రోజు విశాఖకు చేరలేనన్ సిఎంకు తెలుస్. కాన్ తాను జనం 
మధ్ ఉంట్నన్న సంకేతాలు ఆయన పంపించదలుచుకునా్నరు. ఆ రోజు ఆయన 
రాజమండ్రి చేరుక్గలిగారు. తరా్త రోజు విశాఖ పటటోణం వెళాలిరు. ఇలంటి 
తుఫ్ను వచి్చనప్పుడు 24 గంటలు పన్చేస్ట న్బదధుత గల అధకార యంత్రాంగం 
అవసరం. ఆ కీలక సమయంలో నేను పూర్తుగా ఆఫీస్లోనే ఉండిపోయాను. 

హుద్ హుద్ తుఫ్ను సమయంలో అదుభుతంగా పన్చేసిన అధకారులు 
ప్న్స్పల్ సెక్రటర్ రావత్ విశాఖ పటటోణం జిలలి కలెకటోర్ యువరాజ్, తూరు్పగోదవర్ 
జిలలి కలెకటోర్ న్తూ ప్రస్ద్, పశి్చమ గోదవర్ జిలలి కలెకటోర్ కాటమనేన్ భాసకార్, 
కృషాణా జిలలి కలెకటోర్ రఘునందన్ అంతా బాగా పన్చేశారు. పశి్చమబెంగాల్ ఛీఫ్ 
సెక్రటర్ తో మాట్లిడి చక్ పోస్టోలో సమస్లు లేకుండ్ బంగాళా దుంపలు 
తెపి్పంచాం. ఉలిలి గడడాలి్న కరూ్నలు నుంచి తెపి్పంచాం. ఇల మొతతుం విశాఖ 
మారెకాట్ లో కూరగాయల లోటు లేకుండ్ చేశాం. వ్టిన్ బాధతులకు ఉచితంగా 
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అందించేల చూశాం. ఇది చాల మంచి ప్రభావం చూపింది. పట్రోల్ బాలిక్ 
చేస్తునా్నరన్ సమాచారం అందడంతో దన్్న అర్కట్టోం. 

అప్పుడు రక్షణ శాఖ సెక్రటర్ గా ఉన్న ఆర్ క. మాథుర్ మాకంతో 
సహాయపడ్డారు. హంసెక్రటర్ అన్ల్ గోస్్మి వైఖర్కి భిన్నంగా రక్షణ సెక్రటర్ 
తోడ్పడిన తీరు చప్పుక్దగ్గది. ఏ రాత్రి ఏ చిన్న సమస్ చపి్పనా స్పందించేవ్రు. 
వెంటనే ఆదేశాలు పంపేవ్రు. ఆయనతో సమస్లు మాట్లిడడం నాకు ఎంతో 
సౌకర్వంతంగా ఉండేది. త్రలో టెలికమూ్న్కేషన్ సౌకరా్లను కూడ్ 
పునరుదదుర్ంచాం. ఒక విపతుతు పటలి టీం వర్కా పకడ్బందీగా ఎల ఉంటుంద్ హుద్ 
హుద్ తుఫ్ను విషయంలో న్రూపితమైంది. 
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‘అవర్ పీపుల్ బ్రీఫ్డ్  మి’

2015 జూన్ 1 స్యంత్రం T.V. పటిటోనప్పుడు ‘అవర్ పీపుల్ 
బ్రీఫ్డా మి’ ఉదంతం ప్రస్రమవుతుంది. ఈ సంభాషణ వినగానే 

నాకు మతిపోయినటలియింది. ఒక సిఎం ఎన్్నకల అక్రమాలను ప్రోతస్హస్తున్నటులి 
ఆరోపణలు రావడం, ఆయన గొంతును కూడ్ విన్పించడంతో ఆయన ప్రతిషఠా 
దెబ్బతింటుందనే అన్పించింది. న్జాన్కి అంతకు ముందే తెలుగుదేశం ఎమ్మలే్ 
రేవంత్ రెడిడా స్టోఫెన్ సన్ ఇంటికి వెళిలి శాసన మండలి ఎన్్నకలోలి తమ అభ్ర్థాకి 
అనుకూలంగా ఓటువేస్టందుకు అయనకు డబు్బలు ఇవ్జూపినటులి టీవీలు 
చూపించాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా ముఖ్మంత్రే ఫోన్ లో మాట్లిడినటులి చూపిస్తునా్నరు. 

స్యంత్రాన్కలలి రాషట్ సలహాదరు పరకాల ప్రభాకర్ స్యంగా టీవీల 
ముందుకు వచి్చ జర్గిన దన్్న ఖండించారు. 

‘ఒక రాషట్ ముఖ్మంత్రి పటలి తెలంగాణ ప్రభుత్ం వ్వహర్ంచే తీరు 
ఇదేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ విభజన చటటోం సెక్షన్ 8 ప్రకారం గవర్నర్   గార్కి 
ఇకకాడున్నటువంటి శాంతి భద్రతలు, ప్రజల యొకకా స్ట్చ్ఛ, ప్రజల యొకకా ఆస్తులు, 
ముఖ్మైనటువంటి సంసథాల విషయంలో బాధ్త ఉన్నది. వ్రు బాధ్త 
తీస్క్నప్పుడు, వ్రు దీన్్న నడపనప్పుడు, రెండు రాషట్ ప్రభుతా్లకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాషట్ ముఖ్మంత్రికీ, తెలంగాణ రాషట్ ముఖ్మంత్రికీ ఇదదుర్కి కూడ్ సర్ సమానమైన 
హకుకాలుంట్యి. మేము ఇకకాడ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఉమ్మడి రాజధాన్ లో 
ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్ం మా రాషట్ ముఖ్మంత్రి పటలి వ్వహర్ంచిన 
తీరును మేము తీవ్ంగా ఖండిస్తునా్నం. దీన్పై రాజా్ంగపరమైనటువంటి, 

[   ]7
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చటటోపరమైనటువంటి, నా్యపరమైనటువంటి, రాజకీయపరమైనటువంటి అన్్న 
చర్లూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ ప్రభుత్ం తీస్కుంటుంది.’ అన్ చపా్పరు. అసలు ఈ 
టేప్ లో విన్పిస్తున్న గొంతు చంద్రబాబునాయుడుది కాదన్ పరకాల ప్రభాకర్ 
స్పషటోం చేశారు. తెలంగాణ రాషట్సమితి పార్టో కారా్లయంలో ఉన్న టీ నూ్స్ లో 
ఈ సంభాషణ ర్కారుడా ప్రస్రం అయిందన్, ఆ సంభాషణ వివరాలు ఎల వచా్చయో 
ఆ పార్టో అధ్క్షుడు, ముఖ్మంత్రి, డీజీపీ చపా్పలన్ ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 
ఒక వేళ టెలిఫోన్ లు ట్్ప్ చేసి ఉంటే అందుకు తెలంగాణ ప్రభుతా్న్కి 
అధకారాలునా్నయా అన్ అడిగారు. ట్్పింగ్ అక్రమమన్ అనా్నరు. 

ఒకవైపు స్టోఫెన్ తో మాట్లిడింది చంద్రబాబు గొంతుకాదంట్నే మరో వైపు 
ట్్పింగ్ అక్రమమన్ అంటునా్నరు. నాకు ఇందులో వైరుధ్ం ఉన్నదన్పించింది.

ఈ ట్్పింగ్ జర్గిన రెండో రోజుకు విజయవ్డలో జూన్ 2న జర్గిన 
మహా సంకల్ప దీక్షకు ముఖ్మంత్రి, ఆయన కుమారుడు లోకేశ్ తో పాటు నేను, 
పరకాల ప్రభాకర్, సిఎం ప్రత్్క విమానంలో వెళాలిం. 

ముఖ్మంత్రి ముఖంలో నెతుతుటి చుకకా లేనటులి కన్పించింది. ఆయన 
మౌనంగా, ఏద్ ఆలోచిసూతు కన్పించారు. 

విమానంలో లోకేశ్ పరకాలను అభినందించారు. ‘మీరు గటిటోగా మాట్లిడి 
బాగా సమర్థాంచారు..’ అన్ ప్రశంసించారు. 

నవన్రా్మణ దీక్షకు ఒక పాయింట్ నుంచి నడుచుకుంట్ బెంజి సర్కాల్ 
వరకూ వెళాలిము. 

మహా సంకల్ప దీక్షలో పాలొ్గన్న ముఖ్మంత్రి పరధా్నంగానే కన్పించారు. 
అకకాడి నుంచి స్టటోట్ గెస్టో హౌజ్ కు వెళిలి ఆఫీసరలిను కలిశాం. డీజీపి, నేను, కంతమంది 
ముఖ్్లు అందులో పాలొ్గనా్నరు. ఈ సమావేశంలో కూడ్ సిఎం ఇంకా 
త్రుక్నటులి కన్పించారు. ఆయన ముఖంలో చాల అలసట, బడలిక కన్పించాయి. 

అంతా కలిసి కంత చర్్చంచిన తరా్త తమ ఫోనలి ట్్పింగ్ జర్గిందనే 
న్రాధురణకు వచా్చరు. 

ఫోన్ ట్్పింగ్ పై కేస్ వేసి వ్ర్న్ ముదదుయిలు చేస్టతు అవతలి పక్షం 
ఆత్మరక్షణలో పడుతుందన్ భావించారు. 
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ఫోన్ ట్్పింగ్ పై కేస్ వేసి వ్ళలిను ముదదుయిలు చేస్టతు కంటర్ గటిటోగా 
ఉంటుందన్ అనుకునా్నరు. చివరకు విజయవ్డలో కేస్ ఫైల్ చేసి ముందుకు 
తీస్కుపోవ్లన్ న్రణాయించారు. 

బహరంగ సభలో మాత్రం ఆయన జర్గిన దన్కి ఘాటుగా స్పందించారు. 
కేసిఆర్ కయా్న్కి కాలు దువు్తునా్నరన్, కేస్లు పడిత్ భయపడేదిలేదన్ గటిటోగా 
హెచ్చర్ంచారు. తాను న్ప్పులంటి మన్ష్నన్ చప్పుకునా్నరు. రాజా్ంగ 
వ్తిరేకంగా తమ ఎమ్మలే్లను కనుగోలు చేశారన్, కేసిఆర్ కు తమను విమర్శించే 
నైతిక హకుకా లేదన్ స్పషటోం చేశారు. కసిఆర్, జగన్ కలిసి కుమ్మకకాయా్రన్ 
అనా్నరు. 

‘మన ఫోనులి ట్్ప్ చేస్టతు ఎంత కడుపు మండిపోతుంద్ ఒకకాస్ర్ మీరు 
ఆలోచించండి. ఇది నేరం, ద్రోహం. ఒక ముఖ్మంత్రి ఫోన్ ట్్ప్ చేస్టతు ఈ దేశం 
ఏమవుతుంద్ మీరే చప్పండి..’ అన్ చంద్రబాబు ఆగ్హం వ్కతుం చేశారు. 
‘హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాన్. న్కంత హకుకాంద్ నాకంత హకుకాంది. ఖబడ్దుర్, 
ఈ విషయం మీరు గురుతుపటుటోక్వ్లి.’ అన్ హెచ్చర్ంచారు. 

మరా్నడు కేసిఆర్ కూడ్ ఆయనకు గటిటోగా సమాధానం ఇచా్చరు. కేస్లోలి 
చంద్రబాబును తాము ఇర్కిస్టతు ఇర్కేంత అమాయకుడు కాడన్, ఆయనే గోతులు 
తీయగల సమరుథాడన్ అనా్నరు. ‘పటటోపగలు దొర్కిన దొంగ’ ఇవ్ళ గటిటోగా 
మాట్లిడుతునా్నడన్ అనా్నరు. ఎవరూ న్ను్న కాపాడలేరు అన్ చంద్రబాబును 
హెచ్చర్ంచారు. 

ఈ ఇదదురు సిఎంల మధా్ యుదధుం ఢిల్లి దకా వెళిలింది. ఢిల్లి అప్రమతతుం 
అయింది. 

ఏమైనప్పటికీ ఫోన్ ట్్పింగ్ అక్రమమంట్ కంటర్ దడులు చేయడం, 
రచ్చ చేయడంతో చంద్రబాబుకు ప్రయోజనం చేకూర్ంది. భారత ప్రభుత్ం కూడ్ 
జోక్ం చేస్కున్ ఇదదుర్ మధా్ రాజీ కుదరా్చలన్ భావించడం వలలి ఓట్ ఫర్ న్టు 
కేస్ ప్రాముఖ్త క్లో్పయింది. విషయాన్్న అకకాడికకకాడే ముగించి ఇదదుర్ మధా్ 
అవగాహన ఏర్పరా్చలన్ కేంద్రం న్రణాయించినటులి కన్పించింది. 



70 ఐ.వై.ఆర్.కృష్ణారావు

గవర్నర్ నరసింహన్ కూడ్ ఢిల్లి వెళిలి జర్గిన విషయాలను హంమంత్రికి 
వివర్ంచారు. ఆయనను కూడ్ ఇదదురు ముఖ్మంత్రుల మధా్ సంధ కుదర్చమన్ 
కేంద్రం క్రే ఉంటుంది. 

ఏమైనప్పటికీ చివరకు వ్ర్దదుర్ మధా్ ఎల రాజీ కుదిర్ంది? ఎవరు 
కుదిరా్చరు? ఎవరు మధ్వర్తుగా వ్వహర్ంచారు? నాకు స్పషటోంగా తెలియదు. 
అందులో నేను పాలొ్గనలేదు. 

ఇదదుర్ మధా్ రెండు విషయాలోలి మాత్రం అవగాహన ఏర్పడినటులి స్పషటోంగా 
తెలుస్తున్నది. 

ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ విషయంలో ముఖ్మంత్రి కేసిఆర్ చంద్రబాబుకు కంత 
వెస్లుబాటు కలి్పస్తురు.. టెలిఫోన్ ట్్పింగ్ సమస్పై చంద్రబాబు నా్యస్థానంలో 
ముందుకు వెళలిరు. అంత్కాక కేసిఆర్ కన్్న షరతులు కూడ్ విధంచి ఉంట్డు. 
‘మీరు (ఆంధ్రా ప్రభుత్ం) ఇకకాడినుంచి వెళిళుపోవ్లి. మొతతుం సెక్రటేర్యట్ ను 
అకకాడికి తరలించి కటుటోబటటోలతో వెళాలిలి. తెలంగాణ వ్వహారాలోలి జోక్ం 
చేస్క్కూడదు. మిగిలినవి నేను చూస్కుంట్ను. అకకాడికి వెళిలిపోండి..’ అన్ 
కేసిఆర్ చపి్ప ఉంట్డు. 

చంద్రబాబునాయుడు దీన్తో హైదరాబాద్ నుంచి పూర్తుగా వెళిలిపోవ్లన్ 
న్రణాయించుకునా్నడు. అయిత్నేం కేసిఆర్ తో తనపై కేస్ కనస్గించకుండ్ 
తనను తాను రక్షించుక్గలిగారు. 

ఏమైనప్పటికీ చంద్రబాబు కంటర్ కేస్ వేయడం ఆయనకు ఉపయోగపడింది. 
విజయవ్డ క్రుటోలో ఫోన్ ట్పింగ్ కేస్ విషయంలో ఆయన తదుపర్ చర్లు 
తీస్క్లేదు. దన్కి కాలద్షం పటిటోంది. ఇకకాడ ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ కూడ్ తెర 
మరుగవుతుందనే నేను అనుకుంటునా్నను. 

కేసిఆర్ కు అప్పటికి కాంగ్రెస్ నుంచి భయం లేదు. అది విశ్సన్యత 
క్లో్పయిన పార్టోగా మార్ంది. బ్జెపి ఇంకా ఎదగలేదు. అందువలలి టీడీపీన్ ఫిన్ష్ 
చేయడంపైనే కేసిఆర్ దృష్టో కేంద్రీకర్ంచాడు. తెలంగాణలో తెలుగుదేశం 
నాయకతా్న్్న చాల వరకు తన వైపుకు తిప్పుకునా్నరు. కార్కరతులి్న కూడ్ 
లగారు. హైదరాబాద్ లో కూడ్ తెలంగాణ రాషట్ సమితి పటుటో బలపడేల 
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చేస్కునా్నరు. ఇందుకు కారణం ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ను బాగా ఉపయోగించు 
క్వడమే. 

ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ తరా్త చంద్రబాబు చాల బలహీనపడ్డారు. మొదటోలి 
కేసిఆర్ గుర్ంచి త్లికగా మాట్లిడేవ్రు. 2015 జూన్ 2 తరా్త న్రు విప్పలేదు. 
జూన్ 2 కు ముందు చంద్రబాబు ఒక మన్ష్. తరా్త మరో మన్ష్. ఫోన్ ట్్పింగ్, 
ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ చంద్రబాబు ప్రతిషఠాను, ఆత్మ విశా్స్న్్న, మన్ సె్థారా్న్్న, 
విషయాలను డీల్ చేస్ట విధానాన్్న పూర్తుగా దెబ్బతీసింది. 

చంద్రబాబు గటిటోగా మాట్లిడిత్ మరుసటిరోజే కేసిఆర్ విరుచుకుపడి, 
ఆయనను వెనకుకా తగే్గల చేస్టవ్డు. ‘జాగ్తతు’ అనే స్థాయిలో మాట్లిడేవ్డు. 

కేసిఆర్ సరాకార్ వదదు ఇంకా ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్కు సంబంధంచి 
స్క్ష్లునా్నయా లేవ్ అన్నది చప్పలేను. విచారణ వెంటనే స్గి ఉంటే 
స్క్ష్ధారాలు మర్ంత బయటపడేవి. ఎకకాడినుంచి ఎకకాడకు డబు్బ వెళిలింది, 
ఎవరు విత్ డ్రా చేసింది, ఎవరు ఎవర్కి డబు్బలు చలిలించింది అంతా తెలిస్టది. 
మన్ ట్రయల్ కూడ్ బయటపడేది. ఫోరెన్స్క్ న్వేదిక కూడ్ ఏమయింద్ తెలియదు. 
ముఖ్మంత్రిదే కాకుండ్ మర్కందరు ముఖ్్ల ఫోన్ సంభాషణలు కూడ్ 
ర్కారుడా చేశారన్ కూడ్ వినా్నను. ఏమైనా విచారణ ఏద్ దశలో ఆగిపోయింది. 
మన్ ట్రయల్ అనే్ష్స్తున్న సమయంలోనే ఆగిపోయిందన్ ఎవరో చపా్పరు. 

ఫోరెన్స్క్ న్వేదిక మాత్రం ఒక కలికికా వచి్చందన్ సమాచారం. అదే 
సమయంలో ఫోరెన్స్క్ న్పుణుడు గాంధీన్ చంద్రబాబు ప్రత్్క ప్రధాన కార్దర్శి 
హదలో న్యమించుకునా్నరు. హైదరాబాద్ లో ఫోరెన్స్క్ లబ్ ఉన్నది కనుక 
విజయవ్డలో న్ర్్మంచేందుకు గాంధీ సహాయం అవసరమైనందువలలి ఆయనను 
తీస్కునా్నరు. ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ సమయంలోనే గాంధీ అవసరం ఎందుకు 
వచి్చంద్ ప్రభుతా్న్కే తెలియాలి. 

ఫోన్ ట్్పింగ్ జర్గిందన్ అనుమానం వచి్చన తరా్త చంద్రబాబు నాయుడు 
చాల కాలం ఇంటలిజెన్స్ విభాగంలో పన్చేసిన బాలస్బ్రహ్మణ్ం స్టవలను 
పూర్తుగా ఉపయోగించుకునా్నరు. ఈ అంశాన్్న పర్శీలించి విజయవ్డలో కేస్ 
పటటోడ్న్కి ఆయన బాగా సహాయపడ్డారు. 
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ఆంధ్రా ప్రయోజన్లకు దెబ్బ

ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ తరా్త చంద్రబాబు గొంతు జీరబోయింది. 
ఏమైనా హైదరాబాద్ లో ఆంధ్ర ప్రయోజనాలను కాపాడతానన్, 

హైదరాబాద్ పై కేస్ఆర్ కంత హకుకాంద్ తనకంత హకుకాందన్, తనకు కూడ్ 
ఏస్బ్ ఉన్నదన్ మాట్లిడిన చంద్రబాబునాయుడు క్రమంగా తోక ముడిచారు. 
తెలంగాణకు విదు్త్ కూడ్ రాకుండ్ అడుడాపడిన చంద్రబాబు, హైదరాబాద్ లో 
సెక్షన్ 8ను అమలు చేసి, రెండు రాషాట్ల పోల్స్ బలగాలకు అధకారం 
కలి్పంచేందుకు కేంద్రంపై ఒతితుడి తెచి్చన చంద్రబాబు, హైదరాబాద్ లో సెక్రటేర్యట్ 
న్రా్మణాన్కి భార్ ఎతుతున ఖరు్చ పటిటోన చంద్రబాబు, విజయవ్డలో రాజధాన్ 
పూర్తుగా న్రా్మణమయే్ంతవరకూ అకకాడ కేవలం కా్ంప్ ఆఫీస్నే పటుటోకున్ 
హైదరాబాద్ నుంచే మొతతుం నడిపించాలనుకున్న చంద్రబాబు, కేసిఆర్ సరాకార్ ను 
దెబ్బతీస్టందుకు తెర వెనుక పనా్నగాలు చేశారన్ ఆరోపణలు ఎదుర్కాన్న 
చంద్రబాబు, తెలంగాణనుంచి న్ధులు ఆంధ్ర బా్ంకులకు మళిలించేందుకు గ్రీన్ 
సిగ్నల్ ఇచి్చన చంద్రబాబు, ఉద్్గులు అరెసటోయిత్ పోరాడేందుకు పూర్తు 
మదదుతున్స్తునన్న చంద్రబాబు అన్్నటిన్ మర్చిపోయారు. 

‘బతుకు జీవుడ్’ అంట్ విజయవ్డకు తరలి వెళ్లి క్రమాన్్న అతి వేగవంతం 
చేశారు. 

క్రమంగా హైదరాబాద్ కు రావడం తగి్గంచారు. విజయవ్డలో రాజధాన్ 
గుర్ంచి భార్ ఎతుతున ప్రచారం, ఊపు సృష్టోంచి దన్కక బ్లడాప్ ఇవ్డం మొదలు 
పట్టోడు. హైదరాబాద్ లో ఉండలేన్ న్సస్హాయత బయటపడకుండ్ 
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విజయవ్డలోనే ఉండిపోవడ్న్కి రాజధాన్ పేరుతో బలమైన కారణాలు 
సృష్టోంచుక్వడం మొదలు పట్టోరు. ఒక ప్రతికూల పర్సిథాతిన్ తనకు అనుకూలంగా 
ఆయన మీడియా సహాయంతో మలుచుకునా్నరు. ఇది ఆయనకు వెన్నతో పటిటోన 
విద్. స్ంత గడడాపై నుంచే పాలన ఉతతుమమనే కతతు న్నాదన్్న తెరపైకి తెచి్చ పదదు 
ఎతుతున ప్రచారం చేశారు

ఇదంతా ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ మాహాత్మ్యమేనన్ వేరే చప్పనకకారేలిదు. జూన్ 
2, 2015 తరా్త చంద్రబాబు వైఖరే మార్పోయింది. 

ఆ తరా్త ఆరేడు నెలలకు ఛీఫ్ సెక్రటర్గా నా పదవీ కాలం ముగిసింది. 
నేను పదవీవిరమణ చేసిన తరా్త్ ఆయన విజయవ్డలో శాశ్త కారా్లయాన్్న 
ఏర్పరు్చకునా్నరు. అంతవరకూ నేను, ఆయన తాతాకాలిక కారా్లయంలోనే 
పన్చేశాం. విజయవ్డలో నా కా్ంపు ఆఫీస్లోనే చిన్న గదిన్ పటుటోకున్ ఆఫీస్ 
కమ్ రెసిడెన్స్ గా ఉపయోగించుకునా్నను. అకకాడ వ్రాన్కి ఒకటి రెండు రోజులు 
పన్చేసి తిర్గి వచే్చవ్రం. ఎందుకంటే పూర్తు స్థాయి సిబ్బంది అప్పటికి 
హైదరాబాద్ లోనే ఉండేవ్రు. ఈ-ఆఫీస్ రావడం వలలి ఫైళలిను భౌతికంగా 
తరలించే ప్రక్రియ దదపు అప్పటికే ఆగిపోయింది. ఈ సౌకర్ం వలలి పర్పాలనలో 
అసౌకర్ం రాకుండ్ మేము స్ఫీగా పన్చేశాము. 

జూన్ 2, 2015 వరకు విభజన సమస్లపై ఏ మాత్రం పోట్లిడినా నాకు 
చంద్రబాబు మదదుతు ఉండేది. కాన్ ఆయనే ఆత్మరక్షణలో పడడంతో ఏమీ 
చేయలేకపోయారు. నేను పంపించే ఫైళ్లి తిర్గి వచే్చవి కావు. తెలంగాణ ప్రభుత్ంతో 
సంఘర్షణకు పూనుక్వడం చంద్రబాబుకు ఇషటోం లేదన్ నాకు తెలిసింది. ఒక వ్కితు 
స్ంత ప్రయోజనాలక్సం ఒక రాషట్ ప్రయోజనాలు దెబ్బతినడం స్పషటోంగా 
కన్పించింది. 

కాన్ ఒక ఛీఫ్ సెక్రటర్గా నేను ఊరుక్లేదు. నా పోరాటం నేను స్గిసూతునే 
వచా్చను. 

ఓట్ ఫర్ న్టు కేస్ తరా్త చంద్రబాబు వెనకికా తగ్గడంతో ఏపీ సరాకార్ కు 
సంఘర్షణాయుతమైన వైఖర్ అవలంబ్ంచే అవకాశం లేకుండ్ పోయింది. భారత 
ప్రభుత్ం దృష్టోలో కూడ్ ఏపీ ప్రభుత్ం చులకనగా మారడంతో ఏపీకి అంత 
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మదదుతు లభించలేదు. అధకారుల స్థాయిలోనే త్లు్చక్వ్లన్ కేంద్రం స్పషటోం 
చేసింది.

రాజకీయ స్థాయిలో పర్షాకారాన్కి అటు చంద్రబాబు కాన్, కేంద్రం కాన్ 
ఆసకితు ప్రదర్శించలేదు. ‘మీరు ఫ్రు్మల మాట్లిడుక్ండి. మీఇదదురూ అంగీకర్స్టతు 
మేము పచ్చ జెండ్ ఊపుతాం.’ అన్ కేంద్రం తన వైఖర్ ప్రదర్శించింది. 

చాల విషయాలు హం సెక్రటర్ స్థాయి వదేదు ఆగిపోయాయి. మొదటి హం 
సెక్రటర్ పూర్తుగా ఏపీకి వ్తిరేకంగా పన్చేశాడు. రెండవ హం సెక్రటర్ నాతో 
సతస్ంబంధాల వలలి కంత నా్య సమ్మతంగా ప్రవర్తుంచాడు. ఇక మూడో హం 
సెక్రటర్ మాత్రం ఏమీ పటటోనటులిగా ఉండడంతో దేన్కీ పర్షాకారం లభించన్ సిథాతి 
ఏర్పడింది. 

తెలుగుదేశాన్కి చందిన కేంద్ర మంత్రి స్జనా చౌదర్ తనకు స్ధ్మైనంత 
వరకూ సిబ్బంది, ఆస్తుల అప్పుల విషయం పటిటోంచుకునేందుకు ప్రయతి్నంచారు 
కాన్ ఆయన అంత విజయం స్ధంచలేకపోయారు. 

కాన్ ఇంతవరకూ ఆ విషయం త్లలేదు.. 
లేబర్ సెస్ విషయంలోను తెలంగాణ ప్రభుత్ం అరెస్టో చేసిన మురళ్ 

స్గర్ను తరా్త గవర్నర్ వదదుకు తీస్కళాలిను. ‘కేస్ కనస్గకుండ్ చేస్తును’ 
అన్ గవర్నర్ అనా్నరు కాన్ దన్్న మూస్టయలేదు. ఆయనకు ఆంధ్రాలో పోసిటోంగ్ 
ఇచే్చ విషయం కూడ్ సిఎం పటిటోంచుక్లేదు. అంత్ కాదు, ఆయన ఆంధ్రా 
ప్రయోజనాలను కాపాడిన ఉద్్గుల గుర్ంచి పదదుగా పటిటోంచుక్లేదు. 

అందుకు చందనాఖాన్ ఉదంతమే న్దరశినం. 
చందనాఖాన్ గటిటోగా రాషట్ ప్రయోజనాలక్సం పోరాడ్రు. ఆ విషయంలో 

ఆమ ప్రథమ శ్రేణిలో ఉంట్రు. జాతీయ పరా్టక, ఆతిథ్ న్ర్హణ సంసథా 
(ఎన్ఐటిహెచ్ఎం) బోరుడా మీటింగ్ ను ఏ విధంగా ఆమ రోడుడాపైనే న్ర్హంచారో 
ఇంతకు పూర్మే వివర్ంచాను. 

ఆమ నా బా్చ్ మేట్ కూడ్. ఆమ చకకాగా చేసిన పన్ నాకంతో సంతోషం 
కలిగించింది. చాల మంది అధకారులు నేనెంతో ఒతితుడి చేస్టతు కాన్ పోలేదు. ‘స్ర్, 
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మేము హైదరాబాద్ లో ఉండ్లిస్ వస్తుంది. ఎందుకు అనవసరంగా తెలంగాణ 
వ్ర్తో పటుటోక్వ్లి?’ అన్ భయపడ్డారు. 

ఆమ ధైర్ంగా పర్సిథాతులను ఎదుర్కానా్నరు. విభజన జర్గే నాటికి ఆమకు 
ఆరు నెలల సర్్స్ ఉన్నది. ఆమను ఆంధ్రాకు కేట్యించారు. పరా్టక రంగంలో 
పన్చేస్తునా్నరు. ‘పరా్టక రంగంలో నాకు మంచి అనుభవం ఉన్నది. నాకు 
ఏమనా్న అవకాశం ఇస్తురేమో చూడండి’ అన్ ఆమ అభ్ర్థాంచారు. 

నేను సిఎంతో ఈ విషయం ప్రస్తువించాను. ఆమను ‘ట్ర్జం డెవలప్ 
మంట్ కార్్పరేషన్ చైర్మన్ చేస్టతు బాగుంటుంది స్ర్. మంచి పన్ చేయగలరు.’ 
అనా్నను. 

‘న్జమే. కాన్ కార్్పరేషన్ చైర్మన్ రాజకీయ పదవి కద. కావ్లంటే ఎండిగా 
వేదదుం.’ అన్ చంద్రబాబు చపా్పరు. మూడేళలి పదవీ కాలం ఇచి్చ ఎండిగా చేదదుం 
అనా్నరు. 

నవంబర్ లో ఆమ పదవీ విరమణ చేయాలిస్ ఉన్నది. రెండు మూడు రోజుల 
ముందు నేను సిఎంకు ఫైలు పంపించాను. 

‘ఇచే్చదదుం. సమస్ట్మీ లేదు. నేను విదేశాలనుంచి తిర్గి రాగానే సంతకం 
పడతాను’ అనా్నరాయన. 

అప్పుడు ఆయన హాంకాంగో, జపాన్ వెళ్తునా్నరు. తిర్గి రాగానే 
చేస్తుననా్నరు. 

‘సరే స్ర్, ఆ తరా్త ఫైలు తీస్కువస్తును’ అన్ చపా్పను. 
ఆమకు కూడ్ ఫోన్ చేసి చపా్పను. ‘మీకు కారో్పరేషన్ ఎండి పదవి వచే్చసినటేలి. 

సిఎం అంగీకర్ంచారు కూడ్..’ అన్ చపా్పను. ఆమ ఎంతో సంతోషపడి నాకు 
పలుస్రులి ధన్వ్దలు తెలిపారు. 

‘మీరు కూడ్ రాషట్ ప్రయోజనాలక్సం గటిటోగా పోరాడ్రు కద.. మీకు ఈ 
పదవి పందేందుకు అన్్న విధాల అరహాతలునా్నయి.. మీకు పదవి రావడం 
ఫ్రా్మలిటీయే’ అన్ నేను చపా్పను. 
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నెలఖరులో ఆమకు వీడోకాలు పార్టో జర్గింది. అకకాడ కూడ్ నేను అదే 
చపా్పను. ‘చందనాఖాన్ ఏపి ట్ర్జం కారో్పరేషన్ ఎండి కాబోతునా్నరు.. సిఎం 
గారు విదేశాలనుంచి రాగానే ఫైలుమీద సంతకం చేస్తురు.’ అన్ చప్పడంతో అంతా 
ఆనందంతో చప్పటులి చర్చారు. 

ఆయన విదేశాలనుంచి తిర్గి రాగానే నేను ఫైలు తీస్కున్ వెళాలిను. 
‘లేదు లేదు. ఐఎంజి భరత కు సంబంధంచిన కేస్ ఆమపై పండింగ్ లో 

ఉంది. తొందరపడవదుదు’ అన్ చంద్రబాబు అనా్నరు. 
‘లేదు స్ర్. నాకు తెలిసి ఆమకు దేంటోలినూ ఇన్ వ్ల్్ మంట్ లేదు.’ అన్ 

అనా్నను. 
‘లేదు లేదు. ఉంది’ అన్ ఆయన అనా్నరు. 
‘సరే స్ర్, నేను కూడ్ వెర్ఫై చేస్కున్ వస్తును’ అన్ బయటకు వచా్చను
ఈవిషయం తెలిసిన స్ంబశివరావుకు ఫోన్ చేశాను. 
‘లేదు స్ర్. ఆ కేస్లో ఆమ జోక్ం ఏమీ లేదు. సిఎంకు వ్తిరేకంగా ఆమ 

ఏమీ చేయలేదు. న్జాన్కి మేమే ఆమ దగ్గరకు పోయి సిఎంకు మదదుతుగా కంత 
స్క్షం కూడ్ స్టకర్ంచాం.’ అనా్నరు.. 

‘మీరు సిఎంకు ఎందుకు వివర్ంచకూడదు?’ అన్ అడిగాను. 
‘సరే, చబుతాను’ అనా్నరు. మళ్లి సిఎం దగ్గరకు వెళిలి ఈ విషయం చపా్పం. 
‘లేదు. లేదు ప్రకకాన పటటోండి’ అనా్నరు. 
చందనా ఖాన్ పటలి ఆయన వైఖర్కి కంత నేపథ్ం ఉన్నది. గచి్చబౌలిలో 

ఐఎంజి భరత సంసథాకు అంతరా్జతీయ క్రీడ్ అకాడమీన్ నెలకలే్పందుకు అప్పటి 
చంద్రబాబు ప్రభుత్ం 2003-2004లో 450 ఎకరాలు కేట్యించింది. 2004 
ఫిబ్రవర్లో తనది ఆపదధుర్మ ప్రభుత్మైనా సరే చంద్రబాబు ఆగమేఘాలపై ఈ 
సంసథాతో ఒప్పందం కుదురు్చకునా్నరు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్ం వచా్చక ఈ 
కేట్యింపులతో పాటు చంద్రబాబు హయాంలో జర్గిన అనేక భూ కేట్యింపులను 
రదుదు చేసింది. 
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కాన్ అప్పుడు క్రీడలు, యువజన వ్వహారాలను పర్వేక్షిస్తున్న ప్న్స్పల్ 
సెక్రటర్ చందనాఖాన్ కు ఈ విషయంలో ఎలంటి పాత్ర లేదు. ముఖ్మంత్రి 
న్రణాయాలకు అనుకూలంగానే వ్వహర్ంచారు. క్రుటోలో కూడ్ ఆమ ఎలంటి 
వ్తిరేక స్క్ష్లు చప్పలేదు. పైగా స్ంబశివరావు చపి్పన దన్ ప్రకారం ఆమ 
ఈ కేస్కు సంబంధంచి చంద్రబాబు ప్రభృతులకు కంత స్నుకూల సమాచారాన్్న 
కూడ్ అందించారు. కాన్ చంద్రబాబుకు ఆమ పేరు వినేసర్కి గతం గురుతు 
వచి్చనటులిన్నది. ఐఎంజి భరత కు భూకేట్యింపులు అప్పటోలి అతి పదదు భూ 
కుంభక్ణంగా ప్రచారం జర్గింది

చివరకు చంద్రబాబు చందనాఖాన్ కు కార్్పరేషన్ ఎండి ఉద్్గం ఇవ్నే 
లేదు. 

చందనాఖాన్ బాగా ఫీలయా్రు. నేను కూడ్ ఫీలయా్ను. ఆమకు పదవి 
వస్తుందన్ ముఖ్మంత్రిగారు మాట ఇచి్చ, అందర్ ముందు ప్రకటించి 
చేయలేకపోవడం బాధ కలిగించింది. 

ఎవరు చపా్పరో, ఏమో తెలియదు. లేద వ్ళలి మనుష్లను 
పటుటోక్వ్లనుకునా్నరో ఏమో. 

అమరావతిలో పూర్తుగా రాజధాన్ న్ర్్మంచిన తరా్తనే వెళాలిలన్ ఆయన 
అనుకునా్నరు. కన్సం పదేళ్లి ఇకకాడ ఏపీ ప్రభుత్ం న్ర్హంచాలన్ ఆయన 
భావించారు. అకకాడ కా్ంప్ఆఫీస్ పటుటోకున్ ఇకకాడి నుంచి నడిపించా 
లనుకునా్నరు. అందుకే మొదటోలి సెక్షన్ 8 పై పటుటో పట్టోరు. హైదరాబాద్ లో రెండు 
రాషాట్ల బలగాలు, అధకారులు ఉండ్లనా్నరు. 

కాన్ ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ తరువ్త ఆగమేఘాలపై వెళలిడంతో సెక్రటేర్యట్ 
ఉద్్గులు పడిన అవసథాలు అన్్న ఇన్్న కావు. ఏమైనప్పటికీ ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ 
వలలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలు బాగా దెబ్బతినా్నయి. ముఖ్ంగా ఉద్్గులను 
అకకాడికి తరలించే కార్క్రమం వేగవంతం అయి డెడ్ లైనులి విధంచడంతో వ్రు 
తీవ్మైన కషాటోలు పడ్డారు. అవి వరణానాతీతం అన్ చప్పక తప్పదు. చాల మంది 
తమ గోడు నాకు చబుతూ ఉండేవ్రు. ఆమేరకు వ్ట్స్ప్ సందేశాలు కూడ్ 
పంపారు. ఇప్పటికీ చాల మంది ఉద్్గులు హైదరాబాద్ కూ, విజయవ్డకూ 
మధ్ తిరుగుతూ ఉనా్నరు. 
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చంద్రబాబుకు సమస్ వచి్చనందువలేలి వ్రందర్కీ తీవ్ సమస్ తెచి్చ 
పట్టోరు. అసలు ఏమాత్రం సనా్నహాలు చేయకుండ్ సెక్రటేర్యట్ ను తరలించారు. 
ఇది మర్ ఘోరం. 

సెక్రటేర్యట్ ను మార్చదలుచుకుంటే అధకారంలోకి వచి్చన రెండేళలిలో 
వ్రు దన్కి తగ్గ సనా్నహాలు చేస్టవ్రు. రాజధాన్ ప్రాంతంలో ఒక వర్కాంగ్ 
వుమన్ హాసటోల్, ఒక వర్కాంగ్ మన్ హాసటోల్ న్ర్్మంచేవ్రు. దన్కి భోజన వసతులు 
ఏర్పరే్చవ్రు. సరైన విధంగా తరలించి సౌకర్వంతంగా వ్ర్తో పన్చేయించు 
క్వడం పదదు సమస్ అయి ఉండేది కాదు. 

భారత ప్రభుత్ం సెక్రటేర్యట్ న్రా్మణాన్కి కంత సహాయం ఇచి్చంది. 
అందులో 20-30 క్టులి పడిత్ ఈ హాసటోల్స్, ఇతర సౌకరా్లు ఏరా్పటు చేసి 
ఉండవచు్చ. 

కావ్లంటే దగ్గరోలి ఏద్ ఒక పదదు హటల్ తీస్కున్ వ్ర్కి ఎంతో 
కంతచలిలించి దన్్న తాతాకాలికంగా ఉపయోగించుకున్ ఉండవచు్చ. కాన్ ఎలంటి 
సౌకరా్లు కలి్పంచకుండ్ ఒక గొర్రెల మందన్, గొడలి మందన్ తీస్కువెళిలినటులి 
ఉద్్గులను తీస్కుపోవడం దరుణం. దీన్పై ఎటువంటి న్రసన లేకపోవడం 
అనేది ఉద్్గుల నాయకత్ంలో ఉన్న పదదు లోపం. లేకపోత్ అదొక పదదు సమస్ 
అయి ఉండేది. నాయకులను మేనేజ్ చేశారు. 

మొతతుం ఇకకాడున్న దన్్న తరలించడం వలలి పదదు ఎతుతున ఖరు్చ కూడ్ 
అయింది. ఇకకాడ పటిటోన ఖరు్చ వృధా అయిపోయింది. అకకాడ కతతుగా ఖరు్చ 
అయింది. డబు్బలు ఎలంటి జవ్బుదర్ లేకుండ్ మంచిన్ళలిల ఖరు్చ పటటోడం 
ఈ ప్రభుతా్న్కి పర్పాటి అయింది.

ఏమైత్నేం ఓట్ ఫర్ న్ట్ కేస్ వలలి చంద్రబాబు బలహీనం కావడం వలలి 
రాషట్ ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగింది. 
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కేసిఆర్  తో సంబంధాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలక్సం నేనెంత పోరాడినా, తెలంగాణ 
ముఖ్మంత్రి కేసిఆర్ కు నేనంటే మంచి అభిప్రాయమే ఉండేదన్ 

తెలిసింది. 
‘మీరంటే ఆయనకు అభిమానం.. మీ న్జాయితీన్ ఆయన గౌరవిస్తురు..’ 

అన్ రాజీవ్ శర్మ ఒక సందరభుంలో చపా్పరు. 
నేను కేసిఆర్ ను ఒకటి రెండు సందరాభులోలి తప్ప కలుస్క్లేదు. 

కలుస్క్వ్లిస్న అవసరం రాలేదు. 
2015 డిసెంబర్ లో కేసిఆర్ ఆయుత చండీ యాగం తలపటిటోనప్పుడు 

మాత్రం ఆయనను కలుస్కునే అవకాశం లభించింది. అప్పుడు నేను ఛీఫ్ 
సెక్రటర్గానే ఉనా్నను. 

అప్పటికి నాకు ఆహా్నం రాలేదు. యాగన్రా్హకులోలి ఒకరైన వెంకట 
రమణ శర్మ ఒకరోజు నాకు ఫోన్ చేశారు. 

‘యాగాన్కి ఎప్పుడు వస్తునా్నరు స్ర్’ అన్ ఆయన అడిగారు. 
‘నాకు ఆహా్నం అందలేదండీ’ అన్ చపా్పను. 
ఆయన ఆశ్చర్పోయారు. ‘మీకు ఆహా్నం లేకపోవడమేమిటి స్ర్, మీరు 

వస్తురన్న చర్చ కూడ్ జర్గింది. ఎకకాడో పరపాటు అయినటులింది. ఉండండి. 
మీతో మళ్లి మాట్లిడుతాను’ అన్ ఫోన్ పటేటోశారు. 

[   ]9
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సర్గా్గ మూడు న్మిషాలోలి ముఖ్మంత్రి కారా్లయం నుంచి ఫోన్ వచి్చంది. 
‘ముఖ్మంత్రి గారు మిమ్మలి్న యాగాన్కి రమ్మన్ చపా్పరు స్ర్.. మీరు వీలు 
చూస్కున్ తప్పన్ సర్ రావ్లి.’ అన్ అనా్నరు. ‘సరే వస్తును’ అన్ చపా్పను

మర్ కదిదు స్టపటికి హర్శ్ రావు నుంచి ఫోన్ వచి్చంది. ‘స్ర్ ఎప్పుడు 
వస్తునా్నరు.. చబ్త్ మేము అంతా లైనప్ చేస్కుంట్ం’ అనా్నరు. 

నేన్క ఆలోచించలేదు. ‘ఈ స్యంత్రమే వస్తునండీ’ అన్ చపా్పను. 
యాగం వదదు నాకు హర్శ్ రావు పూరణా కుంభంతో స్్గతం పలికారు. 

ఎకకాడ్ ఇబ్బంది రాకుండ్ నను్న లోపలికి తీస్కళాలిరు. 
అప్పుడే పూజ అయిపోయింది. అనంతరం పళ్లి, హవిశేశిషాన్్న కేసిఆర్ తాను 

తీస్క్కుండ్ నాకిమ్మన్ చపా్పరు. మామూలుగా చేతులు చాచి తీస్క్కుండ్ 
పైన పంచ పటుటోకున్ ఎల తీస్క్వ్లో ఆయనే వివర్ంచారు. లేచి వెళతానంటే 
తరా్త కార్క్రమం ముగిస్ట దకా కూరో్చమన్ చపా్పరు. ప్రస్దం తీస్కమ్మనా్నడు. 

నేను వెళ్తుంటే మరా్దగా స్గనంపేందుకు ముందుకు వచా్చరు. 
సర్గా్గ అదే సమయంలో నేను ‘స్ర్, చిన్నమాట’ అనా్నను. 
కేసిఆర్ నా వైపు చూశారు. ‘చప్పండి’ అనా్నరు. 
‘స్ర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నా చొరవవలలి బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ ఏరా్పటు చేశాను. 

కాన్ తెలంగాణలో బ్రాహ్మణుల పర్సిథాతి ఆంధ్రా బ్రాహ్మణుల కంటే చాల 
దరుణంగా ఉన్నది. మీరంటే బ్రాహ్మణులకు ఎంతో అభిమానం. ఇకకాడ కూడ్ 
కార్్పరేషన్ ఏరా్పటు చేసి బ్రాహ్మణులను ఆదుక్ండి.’ అనా్నను. 

కేసిఆర్ ముఖం విపా్పర్ంది. బొటన వేలు చూపించి ‘డన్’ అనా్నరు. 
కన్్న నెలల తరా్త ముఖ్మంత్రి కసిఆర్ మేధోమధనం ఏరా్పటు చేసి ఆ 

సమావేశాన్కి నను్న ఆహా్న్ంచారు. అప్పటికి నేను పదవీ విరమణ చేసి ఎపి 
బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ చైర్మన్ అయా్ను. కేస్ఆర్ వసూతునే ‘కృషాణారావు గారు, 
వచా్చరా?’ అన్ నను్న చూసి ఆపా్యంగా పలకర్ంచారు. 
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స్దీర్ంగాజర్గిన ఈ సమావేశంలో నాతో పాటు స్ంసకాకృతిక శాఖ 
సలహాదరు క. వి. రమణాచార్, పారలిమంట్ సభు్డు కాపటోన్ లక్ష్మీకాంతరావు 
కూడ్ పాలొ్గనా్నరు. ఆయన క్ర్క మేరకు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బ్రాహ్మణుల 
కార్్పరేషన్ ఏవిధంగా ఏర్పర్చాన్, అది ఎల నడుస్తుంద్ వివర్ంచాను. 
బ్రాహ్మణుల సమగ్ అభివృదిధులో భాగంగా బ్రాహ్మణ సదనం న్ర్్మంచాలన్ ఈ 
సమావేశం తీరా్మన్ంచింది. ఈ సదనం పనులను వేగవంతం చేస్టందుకు కమిటీన్ 
న్యమించి నను్న, మాజీ డీజీపి అరవిందరావును ప్రత్్క ఆహా్న్తులుగా 
వ్వహర్ంచాలన్ క్రారు. 

దీన్కనుగుణంగానే తెలంగాణ బ్రాహ్మణ పర్షత్ ఏరా్పటు చేశారు. 200 
క్టులి కేట్యించారు. ఆరోజు సమావేశంలో నను్న అరవిందరావుగార్న్ కమిటీలో 
ఉండమనా్నరు. క్రిందిస్థాయి రాజకీయంవలన ఇది కార్రూపం దల్చలేదు. ఇక 
బ్రాహ్మణపర్షత్ ఏర్పడిందేకాన్ దన్ కార్క్రమాలు పుంజులోలేదు. అధకారుల 
స్థాయిలో ఆటంకాలేర్పడ్డాయి. ఇచే్చవ్డునా్న తెచు్చకునే స్మరథా్యం లోపించింది. 
ఆ సంసథా కుంటినడక నడుస్తున్నది. ఈ అంశంలో ఆయన న్బదధుతన్ శంకించాలిస్న 
అవసరం లేదు. అదేవిధంగా అర్చకుల సంక్షేమం విషయంలో కూడ్.
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ఎప్పుడు, ఎలా, ఎందుకు చెడంది?

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ కావడం తృటిలో తపి్పపోయింది. 
రాషట్ విభజన తరా్త శేష ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఛీఫ్ సెక్రటర్ అవుతానన్ నేను 

అనుక్లేదు. కాన్ తెలుగుదేశం వేస్కున్న స్మాజిక వరా్గల లెకకాల మూలంగా 
నాకు యాదృచి్ఛకంగా ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవి దకికాంది. 

కాన్ నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ అయిన రెండునెలలోలినే తనకూ, నాకూ భావస్రూప్త 
అంతగా లేదన్న విషయం చంద్రబాబు గ్హంచినటులినా్నరు. 

గ్హంచిన తరా్త కీలకమైన న్రణాయాలోలి నను్న విశా్సంలోకి తీస్క్వడం 
మాన్వేశారు. 

నాకు తెలియకుండ్ న్రణాయాలు జర్గేవి. 
నేనూ నా స్థాయి తగి్గంచుకున్ కలిసిపోవ్లన్ ప్రవర్తుంచలేదు. నాకు నేను 

ఒక పర్ధ ఏర్పరు్చకున్ పన్చేయడం ప్రారంభించాను. చంద్రబాబు సమీక్షించన్ 
ప్రాజెకుటోలు, కార్క్రమాలపై దృష్టో పటిటో ఛీఫ్ సెక్రటర్గా ప్రభుత్ వ్వసథా సవ్ంగా 
స్గేల చూస్క్ స్గాను. 

తమకు అనుకూల న్రణాయాలు తీస్కునేందుకు నేను అడుడాగా ఉంట్నన్ 
భావించారేమో నను్న ఒకటి రెండు స్రులి తపి్పంచే విషయం అంతర్గతంగా 
చర్్చంచినటులి తెలిసింది. ఇదదురు అధకారులను నా స్థానంలో తీస్క్వ్లన్ రెండు 
తడవలు ఈ చర్చలు జర్గాయన్ నా సమాచారం. కాన్ చివరకు తుదిన్రణాయం 
తీస్కునే లోపే నా పదవీ కాలం ముగిసింది. 

[   ]10
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నా పదవీ విరమణ గుర్ంచి దదపు అన్్న పత్రికలూ రాసి నా స్టవలి్న 
మచు్చకునా్నయి. ద హందూ పత్రికలో వచి్చన ఈ వ్రేతు ఇందుకు ఉదహరణ. 

స్మృతి పథంలో నిలిచిపోయిన కృష్ణారావు పదవీ కాలం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పరిపాలన అధినేతగా పదవీవిరమణచేసి తన వారసుడు 

ఎస్. పి. టక్కర్ కు బాధ్యతలు అప్పగిసుతున్న ఛీఫ్ సెక్రటరీ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు 
పదవీకాలం విశిష్టమైనదీ, సవాలుతో కూడుకుని ఉన్నదీ అని చెపా్పలి. 
ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునరివిభజన తరావిత ఏర్పడిన సంక్లిష్ట పరిసిథితుల్లి 
ఆయన బాధ్యతలు నిరవిరితుంచారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు 
రాజధానిని విజయవాడకు మారాచాలని నిరణాయంచిన తరావిత ఆయన 
హైదరాబాద్, విజయవాడల మధ్య లెక్కలేనని్న సారులి తిరిగారు. ఆయనంత 
ప్రయాణంచిన ఛీఫ్ సెక్రటరీ మరొకరు లేరనే చెపా్పలి. 

‘మొదటి అయదారు నెలలు విభజన అంశాల వలలి, కంద్రం రండు 
రాష్్రాల మధ్య సమస్యలను పరిష్కరించడానిక్ అంత శ్రద్ద చూపకపోవడం 
వలలి నా పదవీ కాలం ఉద్రికతు భరితంగానే గడిచింది. అయతే నా పదవిని 
మొతతుం మీద సంతృపితుకరంగానే నిరవిహంచానని చెపా్పలి. ఈ కాలమంతా 
పనిచేయడంల్నే నేను ఆనందాని్న అనుభవించాను’ అని కృష్ణారావు 
అనా్నరు. రండు రాష్్రాలు ఉద్రికతుతలు పెరగకుండా సమనవియంగా 
పనిచేయాలని ఆయన ఆశించారు. కృష్ణారావు తన మనసుల్ ఉన్న 
భావాలను బయటకు వ్యకతుం చేసందుకు ఏనాడూ వెనుకాడలేదు. 
విజయవాడకు పరిపాలనను మారాచాలన్న ప్రభుతవి ఎజండాను ముందుకు 
తీసుకువెళలిందుకు ఆయన సవిభావం తోడ్పడిందనే చెపా్పలి. హైదరాబాద్ 
పదేళలిపాటు ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉన్నప్పుడు విజయవాడ వెళలిడానిక్ 
మొదట్లి ఉద్్యగులు మొరాయంచినప్పటికీ కృష్ణారావు అసిథిరత చాలా 
కాలం కొనసాగకుండా చూశారు. ఉద్్యగుల సమస్యలను కంద్రం దృష్్టక్ 
తీసుకువచాచారు. ప్రధానంగా విజయవాడకు వెళ్లిన ఉద్్యగుల పిలలిల సాథినిక 
ప్రతిపతితుపై రాష్రాపతి ఉతతురువిల నేపథ్యంల్ వ్యకతుమైన ఆంద్ళనలను ఆయన 
కంద్రం వద్ద ప్రసాతువించారు. ప్రభుతవి ఎజండా ముందుకు తీసుకువెళలిందుకు, 
కంద్ర పథకాలకోసం భారత ప్రభుతవిం నుంచి నిధులు రాబట్టందుకు, 
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14వ ఆరిథిక సంఘం సిఫారసుల దృష్్టయా రవిన్్య ల్టు భరీతు కోసం ప్రతే్యక 
గ్ంటును పందేందుకు, విజయవాడల్ ముఖ్యమంత్రి, ఛీఫ్ సెక్రటరీ 
కారా్యలయాలను నెలకొలే్పందుకు, పారిశ్రామికీకరణను ప్రోత్సహం 
చేందుకు, రాష్రాంల్ పెటు్టబడులు పెట్టందుకు ముందుకు వచిచాన వారితో 
తరచూ సంప్రదించేందుకు, గ్రీన్ ఫీల్డ్ అమరావతి రాజధానిక్ శంకుసాథిపనకు 
సనా్నహాలు చేసందుకు ఆయన చేసిన కృష్ చెప్పుకోదగ్గది. ఈ బాధ్యతల 
నిరవిహణకు ఆయన ఎన్్న సమావేశాలను ఏరా్పటు చేశారు. హుద్ హుద్ 
తుఫాను సందర్ంగా తన పరిపాలనల్ అతి పెద్ద సవాలును ఎదురొ్కనా్ననని 
ఆయన అంగీకరించారు. విశాఖ వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రిక్ ఏరా్పటులి చూడడం 
నుంచి తుఫాను దెబ్బతిన్న ప్ంతాలకు నితా్యవసర వసుతువులు అందేలా 
చూడడం ఆయన సమరథివంతంగా నిరవిహంచారు. గోదావరి పుష్కరాల 
తొలిరోజు తొక్్కసలాటి జరిగి కొందరు మరణంచినప్పటికీ భారీ సాథియల్ 
ఈ పుష్కరాలను ఆయన నిరవిహంచారు. సింగపూర్ ప్రభుతవింతో 
ముఖ్యమంత్రి సమావేశాలు జరిపిన తరావిత తదుపరి చరచాలకు కృష్ణారావు 
వెళ్లిరు. పెటు్టబడులను ఆకరి్షంచేందుకు అమెరికాల్ ప్రవాస భారతీయ 
దివస్ ఉత్సవాలకు హాజరయా్యరు. ఇండోయూరోపియన్ బిజినెస్ ఫోరం 
నుంచి ప్రతిభా పురసా్కరాని్న స్వికరించేందుకు బ్రిటన్ వెళ్లిరు. బ్రిటిష్ 
ప్రదర్శన శాలనుంచి అమరావతిక్ బౌద్ధ అవశేష్లు, కళ్ఖండాలను 
తీసుకువచేచాందుకు ఆయన చర్యలి్న ప్రంభంచారు. తన సాథినంల్ ఛీఫ్ 
సెక్రటరీగా బాధ్యతలు స్వికరిసుతున్న టక్కర్ కు రాజధాని నిరా్మణం, మొతతుం 
పరిపాలనా యంత్ంగాని్న మారచాడం, నీటిపారుదల ప్జకు్టలను పూరితు 
చేయడం, ఆరిథిక వనరుల నిరవిహణ వంటి కీలక ప్ధాన్యతలు ఉనా్నయని 
ఆయన చెపా్పరు. (ద హందూ, జనవరి 29, 2016)

పదవీ విరమణ తరా్త మరో పది పదిహేనేళ్లి సమాజాన్కి స్టవ చేయాలన్ 
నేను అనుకునా్నను. నాకు చిన్నప్పటినుంచీ నా స్ంత స్మాజిక వరా్గన్కి స్టవ 
చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నది. అన్్న వరా్గలకూ ఏద్ రకంగా మేలు జరుగుతుంది 
కాన్ బ్రాహ్మణులకు మాత్రం ఆర్థాకంగా, స్మాజికంగా మేలు చేయాలన్ 
ఆలోచించేవ్రే లేరు. చాల మంది పేద బ్రాహ్మణ విద్రుథాలు చదువుక్లేన్ 
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పర్సిథాతులోలి ఉనా్నరు. చిన్న గుళలిలో అర్చకుల పర్సిథాతి మర్ ఘోరంగా ఉన్నది. వేద 
మంత్రాలకు విలువలేన్ పర్సిథాతి నెలకన్నది. 

అందువలలి నేను బ్రాహ్మణుల క్సం క్రియాశీలకంగా పన్చేయాలన్ 
న్రణాయించుకునా్నను. బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ కు అప్పటి వరకు చైర్మన్ గా ఎవర్్న 
న్యమించలేదు. 

దన్కి సంబంధంచిన ఫైలే పటుటోకుపోయాను. ‘నాకు ఛీఫ్ ఇన్ ఫరే్మషన్ 
కమిషనర్ పదవి అకకారేలిదు. బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ చైర్మన్ పదవి ఇవ్ండి’ అన్ 
అడిగాను. ఆయన సరేనన్ దన్కి ఒప్పుకునా్నరు.

ఈ కారో్పరేషన్ అప్పటికే ఏర్పడి పన్చేసూతు ఉన్నది. దీన్ ఏరా్పటుకు 
ముఖ్కార్దర్శిగా నావంతు కృష్ చేశాను. తరా్త దీన్కి ఎండిన్ ఏరా్పటు 
చేయడ్న్కి ప్రయతి్నంచాను. అప్పడు ‘ఇదం బ్రాహ్మం’ అనే పేరుతో స్న్యర్ 
జర్నలిస్టో ప్రభృతులతో బ్రాహ్మణుల ప్రయోజనాలక్సం ఒక క్ర్ గ్రూప్ 
సమావేశాలు జరుగుతుండేవి. ఈ సమావేశంలో వెంకట్ చంగవలిలి అన్న వ్కితు 
పేరు ప్రస్తువనకు వచి్చంది. ఆయన వరంగల్ ఎన్ ఐ టి నుంచి బ్టెక్, 
అహ్మదబాద్ నుంచి ఐఐఎం చేశారు. ఉతతుర ప్రదేశ్ ప్రభుతా్న్కి హం, ఆరోగ్ 
విభాగాలోలి సలహాదరుగా ఉనా్నరు. ఆయనను కార్్పరేషన్ కు ఎండిగా 
ఉండమనా్నను. తాను వ్రాన్కి మూడు రోజులే పన్చేయగలనన్, ఉతతుర ప్రదేశ్ కు 
కూడ్ వెళలివలిసి ఉంటుందన్ ఆయన చపా్పరు. ‘సరే మూడు రోజులైనా 
పన్చేయండి’ అన్ చపా్పను. 

ఇక కార్్పరేషన్ బోరుడాలో వ్్పారవేతతులు, మేధావులు ఉంటే బాగుంటుందన్, 
వ్ర్లో బ్రాహ్మణేతరులు కూడ్ ఉండడం మంచిదన్ భావించి నేను జిఎంఆర్, 
(జిఎంఆర్ గ్రూప్) గలలి రామచంద్రనాయుడు (అమర్ రాజా గ్రూపు), క. ఎస్. 
ఎన్. రాజు, (నాగారు్జన గ్రూప్)లతో మాట్లిడి ఒపి్పంచి వ్ర్తో పాటు ఎస్.వి.
రావు, స్ందర్ లక్ష్మణ్ లను సభు్లుగా చేర్్చ ఫైలు పంపాను. వెంకట్ చంగవలిలి 
పేరుతో పాటు ఈ పేరలిను చంద్రబాబు అనుమతి క్సం పంపాను. 

కాన్ చాల రోజులైనా ఈ ఫైలు తిర్గి రాలేదు. నేను స్యంగా వెళిలి వ్ర్న్ 
ఎందుకు ప్రతిపాదించాన్ వివర్ంచాను. ‘లేదండీ మనం ఎవర్్న న్యమించినా, 
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పార్టోకి ఉపయోగపడేవ్రు కావ్లి. మనకు కావలిస్ంది జెండ్లు మోస్టవ్రు. 
వీళలిందర్్న పటుటోకుంటే ఎన్్నకలోలి ఎల ఉపయోగం?’ అన్ చంద్రబాబు ప్రశి్నంచారు. 

నేనేమీ మాట్లిడలేదు. 
ఎంతో ప్రయతి్నంచిన తరా్త చివరకు ఈ కార్్పరేషన్ కు ఎండీగా కేవలం 

వెంకట్ చంగవలిలి పేరును మాత్రమే అంగీకర్ంచి ఫైలును వెనకుకా పంపారు. 
మిగతా వ్ర్ పేరలిను తిరసకార్ంచినటేలినన్ అరథాం అయింది. అంటే ఆయనకు 
బ్రాహ్మణుల సమగ్ సంక్షేమం కాక పార్టో ప్రయోజనాలే ముఖ్మన్ చప్పకనే 
చపా్పరు. 

తరా్త ఈ కార్్పరేషన్ తో కలిసి పన్చేస్టందుకు బ్రాహ్మణ్ క్పరేటివ్ క్రెడిట్ 
ససైటీ ఏరా్పటుచేశాను. ఆర్థాకంగా బలహీనంగా ఉన్న బ్రాహ్మణులకు ఆర్థాక 
స్యం చేయడం ఈ సంసథా ఉదేదుశం. దన్కి సిఈఓగా లండన్ యూన్వర్స్టీలో 
ఎకనమిక్స్, మేనేజిమంట్ లో పట్టోపంది, ఢిల్లిలో ఐఐటిలో ఎలెకాట్న్క్ ఇంజన్ర్ంగ్ 
చేసిన అభిజిత్ జయంతిన్ న్యమించాం. ఆయన స్టోన్ ఫర్డా, హార్ర్డా యూన్వర్స్టీలోలి 
డిపలిమాలు చేశారు. పునరుతా్పదక ఇంధన రంగం. పార్శ్రామిక మౌలిక 
సదుపాయాల కల్పనలో వ్్పారం చేస్తున్న ఆయన ప్రపంచ బా్ంకుకు సలహాదరు 
కూడ్. ఈ ససైటీకి కార్్పరేషన్  నుంచి రు. 20 క్టులి తొలివిడత న్ధులను బదిల్ 
చేశాం. 

కాన్ బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ ప్రతిషాఠాత్మకంగా, ఒకఅతు్న్నత సంసథాగా 
కార్కలపాలు న్ర్హంచడం కనా్న అది ఏద్ సబ్స్డీలు పంచి పార్టోకి ఉపయోగపడే 
సంసథాగా మారా్చలన్నదే చంద్రబాబు ఉదేదుశంల నాకు కనపడింది. 

బహుశా నేను బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ కు రావ్లనుక్కపోత్ ఆ సంసథా చైర్మన్ గా 
వేమూర్ సూర్నే పట్టోలన్ చంద్రబాబు అనుకున్నటులి తరా్త తెలిసింది. 

కార్్పరేషన్ లో అలంటి మనుష్లే ఉండ్లన్ చంద్రబాబు అనుకునా్న నేను 
ఈ కార్్పరేషన్ చైర్మన్ పదవి క్రడంతో దన్్న నాకు కేట్యించాడు. మొదటోలి 
కదిదు రోజులు నేను నా శైలిలో పన్చేస్తుంటే ఏమీ జోక్ం చేస్క్లేదు. 

కాన్ తరా్త తరా్త ఊరుక్లేకపోయారు. ఆయనకు కార్్పరేషన్ లో పార్టో 
జెండ్లు మోస్టవ్రు, వ్రు విదిలే్చ డబు్బలక్సం తమను భుజాన వేస్కున్ 
బ్రాహ్మణులను పార్టోకి దసోహం చేస్టవ్రు కావ్లి. వ్ర్ది చాల పర్మిత దృష్టో. 
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నాది మొతతుం బ్రాహ్మణులకు స్ధకార్కత కలి్పంచి పార్టోతో ప్రమేయం 
లేకుండ్ బ్రాహ్మణులందర్ అభు్న్నతికి, వ్ర్ సమస్ల న్వ్రణకు తోడ్పడడం, 
వ్ర్న్ ఇతర పదవులు కూడ్ క్రే విధంగా పైకి తీస్కురావడం నా ఉదేదుశం. 
చర్త్రాత్మకంగా బ్రాహ్మణులకు జరుగుతున్న అనా్యం గుర్ంచి నేను శాస్్రాయంగా 
మాట్లిడేవ్డిన్. 

కార్్పరేషన్ బ్రాహ్మణులకు మంచి పనులు చేస్టతు ఘనత ఎవర్కి దకుకాతుంది? 
అధకారంలో ఉన్న ప్రభుతా్న్కే కద.. అయినా నేను అవగాహనా సదస్స్ పేర్ట 
ఏర్పరే్చ ప్రతి సమావేశంలోనూ చివర చంద్రబాబు పేరు ప్రస్తువించి ఈ సంసథా వలలి 
బ్రాహ్మణులకు ప్రయోజనాలు రావడ్న్కి కారణం అధకారంలో ఉన్న ప్రభుత్మేనన్ 
స్పషటోంగా చపే్పవ్డిన్. పథకాల గుర్ంచి ఇతరులు మాట్లిడేల చేస్టవ్డిన్. 
అంత్కాన్ భజన చేయడం, వందిమాగధ గీతాలు ఆలపించడం నా వలలి కాలేదు. 
ప్రతి లబ్ధుదరుడికి ముఖ్మంత్రి సంతకంతో కూడిన లేఖ పంపేవ్ణిణా.

కాన్ హుందగా ప్రవర్తుంచి దకాకాలిస్న క్రెడిట్ వ్్హాత్మకంగా 
దకికాంచుక్వ్లన్ తెలుగుదేశం అధనేతకు అరథాం కాలేదు. అది నా ఆలోచనకూ, 
ఆయన ఆలోచనకూ ఉన్నత్డ్. అది ఆయన ఆలోచనా పర్మితి. నా ఆలోచనా 
విసతుృతి వేరు. 

అంత్కాక బ్రాహ్మణులు ఒకకారే తమ హకుకాలక్సం పోరాడిత్ సర్పోదన్, 
వ్రు వైశు్లతో కలిసి పన్చేస్టతు ప్రయోజనాలు ఉంట్యన్ భావించాను. 
బ్రాహ్మణులు, వైశు్లతో కలిసి చాల సమావేశాలు న్ర్హంచాను. దీన్్న మర్ంత 
విసతుర్ంచి బ్రాహ్మణులకు స్మాజిక నా్యం జరగాలన్, నామినేటెడ్ పోస్టోలోలి 
వ్ర్కి ప్రాధాన్త న్యాలన్ చపే్పవ్డిన్. అనా్యం జర్గిన ఇతర వరా్గల గుర్ంచి 
బ్రాహ్మణులతో ప్రస్తువించేవ్డిన్. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి దళిత ముఖ్మంత్రి దమోదరం సంజీవయ్ జయంతి 
జర్గినప్పుడు నా అంతట నేను వెళాలిను. ఈ సమావేశాన్కి నేను రావడంతో మంచి 
ప్రతిస్పందన లభించింది. 

‘గత చర్త్రను త్రవు్కున్ ప్రయోజనం లేదు. ఇవ్ళ బ్రాహ్మణులు, దళితులు 
కలిసి స్మాజిక నా్యం క్సం పోరాడ్లిస్న అవసరం ఉన్నది. మన ప్రయోజనాల 
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మధ్ వైరుధ్ం లేదు. బ్రాహ్మణులు ఒక అడుగు వేస్టతు దళితులు వంద అడుగులు 
వేస్తురు.’ అన్ అనా్నను. దీన్తో కరతాళ ధ్నులు మిను్నముట్టోయి. 

బ్రాహ్మణ కార్్పరేషన్ తరా్తి కాలంలో అంబేదకార్ జయంతి, బాబూ 
జగజీ్జవన్ రాం జయంతి కూడ్ న్ర్హంచాలన్నది నా భావన. బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ 
సమన్య కరతులతో సమావేశాలు పట్టోను. మలెలిపలిలి లక్ష్మయ్, ఎం.జి.క.మూర్తు 
లంటి దళిత మేధావులతో ప్రసంగాలను ఇపి్పంచాను.

ఇది చంద్రబాబుకు ఇషటోం లేదు. నేను నాకిచి్చన పర్మితికి మించి జనంలోకి 
వెళ్తునా్ననన్ అనుకున్ ఉంట్రు. నను్న దూరం పటటోడం ప్రారంభించారు. 

దీన్తో నాకు జనవర్ 2017 నాటికి నను్న తపి్పస్తురేమోనన్ అనుమానం 
కలిగింది. నా తరఫున ఒక వ్కితు వెళిలి చంద్రబాబుకు కావలిస్న వ్ళలిను కలిశాడు. 
‘మీరు చేస్తున్న కార్కలపాలకు చంద్రబాబు మదదుతు న్యకపోవచు్చ. కాన్ 
ఇప్పటోలి మిమ్మలి్న పంపించకపోవచు్చ.’ అనా్నడు. 

ఈ లోపు న్లయపాలెం విజయకుమార్ అనే వ్కితు నాకు వ్తిరేకంగా 
ప్రచారం ప్రారంభించాడు. అతడి పోస్టోలు గమన్ంచి నాకు ఫేస్ బుక్ లో ఫ్ండ్ 
ర్క్స్టో పడిత్ అంగీకర్ంచలేదు

తెలుగుదేశం ఎంపి జెసి దివ్కర్ రెడిడా విశాఖపటటోణంలో తనకు బోర్డాంగ్ 
టికట్ ఇవ్నందుకు ఇండిగో అధకార్పై భౌతికంగా దడి చేశాడు. ఒక విఐపికి 
తగిన ప్రాధాన్త న్యాలిస్ందేనన్ ఈ విజయకుమార్ అనే వ్కితు పోస్టో పట్టోడు. 

నేను ప్రతిస్పందించాను. ‘విఐపిలను విమానాశ్రయంలో స్్గతించేందుకు 
ప్రత్్క సిబ్బంది ఉంట్రు. వ్రు కూ్లో ఉండరు. ప్రోటోకాల్ అధకార్ ఉంట్రు. 
అప్పటికి కూడ్ ఆయన ఆలస్ం అయా్రంటే ఇండిగో తపే్పమీ లేదన్నమాట. 
దివ్కర్ రెడిడా విషయంలో గటిటోగా వ్వహర్ంచినందుకు నేను ఇండిగో సిబ్బందిన్ 
ప్రశంసిస్తునా్నను. వ్రు కచి్చతంగా వ్వహర్ంచి, సకాలంలో విమానం తలుపులు 
మూసినందువలేలి విమానాలు సకాలంలో నడుపగలుగుతునా్నరు. గతంలో ఊళలిలో 
ప్రైవేట్ బస్స్లు సర్పంచ్ వస్తునా్నరంటే ఆగేవి. ఇప్పుడు మన వ్ళ్లి జాతీయ 
స్థాయి నాయకులైనా సర్పంచ్ లలి ప్రవర్తుస్తునా్నరు.’ అనా్నను. 
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దీన్కి ఆ విజయకుమార్ అనే వ్కితు అహం దెబ్బతిన్ ఉంటుంది. అతను 
ఫేస్ బుక్ లో ఉన్న కన్్న నా పోస్టోలను వైరల్ చేశాడు.

నేను ఫేస్ బుక్ లో ప్రవేశించట్న్కి ఒక ప్రస్థానం ఉంది. ఆగస్టోలో 
అనుకుంట్ను. కంచ ఐలయ్ గారు కన్్న వ్్ఖ్లు చేయడం దన్కి నేను 
సమాధానం ఇవ్డం జర్గింది. ఆరోజులలో కందరు మిత్రులు సోషల్ మీడియాలో 
దీన్ మీద విసతుృత చర్చ జరుగుతున్నది మీకు తెలియద అన్ అడిగారు. న్జంగానే 
నాకేమీ దీన్ గుర్ంచి తెలియదు. ఈ నేపథ్ంలో ఈ మాధ్మం ఏమిటన్ కేవలం 
ఫేస్ బుక్ లో ఒక అకంట్ ఏర్పరచుకున్న. జనవర్, ఫిబ్రవర్కలలి ప్రభుత్ంతో 
సంబంధాలు సర్గా లేవు. అదే సమయంలో ఫేస్ బుక్ లో కన్్న ఫ్ర్డ్స్ చూశాను. 
దదపు రెండు సంవతస్రాల ఛీఫ్ సెక్రటర్ అనుభవంతో ఈ ప్రభుతా్న్్న గుర్ంచి 
నా అభిప్రాయాన్కి ఆ ఫోస్టో లకు చాల స్రూప్త కన్్పంచింది. 

ఒక స్మాజిక వర్గ ప్రయోజనాల క్సమే ఈ ప్రభుత్ం పన్ చేస్తున్నదనే 
విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఆ ఫ్ర్డ్స్ ను నేను నా మిత్రులతో 
ఫిబ్రవర్ మార్్చ ప్రాంతంలో పంచుకునా్నను. ఆనాటికి నాకు తెలియన్ ఫేస్ బుక్ 
డైనమిక్స్ అవి మిత్రులకే కాక అందర్కీ అందుబాటులో ఉంట్యన్ ఆ అవగాహన 
లేదు కాబటేటో తియ్కుండ్ అట్లిగే ఉంచాను. ఈనాడు ఈ సమాజిక మాధ్మాలనే 
నా అభిప్రాయాలను పంచుక్ను ప్రధానస్ధనాలుగా వ్డుకుంటునా్నను. అది 
వేరే విషయం.

గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణాకి విన్దపు పను్న మినహాయించినప్పుడు కూడ్ 
అందులో చర్త్ర వక్రీకర్ంచారన్, దన్కి విన్దపు పను్న మినహాయించినందువలలి 
తప్పుడు సంకేతాలు వెళతాయన్న ఉదేదుశంతో మిత్రులతో చర్్చంచాను. 

అయిత్ ఈ విజయకుమార్ ఫిబ్రవర్లో పటిటోన పోస్టోలను జూన్ లో తీసి 
వ్టిన్ కాపీ చేసి తన వ్ల్ పై పంచుకున్ వైరల్ చేసి ఐవైఆర్ తెలుగుదేశాన్కి 
వ్తిరేకమన్నటులిగా ప్రచారం చేశారు. తెలుగుదేశంలో క్ర్ గ్రూప్ లో పంచుకున్ 
రాదధుంతం చేశారు. వ్టిన్ ప్రెస్ కు ల్క్ చేశారు. 

మొదటోలి ఈ రాదధుంతం అంతా విజయకుమార్ చేశారన్ పరపాటు పడ్డాను. 
ఈ మొతతుం వ్వహారంలో చంద్రబాబు నాయుడు శైలి ప్రతి చోట్ కన్పిస్తుంది.. 
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ఎవర్న్ తొలగించాలనా్న, ముఖ్ంగా ఆఫీసర్ లన్న వ్ర్పై ల్కులు ఇవ్డం, వ్ళలి 
మన్ సె్థారా్న్్న దెబ్బతీయడం, ఆపైన తన అనుకూల పత్రికలోలి కనా్నళ్లి కథనాలు 
రాయించడం, చివరకు వేటు వేయడం ఆయనకు వెన్నతో పటిటోన విద్. నేను 
ప్రభుత్ అధకార్గా ఉండి ఉంటే, న్రు మదిపే వ్డిన్ కాదు. పదవీ విరమణ చేసి 
ఉనా్నను కాబటిటో ఆయన తీరును ప్రజలకు తెలియజేస్ట అవకాశం లభించింది. 

తరా్త పథకం ప్రకారం విజయకుమార్, కేసి చేకూర్ అనే ఎన్ ఎర్ ఐ, 
ఇంగలిండ్ నుంచి రావిపాటి అనే వ్కితు వరుసగా ఫోన్ చేశారు. ఈ పోసిటోంగ్స్ మీవేనా 
అన్ అడిగారు. 

‘నావో కాద్ మీకందుకు చపా్పలి. అది ప్రభుతా్న్కి సంబంధంచిన విషయం 
మీకేమి సంబంధం’ అన్ అడిగి ఫోన్ పటేటోశాను. 

అయినా వ్రు ఆగలేదు. పౌర సమాజం తరఫున నను్న ర్జైన్ చేయమన్ 
క్రుతూ చేకూర్ మరో పోస్టో పట్టోడు. ఇదొక పదదు ప్రచారం లగా స్గింది. 

దీన్తో లభం లేదన్ నేను మరునాడు స్యంత్రం విలేకరుల సమావేశం 
పట్టోలన్ న్రణాయించుకునా్నను. 

ఉదయం పదిగంటలకు తెలుగుదేశం ఎమ్మల్స్ జనారదున్ ఫోన్ చేశారు. 
‘కృషాణారావు గారూ, మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పటడాడం అవసరమా?’ అన్. జనారదున్ 
డబుల్ గేమ్ ఆడుతునా్నరన్ నాకు తెలుస్. 

‘నా మీద అనవసర ప్రచారం జరుగుతోంది. వ్టిపై వివరణ 
ఇవ్్లనుకుంటునా్నను. పత్రికలోలి వ్రతులుకూడ్ వచా్చయి కద’ అన్ అనా్నను. 
‘అయినా ముఖ్మంత్రి గారు నను్న కలుస్కుంట్నంటే నేను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ 
రదుదు చేస్కుంట్ను. ఆయనకే వివరణ ఇస్తును’ అన్ చపా్పను. 

మరో 15 న్మిషాల తరా్త తూరు్ప గోదవర్ జిలలి బ్రాహ్మణ సంక్షేమ 
కార్్పరేషన్ సమన్య కరతు ఫోన్ చేసి ‘మీ స్థానంలో వేమూర్ ఆనంద సూర్ను 
న్యమిస్తున్నటులి సోకారోలింగ్ వస్తునా్నయి’ అన్ చపా్పడు. 

వెంకట్ చంగవలిలి కూడ్ ఫోన్ చేశారు. ఆయనకు ఐజి ఇంటలిజెన్స్ ఫోన్ 
చేశారట. ‘కృషాణారావు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పటటోడం అవసరమా’ అన్ అడిగారట. 
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నేను మళ్లి అదే జవ్బు చపా్పను. ‘నాకు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పట్టోలన్ లేదు. 
సిఎం కలుస్కుంట్నంటే మానుకుంట్ను’ అన్చపా్పను. 

‘సరే..’ అన్ వెంకట్ ఫోన్ పటేటోశారు. మళ్లి ఆయన నుంచి ఫోన్ రాలేదు. 
అంటే చంద్రబాబు నను్న కలుస్కునేందుకు ఇషటోపడడం లేదన్నమాట. లేక 

ఆయన ఎవరు చపి్పనటోలి నడుచుకుంటునా్నరన్నమాట. స్యంత్రాన్కి నను్న 
తొలగించి వేమూర్ ఆనంద సూర్ను న్యమిసూతు ఉతతురు్లు జార్ అయా్యి. 

నాకు బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం తప్ప మరేమీ పటటోకుండ్ పన్చేసూతు వినూత్న 
పథకాలు ప్రవేశపడుతూ వెళాలిను. ఎకకాడకు వెళిలినా నాకు బ్రాహ్మణులు పూరణాకుంభ 
స్్గతం పలికేవ్రు. ఇతర వరా్గల వ్రు కూడ్ గౌరవించేల, బ్రాహ్మణులతో 
కలిసి పన్చేస్టల చేశాను. 

కాన్ చిన్న చిన్న గుళలిలో అర్చకుల పర్సిథాతి చూస్తుంటే నాకు కడుపు 
తరుకుకాపోయేది. నేను బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ తోపాటు అర్చక సంక్షేమ ట్రస్టో 
చైర్మన్ గా ఉనా్నను. 1987లో ఎన్టోఆర్ టిటిడిలో మిరాస్ వ్వసథాను రదుదు చేయడం 
క్సం మొతతుం అన్్న ఆలయాలోలి వ్రసత్ వ్వసథాను రదుదు చేశారు. దీన్ వలలి 
అర్చకులకే కాక వివిధ వరా్గలకు అనా్యం జర్గింది. కాగడ్ పటేటో వ్రు, ఇతర 
స్టవలు చేస్ట మంగలి, మాదిగ కులల వ్ర్కి కూడ్ ఈనాములు రాకుండ్ 
పోయాయి. దీన్తో చిన్న మందిరాలోలి అర్చక వ్వసథా దెబ్బతింది. దీన్పై చిలుకూర్ 
బాలజీ మందిరం ప్రధాన అర్చకుడు సౌందర రాజన్ ప్రచారం ప్రారంభించారు. 
తరా్తి కాలంలో ఎన్టోఆర్ కూడ్ తాను తీస్కున్న న్రణాయం వలలి చిన్న అర్చకులను 
దెబ్బతీశామన్ గ్హంచాడు. కాన్ రెండవ స్ర్ అధకారంలోకి వచి్చన తరా్త 
ఆయన ఈ విషయంలో తగిన న్రణాయం తీస్కునేలోపు ఆయన ప్రభుత్ం కుప్పకూలి 
చంద్రబాబు నాయుడు అధకారంలోకి వచా్చడు. 2007లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడా 
అధకారంలోకి వచా్చక చిన్న మందిరాలోలి అర్చక వ్వసథాను పునరుదధుర్సూతు చట్టోన్్న 
సవర్ంచారు. కాన్ దన్కి సంబంధంచిన న్బంధనలను రూపకల్పన చేయలేదు. 
అప్పుడు ఐవి స్బా్బరావు దేవ్దయ విభాగం సెక్రటర్గా ఉనా్నరు. 

సిఎస్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ విషయం నా దృష్టోకి వస్టతు నేను ఈ విషయం చేపట్టోను. 
చొరవ తీస్కున్ న్బంధనలను రూపందించి సిఎంకు పంపించాను. కాన్ చాల 
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రోజులు సిఎం దన్్న ఆమోదించకుండ్ పండింగ్ లో పట్టోరు. చేదదుం.. చూదదుం. 
అనేవ్రు. ఈ లోపు నేను పదవీ విరమణ చేసి బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ చైర్మన్ 
అయా్ను. 

తరా్త దన్్న మళ్లి సిఎంకు గురుతు చేయడం ప్రారంభించాను. దదపు 
నాలుగైదు నెలల తరా్త ఆయన ఫైలును అడ్కేట్ జనరల్ దమా్మలపాటి 
శ్రీన్వ్స్ కు పంపించారు. నేను అడ్కేట్ జనరల్ కు కూడ్ చిలుకూరు ఆలయ 
అర్చకులు రంగరాజన్ గార్తోపాటు కలిశాను. చిన్న ఆలయాల పర్రక్షణ 
హందూమత పర్రక్షణలో వ్ర్ తండ్రి సౌందరరాజన్ గారు కుమారులు రంగరాజన్, 
మురళిగార్ న్బదధుత ఎనలేన్ది. న్బదధుత్ కాదు విషయ పర్జా్ఞనం కూడ్ అమోఘం. 
వ్ర్ నాన్నగారు చటటోంక్రలతో ఆలయాలు అనే శీర్్షకన 1987 చటటో సవరణ 
పర్వస్నాలను వివర్సూతు విపులంగా పుసతుకం వ్రాశారు. విషయం వివర్ంచాను. 
చిన్న మందిరాలను మనం కాపాడ్లిస్న అవసరం ఉన్నదన్, దీన్ వలలి అన్మతాల 
ప్రచారాన్కి ఆస్కారం ఉండదన్ చపా్పను. చిన్న ఆలయాల వ్వసథాలో అర్చకులోలి 
కేవలం బ్రాహ్మణులే కాక ఇతర వరా్గలు కూడ్ ఉనా్నరన్, బోయలు, ముదిరాజ్ లు, 
వీరశైవులు, చాతాతుద వైషణావులు తదితరులు కూడ్ అర్చకులుగా పన్చేస్తునా్నరన్ 
చపా్పను. అయినా సర్గా అర్చకత్ం చేస్తున్న వ్ర్కే ఇవ్్లన్, దన్కక పర్క్ష 
పటిటో అరుహాలైన వ్ర్కే మళ్లి అర్చకతా్న్్న కలి్పంచాలన్ సూచించాను. 

నేను చపి్పనవన్్న విన్న అడ్కేట్ జనరల్ అయిదరు నెలలు ఏమీ 
మాట్లిడలేదు. చివరకు ఆయన కూడ్ నేను చపి్పంది అంగీకర్ంచి ముఖ్మంత్రికి 
పంపడంతో ఆయన సంతకం పట్టోరు. ఈ న్రణాయం పై అభ్ంతరాలను ఆహా్న్సూతు 
ప్లిమనర్ న్టిఫికేషన్ కూడ్ జార్ అయింది. 

ఎమ్మల్స్ జనారధున్ ఈ న్రణాయం వలలి తెలుగుదేశం పార్టోకి సరైన రాజకీయ 
ప్రయోజనం దకాకాలన్ అనా్నరు. 

‘ఇంత మంచి న్రణాయం తీస్కున్న తరా్త ఎందుకు దకకాకూడదు? ఓఎస్ 
అలగే చేదదుం’ అనా్నను. 

బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ తరఫున మండల స్థాయి అసోసియేషన్ సభు్లతో 
టెలికాన్ఫరెన్స్ న్ర్హంచాను. చంద్రబాబు ఎటటోకేలకు అంగీకర్ంచారు. ఆయనకు 
మనం పూర్తుగా ఘనత దకేకాల చూడ్లన్ చపా్పను. 
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అర్చకులు ఉప్పంగిపోయారు. చంద్రబాబు పేర అర్చనలు చేశారు. ఆయన 
చిత్రపట్న్కి పాలభిషేకాలు జర్గాయి. కందరు ఒకడుగు ముందుకు వేసి 
గుళలిలోనే చంద్రబాబు ఫోటోలుపట్టోరు. 

తెలుగుదేశం పార్టో కూడ్ ఈ విషయం పదదుగా ప్రచారం చేస్కుంది. 
తెలుగుదేశం పార్టో ఫేస్ బుక్ లోనూ, వెబ్ సైట్ లోనూ చంద్రబాబు ఫోటో వేసి ఆయన 
అదుభుతమైన న్రణాయం తీస్కునా్నరంట్ ప్రశంసించింది. ఒక చోట చంద్రబాబుకు 
అర్చకులు పూరణా కుంభ స్్గతం పలికి ‘బ్రాహ్మణ బంధు’ అనే బ్రుదు కూడ్ 
ప్రదనం చేశారు. 

కాన్ ఎవరో ఈలోపు చంద్రబాబు చవులు కర్కారు. దీన్ వలలి మిరాస్ వ్వసథా 
మళ్లి పునరుదధుర్ంచినటలివుతుందన్ అభ్ంతరాలు వ్కతుం చేశారు. 

చంద్రబాబు నాయుడు వెనకుకా తగా్గరు. ‘కృషాణారావు నను్న తప్పుద్వ 
పటిటోంచారు. దీన్ పర్వస్నాలు ఉనా్నయి. నేను దీన్్న ముందుకు 
తీస్కళలిదలుచుక్లేదు’ అన్ చపా్పరు.. తిరుమలలో మిరాస్ వ్వసథాను 
పునరుదధుర్ంచడ్న్కి కంతమంది అధకారులు ప్రయతి్నస్తునా్నరన్ తరా్త 
విలేకరుల సమావేశంలో వ్్ఖా్న్ంచారు. 

కన్్న విషయాలలో సమస్ను సవివరంగా అరథాం చేస్క్ను చంద్రబాబు 
నాయుడు గారు స్ముఖత చూపరు. అందుకు ఇది ఒక ఉదహరణ. 
పునరుదధుర్ంచింది వ్రసత్పు హకుకా మిరాస్ కాదు, మిరాస్ అంటే ఆదయంలో 
భాగముంటుంది కాన్ అటువంటి ప్రతిపాదన ఈ రూలుస్లో లేదు. కాన్ మూర్ంగా 
ఈ ప్రతిపాదనను ఆయన మనస్లో ఏద్ పటుటోకున్ వ్తిరేకించాడు.

ఏమైత్నేం, ఫైనల్ న్టిఫికేషన్ మీద సంతకం పటటోలేదు
ఫైనల్ న్టిఫికేషన్ మీద సంతకం పటిటోంచేందుకు ఆయనను ఎంత 

కలుస్క్వ్లన్ ప్రయతి్నంచినా అపాయింట్ మంట్ లభించలేదు. నాకు తెలుస్. 
మిరాస్ వ్వసథాకూ చిన్న మందిరాలోలి అర్చక వ్వసథాను కాపాడే న్రణాయాన్కీ 
సంబంధం లేదన్. కాన్ ఆయన కలిస్టతు కద నేను వివర్ంచడ్న్కి.. 

కేంద్రమంత్రి స్జనా చౌదర్కి కూడ్ ఈవిషయం చపా్పను. ‘స్ర్ కు చప్పండి 
ఇంతమంచి న్రణాయాన్్న ఆపు చేయవదదున్, అరుహాలైన వ్ర్కే ఇకకాడ మళ్లి అర్చక 
వ్వసథాలో భాగం ఉంటుంది. ఆదయంలో వ్ట్ ఉండదు..’ అన్ చపా్పను. 
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స్జనా చౌదర్.. ‘అలగా నేను సిఎం గార్కి చబుతాను.’ అనా్నరు. 
కాన్ అప్పటికే స్జనాచౌదర్ గార్ పాత్ర తగు్గముఖం పటిటోంది. చిన్న బాబు 

ప్రాధాన్ం పర్గింది.
ఇల కాదన్ చంద్రబాబుకు అత్ంత సన్్నహతుడైన ఆంధ్రజో్తి ఎండి 

రాధాకృషణాను కలుస్క్వ్లన్ న్రణాయించాను. 
బూ్రో ఛీఫ్ మాధవ్ కు ఫోను చేశాను. 
‘స్యంత్రం రండి.. మా ఎండీగారు ఆఫీస్లోనే ఉంట్రు..’ అన్ చపా్పరు. 

స్యంత్రం నను్న బాగానే ర్స్వ్ చేస్కునా్నరు. రాధాకృషణాకు నేను జర్గింది 
చపా్పను. ‘మిరాస్ వ్వసథాకూ చిన్న మందిరాలోలి అర్చకుల ప్రయోజనాలను 
కాపాడడ్న్కీ సంబంధం లేదనా్నను. టిటిడి మీద క్పంతో ఎన్టోఆర్ తీస్కున్న 
న్రణాయం వలలి వ్ర్ కడుపు కటిటోనటలియింది’ అన్ చపా్పను. దీన్ వలలి ఆలయాలు 
బాగుపడతాయన్ అన్ మత ప్రచారాన్కి ఆస్కారం తగు్గతుందన్ చపా్పను. 

రాధాకృషణా నేను చపి్పంది అంగీకర్ంచారు. ‘మీరు సిఎంకు కలిసి చప్పవచు్చ 
కద’. అనా్నరు. 

‘ఆయనను కలిస్ట అవకాశం లేదు. అందుకే మీ దగ్గరకు వచా్చను.’ అనా్నను. 
‘సరే నేను చబుతాను. మీరు మీ అభిప్రాయం వ్్సం రూపంలో రాసివ్ండి. 

ఎడిట్ పేజీలో ప్రచుర్స్తును.’ అనా్నరు. 
‘అర్చకతవాాం- మిరాసీ దారు’ అన్న శీర్్షకతో నేను రాసిన వ్్సం ఇల ఉంది. 

‘హైందవ ధర్మ సంప్రదాయంల్ ఆలయాలకు చాలా ప్ధాన్యం 
ఉన్నది. అరచాక వ్యవసథి ఈ ఆలయ వ్యవసథితో ముడిపడి ఉన్న వ్యవసథి. 
అనాదిగా ఆలయాలనే తమ జీవితంల్ ప్రధాన అంశంగా పరిగణంచి 
నియమనిష్ఠలతో దైవకార్యక్రమాలను నిరవిహస్తు గ్మాలల్ ప్రజలకు 
ఒక స్నహతుడు, దార్శనికుడు, మార్గదరి్శగా అరచాకులు తమ జీవితాని్న 
గడిపేవారు. వారి సవలకు సమాజమిచిచాన ప్రతిఫలం వివిధ ఆలయాలల్ 
వివిధ రూపాలల్ ఉండేది. ప్రధానంగా సవలకు ఇనాం రూపంల్ కొంత 
భూమి దాని మీద ఫలసాయం వారిక్ వచేచాది. ఈ ఇనాములు కవలం 
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అరచాకులకు మాత్రమే కాదు ధారి్మకమైన కార్యమ్రాలు నిరవిహస్తు 
ఆలయాలల్ మంగళవాయదా్యలు ఆలపించే వారిక్ గుడిని శుభ్ంచేస 
వారిక్ ఉనా్నయ. భకుతులు సంతోషంగా ఇచిచాన దక్షిణ కూడా అరచాకులకు 
ఆదాయ రూపంల్ చేకూరేది. 

అరచాకతవింల్ ఆయా దేవాలయాల పరిణతిని బటి్ట వివిధ కులసుథిలు 
ఉనా్నరు. ప్రధానంగా బ్రాహ్మణులు ఈ అరచాకతావిని్న నిరవిహంచగా చాలా 
ఆలయాలల్ తంబలలి కులసుథిలు, లింగాయతులు, చాతాతుద వైషణావులు, 
బలిజలు, బోయలు అరచాకతావిని్న నిరవిహసుతునా్నరు. చిన్న దేవాలయాలల్ 
బ్రాహ్మణేతరులు దాదాపు 30శాతం అరచాకతవిం నిరవిహసుతునా్నరు. ధారి్మక 
కార్యక్రమాలు నిరవిహంచే ఇతర ధారి్మక ఉద్్యగులను కలుపుకుంట ఇది 
40 శాతం వరకు ఉంటుంది. అరచాకులకు పారితోష్కం ఇచేచా విధానం 
తిరుమల తిరుపతిల్ ఇంకొక ప్రతే్యక విధానంగా ఏర్పడింది. దీని ప్రకారం 
అరచాకులకు దేవాలయానిక్ వచేచా ఆదాయంల్ వాటాలు ఏర్పడాడ్య. ఈ 
విధానానే్న మిరా స్ విధానం అంటారు. మిరాస్ అనే పదం అరథిం సందరా్ని్న 
బటి్ట మారుతుంది. తమిళనాడుల్ భూసావిమ్య విధానంల్ మిరాస్లు 
జమీందారుల లాగా భూమి యజమానులు. భూమి నుంచి వచేచా 
ఆదాయంల్ వీరిక్ వాటా ఉంటుంది. తిరుమల ఆలయంల్ వారసతవింతో 
కూడిన ఆదాయంల్ వాటా విధానాని్న మిరాస్గా పరిగణసాతురు. తిరుమల 
ఆలయం ఆదాయం గణనీయంగా పెరగడంతో వీరి ఆదాయము 
అదేవిధంగా పెరిగింది. 

ముఖ్యంగా నాలుగు కుటుంబాలు పెది్దంటి, గొలలిపలిలి, తిరుపతమ్మ, 
పైడిపలిలి కుటుంబాలు వంతుల ప్రకారం సావిమివారి ఆలయంల్ అరచాకతవిం 
నిరవిహంచేవారు. ఈ మిరాస్ విధానం తిరుమల ఆలయం ప్రతే్యకత. ఈ 
విధమైన వాటా విధానం మిగిలిన ఆలయాలల్ లేదు. 

తిరుమలల్ ఆలయ ఆదాయాలు పెరగడంతో ఈ కుటుంబాల వారు 
గుమాసాతు అరచాకులను పెటు్టకొని వారితో సావిమివారి కంకరా్యలు తమ 
పర్యవేక్షణల్ చేయంచడం మొదలెటా్టరు. కొంత క్రమశిక్షణా రాహత్యం 
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కనిపించడంతో ఎన్ .టి.రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ 
విధానాని్న మారచాడానిక్ ప్రయత్నం జరిగింది. ఈ ప్రయత్నం తిరుమలకు 
పరిమితమై ఉన్నట్లితే ఇది చాలా అవసరమైన శుభపరిణామంగా 
మిగిలిపోయేది. కానీ ఆదాయంల్ వాటాలతోపాటు చిన్న ఆలయాలకు 
ఉన్న సవల ఇనాంను, ఆనువంశిక వారసతావిని్న రదు్ద చేయడంతో ఈ 
సంస్కరణ చిన్న ఆలయాల నిరవిహణ మనుగడను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. 
ఈ అంశాని్న ఈ కసును విచారించిన సుప్ం కోరు్ట అంగీకరించి చిన్న 
ఆలయాల పరిరక్షణకు తీసుకోవాలి్సన చర్యలకు విధివిధాన రూపకల్పనకు 
ప్రభుతావిని్న ఆదేశించింది. దీనికనుగుణంగా 2007 ల్ దేవాదాయ చటా్టని్న 
సవరించి 1987 చట్టంల్ మారు్పలు తెచేచా నాటిక్ అరచాకతవింల్ ఉన్న 
కుటుంబాలకు అరచాకతవింల్ కొనసాగే హకు్కను గురితుంచడం జరిగింది. 
అరచాకులకు వచేచా ఆదాయాని్న దేవాలయ శాఖ ఒక ప్రతే్యకమైన విధానం 
దావిరా ఏర్పరచవలసి ఉంటుంది. అంతకు పూరవిమున్న ఆదాయ 
విధానాలను ఈ చట్టం గురితుంచలేదు. 

ఈనాడు చరిచాసుతున్న అరచాకతవిం మార్గదర్శకాలు, నిబంధనలు చట్ట 
సవరణను అనుసరించి చేసుతున్న నిబంధనలు మాత్రమే. చట్టమే 
ఆదాయపరమైన అంశాలను మినహాయస్తు వారసతావినే్న గురితుంచినప్పుడు 
ఈ నిబంధనల దావిరా మిరాస్ వ్యవసథి పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది అనడం 
పనికటు్టకొని వక్రీకరించి దుష్ప్రచారం చేయడమే. 

వారసతవిం, మిరాస్ రండు ప్రతే్యకమైన అంశాలు. ఆలయ అరచాన 
వ్యవసథిల్ వారసతావినిక్ వ్యతిరేకమని ఎవరైనా చెపితే అది వేరే అంశం. 
కానీ ఈ నిబంధనల దావిరా మిరాస్ వ్యవసథి వసుతుంది అని ప్రచారం చేయడం 
కవలం వాసతువాలను దురుదే్దశంతో వక్రీకరించడం మాత్రమే. 

ఇక ఈనాడు ఈ మార్గదర్శకాలను నిబంధనలను ఆమోదించడం 
దావిరా దీని ప్రభావం తిరుమల తిరుపతి దేవసాథినంపై ఎంతవరకు ఉంటుంది 
అనే అంశాని్న పరిశీలిదా్దం. 2007ల్ దేవాదాయ చటా్టనిక్ వచిచాన 
సవరణను పరిశీలించి2010ల్ టిటిడి ఆలయం అక్కడి అరచాకులకు 
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వారసతవి విధానాని్న అమలుచేసింది. బోరుడ్ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా 
అరచాకులు ఈ అంశాని్న సుప్ం కోరు్టల్ ప్రసాతువించి వారి వా్యజ్్యని్న 
ఉపసంహరించుకునా్నరు. ఈనాడు ఈ ఈ నిబంధనల దావిరా చిన్న 
దేవాలయాలకు అమలుపరిచే విధానాని్న 2010 ల్నే టిటిడి అమలు 
చేసింది. ఈ నిబంధనలు ప్రభుతవిం ఆమోదించడం దావిరా టిటిడిల్ 
పరిణామాలుంటాయని చెప్పడం పూరితుగా వాసతువాలను వక్రీకరించడమే. 

ఇక రండవది ధారి్మక ఉద్్యగులల్ వారసతవి అంశం. ధారి్మక 
ఉద్్యగులు అనే పదాని్న వాడటంల్ ఉదే్దశం ఈ చట్ట సవరణ ఒక్క 
అరచాకులదేకాదు ఆలయ మతపరమైన బాధ్యతలు నిరవిహంచే అందరికీ 
వరితుసుతుంది. తిరుమల ఆలయంల్ ఉదయానే్న కాగడా బటి్ట దారిచూపే 
సని్నధి గొలలి, మంగళవాయదా్యలు వాయంచేవారు, ఆలయ ప్ంతాని్న 
శుభ్ంచేసవారు. అందరు ధారి్మక ఉద్్యగుల క్ందక వసాతురు. అరచాకుల 
సమావేశాలల్ నేను ఒక అంశాని్న ప్రసాతువిస్తు ఉంటాను. ‘సమాజం 
కోరుకున్నంత కాలమే ఈ అరచాకతావిని్న మీరు ఆనువంశికంగా 
నిరవిహంచగలరు. సమాజంల్ వసుతున్న మారు్పలకనుగుణంగా మీ పిలలిలను 
లౌక్కవిద్య వైపు మళ్్ళంచండి’ అని సలహా ఇసుతుంటాను. చాలామంది 
నుంచి దీనిక్వచేచా సమాధానం ఒకట. ‘మాకు రోజూ తారసపడే సమీప 
సమాజం మము్మలనే అరచాకతవిం నిరవిహంచవలసిందిగా కాంక్షిసుతున్నది. 
ఇది మాకు తరతరాలుగా వచిచాన వారసతవి విధి. దీని నుంచి మేము 
వైదొలగదలుచాకోలేదు. ఎని్నకష్టనష్్టలైనా భరించి ఈ సంప్రదాయాని్న 
కొనసాగిసాతుం.’ అని. 

మరి అరచాకతవిం వారసతవింగా కొనసాగాలా లేదా అన్నది ఈ సమీప 
సమాజం నిరణాయంచాలా లేక ఇంకెవరైనా నిరణాయంచాలా అన్నది సమాజ 
నిరణాయానిక వదిలేయడం సబబు. సమాజం కాంక్షించినంతకాలం కొది్ద 
మంది ఈ అంశాని్ననిరణాయంచి నిరే్దశించలేరు’. 

ఈ వ్్సమైత్ ప్రచుర్ంచారు కాన్ చంద్రబాబు వైఖర్లో మారు్ప రాలేదు. 
చిన్న మందిరాలోలి అర్చకులు యథ్ప్రకారం దీన సిథాతిలో కనస్గాలిస్ందే. ‘బ్రాహ్మణ 
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బంధు’ పేర్ట బ్రుదును స్్కర్ంచి సతాకారం పందిన ఆయనకు ఇప్పుడేమి 
బ్రుదు ఇవ్్లి?

సమాంతరంగా మర్ రెండు అంశాలు కూడ్ ముఖ్మంత్రిగార్తో 
సంబంధాలు దెబ్బతినడ్న్కి కారణమైనాయి. మొదటి ఆరునెలలు ఎటువంటి 
ఇబ్బందులు లేవు. అక్టోబర్ లో బ్రాహ్మణ సహకార సంసథా ప్రారంభోతస్వ్న్కి 
ముఖ్మంత్రిగారు వచా్చరు. ఆరోజు వచి్చన శ్రీకాకుళం అరుంధతి సంఘం 
సభు్లతో చాలస్టపు సంభాష్ంచారు. రెండు గంటల సమయం కేట్యించారు. 
సభలో చాల భావోదే్గంతో బ్రాహ్మణులపై ఆయనకున్న గౌరవ్న్్న తెలుపుతూ 
మాట్లిడ్రు. రాజకీయంగా వ్ర్కి తగిన ప్రాధానా్న్్న ఇస్తునన్ ఈ విషయంలో 
కృషాణారావుగార్ సూచనలు తీస్కుంట్నన్ తెలిపారు. కాన్ డిసెంబరుకలలి 
ప్రయోజకులు కాన్ ఆరుగుర్న్ ఎటువంటి సూచనలేకుండ్ బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ 
డైరెకటోరులిగా న్యమించారు. ఒకకామాటైనా చప్పలేదు.

తెలుగుదేశం పార్టోలో ఈ స్మాజిక వర్గం ప్రాధాన్ం చాల తకుకావ. సమరధుత 
గల వ్కుతులు ఈ స్మాజిక వర్గం నుంచి ఈ పార్టోలో లేరు. ఉనా్న హర్్షంచే సిథాతి 
ఆ పార్టోలో లేదు. డిసెంబరులో వ్ళ్ళు వచి్చ బాధ్తలు స్్కర్ంచినప్పటినుంచి 
నా కషాటోలు మొదలైయా్యన్ చపా్పలి. అవగాహనారాహత్ంతో లబ్ధుదరుల 
ఎంపికలో తమకు అధకారం ఉండ్లన్ పటుటోపట్టోరు.

తెలుగుదేశంలో వ్రు ఏర్పరు్చకున్న ఒక వ్వసథా చివరకు ఆ పార్టోనే 
ముంచివేస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. పార్టోలో మొతతుం న్రణాయం అంతా ఒక 
క్ర్ గ్రూప్ తీస్కుంటుంది. అందులో ఉన్న వ్రంతా వ్ర్ స్మాజిక వరా్గన్కి 
చందినవ్రే. ఆశ్చర్కరమైనదేమంటే వ్ర్ పిఎస్ లు కూడ్ అదే స్మాజిక వర్గం 
నుంచే. కనుక వ్రు ప్రతి దన్్న అనుమాన్స్తుంట్రు. ప్రతిదన్కీ 
భయపడుతుంట్రు. అనవసరమైన గూఢచర్ం చేస్తుంట్రు. ఎకకాడ ఏమవుతుంద్ 
నన్న అనుమానంతో పార్టో నడుస్తుంది. 

వ్రు నా కార్్పరేషన్ లో వేలు పటటోడం ప్రారంభించారు. 
ఒక రోజు బాపటలిలో న్యోజకవర్గ సమన్య కరతులకు ఓర్యంటేషన్ 

కార్క్రమాన్్న న్ర్హంచాను. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్థాన్క ఎమ్మలే్న్, ఎమ్మల్స్న్ 
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పిలిచాం. ఎమ్మల్స్ తెలుగుదేశం పార్టోకి చందిన సతీష్ అయిత్. ఎమ్మలే్ వైస్పీకి 
చందిన క్న రఘు. 

ఉదయం పదిన్నర గంటలకు సమావేశం ప్రారంభమైనా రఘు రాలేదు. 
నేను ఫోన్ చేశాను. ‘ఏమయా్ సమావేశాన్కి రాలేదు’ అన్ అడిగాను. 

‘నాకు సర్గా్గ ఆహా్నం లేదు’.. అన్ అనా్నరు. 
‘సర్గా ఆహా్నం అందలేదు.. అన్ అంటే?’ అన్ అడిగాను. 
‘మీరు ఫోన్ చేయలేదు. మీ ఎండి ఫోన్ చేసి ఫలనా చోట మీటింగ్ 

జరగుతున్నది. అన్ సమాచారం మాత్రం ఇచా్చడు. కాన్ ప్రాపర్   గా ఆహా్న్ంచలేదు.’ 
అనా్నరు. 

‘ఏమయా్, మా ఉదేదుశం లో తపే్పమీ లేదు. రాతపూర్కంగా చేశారా, ఫోన్ 
చేసి చపా్పరా అన్నది ముఖ్ం కాదు. మీరు వస్టతు బాగుంటుంది’ అన్ అనా్నను. 

‘నాకు మరో అరగంట సమయం పడుతుంది స్ర్’ అనా్నడు. ‘సరే రండి’ 
అన్ చపా్పను

చపి్పన సమయాన్కి ఆయన మీటింగ్ కు వచా్చరు. 
ఈ లోపు జనారదున్ ఫోన్ చేశాడు. ‘ఏం స్ర్ మీరు క్న రఘును పిలిచారట 

కద’ అన్ అడిగాడు.
‘స్థాన్క ఎమ్మలే్ కద. పిలవడం మన ధర్మం’ అనా్నను. 
‘అదెట్లి నండీ. వేరే పార్టో వ్ళలిను ఎల పిలుస్తురు?’ అన్ అడిగాడు.
‘ఇందులో తపే్పముంది. ఇది మానవవనరులకు సంబంధంచిన ప్రభుత్ 

సంసథా. ప్రభుత్ కార్కలపాలోలి స్థాన్క ఎమ్మలే్న్ పిలవడం పర్పాటి కద..’ 
అనా్నను. 

‘అట్లిగా ‘అన్ జనారదున్ ఫోన్ పట్టోడు. అల ఉంటుంది వ్ర్ అనుమానం. 
రెండోరోజు క్న రఘు తన హటల్ లో క్ఆర్డానేటర్స్ కు గెట్ టు గెదర్ 

ఏరా్పటు చేశారు. మధా్హ్నం సమావేశంలో ఈ ప్రస్తువన వచి్చంది. ‘మమ్మలి్న 
ఆయన భోజనాన్కి పిలిచారు వెళాలిల స్ర్..’ అన్ సమన్య కరతులు అడిగారు. 
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‘అది మీ ఇషటోం. నేను నా వ్కితుగత స్థాయిలో వెళ్తునా్న. అది కూడ్ ఆయన తన 
ప్రైవేట్ హదలో పిలుస్తునా్నరు’ అనా్నను. 

స్యంత్రాన్కి అందరూ విందుకు హాజరయా్రు. అకకాడ బ్రాహ్మణుల 
సమస్లు కదిదు స్టపు చర్్చంచుకున్న తరా్త అంతా భోజనాలు చేసి తిర్గి వెళాలిరు. 
జిలలి సమన్య కరతుకు చౌదర్ పిఎస్ కుమార్ చౌదర్ ఫోన్ చేసి ‘ఏం మీ చైర్మన్ 
అందర్్న క్న రఘు పార్టోకి తీస్కళాలిడట?’ అన్ అడిగాడు. ఈ విషయం నా దృష్టోకి 
వచి్చంది. 

అడిగింది ఎవరు?.. ‘ఒక పిఎస్. దన్కి మేము స్పందించాల.. పటిటోంచుక్కు. 
ఇగో్నర్ దట్ ఫెలో..’ అన్ నేను చపా్పను. 

బ్రాహ్మణుల సంక్షేమం క్సం అందర్్న కలుపుకున్ పోయి, అనేక పథకాలు 
ప్రవేశపటిటో, అందర్ అభిప్రాయంతో ప్రజాస్్మికంగా పన్చేయాలన్ నేను 
భావిస్తుంటే తెలుగుదేశం పార్టోలో మాత్రం నాపై అనుమానాలు వ్కతుం చేయడం, 
నాపై న్ఘా పటటోడం బాధ కలిగించింది. 

బహుశా వ్రు నను్న తీస్టస్టందుకు రంగం సిదధుం చేస్తునా్నరేమోనన్పించింది. 
నేను ఒకే కేంద్ర కారా్లయం పటిటో జిలలిలోలి సమన్యకరతులను 

న్యమించాలన్ అనుకునా్నను. ప్రతి జిలలిలో కారా్లయం పడిత్ వ్టికే ఎకుకావ 
ఖర్చవుతుందన్ అనుకునా్నను. ‘మీ పార్టో నుంచి మీలో ఎవర్నైనా పటటోండి’ అన్ 
ముందు తెలుగుదేశం వ్ళలికే చపా్పను. 13 జిలలిలకు 13 మంది సమన్య 
కరతులు తెలుగుదేశం పార్టో న్యమించిన వ్రే. 

‘కార్్పరేషన్ సమావేశాలకు వైస్పీ వ్ళ్లి వస్తునా్నరు’ అన్నది నాపై ఫిరా్దు. 
స్థాన్కంగా సమావేశాలు న్ర్హంచేది వ్ళ్లి న్యమించిన సమన్యకరతులే. 
‘వ్రెవర్్న పిలుస్తునా్నరో నాకు తెలియదు. అంటే స్ర్యస్ గా వ్ర్ పార్టోలో ఏద్ 
లోపం ఉన్నదన్నమాట’ అన్ నేను అనా్నను. 

ఆ తరా్త న్యోజకవర్గం స్థాయిలో సమన్య కరతులను న్యమించాలన్ 
అనుకునా్నను. వ్ర్తో న్యోజకవర్గ స్థాయి బ్రాహ్మణుల సమావేశాలను ఏరా్పటు 
చేయాలనుకునా్నం. అయిత్ ఇంత పదదు స్థాయిలో న్యమించినప్పుడు పార్టో వ్ళలిను 
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న్యమిస్టతు గొడవ రేగుతుందన్ నేను అల కాకుండ్ టెలిఫోన్ ఇంటరూ్్యలు 
న్ర్హంచి న్యమించాం. దదపు 120 మందిన్ ఇల న్యమిస్టతు తూరు్పగోదవర్ 
జిలలిలో ఒకరు వైస్పీకి అనుకూలంగా ఉన్న వ్రు అన్ త్లింది. కతతు పేటలో 
స్థాన్క వైస్పీ ఎమ్మలే్క్సం పన్చేసిన వ్కితున్ సమన్యకరతుగా న్యమించారన్ 
ఫిరా్దు వచి్చంది. ఆమను రాజీనామా చేయమన్ క్రాను. చేయకపోత్ నేను 
తీస్టశాను. నాకు మళ్లి తెలుగుదేశం కారా్లయం నుంచి ఫోన్ వచి్చంది. ‘వైస్పీ 
వ్ళలిను న్యమిస్తునా్నరట కద?’ అన్. ‘నాకు తెలియదు. 120 మందిలో ఒకర్దదురు 
ఉండొచు్చ. అంత్కాక నా దృష్టోకి వచి్చన ఒకర్్న తీస్టశాను’ అన్ చపా్పను. 

అయినప్పటికీ వినకుండ్ అంతా వైస్పీ వ్ళలిను న్యమించారన్ ప్రచారం 
చేసి నాపై కక్ష కట్టోరు. 

బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ విజయవ్డకు మార్పోయాక పూర్తు స్థాయి ఎండి 
అవసరమన్ భావించి ఏపీపిఎస్ సి సెక్రటర్ వై వెంకట శేష తల్ప స్యిన్ అడిగాను. 
స్యి ఆంధ్రా యూన్వర్స్టీలో ఎమ్మస్స్ ఫిజిక్స్ చేసి బార్కా లో శాస్రావేతతుగా 
ఎంపికయా్రు. భారత రెవినూ్సర్్స్కు ఎంపికయా్రు. నాఅభ్రథాన మేరకు 
స్యి బ్రాహ్మణ కారో్పషన్ కు ఎండిగా వచే్చందుకు అంగీకర్ంచారు. దన్పై 
ప్రతిపాదన పంపాను. అది ఆమోదించి ఆరడారు ఇవ్డం జర్గింది. కాన్ 
ప్రతా్మా్నయం చూపినప్పటికీ ఏపీపీస్ సి చైర్మన్ స్యిన్ ర్ల్వ్ చేయడ్న్కి 
ఒప్పుక్లేదు. నేనే మార్్చలో చైర్మన్ వదదుకు వెళిలి దదపు రెండు గంటలు ఆయనను 
ఒపి్పంచేందుకు ప్రయతి్నంచాను. జూన్ దకా ర్ల్వ్ చేయడం కషటోమనా్నడు. 
‘తొందర లేదు. మీ పనులన్్న అయా్క మే 15 వరకు ర్ల్వ్ చేస్టల చూడండి’ 
అన్ చపి్ప వచా్చను. 

అట్లి ఒపి్పంచి వచి్చన తరా్త చైర్మన్ ప్రభుతా్న్కి లేఖ రాసి స్యిన్ ర్ల్వ్ 
చేయడం కషటోమన్ చపా్పరు. దీన్తో నేను చాల బలంగా ప్రభుతా్న్కి లేఖ రాశాను. 
ఈ వైఖర్ సరైంది కాదన్. ఏపీపీఎస్   సి సెక్రటర్న్ బదిల్ చేస్ట జీవో కనుక అమలు 
చేయకపోత్ ప్రభుత్ంలోనే కందరు మిగతా వ్ర్కంటే పదదువ్ర్మన్ భావిస్తున్నటులి 
అరథాం చేస్క్వ్లిస్ ఉంటుందన్ గటిటోగా రాశాను. నేనున్నంతవరకూ చివర్ నాలుగు 
నెలలూ ఎండి లేకుండ్నే కారో్పరేషన్ ను నడిపాను. చివరకు జీఎంకే ఇన్ ఛార్్జగా 
ఇచా్చరు. 
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ఈ లోపు నేను ఐఎస్ బ్లో పన్చేస్తున్న ఒక ఐఐఎం ఫెలోను గుర్తుంచి అతడిన్ 
ఎండిగా న్యమించమన్ క్రాను. మీరు నాకు ప్రభుత్ం నుంచి నాకు కావలిస్న 
అధకార్న్ ఇవ్డం లేదు కనుక ఈయనను న్యమించడం మంచిదన్ చపా్పను. 
ఆయన తనకు లక్ష 50 వేలు ఇవ్మన్ క్రారు. ప్రభుత్ం నుంచి ఎవర్్న 
న్యమించినా కూడ్ అంత్ ఇవ్్లిస్ ఉంటుంది. అతడికి మూడేళ్లి కాంట్రాకుటో 
ఇవ్్లన్ ప్రతిపాదించాను. 

కాన్ నా ప్రతిపాదనపై ఆర్థాక కార్దర్శి కర్లు వేశారు. బహుశా ఛీఫ్ 
సెక్రటర్యే సిఎం క్ర్క మేరకు ఈ కర్లు వేయించి ఉంట్రన్ నా అనుమానం. 
‘ఈ ఎంపికకు ప్రాతిపదిక ఏమిటి?’ అన్ అడిగాడు. దన్కి జవ్బు కూడ్ 
రాసిపట్టోను. ఈ లోపు నాకు వ్తిరేకంగా ప్రచారం ఉధృతం అయి నను్న తీస్టశారు. 

ఆఖరుకు క్పరేటివ్ క్రెడిట్ ససైటీ సిఈఓ నా అలులిడన్ ప్రచారం చేశారు. 
అతడితో నాకు సంబంధం లేదు. సరైన వ్కితు గుర్ంచి ఆరా తీస్తుంటే వచి్చన 
ప్రతిపాదనను అనుసర్ంచి న్రణాయం తీస్కునా్నము. అందుకే వేమూర్ ఆనంద 
సూర్ తో నాకంత బంధుత్ం ఉన్నద్, ఈ సిఈఓతో కూడ్ అంత్ సంబంధం 
ఉందన్ చపా్పను. 

ఏదైనప్పటికీ వరుసగా నాకు వ్తిరేకంగా జరుగుతున్న పర్ణామాలు, నేను 
చేసిన ప్రతిపాదనలన్్న ప్రభుత్ం పకకాన పటటోడ్లు, నాకు వ్తిరేకంగా జరుగుతున్న 
ప్రచారాలను గమన్స్టతు నను్న పంపించేందుకు వ్రు రంగం సిదధుం చేస్తునా్నరన్ 
గ్హంచగలిగాను. నేను అనుకున్న విధంగానే జర్గింది. 

నను్న తొలగించిన తరా్త బ్రాహ్మణ వరా్గల మన్భావం దెబ్బతినకుండ్, 
తాను బ్రాహ్మణ వ్తిరేకిగా ముద్రపడకుండ్ ఉండేందుకు చంద్రబాబునాయుడు 
కన్్న పనులు చేశారు. దదస్హెబ్ ఫ్లేకా అవ్రుడా వచి్చన ఎన్్న రోజులకు 
విశ్నాథ్ ను పిలిచి సనా్మనం చేయడం, ప్రముఖ వ్గే్గయకారుడు, దివంగత 
మంగళంపలిలి బాలమురళ్కృషణా విగ్హావిషకారణలో పాలొ్గనడం, నను్న దూష్ంచిన 
బ్రాహ్మణులకు పదవులు ఇవ్డం మొదలైనవి జర్గాయి. 

కదిదు రోజుల క్రితం జర్గిన విషయం ఇకకాడ ఒకటి చపా్పలి. 
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రాషట్ విభజన తరా్త ఒక రోజు మంగళంపలిలి బాలమురళ్ కృషణా సిఎంను 
కలుస్కునేందుకు వచా్చరు. అప్పటికి ఆయన వృదదుప్ంలో ఉనా్నరు. బాగా 
కషటోపడుతూ వచి్చనటులి కన్పించింది. ఆ అపాయింట్ మంట్ నేనే ఏరా్పటు చేశాను.

సిఎంను ఆయన ఒకటే క్ర్క క్రారు. ‘జీవితంలో అన్్న స్ధంచాను. 
సంగీతంలో ప్రపంచ వ్్పతుంగా గుర్తుంపు లభించింది. నాకు భారతరత్న పందలన్ 
ఉన్నది. నేను చన్పోయే లోపు ఆ అతు్న్నత పురస్కారం అందుకుంటే హాయిగా 
మరణిస్తును’ అన్ చపా్పరు. 

సిఎం ‘సరే’ అన్ అనా్నరు. కాన్ బాలమురళి వెళాలిక ఆయన చపి్పన దన్్న 
మర్చిపోయారు. కేంద్రాన్కి కన్సం లేఖ కూడ్ రాయలేదు. ఎన్టోఆర్ కు భారత 
రత్న ఇవ్్లన్ లేఖ పంపించారు. 

న్జాన్కి బాలమురళ్ కృషణా భారతరత్నకు అన్్న విధాల అరుహాడు. ప్రపంచ 
ప్రఖా్తి చందిన వ్గే్గయకారుడు ఆయన. ఎం. ఎస్ స్బ్బలక్ష్మి, బ్సి్మలలిఖాన్, 
లతామంగేషకార్, పండిత్ రవిశంకర్, భీమ్ స్టన్ జోషీ తదితర ప్రముఖ్లకు 
భారతరత్న పురస్కారాలు అందయి. బాలమురళ్ కృషణా ఎందులో తకుకావ. కాన్ 
కుల రాజకీయాలోలి చికుకాకుపోయిన వ్వసథాలో ఆయన గుర్ంచి చపే్పవ్రెవ్రు? 
తెలుగువ్డు కావడమే ఆయన దురదృషటోమా?

‘బాలమురళి కాంస్ విగ్హం పట్టోను. పదిలక్షల రూపాయలు 
కేట్యించాను. మొతతుం బ్రాహ్మణ జాతి అంతా తనకు రుణపడి ఉండ్లి’ అన్నది 
చంద్రబాబు అభిప్రాయం. అది ఆయన స్థాయి. బతికున్న వ్కితుకి భారతరత్న 
సిఫ్రస్ చేస్టందుకు ముందుకు రాన్ చేతులు, ఆయన పేరును పోన్వ్కుండ్ 
చేసిన చేతులు ఈ రోజు ఆయన జయంతి సమావేశంలో విగ్హాన్కి దండ ఎల 
వేయగలిగాయి?
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గీత దాటన మూరితి

నేను మే 1, 2013న సిసిఎల్ ఏగా బాధ్తలు స్్కర్ంచాను, 
అప్పటినుంచీ భూమి అంశాలపై దృష్టో కేంద్రీకర్ంచడం ప్రారంభించాను. 

తెలంగాణ భూ అంశాలపై ఎకుకావ కేంద్రీకర్ంచాను. ఎందుకంటే భూ అంశాలు 
తెలంగాణలో చాల సంకిలిషటోమైనవి. సరే్ వ్వసథా అంత పకడ్బందీగా ఉండదు. 
రెండవది, న్జాం వ్రస్లమన్ ప్రతి వ్డూ ఏద్ ఒక ఫరా్మనా తెచు్చకున్, ఎకకాడో 
ఏద్ త్రవి్ త్రవి్, భూములు తమవేనన్ చప్పుకుంట్రు. 

కనుక ప్రభుత్ భూములను పర్రక్షించి, సర్హదుదు గోడలి్న న్ర్్మంచాలన్ 
నేను ప్రతిపాదించాను. ఇందుకు రు.30 క్టులి బడె్జట్ లో కేట్యించేల చూశాను. 

హైదరాబాద్ లోనేకాదు మొతతుం రాషట్మంతట్ ఎకకాడెకకాడైత్ ప్రభుత్ 
భూములునా్నయో వ్టిన్, వివ్దస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రభుతా్న్కి అనుకూలంగా 
ఉన్న భూములను పర్రక్షించాలన్న ఉదేదుశంతో వ్టికి సర్హదుదు గోడలు న్ర్్మంచి 
వ్టిపై గీతలు కూడ్ గీయించాను. ఆరోజు నేను చేసిన పనులు తరా్త కాలంలో 
తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రభుతా్న్కి కూడ్ ఉపయోగపడ్డాయి. న్ర్దుషటోంగా ఒక 
బడె్జట్ పటుటోకున్ చేశాను. 

ఆ రోజులోలి షేక్ పేట తహస్లదుర్   గా చంద్ర కళ అనే మంచి అధకార్ణి ఉండేది. 
ఆమ ప్రభుత్ భూములను పర్రక్షించడంలో సమరథాంగా బాధ్తలు న్ర్ర్తుంచారు. 

హైదరాబాద్ తరా్త నేను బాగా దృష్టో కేంద్రీకర్ంచింది విశాఖపటటోణం. 
విశాఖపటటోణంలో నాలుగు ప్రధాన కేస్లు నా దృష్టోకి వచా్చయి. 

[   ]11
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మొటటోమొదటిది దసపలలి హల్స్ వ్వహారం. సరూకా్యట్ హౌజ్ పకకానున్న 
ప్రాంతాన్్న దసపలలి హల్స్ అంట్రు. ఏ రకంగా చూసినా దసపలలి హల్స్ ప్రాంతం 
ప్రభుత్ భూమే. అందులో సందేహం లేదు. కాన్ ఏళలి తరబడి దన్్న వివ్దస్పదం 
చేసి దన్్న ప్రైవేట్ భూమిగా మారా్చరు. ఒక సిసిఎల్ఏ టైమ్ లో దీన్పై చకకాటి 
ఆదేశాలు కూడ్ జార్ చేశారు. దన్పై ఆక్రమణదరులు ఈ క్రుటోకు, ఆ క్రుటోకు 
వెళిలి లిటిగేషన్ లో పట్టోరు. ప్రభుత్ం తరఫున సర్గా వ్దించేవ్రు లేకపోయారు. 
వ్ళళుతో పాటు ప్రభుత్ంలో ఉన్న పదదులు చేతులు కలిపి మొతతుం మీద దన్్న 
ప్రైవేట్ పరం చేశారు. రాణీ కమలదేవి అనే వ్కితుకి ఆ భూమి ఇనామ్ లో ఉన్నదన్ 
చపి్ప తమ పరం చేస్కునా్నరు. 

ఈ అంశంలో చాల ముఖ్మైన పాత్ర న్ర్హంచిన తహస్లదుర్ ఒకరుంటే 
ఆయనను నేను ససె్పండ్ చేశాను. నేనున్నంత కాలం అతడి విషయంలో గటిటోగా 
ఉనా్నను. నేను వెళిలిన తరా్త తిర్గి అదే స్థానంలోకి వచా్చడు. 

దీన్కి అప్పటికే స్ప్ంక్రుటోలో ప్రభుతా్న్కి వ్తిరేకంగా తీరు్ప వచి్చంది. 
అకకాడ శేషాద్రి అనే మంచి కలెకటోర్ ఉండేవ్రు. ఆయనతో ర్వ్్ పిటీషన్ 
వేయించాను. దన్్న కూడ్ ఛీఫ్ సెక్రటర్గా నేను పదవీ విరమణ చేసిన తరా్త 
కటేటోశారు. ఆపైన వివరణక్సం కలెకటోరుగా ఉన్న యువరాజు కూ్రేటివ్ పిటిషన్ 
వేశారు. దన్పై చంద్రబాబు సంతోషం వ్కతుం చేయలేదన్ తెలిసింది. ఆ భూమిలో 
తెలుగుదేశం కారా్లయాన్్న పటుటోక్వడంతో పాటు చాల మందికి ఇచే్చశారు. 
అందులో పదదు తలకాయలు చాల మంది ఉనా్నరు. 

ఈ అక్రమాలపై ఇప్పటికీ పోరాడవచు్చ. క్రింది నుంచి గటిటోగా పకడ్బందీగా 
స్క్ష్ధారాలు న్ర్్మంచి, మోసం ఎకకాడ జర్గింద్ న్రాధుర్ంచి, క్రిమినల్ కేస్ వేసి 
గెలిచి మళ్లి కతతు వ్సతువ్లతో పై దకా పోరాడిత్ విజయం తప్పక లభిస్తుంది. 
కాన్ అందుకు బలమైన రాజకీయ పటుటోదల ఉండ్లి. అలంటిది ఇప్పటి 
ప్రభుతా్న్కి ఉన్నదన్ అనుక్ను. అల జర్గిత్ క్ట్లిది రూపాయల ప్రభుత్ 
భూమి తిర్గి స్్ధీనం చేస్కున్ రాషట్ం క్సం ఉపయోగించుక్వచు్చ. 

రెండవది- భీమున్ పట్నం క్పరేటివ్ బ్లిడాంగ్ ససైటీకి సంబంధంచిన 
వ్వహారం. ఈ భూమి కేస్లన్్న 20 ఏళలినుంచి 30 ఏళలి నుంచీ తగాదలో 



106 ఐ.వై.ఆర్.కృష్ణారావు

ఉనా్నయి. ఏ భూమి కేస్ అయినా స్దీర్ పోరాటం చేయాలిస్ందే. ఇది కూడ్ 
స్ప్ంక్రుటో దకా వెళిలి వ్ళ్లి గెలిచి వచా్చరు. అది కూడ్ పకాకా ప్రభుత్ భూమి. 
దదపు 400 ఎకరాలు ఉంటుంది. అకకాడ ఎర్రమటిటో దిబ్బలునా్నయి కనుక మేము 
ఇవ్లేమన్ వ్దించినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఈ ఎర్రమటిటో దిబ్బలను భారత 
జియోలజికల్ సరే్ సంసథా కూడ్ చార్త్రక సథాలంగా గుర్తుంచింది. ఈ ససైటీ 
సభు్లంతా విశాఖకు చందిన వ్రు కాదు. దన్పై దరా్పుతు చేసి పిటిషన్ వేయమన్ 
చపా్పను. కాన్ అది ఏదశలో ఉంద్ తెలియదు. గటిటోగా పోరాడి ఉంటే ఇది 
ప్రభుతా్న్కే దకేకాది. 

మూడవది, రామకృషణా బ్చ్ ప్రాంతంలో అదనపు భూమి ఉన్నది. అర్బన్ 
భూమి స్లింగ్ చటటోం క్రింద ప్రభుతా్న్కి వచి్చంది. దన్మీద ఎవరో కనే్నసి 
డ్కు్మంటులి సృష్టోంచి అది ప్రైవేట్ భూమి అన్, తమ క్పరేటివ్ ససైటీకి వస్తుందన్ 
తీస్టస్కునా్నరు. దీన్ మీద అసెంబ్లిలో గొడవ జర్గింది. దడి వీరభద్రరావు ఈ 
అంశాన్్న లేవనెతాతురు. దీన్పై సిసిఎల్ ఏ తో విచారణ జర్పిస్తుమన్ కాంగ్రెస్ 
ప్రభుత్ం హామీ ఇచి్చంది. ఆరకంగా ఆ ఫైలు నా దగ్గరకు వచి్చంది. ఈ భూమి 
క్సం ప్రభుత్ స్థాయిలో చాల అక్రమాలు జర్గాయన్ నాకు అరథాం అయింది. 
అక్రమ జీవోల వలేలి అక్రమణదరులకు ఆ భూమిపై అధకారం వచి్చంది. దీన్్న 
మొతతుం అధ్యనం చేసిన తరా్త దీన్పై పదదుగా విచారణ జర్పించనకకారేలిదన్ 
నాకు అన్పించింది. ప్రభుత్ం ఇచి్చన జీవోను రదుదు చేస్టతు చాలు అనుకునా్నను. 
జీవో రదుదు చేస్టతు ఆక్రమించిన వ్ర్కి టైటిల్ పోయి ప్రభుత్ం స్్ధీనపరుచుక్వచు్చ 
అన్ ప్రభుతా్న్కి లేఖ రాశాను. దరా్పుతు కనా్న ఇది ముఖ్ం అన్ అన్పించింది. 

కాన్ భూఆక్రమణదరు తెలివి ప్రయోగించి జీవో రదుదు చేయకుండ్ కేవలం 
దరా్పుతు మాత్రమే చేయించమన్ క్రుతూ ప్రభుత్ం నేను పంపిన న్వేదిక 
తిర్సకార్ంచేల చేశాడు. ఇక చేస్టది లేక నేను వెంటనే దరా్పుతుకు త్దీలు ఇచా్చను. 
ఆక్రమణదరు ‘నేను రషా్వెళాలిను, మరో దేశం వెళాలిను’ అన్ చబుతూ తాతాస్రం 
చేయడం ప్రారంభించాడు. ‘అలగా, అయిత్ మీరు వెళిలిన విమానం టికకాటులి 
చూపించండి’ అన్ న్టీస్ ఇచా్చను. తుఫ్నుల అతడి వెంట పడ్డాను. ఆ వేడికి 
తటుటోక్లేక అతడు హైక్రుటోకు వెళాలిడు. ‘ఈయన ఇప్పటికే జీవోను రదుదు చేయమన్ 
ప్రభుతా్న్కి రాశారు. మామీద ఇప్పటికే ఒక అభిప్రాయం ఏర్పరు్చకునా్నరు. 
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కనుక దరా్పుతు స్గించడ్న్కి వీలేలిదు స్టటో ఇవ్ండి.’ అన్ పిటిషన్ దఖలు చేశారు. 
దీన్పై క్రుటో స్టటో ఇచి్చంది. నేను సిసిఎల్ ఏగా ఉన్నంతకాలం విచారణ 
జర్పించలేకపోయాను. 

ఛీఫ్ సెక్రటర్ అయిన తరా్త నేను విశాఖ వెళాలిను. అప్పుడు యువరాజ్ 
కలెకటోర్   గా ఉనా్నరు. ‘యువరాజ్, అదేద్ కేస్ ఉన్నది. రామకృషాణా బ్చ్ దగ్గర ఆ 
భూములెల ఉనా్నయో చూదదుం పద..’ అనా్నను. ‘ఉనా్నయి స్ర్, బ్రహా్మండంగా 
ఫ్లిటులి వచా్చయి.’ అన్ యువరాజ్ చపా్పరు. పోయి చూస్టతు గేటెడ్ కమూ్న్టీలో 
అందమైన ఫ్లిటలితో కూడిన కాలన్ న్రా్మణమై కన్పించింది. ఇక దన్్న వెనకికా 
తీస్క్వడం ఎవర్ తరం కాదన్ అరథామైంది. అతడు టైటిల్ తెచు్చకున్, మున్సిపాలిటీ 
వదదు అనుమతులు తెచు్చకున్ పదదు కాంపలిక్స్ కట్టోడు. మన కళలి ముందే ఇది 
జర్గింది. 

భూమి కేస్లోలి అధకారులు పోరాడిత్ గెలిచే అవకాశం లేదన్ నా అనుభవం 
స్పషటోం చేసింది. ఏ అధకార్ అయినా ప్రభుత్ం ప్రయోజనాలను కాపాడ్లన్ 
ప్రయతి్నస్టతు ఆయనకు ఎప్పటికైనా ఓటమి తప్పదు. ప్రభుత్ం మీకు మదదుతు 
న్యదు. ప్రభుత్ం పైకి మీకు కంతకాలం మదదుతున్యవచు్చ. మంచి 
ముఖ్మంత్రో, మంచి రెవినూ్ మంత్రో ఉంటే ఇది జరుగుతుంది. కాన్ భూమి 
మీద కను్న వేసిన వ్ర్కి దీర్కాల వ్్హం ఉంటుంది. వ్రు ఎంతకాలమైనా 
తాము అనుకున్నది స్ధంచుక్వడ్న్కి ఎన్్న ప్రయతా్నలైనా చేస్తురు. గటిటో అధకార్ 
ఉంటే అతడు తిర్గి వెళ్లివరకూ అతడికి ఫైలు రాకుండ్ చూస్కుంట్రు. అతడు 
వెళిలిన తరా్త తమకు అనుకూలమైన అధకార్ వచి్చనప్పుడు ఫైలు చకచకా 
ముందుకు వెళ్లిల చూస్కుంట్రు. సరైన స్థాయిలో రాజకీయ నాయకులకు 
ముడుపులు చలిలించి డీల్స్ చేస్కుంట్రు. ఇక ఫైలు ఆగమేఘాలపై కదులుతుంది. 
జీపీలను మేనేజ్ చేస్తురు. అధకారలిను మేనేజ్ చేసి క్రుటోలో ప్రభుత్ అభిప్రాయం 
సర్గా్గ చప్పకుండ్ చూస్కుంట్రు. ఏద్ ఒక రకంగా తమకు అనుకూలమైన 
ఆరడార్ తెచు్చకున్ ముందుకు వెళతారు. ఇప్పుడు మియాపూర్  కుంభక్ణమైనా, 
విశాఖ కుంభక్ణమైనా, దీర్కాలంలో ఆ భూమిన్ ప్రభుత్ం పర్రక్షించలేదన్ 
తెలుస్క్వ్లి. మధ్మధ్లో మంచి అధకారులు వచి్చనా వ్రు ఏమీ చేయలేరు. 

చివర్ది, ఎంవిఎస్ మూర్తుకి చందిన గీతం యూన్వర్స్టీ భూమి. 
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నేను సిసిఎల్ఏ గా ఉన్న సమయంలో గీతం యూన్వర్స్టీ నుంచి ఒక 
అభ్రథాన వచి్చంది. ‘తమ యూన్వర్స్టీకి అనుబంధంగా 34 ఎకరాల భూమి 
ఉన్నది. మాకు కేట్యిస్టతు మా సంసథా బాగా అభివృదిధు అవుతుంది’ అన్ క్రారు. 

అప్పటికి రాషట్ విభజనపై ఆమోద ముద్ర పడింది. స్ధారణంగా అయిత్ 
ఈ భూమి విలువ చాల ఉంది కనుక దన్్న అల కేట్యించడం స్ధ్పడదు. 
ఇక రాజధాన్ ఎకకాడో న్రణాయం కాలేదు కనుక భూమిన్ వివిధ సంసథాలకు 
కేట్యించేందుకు జాగ్తతుగా కాపాడుక్వ్లి. అయినా దన్్న భూ కేట్యింపుల 
కమిటీకి న్వేదించాం. కమిటీ గీతం అభ్రథానను తిరసకార్ంచింది. ఈ భూమి ప్రజా 
ప్రయోజనాలకు అవసరం కనుక కేట్యించేందుకు కుదరదన్ స్పషటోం చేశాం. 

ఎంవిఎస్ మూర్తు నాపై ముఖ్మంత్రి కారా్లయం ద్రా తీవ్ ఒతితుడి 
తీస్కువచా్చరు. నేను లొంగలేదు. 

ఒకరోజు ఒక జర్నలిస్టో మూర్తు తరఫున రాయబారాన్కి వచా్చరు. 
అంత్ కాదు, సిఎం ఆఫీస్ నుంచి ఒతితుడి పరగడం ప్రారంభమయి్ంది. 
ఒక స్న్యర్ కాంగ్రెస్ నేత కూడ్ నాపై ఒతితుడి తెచా్చడు. ‘మీరేమైనా 

రాయండి. కాన్ ఫైలు మాత్రం సిఎం ఆఫీస్కు పంపండి’ అన్ క్రారు. 
డబు్బ దగ్గర రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉండవు. మన్ ఈజ్ సెకు్లర్. 
నాకు తెలుస్ ఈ ప్రభుత్ం మూడు నెలల కంటే ఎకుకావ ఉండదన్. ఎంవిఎస్ 

మూర్తుకి ఈ భూమి రావడ్న్కీ రాకపోవడ్న్కీ మధ్ ఈ ఫైలు మాత్రమే 
ఊగిసలడింది. 

ఎంత ఒతితుడి తెచి్చనా నేను ఫైలు పంపలేదు. ఈ విషయంలో శాశ్తంగా 
బుదిధు చపా్పలన్ భావించి, హైదరాబాద్ లో సెంట్రల్ ఎక్స్జ్ కమిషనర్ ను, 
ఆదయపను్న కమిషనర్ ను, కసటోమ్స్ కమిషనర్ ను, ఇతర డిపార్టో మంట్ వ్ళలిను 
పిలిచాను. ‘మీకు విశాఖలో ఏమైనా భూమి కావ్ల?’ అన్ అడిగాను. వ్ర్కి 
న్జంగా అవసరం ఉన్నది. సెంట్రల్ ఎక్స్జ్ వ్ళ్లి మూడు ఎకరాలు అడిగారు. 
ఆదయపను్న వ్ళ్లి మరో రెండెకరాలు అడిగారు. స్మాజిక సంక్షేమ శాఖ హాసటోల్ 
న్రా్మణాన్కి ఒక ఎకరం కావ్లంది. ఇల రకరకాల శాఖలు తమ అవసరాలను 
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వెలలిడించాయి. ప్రభుత్ భూమిన్, ప్రభుత్ శాఖలకు కేట్యించేందుకు ఎవర్ 
అనుమతి తీస్క్నవసరం లేదు... అందుకే ఈ 34 ఎకరాలు ఫలనా ప్రభుత్ 
శాఖలకు కేట్యిస్తునా్ననన్ నేనే ఉతతురు్లు జార్ చేసి ప్రభుతా్న్కి రాటిఫికేషన్ 
కరకు పంపాను. ఫలనా ఫలనా విభాగాలు తమ అవసరాలకు భూమి కావ్లన్ 
అడిగాయన్, అందుకు తగ్గటులిగా భూమిన్ కలిచి ఆయా శాఖలకు కేట్యించి 
భూమిన్ స్్ధీనపరచవలసిందిగా నేను విశాఖ కలెకటోర్ కు గటిటోగా చపా్పను. 

ఈ లోపు గీతం యూన్వర్స్టీ వ్ళ్లి క్రుటోకు వెళిలి స్టటో తెచు్చకునా్నరు. తాను 
యూన్వర్స్టీ క్సం ఆ భూమిన్ అడిగానన్, తనకివ్కుండ్ ఉండేందుకే ఈ 
ప్రభుత్ శాఖలకు కేట్యించారు అన్నది ఆయన అపీల్. కాన్ అప్పటికే భూమిన్ 
ప్రభుత్ సంసథాలకు స్్ధీనం చేయడం జర్గిపోయింది. ఆ సంసథాలేవీ న్రా్మణాలు 
చేయలేదు. ఎందుకంటే స్టటో ఉన్నదన్ ఆగిపోయాయి. 

తెలుగుదేశం ప్రభుత్ం వచి్చన తరా్త ఆ ప్రభుత్మే చూస్కుంటుందన్ 
నేను మిన్నకుండిపోయాను. మూర్తు ఒకటి రెండు స్రులి నా చుట్టో తిర్గారు. 

జిలలి కలెకటోర్ ‘ఏమి చేదదుం స్ర్’ అన్ అడిగారు. ‘న్వు ఏం చేయగలిగిత్ 
అది చేయ్’ అనా్నను ఎందుకంటే నేను కేస్ బలంగా బ్గించి పట్టోను. దన్్న 
స్లభంగా విస్మర్ంచలేరన్ నాకు తెలుస్. 

నా ఛీఫ్ సెక్రటర్ పదవీకాలం పూరతుయా్క మళ్లి కదలే్చ ప్రయత్నం చేశారు.
2017 మే 17న కేబ్నెట్ లో ఈ విషయం తీస్కువచి్చ ప్రభుత్ శాఖలకు 

కేట్యించిన భూమిన్ రదుదు చేయాలన్ చంద్రబాబునాయుడు ప్రభుత్ం 
ప్రతిపాదించింది.

ప్రభుతా్న్కి చందిన భూములను కేట్యించేందుకు మార్గదరశిక 
సూత్రాలునా్నయి. ఒకటి – ప్రభుత్ విభాగాలకు ప్రాధాన్తన్యాలి. రెండవది- 
ప్రభుత్ రంగ సంసథాలకు ప్రాధాన్తన్యాలి. మూడవది. అరుహాలైన ప్రైవేట్ పార్టోలకు 
ఇవ్్లి. 

ఇల మార్గదరశిక సూత్రాలున్నప్పుడు ఇప్పటికే ప్రభుత్ రంగ సంసథాలకు, 
ప్రభుత్ విభాగాలకు ఇచి్చన భూమిన్ రదుదు చేసి ఇంకకర్కి కేట్యించాలన్ 
ప్రయత్నం చేయడం ఎంత ఘోరం.
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మొదట చంద్రబాబు ఈ భూమిన్ ప్రభుత్ రంగ సంసథాలకు రదుదు చేసి గీతంకు 
ఇవ్్లన్న మూడ్ లోనే కేబ్నెట్ కు తీస్కువెళాలిడు. గీతం తరుఫున వ్దించారు. 
‘మీకు తెలుస్ కద. గీతం యూన్వర్స్టీ ఎంత ప్రతిషాఠాత్మకమైనద్. ఆయన 
ప్రకకానే ఉన్న భూమిన్ అడిగిత్ రాజశేఖర్ రెడిడా కావ్లన్ కక్ష కటిటో ట్రె్గట్ చేసి ఆ 
భూమి రాకుండ్ చేశారు’ అన్ చంద్రబాబు చపా్పరన్ తెలిసింది. 

దీన్కి రాషట్ మంత్రి గంట్ శ్రీన్వ్సరావు అడుడాపడ్డారు. ‘మీరంటున్నది కరెకుటో 
కాదు స్ర్. ఇది రాజశేఖర్ రెడిడా పీర్యడ్ లో జర్గింది కాదు. కిరణ్ కుమార్ రెడిడా 
కాలంలో తీస్కున్న న్రణాయం. ఇప్పుడు దన్్న మార్్చ మనం ఇవ్డ్న్కి 
ప్రయతి్నంచడం బాగుండదు. కరెకుటో కాదు’ అన్ చపా్పరు. 

సిఎం ఏమీ అనలేకపోయారు. ‘కన్సం కేట్యింపులను రదుదు చేదదుం’ అన్ 
రదుదు చేయించారు. గీతంకు ఇవ్లేదు కాన్ ప్రభుత్ సంసథాలకు భూమి ఇవ్డ్న్్న 
రదుదు చేశారు. 

తమ వ్్పారాలను అక్రమంగా విసతుర్ంచేందుకే కాపాడుకునేందుకే చాల 
మంది రాజకీయాలోలి చేరుతారు. 

నను్న బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ పదవి నుంచి తీస్టశాక ఎంవిఎస్ మూర్తు ‘దర్ద్రం 
వదిలిపోయింది’ అన్ వ్్ఖా్న్ంచారు. న్జమే. మర్ వైజాగ్ లో 34 ఎకరాల 
దర్ద్రంఉంది కద మర్!
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రాజధాని రాజకీయం

జూన్ 2013లో కాంగ్రెస్ వర్కాంగ్ కమిటీ న్రణాయం తీస్కుంది. ఆ 
తరా్త అందర్కీ రాషట్ విభజన తప్పదన్న విషయం అరథామైంది. 

రాజధాన్ ఎకకాడుంటే బాగుంటుందన్న విషయంపై చర్చలు 
ప్రారంభమయా్యి. అప్పుడు రఘువీరారెడిడా రెవినూ్ మంత్రి. 

‘ఈ అంశాన్్న పర్శీలించి రాజధాన్ ఎకకాడుండ్లో సూచించండి.’ అన్ 
నాకు చపా్పరు. 

నేను అప్పుడు సిసిఎల్ ఎగా ఉనా్నను. అన్్న జిలలిలనుంచి ఎకకాడెకకాడ ప్రభుత్ 
భూములునా్నయో వివరాలు తెపి్పంచాను. విశాఖలో అచు్తాపురం వదదు, 
విజయవ్డలో నూజివీడు దగ్గర, గుంట్రు వినుకండ-మాచరలి దగ్గర, ప్రకాశంలో 
దొనకండ దగ్గర పదదు ఎతుతున భూమి లభ్మవుతుందన్ తెలిసింది. ఇక నెలూలిరు, 
అనంతపురం, ఇతర స్మ జిలలిలోలి కూడ్ భూమి బాగానే లభ్మవుతున్నది. 
కరూ్నలులో అంత లేదు. 

వీటన్్నటిన్ పర్శీలించి ఒక కాన్ సెప్టో న్ట్ తయారు చేశాను. ఇంకా 
శివరామకృషణాన్ కమిటీన్ ఏరా్పటు చేయనే లేదు. 

నేను ప్రభుత్ భూములు లభించడమే ప్రాతిపదికగా తీస్క్కుండ్ రాజధాన్ 
ఏరా్పటుకు ఇతరత్రా కారణాలను, ఏర్పడబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్్క పర్సిథాతులను 
కూడ్ పర్శీలించాను. 

[   ]12
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రాజధాన్ అనేది అన్్న ప్రాంతాలకూ ఆమోదయోగ్ంగా ఉండ్లి. 
రాయలస్మ, ఉతతురాంధ్ర మన్భావ్లను కూడ్ పర్గణనలోకి తీస్క్వ్లి అన్ 
నేను భావించి దొనకండ ప్రాంతం రాజధాన్కి అనువైన ప్రాంతమన్ సూచించాను. 

దొనకండ ప్రాంతంలో ఎన్్న ప్రయోజనాలునా్నయి. ఇది క్స్తుంధ్రలో 
భాగం. ఐనా రాయలస్మకు ఆమోదయోగ్ం. ఎందుకంటే ప్రకాశం జిలలి 
ఏర్పడినప్పుడు దొనకండ కందుకూరు డివిజన్ నుంచి వచి్చంది. అది నెలూలిరులో 
భాగం. మారాకాపురం, ఎర్రగొండ పాలెం ప్రాంతాలకు రాయలస్మతో సంబంధం 
ఉన్నది. దొనకండ మారాకాపురాన్కి చాల దగ్గర. దొనకండ రాయలస్మ, 
ఆంధ్రకు బాగా ఆమోదయోగ్ం అవుతుంది. అకకాడ భార్ ఎతుతున ప్రభుత్ భూమి 
లభ్మవుతుంది కనుక భూమిపై ఖరు్చ దదపు తగి్గపోతుంది. అది చాల పేద 
ప్రాంతం. ప్రభుత్ పటుటోబడులు ఇలంటి ప్రాంతంలో పటటోబడినప్పుడే ఆ ప్రాంతం 
బాగా అభివృదిధు చందుతుంది. అకకాడే రెండో ప్రపంచ యుదధు కాలంలో న్ర్్మంచిన 
ఎయిరోడ్రోమ్ ఉన్నది. దన్్న అంతరా్జతీయ విమానాశ్రయంగా మారు్చక్వచు్చ. 
దర్శిబ్రాంచ్ కనాల్ నుంచి, వెలిగొండ ర్జరా్యర్ నుంచి కృషాణాజలలను 
తెచు్చక్వచు్చ. 

నేను పర్పాలనకు అనువైన రాజధాన్ గుర్ంచే ఆలోచించాను కాన్ మగా 
సిటీ కావ్లన్ అనుక్లేదు. విశాఖ, విజయవ్డ, తిరుపతి, కరూ్నలు వీటిన్ 
ఆర్థాకప్రయోజనాల ర్తా్ బలోపేతం చేస్టందుకు ప్రయతి్నంచాలి. 

అమర్కాలో చేసిన ప్రయోగాలు నాదృష్టోలో ఉనా్నయి. అకకాడ అన్్న రాషాట్ల 
రాజధానులు చిన్న నగరాలు. పదదు నగరాలు కావు. నూ్యార్కా స్టటోట్ కు నూ్యార్కా 
రాజధాన్ కాదు. అబర్్న అన్నది రాజధాన్. కాలిఫోర్్నయాకు లస్ ఏంజెల్స్, 
శాన్ ఫ్రాన్స్సోకా ఇవేవీ రాజధానులు కావు. స్క్రమంటో రాజధాన్. అమర్కాకు 
నూ్యార్కా రాజధాన్ కాదు. వ్ష్ంగటోన్ డిసి అన్నది రాజధాన్. కనుక పర్పాలనకు 
అనువైన రాజధాన్ మగాసిటీ కానకకారేలిదు. అదొక చాల ప్రశాంతంగా ఉండే 
నగరం కావ్లి. పర్పాలనకు అనువైన రాజధాన్ అంటే ఏమేమి అవసరం? 
సెక్రటేర్యట్, సిబ్బందికి కావలిస్న కా్రటోరులి. ప్రజలకు స్మీప్త ఉండ్లి. రైలే్ 
లైను ఉన్నది. మంచి రహదరుల నెట్ వర్కా ఏరా్పటు చేస్కుంటే అన్్న విధాల 
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రాషట్ంలోన్ అన్్న ప్రాంతాలకు అందుబాటులో వుంటుంది. అవన్్న దృష్టోలోపటుటోకున్ 
కాన్ సెప్టో న్ట్ తయారు చేసి పంపించాను. దన్ గుర్ంచి ప్రచారం కూడ్ జర్గింది. 

దన్్న రాషట్ ప్రభుతా్న్కి పంపించాను. అకకాడి నుంచి భారత ప్రభుతా్న్కి 
పంపినటులి ఆపైన తెలిసింది.

ఈ లోపు తెలుగుదేశం ప్రభుత్ం ఏర్పడి నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్ అయా్ను. నేను 
దొనకండలో రాజధాన్ ఏరా్పటు చేయాలన్ ప్రతిపాదించిన విషయం వ్ర్కి 
తెలిసిపోయింది. నను్న వ్ళ్లి నమ్మలేదు. అప్పటికే శివరామకృషణాన్ కమిటీన్ 
న్యమించినప్పటికీ చంద్రబాబు న్పుణులతో కాకుండ్ వ్్పారస్తులు, పార్టో 
నేతలతో మరో కమిటీన్ ఏరా్పటు చేశారు. అందులో ఉన్నవ్రంతా అనుభవం 
లేన్ వ్రు. మొదటోలి నను్న కమిటీకి సిఎస్ గా సభ్ కన్్నర్   గా పట్టోరు. ఈలోపు 
ఎవరో వెళిలి నేను దొనకండను ప్రతిపాదించానన్ చపా్పరు. దీన్తో సిఎం నను్న 
ఈ కమిటీ నుంచి తీస్టశారు. ‘సిఎస్ గా మీరు చాల పనులు చేయాలి కద.. ఈ 
కమిటీలో మీరు వదుదు లెండి’ అనా్నరు. 

నేను చాల జాగ్తతుగా ఉనా్నను. అనవసరంగా నను్న న్ందిస్తురన్ 
భావించాను. శివరామకృషణాన్ కమిటీకి ఎంత దూరంగా ఉండ్లో అంత దూరంగా 
ఉనా్నను. ఆయనను కలిస్టతు నేను ప్రభావితం చేశానన్ ప్రచారం చేస్తురన్ తెలుస్. 

రెండు మూడు నెలల తరా్త ఒక రోజు శివరామకృషణాన్ అనుక్కుండ్ 
సిఎం దగ్గర తటసథా పడ్డారు. ఇక తపి్పంచుక్లేకపోయాను. ఛీఫ్ సెక్రటర్ ఐవైఆర్ 
కృషాణారావును అన్ నను్న నేను పర్చయం చేస్కునా్నను. 

‘ఓహ్ మీరా కృషాణారావు. నేను మీ గుర్ంచి వినా్నను, మీ కానెస్ప్టో న్ట్ 
గుర్ంచి చదివ్ను. చాల బాగున్నది’ అన్ వ్్ఖా్న్ంచారు. సిఎం ముఖం 
చిన్నబోయింది. 

తెలుగుదేశం ఎంపి రాయపాటి స్ంబశివరావు ఆరోజే నామీద కామంట్ 
చేశారు. రాజధాన్న్ ‘దొనకండ తీస్కువెళాలిలన్ ఒక స్న్యర్ ఐఏఎస్ అధకార్ 
చూస్తునా్నరు’ అన్. 
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‘నేను సిఎస్ మీదే కామంట్ చేశాను. అకకాడ ఆయనకు భూములునా్నయి 
అందుకే అకకాడికి రాజధాన్న్ తీస్కళాలినుకుంటునా్నరు.’ అన్ ఆయన విలేకరుల 
సమావేశంలో ఇషాటోగోష్టోగా మాట్లిడుతూ వ్్ఖా్న్ంచారు. 

నేను ఛీఫ్ సెక్రటర్గా ఉనా్నను కాన్ ప్రతిస్పందించలేదు. లేకపోత్ ఆరోజే 
గటిటోగా జవ్బు చపే్పవ్డిన్. 

ఈ లోపు చంద్రబాబు ఆలోచనలో ఉన్న రాజధాన్న్ ఆచరణలో పటటోడం 
ప్రారంభించారు. న్జాన్కి ఆయన న్యమించిన కమిటీ ఎకకాడ్ ఏమీ త్ల్చలేదు. 
కాన్ ల్కులు రావడం ప్రారంభమయా్యి. ల్కులు సృష్టోంచడమే ఆయన వ్వసథాలో 
భాగం. నూజివీడు దగ్గర అటవీ ప్రాంతాన్్న డీ న్టిఫై చేసి రాజధాన్ న్ర్్మస్తురన్ 
ఒక రోజు ల్కు సృష్టోంచారు. గుంట్రు-విజయవ్డల మధ్ నాగారు్జన 
యూన్వర్స్టీ భవనాలోలి రాజధాన్ పడతారన్ మరో రోజు ల్కు సృష్టోంచారు. 
మంగళగిర్ వదదు అటవీభూములను కూడ్ డీ న్టిఫై చేసి రాజధాన్ న్ర్్మస్తురన్ 
ఇంక్ రోజు వదంతులు వ్్పించాయి. నూజివీడు దగ్గర రాజధాన్ వస్తుందేమోనన్ 
మొదట వ్ళలివ్ళలింతా భూములు కనుకుకానా్నరు. కాన్ అకకాడేమో సమస్ వచి్చ 
పడింది. దీన్తో ల్కులుఇచి్చ అకకాడ భూమి రేటులి పంచి అము్మకునేల చూశారు. 
నూజివీడులో భూముల క్రయం వలేలి విజయవ్డలో కాల్ మన్ రాకట్ పుటిటోందన్ 
అంట్రు. ఈ కాల్ మన్తో విజయవ్డ వ్ళ్లి అకకాడ భూములు కనుకుకానా్నరు. 
తరా్త దన్్న డబు్బలు చేస్కున్ వెలగపూడి వదదుకు వెళిలి కనేస్కునా్నరు. 

జూన్ 2 నుంచి సెపటోంబర్ వరకూ రకరకాల రాజధానుల పేరులి వినపడ్డాయి. 
దన్కి నేను ఫోలిటింగ్ కా్పిటల్ అన్ పేరుపట్టోను.. సెపటోంబర్ 3న అసెంబ్లిలో 
తీరా్మనం ప్రవేశపటిటోనప్పుడుకూడ్ విజయవ్డ, దన్ చుటుటోప్రకకాల అనా్నరు కాన్ 
ఆ ప్రాంతం ఏద్ చప్పలేదు. సెపటోంబర్  ఆఖరున స్టకరణ న్యమాలను 
న్రణాయించేందుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్్న న్యమించేంతవరకూ విజయవ్డ, 
చుటుటోప్రకకాల ఉన్నవ్రంతా రక రకాల ఊహాగానాలతో పటుటోబడులు పటిటో బాగా 
దెబ్బతినా్నరు. 

ఈ దెబ్బతినడ్న్కి ప్రధాన బాధ్త ప్రభుతా్న్దే. ప్రజలపై ప్రభుత్ం చాల 
అనా్యంగా ట్రికుకాలు పేలి చేసింది. భూముల కనుగోళ్లి, అమ్మకాలను ప్రోతస్హంచి, 
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మధ్తరగతిన్ మోసగించడం ద్రా కందర్కి ప్రయోజనం చేకూరే్చందుకే ఈ 
వదంతులకు ఆస్కారం కలి్పంచారు. తుళ్లిరు మండలంలో రాజధాన్ వస్తుందన్ 
ముందస్తు సమాచారం ఉన్నవ్రు వ్్హాత్మకంగా పటుటోబడులు పటిటో సె్పకు్లేటివ్ 
ర్యల్ ఎస్టటోట్ వ్్పారం ద్రా క్టలి రూపాయలు ఆర్్జంచేందుకు తోడ్పడేందుకే 
ప్రభుత్ం ఈ సయా్టలడి ఉంటుంది. 

చివరకు ఎటువంటి అధ్యనం చేయకుండ్ వెలగపూడిలో రాజధాన్న్ 
న్రణాయించారు. శివరామకృషణాన్ కమిటీ రాషట్ ప్రభుత్ ఆలోచనలి్న తెలుస్కున్ ఏ 
ప్రాంతాన్్న సూచించలేదు కాన్ ఈ ప్రాంతం మాత్రం వదదున్ చపి్పంది. స్పషటోంగా 
చపి్పంది. ఇకకాడ ఏరా్పటు చేయడ్న్కి ఎటువంటి శాస్్రాయమైన అధ్యనం 
చేయలేదు. అది చంద్రబాబుకు తీరన్ నషటోంగా, ఘోరవిపతుతుగా మారుతుంది. 

రాజధాన్ క్సం భూములు పణంగా పటిటోన రైతులు పదదు ఎతుతున నషటోపోతారన్ 
చప్పడ్న్కి వెనుకాడనకకారేలిదు. 

ఒకటి, ఆయన పర్పాలనక్సమే రాజధాన్ పాలిన్ చేయలేదు. ఆయన 
మగాపలిస్ పాలిన్ చేశాడు. పర్పాలన రాజధాన్ కావ్లంటే 500-600 ఎకరాల 
కంటే అవసరం లేదు.. క్ర్ ఆఫీస్లు పటిటో వదిలేయాలి. 

చంద్రబాబు పాలిన్ చేస్తున్న అమరావతి అనే మగాపలిస్ క్సం 32వేలఎకరాలు 
స్టకర్ంచారు. ల్ండ్ పూలింగ్ లో తీస్కున్ ఆ రైతులోలిఎలంటి భ్రమ ఏరా్పటు 
చేశారంటే, వ్ళలిందర్కీ విపర్తమైన రేటులి వస్తుయన్ అంచనాలు వేస్కున్, 
భ్రమలో పడి తమ భూములు ఇచే్చశారు. వ్ళలినుకున్న స్థాయిలో లభాలు 
రావ్లంటే ఇది ఏ హైదరాబాద్ స్థాయి నగరమో, మద్రాస్ స్థాయి నగరమో 
కావ్లి. ఎప్పటికి అవుతుంది?

వస్తుందన్ అనుకునా్న, అది కావడ్న్కి 30 ఏళ్లి పడుతుంద, 50 ఏళ్లి 
పడుతుంద 100 ఏండులి పడుతుంద చప్పలేం. 

రాజధాన్కి చంద్రబాబు వస్తుందనుకున్న స్థాయిలో విలువ రావ్లంటే అది 
ఎప్పుడూ స్ధ్పడదు. ఆయన పులిమీద స్్ర్ చేస్తునా్నరు. 

రాజధాన్ అనే గాలిబుడగ పేలి పోవడ్న్కి ఎంతో కాలం పటటోదు. 
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నాలుగున్నర ఏండలి తరువ్త  చూస్టతు చిన్న స్థాయిలో తాతాకాలిక ఆఫీస్ 
భవనాలు తపి్పత్, పకాకాగా ఏమైనా పటుటోబడులు వచా్చయా ఎవరైనా చప్పగలరా?

సింగపూర్ కంపన్లు న్రా్మణాలు చేసినా, ఈ 30 వేల ఎకరాలకు వ్రనుకున్న 
స్థాయిలో లభాలు ఆర్్జంచడ్న్కి అదనపు విలువ కలి్పంచలేరు. న్జాన్కి సింగపూర్ 
కంపన్లు ప్రవేశించడ్న్కి ఎన్్నఅడడాంకులునా్నయి. 

అమరావతిలో సింగపూర్ టౌన్ ష్ప్ పేర్ట 1600 ఎకరాల క్ర్ కాపిటల్ 
ఏర్యా అభివృదిధు సింగపూర్ కంపన్కి ఇచా్చరు. దన్క్సం సింగపూర్ ప్రభుత్ం 
వచి్చ మాసటోర్ పాలిన్ ఉచితంగా ఇస్తుమన్ చపి్ప ఇచి్చంది. 

ఆ పై క్ర్ కా్పిటల్ ఏర్యా అభివృదిధుకి రెండు ప్రభుతా్లు ఒప్పందం 
కుదురు్చకునేందుకు ముందుకు వచా్చయి. ఆ తరా్త వెనకుకా తగా్గయి. తమ 
కంపన్లకు ప్రాజెకుటో ఇవ్మన్ చపా్పరు. ప్రభుత్ కంపన్లే అవి. కాన్ వ్టి తీరు 
వేరు. 

దన్్న సి్స్ ప్రపోజల్ క్రింద పట్టోరు. న్జాన్కి సింగపూర్ కంపన్లకు 
భూములు అప్పజెప్పడం సి్స్ ఛాలెంజ్ క్రింద రాదు. అది పదదు మైనస్ పాయింట్ 
అవుతుంది. ఈ పదధుతి వలలి టెండరలి ప్రక్రియలో పారదరశికత ఉండదన్, నా్యంగా 
జర్గే అవకాశాలు లేవన్ కేలకార్ కమిటీ తన న్వేదికలో వ్్ఖా్న్ంచింది. 
స్ప్ంక్రుటో ఈ ప్రక్రియను ఆమోదించినప్పటికీ కన్్న మార్గదరశికాలు పేర్కాంది. 
అందులో ఒకటి కచి్చతంగా ఒక కంపన్ తనంతట తాను అభివృదిధుకి ముందుకు 
రావ్లి. 

సి్స్ ఛాలెంజ్ అంటే న్ర్చనం – ప్రతిపాదన క్రకుండ్ వ్రంతటవ్రు 
వచే్చది. ఉదహరణకు ఫలనా కంపన్ ముందుకు వచి్చ తమ దగ్గర ఎవర్ దగ్గరా 
లేన్ విశిషటోమైన పాలిన్ ఉందన్, కతతు పదధుతిలో ప్రాజెకుటోను అమలు చేస్తుం వచా్చం 
అన్ ముందుకు వస్టతు దన్్న పర్శీలించి తృపితు చందిన తరా్త అప్పుడు దన్్న 
టెండర్ంగ్ కు పంపాలి. 

‘ఫలనా కంపన్ ప్రతిపాదనతో వచి్చంది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం 
ప్రభుతా్న్కి వందక్టోలి, 200 క్టోలి ఆదయం. దీన్కనా్న ఎకుకావ వ్ట్ ఎవరైనా 
ఇస్తురా?’ అన్ బహరంగంగా ప్రకటించాలి. ఏదైనా మరో కంపన్ వచి్చ తాను 
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కూడ్ అదే పదధుతిలో చేస్తునన్ అంతకంటే అధక మొతతుం ఇస్తుమన్ చబ్త్ ఆ 
మొతాతున్కి చేయాలిస్ందిగా తొలుత ప్రతిపాదన చేసిన కంపన్న్ అడగాలిస్ 
ఉంటుంది. అందుకు ఆ కంపన్ అంగీకర్స్టతు దన్కి పనులు అప్పజెపా్పలి

ఇకకాడేమి జర్గింది? సింగపూర్ ప్రభుత్ంతో మొదటినుంచీ తెలుగుదేశం 
ప్రభుత్ం అంట కాగింది. మాసటోర్ పాలిన్ తయారు చేయించుకుంది. వ్ళలి కంపన్లు 
సిఆర్ డిఏతో తమ ప్రాజెకుటో న్వేదిక తయార్లో సమాచారాన్్న పంచుకునా్నయి. 
సి్స్ ఛాలెంజ్ విధానమంటే ఎవరైనా తమంతట తాము (suomoto) ప్రతిపాదన 
ఇవ్్లి. ఇకకాడ సింగపూర్ కంపన్లు అందుకు భిన్నంగా ప్రభుత్ న్టిఫికేషన్ కు 
అనుగుణంగా ప్రతిపాదన ఇచా్చరు. చంద్రబాబు ఎంచుకున్న ప్రక్రియ చటటోర్తా్, 
స్ంకేతికత ర్తా్ సరైంది కాదు. అలంటి వ్వసథాను ఆయన కదిదు మంది లభం 
క్సమే చేపట్టోరన్, అది క్రమేణా భార్ కుంభక్ణంగా మారుతుందన్ సందేహాలు 
వ్కతుమవుతునా్నయి. 

రెండు, సింగపూర్ వ్ళ్లి తమ కచే్చ ఆదయంలో ఎంత వ్ట్ ప్రభుతా్న్కి 
ఇస్తురో చపా్పరు. ముందు 5 శాతం అన్ చపా్పరు. ఆ తరా్త మనవ్ళ్లి బేరాలకు 
దిగిత్ మొదటి దశలో 5, తరా్తి దశలో 7.5, ఆపైన 12 అన్ ఏద్ న్రణాయించారు. 
అది కూడ్ ముందు చప్పకుండ్ ప్రకటన చేశారు. దన్కి దరఖాస్తుచేస్కున్న 
వ్ళలిను అనరుహాలుగా ప్రకటించారు. గోలిబల్ టరో్నవర్ రు. 2వేల క్టులి లేదన్, నెట్ 
వర్తు లేదన్, అది లేదు, ఇది లేదన్ తిరసకార్ంచారు. సింగిల్ బ్డ్ మీద సింగపూర్  
కంపన్లకు ఇచే్చశారు. ఇది సరైనదెల అవుతుంది? ఇంత చేస్ట బదులు న్జంగా 
సింగపూరే కావ్లనుకుంటే ఎటు తిర్గీ బ్డిడాంగ్ లో పోతున్నందువలలి అంతరా్జతీయ 
బ్డిడాంగ్ చేయడ్న్కి అడడాంకులేమునా్నయి? స్ధారణ టెండర్ంగ్ పదధుతిలో 
అంతరా్జతీయ బ్డిడాంగ్ చేయొచు్చ. కాన్ అల చేయలేదు. 

మూడవది, సింగపూర్ ప్రభుత్ం గుర్ంచి చపా్పలంటే చాల నమ్మకమైన 
ప్రభుత్ం, న్జాయితీ గల ప్రభుత్ం, అవిన్తి లేదు. సమరథావంతమైన ప్రభుత్ం 
అన్ చబుతారు. అకకాడ ఉమే్మస్టతు తంతారు, పేపర్ వేస్టతు పటుటోకుపోయి జైళ్లి వేస్తురు, 
అటువంటి ప్రభుత్ంతో మేం పటుటోకుంటునా్నం అన్ చప్పుకుంట్రు. 

వ్ళలి అంతర్గత విషయాలోలి ఇవన్్నకరెకేటో. ఎవరూ కాదనలేరు. 
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కాన్ ఇతర దేశాలతో వ్వహర్ంచేటప్పుడు సింగపూర్ ప్రభుత్వ్వహార 
శైలి ఏమిటి? అన్ తెలుస్కునా్నరా? ఆ కంపన్ పూర్చర్త్ర ఏమిటి? తెలుస్కునే 
ప్రయత్నం చేశారా?

సింగపూర్ కు ఇంక్ క్ణం ఉంది, అది మర్చిపోకూడదు. ఈ రోజు 
అంతరా్జతీయ మన్లండర్ంగ్ కేంద్రం సింగపూర్. సి్ట్జరాలిండ్, హాంకాంగ్ ల 
కంటే ఎకుకావ మన్ లండర్ంగ్ అకకాడ జరుగుతుంది. ఇండోనేష్యాలో జర్గిన 
అవిన్తి సము్మ అంతా దచుకునేది సింగపూర్ లో. అకకాడ అవిన్తి చేసిన వ్ళ్లి 
సింగపూర్ కు వచి్చ పౌరసత్ం తీస్కున్ అకకాడే ఉంట్రు. అటువంటి దేశాన్్న 
తెలుగుదేశం సరాకార్ ఒక పవిత్రమైన దేశంగా నెతితుకకికాంచుకుంటే ఎవరు 
నము్మతారు?

సింగపూర్ అంతర్గతంగా బాగానే కన్పించవచు్చ. కాన్ బయటదేశాల 
విషయాన్కి వస్టతు దన్కి ఎటువంటి న్తి న్యమాలు లేవు. ఈ అంశాన్్న ప్రజలోలికి 
తీస్కళాలిరా? లేదే?. కనుక టెండర్ పదధుతిన్ మానేసి ట్రాక్ ర్కారుడాను 
పటిటోంచుక్కుండ్ సింగపూర్ కంపన్లకు ఎందుకు పటటోం కట్టోలి?

మూడవది, 1691 ఎకరాలను క్ర్ కాపిటల్ న్రా్మణాన్కి రాసిచి్చన 
కంపన్లోలి అసెండ్స్-సింగ్ బ్రిడి్జ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సెంబ్ కార్్ప డెవలప్ మంట్ 
లిమిటెడ్ ఉనా్నయి

సెంబ్ కార్్ప పై ఇప్పటికే అంతరా్జతీయంగా అవిన్తి ఆరోపణలునా్నయి. 
బ్రెజిల్ పట్రోబాస్ అనే పదదు చమురు కంపన్ అధకారులకు డ్రిల్లి ష్ప్ లను న్ర్్మంచే 
కాంట్రాకుటోలు పందేందుకు భార్ ముడుపులు చలిలించారనేది ఈఆరోపణ. బ్రెజిల్ 
లో ఒక జాతీయ చమురు కంపన్పై ఇప్పటి వరకూ వచి్చన అతి పదదు అవిన్తి 
ఆరోపణ ఇది. దన్పై దరా్పుతు జరుగుతోంది. 

మనం రాజధాన్ కాంట్రాకుటో వ్ర్కిచే్చముందు వ్ర్ నేపథ్ం పర్శీలించారా? 
లేదు. 

బ్రెజిల్ లో ఉన్న భారత రాయబార్కి రాసి పట్రోబాస్, సెంబ్ కార్్ప కంపన్లను 
విచార్ంచి సతా్సతా్ల గుర్ంచి తెలుస్క్వ్లి. ర్పోరుటో తెపి్పంచుక్వ్లి. అది 
జరగలేదు
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ఇన్్నఅవకతవకలతో దీన్్న ఎల ముందుకు తీస్కువెళతారు?
మూడవది, సింగపూర్ కంపన్లకు, ప్రభుతా్న్కీ మధ్ తగాదే ఏర్పడిత్ 

మధ్వర్తుత్ం లండన్ లో జరగాలన్ న్రాధుర్ంచారు. ఏ చిన్న వ్గాదునాన్్న మన 
ప్రభుత్ం నెరవేర్చకపోయినా, మన అధకారులు లండన్ కు వెళాలిలి. 

మొతతుం భూమిన్ స్టకర్ంచి ఇవ్్లన్ సింగపూర్ కంపన్ల అనా్నయి. కాన్ 
భూమి స్టకరణలో సమస్లునా్నయి. రైతులు కంతమంది సహకర్ంచాలి. 

బయటి మౌలిక సదుపాయాలన్్న అభివృదిధు చేయాలన్ ఆ కంపన్లు షరతుల 
విధంచాయి. ఈ మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిధుకి భార్ పటుటోబడులు కావ్లి. 
ఎప్పుడు అభివృదిధు చేస్తురు?

సింగపూర్ వ్డేమీ చంద్రబాబుపై, ఆంధ్రప్రదేశ్ పై ప్రేమాభిమానాలతో వచి్చ 
పన్చేయడం లేదు. వ్్పారం క్సమే వస్తునా్నడు. వ్డు చపి్పంది ఏది 
చేయకపోయినా, వ్డు మనను అంతరా్జతీయ మధ్వర్తుతా్న్కి లగుతాడు. 
అకకాడ భార్ మూల్ం చలిలించాలిస్ వస్తుంది. ఇంత ర్స్కా తీస్కున్, ఇంత తొందరపడి 
వ్డికి కాంట్రాకుటో ఇచి్చ వ్డి చేతులోలి చికుకాకుపోవ్లిస్న అవసరం ఏమున్నది?

అసలు రాజధాన్ ప్రాంతం అకకాడ పట్టోలన్ ఎంపిక చేయడమే తప్పు. అది 
శాస్్రాయంగా జరగలేదు. శాస్్రాయంగాచేసిన శివరామకృషణాన్ కమిటీ వదదున్న చోట 
రాజధాన్న్ న్రణాయించారు. దూరదృష్టో గల ఏ నాయకత్మైనా శాస్్రాయంగా 
వ్వహర్ంచాలి. ప్రజలోలి అన్్న వరా్గలతో చర్్చంచాలి. న్రణాయంలో వ్ర్న్ 
భాగస్్ములు చేయాలి. కాన్ రాజధాన్ ఎంపిక న్రణాయం కేవలం కన్్న వరా్గలను 
సంతృపితు పర్చేందుకు హ్రస్దృష్టోతో తీస్కున్న న్రణాయంల కనపడుతోంది. 

పర్పాలనక్సమే రాజధాన్ అనుకుంటే స్లభంగా అయే్ది అన్ తెలిసినా 
ఆదిశలో చర్లు తీస్క్లేదు. గాలిలో మేడలు కటేటో విధంగా మగాపోలిస్ క్సం 
ప్రయతి్నస్తునా్నరు. దన్ క్సం రైతులోలి ఏవో భ్రమలు కలి్పంచి 32 వేల ఎకరాలు 
తీస్కునా్నరు. దన్కి తగ్గటులిగా ఊహాత్మక లభాలు రాకపోత్ వ్ళలిందరూ 
మీదపడిత్ ఏం చేయగలరు? ప్రభుత్ం భార్గా మూల్ం చలిలించుక్వ్లిస్న 
పర్సిథాతి ఏర్పడుతుంది. 
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ఈ లోపు ఎంత స్మాజిక, స్ంసకాకృతిక విధ్ంసం జరుగుతుంది అకకాడ? 
వ్టర్ మా్న్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రసిదిధు చందిన రాజేందర్ సింగ్ వచి్చ అకకాడ 
రాజధాన్ పటటోడమే తప్పు అనా్నడు. సిఎం ఇలులి తో సహా రాజధాన్, రహదరులన్్న 
వరద ప్రాంతాలోలి ఉనా్నయన్ ఆయన అనా్నరు. 

ఇదంతా చూస్టతు చంద్రబాబు మొతతుం రాషాట్న్్న సరైన మార్గంలో నడిపించడం 
లేదు అన్ అన్పిస్తున్నది.

అంత్కాదు, అమరావతి మైకంలో పడి చంద్రబాబు మిగిలిన ప్రధాన 
నగరాలను విస్మర్ంచారు. ఆయన విశాఖ, తిరుపతి తదితర నగరాలపై దృష్టో 
కేంద్రీకర్ంచడం లేదు. చుటుటోప్రకకాల ఉన్న విజయవ్డ, గుంట్రులను 
కూడ్పటిటోంచుక్వడం లేదు. అమరావతి ఇప్పుడున్న పదధుతిలో అభివృదిధు కావడం 
వలలి గుంట్రు, విజయవ్డ ప్రజలకుకూడ్ ఒర్గింది ఏమీ లేదు. గుంట్రు, 
విజయవ్డ కూడ్ ప్రయోజనం పందలి అంటే మంగళగిర్లో సె్పషల్ బెట్లియన్ 
భూమిలో రాజధాన్ కటిటో ఉంటే సెక్రటేర్యట్, అసెంబ్లి భవనాలు, ఇతర భవనాలను 
కటిటో ఉంటే, విజయవ్డ, గుంట్రు జంటనగరాలలిగా బ్రహా్మండంగా అభివృదిధు 
అయి ఉండేవి. అది కాకుండ్ 30 కిలోమీటరలి దూరంలో పంటపలలోలి రాజధాన్ 
న్ర్్మస్టతు, ఇకకాడ రెండు నగరాలను వదిలిపటిటో అకకాడ మగాసిటీ న్ర్్మంచాలన్ కలలు 
కంటే, అది అసలు ఎప్పుడు పూర్తు కావ్లి? 

రాజధాన్ విషయంలో కేంద్రం తొలుత స్నుకూలంగా కన్పించినప్పటికీ 
తరా్తి కాలంలో జరుగుతున్న అంశాలను తెలుస్కున్న తరా్త అది ప్రతికూలంగా 
మారుతున్నదన్ సమాచారం. కేంద్రం న్ధులైత్ ఇచి్చంది కాన్ అకకాడ న్రా్మణాలు 
పూర్తు చేస్టతు కద మళ్లి న్ధులు అడిగేది. 

దొనకండ రాజధాన్ అయిత్ ఇంత అసతువ్సతు పర్సిథాతులు తలెత్తువి కావు. 
లేద అతిస్రవంతమైన మాగాణి భూములు, భూమి నేల స్మరథా్యం బలహీనతను 
దృష్టోలో ఉంచుకున్ అమరావతి ప్రాంతం అనువైన ప్రాంతం కాదన్ శివరామకృషణాన్ 
కమిటీ చేసిన హతవును పటిటోంచుకునా్న ఈ పర్సిథాతి వచే్చది కాదు. న్పుణులు 
సూచించిన విధంగా పర్పాలనా రాజధాన్ క్సం చూడకుండ్, ప్రభుత్ 
వ్వహారాలను భార్గా ఒకే చోట కేంద్రీకృతం కాకుండ్ చూస్క్వ్లన్ చపి్పన 
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హతవును పాటించకుండ్, మహా నగరం ఏరా్పటు చేయాలన్న దూకుడులో 
వెళిలినందువలలి ఎట్ కాన్ పర్సిథాతిలో పడతామనే నా భయం. 

‘సింగపూర్ వెళ్లి భూమి క్ట్ ఏమైనప్పటికీ అది వ్వస్య భూమి నుంచే 
వస్తుంది. రాజధాన్ ప్రాజెకుటో వలలి ప్రత్క్షంగా ప్రభావితం అయే్ వ్రే కాకుండ్, 
ఆదయం లేన్ లక్షలది కుటుంబాలు ఎన్్న ఉనా్నయి. ఈ కుటుంబాల భద్రత, 
సంక్షేమాన్కి హామీ ఇవ్డం ఆచరణాత్మకంగా అస్ధ్ం... ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూతన 
రాజధాన్ ప్రాజెకుటో క్సం సంపూరణామైన రాజకీయ సమరథాన లేదు..’ అన్ 
శివరామకృషణాన్ తాను మరణించడ్న్కి కదిదు రోజుల ముందు రాసిన వ్్సంలో 
పేర్కానా్నరు. రాజధాన్ ప్రాజెకుటో మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ శకితున్, ఆర్థాక 
వనరులను తాకటుటో పటేటో ఆత్మహతా్ సదృశమైన పన్ చేయవదదున్ ఆయన హతవు 
పలికారు. 

పర్సిథాతి ఎల మార్ందంటే వచే్చ ఎన్్నకలు సమీపించే నాటికి ఆరునెలల 
ముందు వ్తావరణం తెలుస్కున్ అమరావతి ప్రాంతంలో కన్న భూములను 
అయినకాడికి అము్మకున్ బయటపడ్లనే ఉదేదుశంతో చాల మంది ఉనా్నరు. ఈ 
విషయం నాకు విజయవ్డ విమానాశ్రయంలో ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడే 
చపా్పరు. 

ప్రపంచ బా్ంకు నుంచి 5 వేల క్టులి త్వ్లన్ చంద్రబాబు ప్రయతి్నస్తునా్నరు.  
అది ముందుకు పోవడం లేదు. ప్రపంచ బా్ంకు వ్ళ్లి భూసమీకరణ స్చ్ఛందంగా 
లేదన్ ఆ అంశంపై ప్రస్తుతం వ్ర్ పర్శోధన చేస్తునా్నరు. ఈ మొతతుం వచే్చది 
అనుమానమే.

కాన్ ఇన్్న అవకతవకలు, అసతువ్సతు పర్సిథాతులు, అక్రమాలను చూసిన తరా్త 
కేంద్రం ప్రపంచ బా్ంకు సహాయాన్కి అంగీకర్స్తుంద? జరుగుతున్న విషయాలను 
కేంద్రం గమన్ంచదనుక్వడం అమాయకత్ం కాద?
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ఆంధ్రప్రదేశ్  కు  
అవతరణ దినోత్సవం లేదా?

జూన్ 2న రెండు రాషాట్లు విడిపోయాయి. తెలంగాణ కతతు రాషట్ంగా 
అవతర్ంచింది కనుక జూన్ 2 ఆ ప్రాంతాన్కి ఒక మహతతురమైన 

రోజు. అధకారంలోకి వచి్చన తెలంగాణ రాషట్ సమితి ప్రభుత్ం జూన్ 2న చాల 
పదదు ఎతుతున అవతరణ దిన్తస్వం జరుపుక్వ్లన్ న్రణాయించింది. 

కాన్ తెలంగాణ నుంచి విడిపోయిన శేష ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దిన్తస్వం 
ఎప్పుడు? జూన్ 2న ముఖ్మంత్రిగా చంద్రబాబునాయుడు ప్రమాణ స్్కారం 
చేయలేదు. అంత్కాక విభజన అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మన్భావ్లకు 
వ్తిరేకంగాజర్గింది కనుక జూన్ 2న ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దిన్తస్వ సంబరాలు 
జరుపుక్వడంలో అరథాం లేదు. అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దిన్తస్వం 
నవంబర్ 1న జర్గేది. కాన్ అది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడ్ 
విశాలంధ్ర లేదు. కనుక నవంబర్ 1న ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దిన్తస్వం 
జరుపుక్వడం అరథారహతం. 

కాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏద్ ఒకరోజు అవతరణ దిన్తస్వం జరుపుక్వ్లి కద.. 
అన్ నేను అనుకున్ ఆ మేరకు ఫైలును సరుకా్యలేట్ చేశాను. 1953 అక్టోబర్ 1న 
కరూ్నలు రాజధాన్గా ఆంధ్ర రాషట్ం అవతర్ంచింది కనుక అక్టోబర్ 1కి ప్రాధాన్త 
ఉన్నది. ఆంధ్ర రాషట్ అవతరణ సందరభుంగా అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లల్ 
నెహ్రూ కరూ్నలు వచా్చరు. ప్రముఖ కవి శంకరంబాడి స్ందరాచార్ ‘మా తెలుగు 
తలిలికి మలెలిపూదండ’ అన్ రాసిన గీతాన్్న అభేర్ రాగంలో ప్రముఖ గాయన్ 
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టంగుట్ర్ సూర్కుమార్ ఆ సందరభుంగా ఆలపించారు. దనే్న ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్ం అధకార్క గీతంగా న్రణాయించింది. 

అక్టోబర్ 1న ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దిన్తస్వం జరుపుక్వ్లన్న నా 
ప్రతిపాదనను ముఖ్మంత్రి అంగీకర్ంచలేదు. ‘న్’ అన్ సమాధానం వచి్చంది. 
చివరకు ఆ ఫైలు బుటటో దఖలైంది. 

చంద్రబాబునాయుడుకు ఆంధ్ర రాషట్ అవతరణ దిన్తస్వం జరుపుక్వడం 
ఇషటోం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కూ ఒక గుర్తుంపు ఉండ్లి అన్న విషయం ఆయన 
అంగీకర్ంచలేదు. 

ఎంతస్టపూ రాషట్ం విడిపోయిన రోజు జూన్ 2న నవ న్రా్మణ దీక్ష జర్పి 
కాంగ్రెస్ ను తిట్టోలి. అదే ఎజెండ్ కావ్లి అన్నది ఆయన ఉదేదుశం. 

రాజకీయాలు తప్ప ఒక న్ర్దుషటోమైన ప్రయోజనం క్సం ఆయన దృష్టో పటిటోన 
సందరాభులు చాల తకుకావ. భద్రాచలం విషయంలోనూ అదే జర్గింది. రాషట్ 
విభజనకు ముందు చంద్రబాబు కాన్, ఆంధ్రా నాయకత్ం కాన్ కంత గటిటోగా 
వ్వహర్ంచి ఉంటే భద్రాచలం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వచే్చది. భద్రాచలం తమకు 
కావ్లన్, దన్్న ప్రత్్క జిలలిగా ప్రకటిస్తుమన్ హామీ ఇచి్చ ఉంటే ఆ ప్రాంత 
ప్రజలంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ తో ఉండేవ్రు. భద్రాచలం రెవినూ్ డివిజన్ మొదట 
తూరు్పగోదవర్ జిలలిలో ఉండేది. ఆంధ్ర, హైదరాబాద్ రాషాట్లు విల్నమైన 
తరువ్త కంతకాలన్కి న్లం సంజీవరెడిడా హయాంలో భద్రాచలంను 
తూరు్పగోదవర్ నుంచి ఖమ్మంలో కలిపారు. ఇప్పుడు భద్రాచలం ఆంధ్రాకు వెళిత్ 
తాము పనులు కావ్లంటే ఏ రాజమండ్రిక్, కాకినాడక్ వెళాలిలిస్ ఉంటుందన్ 
ప్రజలు భావించారు. అందుకే వ్రు ఖమ్మంలో ఉండిపోవ్లన్ న్రణాయించుకునా్నరు. 
న్జాన్కి వ్ర్కి తూరు్పగోదవర్ జిలలితో అనుబంధం ఉన్నది. విభజనకు ముందు 
చంద్రబాబు మిగిలిన ఆంధ్రా నాయకులు ముందుచూపుతో వ్వహర్ంచి 
భద్రాచలంను ప్రత్్క జిలలిగా ప్రకటిస్తుమన్ చపి్ప ఉంటే పర్సిథాతులు వేరుగా 
ఉండేవి. కాన్ రాజకీయాలే తప్ప న్ర్దుషటోమైన ఆలోచన ఎకకాడిది?

పోలవరం క్సం విభజన సమయంలో నాలుగు మండలలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
చేరేందుకు చంద్రబాబునాయుడు గారే కారణమన్ భావించేవ్ణిణా. కాన్ తరువ్త 
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తెలిసింది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ అప్రమతతుంగా ఉండడం కారణం 
అన్ . ఆయనే బ్లులి రూపందించారు కనుక మరో ఆరునెలలు వేచి ఉంటే, నాలుగు 
మండలలు ఏపీలో చేరే్చందుకు కేంద్రం అంగీకర్ంచదన్, తెలంగాణ అడుడాకాలు 
వేస్టదన్ జైరాం రమేశ్   కు తెలుస్. జైరాం రమేశ్ స్యంగా ఏపీ భవన్ కు వచి్చ 
చంద్రబాబునాయుడుకు సలహా ఇచి్చనందువలేలి ఇవ్ళ పోలవరంకు అడడాంకులు 
తొలిగాయి. తెలంగాణ ఏరా్పటుకు ముందే ఈ ఆర్డానెన్స్ జార్ చేయాలిస్న అత్ంత 
ఆవశ్కత ఉన్నదన్, తెలంగాణ అసెంబ్లి ఏర్పడిత్ ఆర్డానెన్స్ జార్ చేయడం ఏ 
మాత్రం స్ధ్పడదన్ తాను హంమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ కు చపి్ప ఒపి్పంచినటులి 
జై రాం రమేశ్ తాను విభజన ఘటటోంపై రచించిన ‘గడచిన చర్త్ర-తెర్చిన 
అధా్యం’ అన్న పుసతుకంలో చపా్పరు. కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్నాయుడు కూడ్ 
ఈ విషయంలో కీలక పాత్ర పోష్ంచారన్ చప్పక తప్పదు. 
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చంద్రబాబు పని శైలి

చంద్రబాబు పన్తీరు చాల విచిత్రంగా ఉంటుంది. 
ఏపన్ చేయాలనుకునా్న, ఎవర్్న న్యమించాలనుకునా్న, 

ముందు రోజు ఆ విషయంపై ల్కులు ఇస్తుడు. ఈ ల్కులి్న ఆయనకు అనుకూలంగా 
ఉన్న పత్రికలు, టీవీ ఛానెల్స్ ప్రచారం చేస్తుయి. దన్పై వచి్చన ప్రతిస్పందన బటిటో 
ఆయన న్రణాయం తీస్కుంట్రు. ఇది ఆయన స్ధారణంగా అనుసర్ంచే పదధుతి. 

లేక ఆ న్రణాయం వివ్దస్పదంగా, సంకిలిషటోంగా మార్త్ అందుకు బాధ్తను 
ఎవరో ఒకర్ పై తోస్టసి తాను మాత్రం స్రక్షితంగా ఉండ్లన్ ప్రయతి్నస్తురు. 
చాల స్రులి న్రణాయాలకు బాధ్తను అధకారులపైనే తోస్టస్తురు. ఇది ఇప్పుడే 
కాదు, గతంలో కూడ్ ఆయన ఇదే పదధుతిన్ అనుసర్ంచాడు. 

ఉదహరణకు గతంలో అదనంగా మద్పు షాపులు ఇవ్్లన్ న్రణాయించారు. 
అప్పుడు పదదు గందరగోళం చలరేగింది. మరా్నడు ఇది ఎవరు ఎందుకు చేశారు. 
అన్ ఆయన ఆరా తీసినటులి, కమిషనర్ పై ఆగ్హంచినటులి పత్రికలోలి పతాకశీర్్షకలోలి 
వ్రతులు వచా్చయి. మూడో రోజు తరా్త ఆ కమిషనర్ ను ఆ పదవి నుంచి తీస్టసి 
పోసిటోంగ్ ఇవ్కుండ్ ఎకకాడో సరుదుబాటు చేశారు. 

న్జాన్కి అదనంగా మద్పు షాపులు ఇవ్్లన్ న్రణాయం తీస్కుంది ఆయనే. 
కాన్ ప్రతికూల ప్రచారం వచి్చనందుకు అధకార్పై చర్ తీస్కునా్నరు. ఇల చాల 
విషయాలోలి జర్గింది. నను్న సిఎస్ గా న్యమించే విషయంలో కూడ్ ఆయన 
ఇదే పదధుతి అనుసర్ంచారు. 
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నను్న ఛీఫ్ సెక్రటర్గా, రాముడును డీజీపిగా, మర్కర్్న ఇంటలిజెన్స్ ఐజిగా 
న్యమించనున్నటులి ల్క్ లు వచా్చయి. 

రెండో రోజు ఈ జాబ్తా తీస్కున్ గవర్నర్ కు ఇవ్్లి. గవర్నర్ ఆమోదం 
తెలపాలి. రెండో రోజు ఆ జాబ్తా చూసి ‘ఆ ఐజి ఇంటలిజెన్స్ పేరు తీస్టయండి. 
ఈయనమీద నెగటివ్ ఫీడ్ బా్క్ వచి్చంది..’ అన్ ముఖ్మంత్రి అనా్నరు. 

‘బతుకు జీవుడ్’ అనుకునా్నను. న్న్న స్యంత్రం నా పేరు ఉందనా్నరు. 
ఉదయం పేపర్ లో కూడ్ వ్రతు వచి్చంది. అదృషటోవశాతుతు నా మీద వ్తిరేక ఫీడ్ 
బా్క్ రాలేదు. స్యంత్రం జర్గిన ఆంతరంగిక చర్చలోలి ఒక ముఖ్్డు మీ పటలి 
ఏమీ వ్తిరేక సమాచారం ఇవ్లేదనుకుంట్ను.. అన్ ఒక మిత్రుడు అనా్నడు. 
దీన్తో ఊపిర్ పీలు్చకునా్నను. 

ఈ పదధుతి చాల రోజుల తరా్త అజయ్ కలలిం విషయంలో కూడ్ జర్గింది. 
ఆయనకు ఛీఫ్ సెక్రటర్గా మొదట నెల రోజులు న్యమించి తరా్త 

ఆరునెలలు పడిగించాలన్ ముందు న్రణాయించారు. స్యంత్రం వరకు ఆయనే 
ఛీఫ్ సెక్రటర్ అన్న విషయం అందరూ అనుకునా్నరు. కాన్ రాత్రి పదుదుపోయిన 
తరా్త ఆంధ్రజో్తి బూ్రో ఛీఫ్ మాధప్ నాకు మస్టజ్ పటిటో కతతు ఛీఫ్ సెక్రటర్గా 
దినేశ్ కుమార్ ను న్యమిస్తున్నటులి చపా్పరు. బహుశా రాత్రిపూట జర్గిన చర్చలోలి 
అజయ్ కలలింను సిఎస్ గా పంపకూడదన్ న్రణాయించి ఉంట్రు. ఆ తరా్త కేంద్రం 
అజయ్ కలలింకు ఆరు నెలలు పడిగింపుకు స్ముఖంగా లేదన్, నెలరోజుల క్సం 
సిఎస్ గా ఇచే్చ బదులు నేరుగా దినేశ్ కుమార్ కు ఇవ్్లనుకుంటునా్నమన్ ల్కులు 
సృష్టోంచారు. 

దీన్తో అజయ్ కలలిం సిఎంను కలిశారు. ‘అదేమిటి స్ర్, న్న్నటిదకా 
ఆరునెలలు పడిగిస్తుమన్ అనుకునా్నరు కద.. ఇప్పుడు నెల రోజులక్సం అయినా 
సిఎస్ గా ఇవ్కపోత్ ఎల.. కన్సం నను్న ముందు అనుకున్న విధంగా ఒక నెల 
సిఎస్ గా న్యమించండి..’ అన్ అడిగారు. సిఎం అందుకు కాదన లేక అజయ్ 
కలలింకు నెల రోజుల పాటు సిఎస్ గా అవకాశం ఇచా్చరు. అదే జీవోలో అజయ్ 
కలలిం ర్టైర్ మంట్ తరా్త దినేష్ కుమార్ ను న్యమిస్తున్నటులి తెలిపారు. మార్్చ 
1న అజయ్ కలలిం సిఎస్ అయా్రు. ఫిబ్రవర్ 24 వరకు కూడ్ దినేశ్ కు తాను 



నవ్యాంధ్రతో నా నడక 127

సిఎస్ అవుతానన్ నమ్మకం లేదు. ఆ రోజు ఆయనను సెక్రటేర్యట్ లో నేను 
కలిశాను. అజయ్ కలలింకు నెలరోజులక్సం సిఎస్ గా ఇచి్చ తరా్త ఆరునెలలు 
పడిగించేటటులినా్నరు అన్న సమాచారం ఆయనకు అందింది. తెలిసింది. ఆరునెలల 
తరా్త నాకు ఇస్తుమంటునా్నరు. ఆరునెలల తరా్త ఏమి జరుగుతుంద్, ఇస్తురో 
లేద్ ఏం తెలుస్ అన్ ఆయన అనుకునా్నరు. కాన్ వ్రం రోజులోలినే ఇతరేతర 
కారణాల వలలి చంద్రబాబు మనస్ మార్ దినేశ్ వైపు మొగు్గ చూపారు. 

సరే దినేశ్ కుమార్ కూడ్ సిఎస్ గా రావడ్న్కి తన వంతు గటిటో ప్రయతా్నలు 
చేశారనుక్ండి. అది వేరే విషయం కాన్ ఈ ఉదంతం కూడ్ చంద్రబాబు 
అనుసర్ంచే పదధుతిన్ స్పషటోం చేస్తుంది. ఉదేదుశ పూర్కంగా ల్కులు ఇవ్డం, ఫీడ్ 
బా్క్ తెపి్పంచుకున్ న్యామకాలు చేయడం, ఎవర్్న దెబ్బ కట్టోలో వ్ర్న్ కటటోడం, 
న్రణాయాలు తీస్క్వడం చేస్తుంట్రు. ఇషటోం లేన్ వ్ర్ మన్ సె్థార్ం దెబ్బతీస్ట 
ల్కులు ఇచి్చ బాగా ప్రచారం చేసి దెబ్బతీస్తురు. వేటు వేస్తురు. 

నను్న బ్రాహ్మణ కారో్పరేషన్ నుంచి తీస్టటప్పుడు కూడ్ ఇదే పదధుతి 
అనుసర్ంచారు. స్ధారణంగా అధకారులకు సిసిఐ రూల్స్ అమలు అవుతాయి 
కనుక ఏమీ మాట్లిడకుండ్ ఊరుకుంట్రు. కాన్ నాకు ర్టైర్ అయిన తరువ్త 
అలంటివేవీ వర్తుంచవు కనుక వెంటనే ప్రతిస్పందించాను. 

చంద్రబాబు శైలి గుర్ంచి, వ్కితుతా్న్కి సంబంధంచి రెండు విషయాలు 
అరథాం చేస్క్వ్లి. ఒకటి, తాను చాల కషటోపడుతునా్ననన్, 24 గంటల పాటు 
పన్చేస్తునా్నరన్, తనల ఎవరూ పన్చేస్టవ్రు లేరన్ ప్రచారం చేస్క్వడం, అల 
కన్పించేందుకు ప్రయతి్నంచడం చంద్రబాబు తరుచూ చేస్తుంట్రు. ఆయనకు 
అనుకూలంగా ఉన్న పత్రికలు దన్కి అత్ధక ప్రచారం చేస్తుంట్యి. 

నా ఉదేదుశం ప్రకారం చంద్రబాబు 50 శాతం తకుకావ పన్చేస్టతు రాషట్ం 200 
శాతం ఎకుకావ అభివృదిధు చందుతుంది. ఆయన స్ధ్మైనంత మేరకు కుటుంబంతో 
గడపడం, మనుమడితో గడపడం చేస్టతు మిగతా వ్రంతా హాయిగా పన్చేస్తురు. 
ఎప్పుడూ తన మనుమడితో సమయం గడిపేందుకు తీర్క లేదు అన్ వ్పోతుంట్రు. 
అల వ్పోవ్లిస్న అవసరం లేదు. ఆయన కుటుంబాన్కి కూడ్ సమయం 
కేట్యిస్టతు రాషట్ం మర్ంత వేగంగా అభివృదిధు చందుతుంది. 
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ఎందుకంటే చంద్రబాబు పన్ చేయడం వలలి అదనంగా వచే్చ ఫలితం ఏమీ 
ఉండదు. ఎటువంటి అదనపు విలువ చేర్చకుండ్ ఆయన అధకంగా పన్చేస్టందుకు 
ప్రయతి్నస్టతు మాత్రం ఏం లభం? న్జంగా మిగిలిన వ్ళ్లి పన్చేయడ్న్కి ఇది 
ఆటంకంగా మారుతుంది.

రెండవది ఆయన ఆచరణీయమైన ర్తిలో గడువులు న్రేదుశించుక్కపోవడం. 
అనవసరంగా చేయాలిస్న సమయం కంటే ముందు చేయాలన్ భావించి లేన్ పోన్ 
హడ్విడి చేస్తుంట్రు. ఉదహరణకు యూరోపియన్ సంసథాలు షెల్, ఎంజీ 
కాకినాడలో ఎఫ్ ఎస్ ఆర్ యు (ఫోలిటింగ్ సోటోరేజి, ర్గా్సిఫికేషన్ యూన్ట్) లను 
ఏరా్పటు చేస్టందుకు ముందుకు వచా్చయి. సముద్రంలోనే లికి్ఫైడ్ నాచురల్ 
గా్స్ ను న్ల్చేసి ఆ తరా్త దన్్న సరఫరా చేస్తురు. ఢిల్లిలోన్ తాజ్ మాన్ సింగ్ 
హటల్ లో కంపన్ ప్రతిన్ధులతో సమావేశం జర్గింది. ‘ఎన్్న రోజులోలి మీర్ 
ప్రాజెకుటో పూర్తు చేస్తురు?’ అన్ చంద్రబాబు అడిగారు. నేను మనస్లో వీళ్ళు 
రెండేళళులో ప్రాజెకుటో పూరతుయే్టటె్లిత్ నాలుగేళ్లి చపి్పత్ బాగుండును. వెంటనే 
చంద్రబాబునాయుడుగారు రెండేళలిలో చేయలేరా అంట్డన్ అనుకునా్నను. కాన్ 
ఆ కంపన్ వ్ళ్లి రెండున్నరేళలిలో పూర్తు చేస్తుమన్ సరైన సమయం చపా్పరు. 
ఏడ్దిలో ఎందుకు పూర్తు చేయకూడదన్ చంద్రబాబు అడిగారు. అంత తకుకావ 
సమయంలో వీలు కాదన్ వ్ళ్లి చపా్పరు. దీన్పైనే గంటస్టపు ఉతితు చర్చ జర్గింది. 
చివరకు ఇప్పటి వరకూ ఆ ప్రాజెకుటో ప్రారంభం కానే లేదు. తమకు లభస్టి 
కాదన్ షెల్, ఎంజీ కంపన్లు ఉపసంహర్ంచు కునా్నయి. 

రాజధాన్లో తాతాకాలిక సెక్రటేర్యట్ న్రా్మణం విషయంలో కూడ్ ఇదే 
జర్గింది. అందుకు ఆరునెలలు పడుతుందన్ కాంట్రాకుటో తీస్కున్న సంసథా చపి్పంది. 
లేదు రెండు, మూడునెలలోలి పూర్తు చేయాలన్ చంద్రబాబు న్రేదుశించారు. తాను 
ప్రతి వ్రం వచి్చ తన్ఖీ చేస్తునన్ చపా్పరు. చంద్రబాబునాయుడు ప్రతి వ్రం 
వెళలిడం వలలి అకకాడ జర్గే పన్లో వచే్చ మారు్ప ఏమీ ఉండదు. పైగా ఆయన తాను 
ఇచి్చన సమయాన్కి నాలుగు గంటలో, అయిదు గంటలో ఆలస్ంగా వెళతారు. 
వ్ళలింతా ఆ నాలుగు గంటలు వేచి చూసూతునే ఉంట్రు. తరా్త రెండు గంటల 
పాటు సమీక్ష జరుపుతారు. అంటే ప్రతివ్రం ఆరు గంటలు వృధా అవుతుంది. 
ఏమైనప్పటికీ చివరకు తాతాకాలిక సెక్రటేర్యట్ కాంట్రాకటోర్ తొలుత చపి్పన 
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సమయాన్కే పన్ పూర్తు చేశారు. చంద్రబాబు ప్రతి వ్రం రావడం వలలి వచి్చన 
ఉపయోగమేమిటి? ఎవర్కీ అరథాం కాలేదు. 

ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెకుటోను కూడ్ ఇదే విధంగా సమీక్ష చేస్తునంట్రు. 
సమీక్ష చేయడంలో తపే్పమీ లేదు. ఒక సరైన కాల పర్మితిన్ ఇచి్చ హేతుబదధుంగా 
వ్వహర్ంచి, పాత మిన్ట్స్ దగ్గర పటుటోకున్ సమీక్షించడం చంద్రబాబు చేయరు. 
తనను తాను బ్జీగా ఉంచుకునేందుకు సమీక్ష పేరుతో జరుగుతున్న పనులు 
ఆలస్మయే్ందుకు కారణమవుతారు. మాటిమాటికీ ఒకేరకమైన సమీక్షలు, అదే 
అంశాలను పదే పదే మాట్లిడడం సోదిల అన్పిస్తుందన్ కూడ్ ఆయనకు తటటోదు. 
ఆయన వలలి చాల మంది న్జంగా పన్చేస్టవ్ళలి సమయం వృధా అవుతుంది. 
మండల స్థాయిలో ఉదయమే లేవడం, గంటలు గంటలు ఆయన చపి్పంది వినడం 
ప్రతి వ్డికీ అలవ్టైపోయింది. చంద్రబాబు తాను ఎంతో క్రియాశీలకంగా కషటోపడి 
చేస్తునా్నను అన్ బ్లడాప్ ఇచే్చందుకు ప్రయతి్నస్తురు. దన్ వలలి ప్రయోజనం ఏమీ 
ఉండదన్ ఆయనకు అరథాం కాదు. ఇటీవల ఒక ప్రముఖ పార్శ్రామికవేతతును ఏద్ 
సందరభుంలో కలిశాను. ఎప్పుడో ముఖ్మంత్రిగా ఉన్న వెంగళరావును ఆయన 
గురుతు చేస్కునా్నరు. తాను ఆదిలబాద్ లో పాలింట్ పడతానన్ ముందుకు 
వచి్చనప్పుడు వెంగళరావు 15 రోజులోలి అందుకు వీలు కలి్పంచే విధంగా చర్లు 
తీస్కునా్నరట. న్జాన్కి వెంగళరావు ప్రతి అంశంపై చంద్రబాబు లగా సమయం 
వృధా చేస్ట వ్రు కాదు. నేను ఖమ్మం కలెకటోర్ గా ఆయన కేంద్ర మంత్రి. ఆయన 
పన్ విధానాన్్న దగ్గరగా చూచే అవకాశం లభించింది. చాలమంది స్న్యర్ 
ఆఫీసరులి ఆయనను ముఖ్మంత్రిగా ఉన్న సమయాన్్న చాల ఆతీ్మయతతో గురుతు 
చేస్కునేవ్రు. కాన్ ఆయన హయాంలో పనులు చకచకా స్గిపోయాయి. 
పనులు బాగా స్గడ్న్కి ఇంతగా శ్రమించాలిస్న అవసరం లేదు. చంద్రబాబు 
నాయుడు వలలి జరగాలిస్న పనులు జరగకపోగా వ్తిరేక ఫలితాలు వస్తునా్నయన్న 
అంశం ఆలోచించుక్వ్లి. తెలుగుదేశం వ్ళలికు కూడ్ ఈ విషయంలో తల 
బొపి్ప కటిటోపోయిందంట్రు. 

న్జాన్కి చంద్రబాబు గతంలో ముఖ్మంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఎంతో 
త్డ్ ఉన్నది. ఆ కాలంలో ఆయనకు అదుభుతమైన టీమ్ ఉండేది. ఒక టీమ్ గా అది 
బాగా పన్చేసింది. ఆయన కూడ్ తాను నేరు్చక్వ్లనే మనసతుతా్న్్న 



130 ఐ.వై.ఆర్.కృష్ణారావు

ప్రదర్శించేవ్రు. తనకు అన్్న తెలుస్ననే మనసతుతా్న్్న ప్రదర్శించేవ్రు కాదు. 
ఏ చిన్న మీటింగ్ అయినా ల్ప్ ట్్ప్ పటుటోకున్ ప్రజంటేషన్ చేస్టవ్రు. ఏద్ 
ఒకటి చేయాలన్న తపన, వినయం కనపడేవి. ఈ టీమ్ గతంలో అంత బాగా 
లేదు. ఇప్పుడు మాత్రం తాను సర్జు్ఞడినన్న అభిప్రాయం ఆయనలో కలిగింది. 
నాకు విదు్త్ గుర్ంచి తెలిసినంతగా మీకు కూడ్ తెలియదు అన్ ఆయన విదు్త్ 
అధకారులతోనే అనే సిథాతికి వచా్చరు. 

పైగా అప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం అభివృదిధు కావడ్న్కి వేచి ఉన్న నగరంల 
కనపడింది. ఆయన ఆ అవకాశాన్్న విన్యోగించుకున్ విజయవంతం అయా్రు. 
ఇవ్ళ అల అభివృదిధు క్సం వేచి చూస్ట నగరమే లేదు. అంతా మొదటి నుంచి 
న్ర్్మంచాలిస్న అవసరం ఉంది. అకకాడే ఆయన విఫలమవు తునా్నరు. గతంలో 
ఉన్న విజన్ కంత తప్పుద్రోవ పటిటోంది. హైదరాబాద్, చనె్్న స్థాయిలో ఒక పదదు 
గ్రీన్ ఫీల్డా రాజధాన్న్ న్ర్్మంచాలన్ ఆయన ఆలోచిస్తునా్నరు. అది సరైన విజన్ 
కాదు. పలు రకాల వైవిధ్ లక్షణాలున్న ఆంధప్రదేశ్ వంటి రాషట్ంలో అభివృదిధుకి 
వికేంద్రీకరణే సరైన వైఖర్. అధకారంలో లేనప్పుడు తనకు స్యం చేసిన వ్ర్కి 
ఇప్పుడు మళ్లి తగిన ర్తిలో ప్రతిఫలలు అందేల చూడ్లన్ భావించడం కూడ్ 
లక్ష్లను న్రుకారుసోతుంది. సరే, చంద్రబాబు తొలి విడత పాలన సమయంలో 
పుత్రుడి జోక్ం లేదు. ఇప్పుడది కతతు పర్ణామం. నేనున్నంత కాలం దన్ ప్రభావం 
ప్రత్క్షంగా లేదు కాన్ పరోక్షంగా ముఖ్మంత్రి కారా్లయం ద్రా 
అధకారయంత్రాంగంపై ఉంది.

తనకు అన్్న తెలుస్నన్న అభిప్రాయం ఉండడం వలలి అధకారులు కూడ్ 
ఏమీ మాట్లిడలేకపోతునా్నరు.. కృషాణా నదీ జలలను బకింగ్ హామ్ ద్రా పైకి 
పంపించి, పంపులు పటిటో పైకి కటిటో సోమశిలలో న్ంపుతానన్ ఏద్ చబుతునా్నరు.. 
అది ఎంతగా స్ంకేతికంగా స్ధ్పడుతుందన్న విషయం మాత్రం ఎవరూ 
మాట్లిడరు. పైగా ఎల తయారయా్రంటే, ఆయనను మపి్పంచేందుకు ‘వ్ట్ 
ఆన్ ఐడియా సర్ జీ’ అన్న స్థాయిలో ప్రశంసిస్తునా్నరు. దీన్తో తాను చపి్పంది 
కరెకటోన్ చంద్రబాబు అనుకుంటునా్నరు. ‘గోదవర్ న్ళ్లి కృషాణా లో కలిపాము, 
ఎప్పుడూ ఇల జరగ లేదు, మేమే చేశాం, ఇద్ పవిత్ర సంగమం’ అన్ ఎన్్న స్రులి 
చపా్పరో, ఎన్్న తడవల ప్రారంభోతస్వ్లు పూజలు చేశారో? కాన్ పవిత్ర సంగమం 
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ఎప్పుడో జర్గిపోయింది. తెలుగు గంగ పేరుతో ఎన్టోఆరే మొదలు పట్టోరు. సోమ 
శిల ప్రాజెకుటోలో కృషాణా నదీ జలలు కలిపినప్పుడే పవిత్ర సంగమం ఏర్పడింది. అది 
వదిలేసి, ఇప్పుడేద్ కతతుగా చేస్తునా్నమన్ ప్రచారారాభుటం సృష్టోస్తునా్నరు. మళ్లి 
దీన్్న తీస్కువెళిలి ఎకకాడో కలిపే బదులు, పైన సోమశిలలో న్ళ్లి కలుపుకున్ 
పంపించవచు్చ. ఈ అంశాలపై సర్గా దృష్టో కేంద్రీకర్ంచకుండ్ అవ్సతువమైన 
అంశాలు ఎకుకావ మాట్లిడుతునా్నరు. 

నేను మొదటోలినే చపా్పను. కతతుగా వెలగపూడి వదదు రాజధాన్ పడుతున్నప్పుడు 
తొలి ప్రాధాన్త విజయవ్డకు వెలగపూడితో రైలే్ లైన్ ద్రా అనుసంధానం 
చేయడం అన్. అది చాల చిన్న అంశం. కృషాణా కనాల్ ద్రా వెలగపూడికి రైలే్లైన్ 
తీస్కువచి్చ గుంట్రు దగ్గర కలిపేయవచు్చ. రెండు లైనూలి కలుస్తుయి. ఇది చిన్న 
ప్రాజెకుటో. గటిటోగా అడిగిత్ భారత ప్రభుత్ం కూడ్ ‘న్’ అనేది కాదు. ఆఫీస్కు 
వెళ్లివ్ర్కి కూడ్ ఇబ్బందులు ఉండేవి కావు. తొలుత ఫోకస్ చేసి అది పూర్తు 
చేస్క్వచు్చ కద.. కాన్ అల చేయకుండ్ విజయవ్డలో మట్రో, హైపర్ లూప్ 
రైళ్లి, గూడూరు నుంచి విశాఖ వరకు హై స్్పడ్ బులెలిట్ రైళ్లి అన్ ఆచరణీయం 
కాన్ వ్టి గుర్ంచి మాట్లిడుతుంట్రు. న్ధులు లేన్ ఆలోచనలను వెలలిడిస్తుంట్రు. 
అరచేతిలో స్రా్గన్్న చూపిస్తుంట్రు. చటుటో చిట్రున ఉన్న పండలి పై కంటే, క్రిందికి 
వ్రేళాలిడుతున్న పండలిను ముందు తెంచుక్వ్లన్ ఆయనే ఎన్్న స్రులి అనా్నరు. 
కాన్ ఆయన దృష్టో ఎప్పుడూ అందన్ పండలిపైనే చిట్రుకమ్మపై ఉంటుంది. 
వ్టిక్సం రాళ్లి విస్రుతుంట్రు. 

మరో అంశం చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో ముఖ్మంత్రి కారా్లయం 
ఒక రాజా్ంగేతర శకితుగా, అంతులేన్ అధకారాలున్న రాజకీయ అధకార కేంద్రంగా 
మార్ందనడంలో సందేహం లేదు. స్ఎంఓ ఏమాత్రం పారదరశికత, బాధ్త 
లేకుండ్ నడుస్తుండటం వలలి పర్పాలనపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. స్ఎంఓ 
బాధ్తాయుతంగా పన్చేస్టల పర్పాలనా సంసకారణలు తీస్కురావ్లన్ నేను 
ఇటీవల ముఖ్మంత్రి చంద్రబాబుకు లేఖ రాశాను. సమాంతర సచివ్లయంగా 
మార్న స్ఎంఓ పారదరశికంగా పన్చేయడం లేదు. “ఢిల్లిలో ప్రధానమంత్రి 
కారా్లయం లో కూడ్ ప్రధాన్కి సలహాలు ఇచి్చన, న్ట్  రాసిన వ్ర్ సంతకాలు 
ఉంట్యి. గవర్నర్  కారా్లయంలో గవర్నర్ కు సలహా ఇచి్చన వ్ర్ సంతకం 
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ఉంటుంది. ఎలంటి ర్కారుడాలు, బాధ్త, జవ్బుదర్తనం లేకుండ్ పన్చేస్తున్న 
ఏకైక కారా్లయం ముఖ్మంత్రి కారా్లయం ఒకకాటే. పారదరశికత, బాధ్త, 
జవ్బుదర్తనం లేవనడ్న్కి ఇదే న్దరశినం” అన్ నేను తెలిపాను. ప్రస్తుతం 
ముఖ్మంత్రి కారా్లయం (స్ఎంఓ)లో ప్రత్్క ప్రధాన కార్దర్శి, ముఖ్ 
కార్దర్శి, కార్దర్శి, అదనపు కార్దర్శి ఉనా్నరు. అందరూ ప్రభుత్ ఖజానా 
నుంచి జీతభతా్లు తీస్కుంటునా్నరు. అందువలలి వ్రు న్ర్ర్తుంచే విధులన్్న 
పారదరశికంగా, జవ్బుదర్తనంతో ఉండ్లి. అయిత్, ప్రస్తుతం స్ఎంఓ 
అధకారులు ర్కారుడాలు న్ర్హంచకుండ్ తమకు అనుకూలంగా కన్్న అనధకార్క 
న్ట్స్  న్ర్హసూతు పనులు పూర్తుకాగానే వ్టిన్ చించివేస్తునా్నరు. దీన్్నబటిటో స్ఎంఓ 
ఎలంటి మాను్వల్స్  (ర్కారుడాలు) న్ర్హంచడం లేదన్, జవ్బుదర్తనంతో 
పన్చేయడం లేదన్ స్పషటోమవుతోంది. ఎలంటి న్యంత్రణ లేన్ ఈ తరహా స్ఎంఓ 
పన్తీరు వలలి ప్రజా ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలుగుతోంది. సచివ్లయంలో 
కార్దరుశిలు, ఇతర అధకారులలిగే స్ఎంఓ అధకారులు కూడ్ సర్్స్  రూల్స్  
ప్రకారం ర్కారుడాలు న్ర్హంచాలి. స్ఎంఓ అధకారులు ఏయే ఫైళ్లి 
తెపి్పంచుకునా్నరు? ముఖ్మంత్రికి ఏయే సలహాలు ఇచా్చరు? ఏయే విభాగాలకు 
ఏమేం రాసి పంపించారు? అనే వివరాలను భద్రపర్చే విధానం ఉంటే ఫైళలి 
విషయంలో మర్ంత జాగ్తతుగా వ్వహర్స్తురు. ఈ జవ్బుదర్తనం లేకపోవడం 
వలేలి స్ఎంఓ అధకారులు రాజా్ంగేతర శకుతులుగా మార్ ప్రోటోకాల్ ను 
కాలరాస్తునా్నరు. ఉన్నతాధకారులను పకకాన పటిటో కిందిస్థాయి వ్ర్ నుంచి నేరుగా 
తమకు కావ్లిస్న ర్తిలో ఫైళ్లి తెపి్పంచుకుంటునా్నరు. తమ సంతకాలు లేనందున 
భవిష్తుతులో వివ్దలోలి ఇరుక్కామనే ధైర్ంతో స్ఎంఓ అధకారులు అడడాగోలుగా 
వ్వహర్స్తునా్నరు. 

“ముఖ్మంత్రి పర్శీలన క్సం ఫైల్  పంపండి (పుటప్  ఫైల్ ) అన్ రాయడ్న్కే 
స్ఎంఓ అధకారులు ఉన్నటలియిత్ ఇందుకు ఐఏఎస్  అధకారులు అవసరం లేదు. 
ఎలంటి బాధ్త, జవ్బుదర్తనం లేకుండ్ కేవలం ఫైల్  పుటప్  అన్ రాసి 
విభాగాలకు పంపించడం ద్రా స్ఎంకు సహాయపడట్న్కే అయిత్ సెక్షన్  
ఆఫీసరులి సర్పోతారు. స్ఎంఓలో తీస్కునే న్రణాయాలు ప్రభుతా్న్్న ఎను్నకున్న 
ప్రజలకు పారదరశికంగా, జవ్బుదర్తనంతో ఉండ్లి. స్ఎంఓ పారదరశికంగా 



నవ్యాంధ్రతో నా నడక 133

పన్చేస్టల, ప్రతి ర్కారుడానూ భద్రపర్చేల ముఖ్మంత్రి చొరవ తీస్కున్ 
సంసకారణలు అమలోలికి తీస్కురావ్లి. నా లేఖపై తీస్కున్న చర్లను నాకు 
తెలియజేయాలి” అన్ స్ఎంకు రాసిన లేఖలో నేను పేర్కానా్నను. దీన్పైన నేను 
హైక్రుటోలో కేస్ వేశాను. అది పండింగ్ లో ఉంది. 

సమాచార హకుకా చటటోం ప్రవేశపటిటోన తరా్త ప్రభుత్ పాలనా క్రమంలో 
రహస్ం, గోప్త అన్న పదలకు తావు లేదు. ముఖ్మంత్రి, ఆయన కారా్లయం 
ఎటువంటి బాధ్త లేకుండ్ తిరుగులేన్ అధకారం అనుభవించడం అనేది 
వ్వసథాతో చలగాటమాడటమే. 

నా అభిప్రాయం లిఖిత పూర్కంగా తెలిపిన తరా్త ఆయన తాను ఛీఫ్ 
సెక్రటర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ విషయం ఎందుకు చప్పలేదు? అన్ ముఖ్మంత్రి 
అడిగారన్ తెలిసింది. ఎవరైనా ఏ సలహా ఎవర్కైనా చబ్త్ విన్న వ్ర్కి ఆ సలహా 
రుచిస్తుందన్ అన్పించాలి కద.. అయినా ఇచి్చన సలహాలను పాటిస్టతు కద.. 
ఎవరైనా ముందుకు వెళ్లిది. తమది ప్రజలు ఎను్నకున్న ప్రభుత్మన్, తాను మాత్రమే 
ప్రజలకు జవ్బుదర్ అన్ భావించి తమకు ఎవర్ సలహాలు అవసరం లేదనుకునే 
నేతలకు చప్పడం మన అమాయకత్మే అవుతుంది. 


